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“ ในวาระดิถีขึ้นปใหม ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย
จงดลบันดาลให ผูอาน นสพ.อปท.นิวส 

พบแตความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ ”

คณะผูบริหารและพนักงาน อปท.นิวส

ทส.กระชับเครอืขายส่ิงแวดลอม
เปดประตูรวมมือภาคประชาชน 
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กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม โดยกรมส่ง
เสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม จดัการประชมุเครือข่ายองค์กรเอกชน
ด้านการคุ้มครองสิง่แวดล้อมและอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และภาคีความร่วมมือ เพื่อสื่อสารนโยบายและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของประเทศไทย 
รวมถึงแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคม 
จัดท�าข้อเสนอต่อการแก้ไขและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 

นายวราวธุ ศลิปอาชา รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงทรพัยำกร
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เปิดเผยว่ำ เมื่อเดือนพฤศจิกำยน
ทีผ่่ำนมำ ประเทศไทยได้เข้ำร่วมประชุมรัฐภำคกีรอบอนุสญัญำ
สหประชำชำตว่ิำด้วยกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ สมยัที ่27 
พร้อมกับจัดส่งยุทธศำสตร์ระยะยำว โดยได้ตั้งเป้ำบรรลุ
ควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอน ภำยในปี ค.ศ. 2050 บรรลกุำรปล่อย
ก๊ำซเรอืนกระจกสุทธเิป็นศนูย์ภำยในปี ค.ศ. 2065 เพิม่เป้ำหมำย
กำรลดก๊ำซเรือนกระจกเป็นร้อยละ 40 ภำยในปี ค.ศ. 2030 
เพิ่มสัดส่วนของพลังงำนทดแทนในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ 
อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ภำยในปี ค.ศ. 2050 สนับสนุนกำรใช้
เทคโนโลยเีพือ่กำรดดูกลบัก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในเชงิพำณชิย์ 
ก่อนปี ค.ศ. 2040

สนพ.เผยแผน PDP 2022 ฉบบัปรับปรงุใหม่ 
เน้นพลังงานสะอาด ขยบัโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์

วัฒนพงษ์ คโุรวาท

ปีเถาะ-กะเทาะใจคนไทย 2566
อยากให้รัฐบาลยุบสภาเป็นของขวัญปีใหม่

‘นด้ิา’ จบัมือ พอช.ศึกษาวจิยัพัฒนาชมุชน
ตัง้คณะทาํงาน/จดักจิกรรม สร้างชมุชนย่ังยนื

สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร ์ 
(นด้ิา)ร่วมมือกับสถาบนัพัฒนาองค์กรชมุชน 
(องค์การมหาชน) และเครือข่ายองค์กรชมุชน 
เพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาชุมชน องค์กร
ชุมชน และร่วมขับเคลื่อนในการน�าผลการ
ศกึษาวจิยัเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตั ิโดยใช้พืน้ที่
ของชุมชนเป็นพื้นที่เป้าหมาย โดยมุ่งหมาย
ให้การพฒันาชุมชนในพืน้ทีต่่างๆ มคีวามเข้มแข็ง
และยัง่ยนื 7
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นายเฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เดนิหน้าผลกัดนัการพฒันาระบบโลจสิตกิส์ 
รถไฟ ไทย-ลาว-จนี เส้นทางโอกาสแห่งอนาคต เพือ่เพ่ิม
ศกัยภาพด่านตรวจสินค้าเกษตรให้เบด็เสร็จ ย่นระยะเวลา 
ขยายการส่งออกให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ภายใต้วสิยัทศัน์ 
“ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางโลจิสตกิส์เกษตรของภูมภิาค
อาเซียน”

“เฉลมิชยั” ผลกัดนัพฒันาระบบโลจสิตกิส์ 
รถไฟไทย-ลาว-จนี เพ่ิมประสทิธภิาพส่งออก
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ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
คาดการณ์ว่า จากการขยายตวัของเศรษฐกจิและการ
ลงทุนของภาครัฐภาคเอกชนในปี 2566 จะท�าให้มี
การใช้พลงังานเพิม่มากขึน้ 2.7% ต้นทนุผลติไฟฟ้า
กจ็ะเพิม่สูงขึน้ด้วยเช่นกัน 

เพือ่แก้ปัญหาพลงังานในระยะยาว ลด
ปัญหาการท�าให้เกดิกาซเรอืนกระจก แผน
พัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า (PDP 2022) 
ฉบบัใหม่ ซึง่ สนพ.ได้จดัท�าเสร็จเรยีบร้อย
แล้ว จงึได้ก�าหนดสดัส่วนพลงังานหมนุเวยีน 
50% กาซธรรมชาต ิ 40% ถ่านหนิ 10% 
นอกจากน้ี ยังได้บรรจแุผนก่อสร้างโรงไฟฟ้า
นวิเคลยีร์ขนาดเลก็ เอาไว้ด้วย 

ป 66 กรมส่งเสรมิการเกษตรเน้นหนกั
สร้างเครอืข่ายเกษตรกรปลอดการเผา

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งสร้างการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาพื้นที่
การเกษตร เพือ่แก้ไขปัญหาหมอกควนัปกคลมุและมลพษิ
ทางอากาศ ทีเ่กิดขึน้เป็นประจ�าทกุปี ในช่วงเดอืนมกราคม-
พฤษภาคม โดยสร้างต้นแบบและสร้างเครือข่ายปลอด
การเผา รวม 337 เครอืข่าย ในพืน้ที ่62 จงัหวดั เพือ่หยุดเผา
ในพืน้ทีก่ารเกษตรอย่างยัง่ยนื

เขมแขง็ ยุตธิรรมดํารง
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ทองถ่ินไทย เศรษฐกจิชมุชนเศรษฐกจิชมุชน

รณรงค์ พลูพพิฒัน์

พลังงาน/ส่ิงแวดลอมพลังงาน/ส่ิงแวดลอม

สมศักดิ ์สรรพโกศลกลุ

ทองถ่ินไทยทองถ่ินไทย

สทุธิพงษ์ จลุเจรญิ

ปลดั มท. ‘ย้ํา’ ผูวาฯ และ 
ผูตรวจ มท. “ใหมถอดดาม”

ใหพสิจูน์ตวัเอง ในฐานะ
นายกฯ ของจงัหวัด

กรมการคาตางประเทศ 
เผยแผนงานป 2566 

ขบัเคล่ือนนโยบายสําคัญ 
ดันมลูคาการคาไทย

สส.ตวิเขม ทสจ. 
สรางความเขาใจพีเ่ล้ียงเครอืขายฯ

ชู 4 ปจจยัสูความสําเรจ็ 
ขบัเคล่ือนเมืองส่ิงแวดลอม

3 12 16

2

างสู่ปีเถาะ 2566 “อปท.นิวส์โพล” 
กะเทาะใจคนไทย พบมองการเมอืง

ติดลบ เพราะนักการเมืองเอาแต่แย่งชิง
อ�านาจแสวงหาผลประโยชน์ ไม่ท�างาน
เพือ่ประชาชน อยากให้รัฐบาลรีบยบุสภา
ทันที เพื่อจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่ ได้
นายกรัฐมนตรท่ีีเป็น ส.ส. มฝีีมอืมากอบกู้
เศรษฐกิจทีเ่ร่ิมฟนตวั นอกจากนี ้คนส่วนใหญ่
เชื่อว่า โควิด-19 หมดฤทธิ์ ไม่กระทบ
เศรษฐกจิในปี 2566 เพราะเป็นโรคประจ�าถิน่
ไปแล้ว

พฤทธิ ์โรจนมหามงคล
CIO กลุมโรงพยาบาลวชิยัเวช 
อนิเตอรเนชัน่แนล 20



2 ปีที่ 17 ฉบับที่ 395 วันที่ 1-15 มกราคม 2566ท้องถ่ินไทย
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>> ต่อจากหน้า 1 <<
นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ ผู ้อ�ำนวยกำร  

อปท.นวิส์โพล และ รศ.ดร.ธนสวิุทย์ ทบัหรัิญรกัษ์  
ที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร ร่วมแถลงผลกำรส�ำรวจ
ควำมคดิเหน็ของประชำชน ระหว่ำงวันที ่17-24 
ธนัวำคม 2565 ภำยใต้หวัข้อ “ปีเถาะ-กะเทาะใจ 
คนไทย 2566” โดยได ้ออกแบบสอบถำม 
ควำมคดิเหน็ของกลุม่ตวัอย่ำง ทัง้ระบบออนไลน์
และออฟไลน์ พร้อมลงสัมภำษณ์เชิงลึกกับ 

ส่วนทำงด้ำนอำชีพของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบ
แบบสอบถำม จะพบว่ำ เป็นกลุม่รบัจ้ำงทีม่จี�ำนวน
ร้อยละ24.9 รองลงมำคือกลุ่มนักศึกษำจ�ำนวน 
ร้อยละ19.7 กลุ่มอำชีพอสิระมีจ�ำนวนร้อยละ 16.1  
กลุ่มเจ้ำของธุรกิจมีจ�ำนวนร้อยละ 14 กลุ ่ม 
รบัรำชกำรมจี�ำนวนร้อยละ 9.7 กลุม่เกษตรมจี�ำนวน 
ร้อยละ 6.2 ตำมล�ำดบั

เมือ่ถำมทำงด้ำนรำยได้ ร้อยละ 34.4 มรีำยได้ 
อยู ่ระหว่ำง 10,001-20,000 บำทต่อเดือน 
ตอบแบบสอบถำมมำกทีสุ่ด รองลงมำ ร้อยละ 19.2  
เท่ำกนั คอืกลุม่ตวัอย่ำงทีม่รีำยได้อยูร่ะหว่ำง 5,001-
10,000 บำท และ 20,001–30,000 บำทต่อเดือน 
และร้อยละ 16.3 ของกลุม่ตวัอย่ำงมีรำยได้ไม่เกนิ 
5,000 บำทต่อเดอืน ตำมล�ำดบั

ส�ำหรับกำรสอบถำมควำมคิดเห็นทำงด้ำน
กำรเมืองว่ำ “รู ้สึกอย่างไรกับการเมืองไทย 
ในรอบปี 2565” ส่วนใหญ่ร้อยละ 40.2 มองว่ำ 
มกีำรแสวงหำอ�ำนำจแย่งชงิผลประโยชน์เป็นหลกั 
รองลงมำร้อยละ 17.9 ตอบว่ำ นกักำรเมอืงในสภำ
ไม่มุ่งม่ันท�ำงำนเพือ่ประชำชน ส่วนควำมแตกแยก
ยังไม่ปรองดอง ผูส้อบถำมตอบมีจ�ำนวนถงึร้อยละ  
16.6 และพำยเรือในอ่ำง (วนอยู่กับเรื่องเดิมๆ 

ไม่พัฒนำ) มีจ�ำนวนร้อยละ15.4 อย่ำงไรก็ตำม 
มีผู ้ตอบว่ำ มีควำมเป็นประชำธิปไตยมำกขึ้น  
ร้อยละ 9.6

เมือ่ถำมว่ำ “รฐับาลชดุปัจจบัุนควรให้อะไร 
เป็นของขวญัปีใหม่แก่ประชาชนในทางการเมอืง” 
กลุม่ตวัอย่ำงร้อยละ 41.1 ตอบว่ำ ขอให้ยบุสภำ
ทันทีและจัดกำรเลือกตั้งใหม่ รองลงมำร้อยละ 
30.7 ตอบว่ำไม่คำดหวังรฐับำล ร้อยละ 11.2 ตอบว่ำ 
ต้องกำรให้รัฐบำลปรับ ครม.เอำคนที่มีควำม
สำมำรถเข้ำมำท�ำงำนในเวลำทีเ่หลอื ร้อยละ 10.7 
ตอบว่ำ อยำกให้รัฐบำลสั่งข้ำรำชกำรให้ท�ำงำน 
เตม็ 100 แต่ยงัมีร้อยละ 6.3 ทีอ่ยำกให้รฐับำล 
อยูใ่ห้ครบวำระจนถงึเดือนมนีำคม 2566 

ถำมต่อไปว่ำ “นายกรัฐมนตรีคนต่อไปควรมี
คณุสมบตัข้ิอใดมากทีส่ดุ”กลุม่ตวัอย่ำงส่วนใหญ่
จ�ำนวนร้อยละ 43.4 ตอบว่ำ เป็น ส.ส.ทีม่ำจำกกำร
เลอืกตัง้ รองลงมำร้อยละ 33.7 ตอบว่ำ เป็นบคุคล 
ทีมี่ควำมรูค้วำมสำมำรถทำงเศรษฐกจิ ถดัมำร้อยละ  
10.6 ตอบว่ำ เป็นคนดีไม่โกงกิน ร้อยละ 6  
ตอบว่ำ เป็นใครกไ็ด้ทีม่ำจำกเสยีงส่วนใหญ่ของสภำ  

ปีเถาะ-กะเทาะใจคนไทย 2566
อยากให้รัฐบาลยุบสภาเป็นของขวัญปีใหม่

ทำงด้ำนกำรศึกษำจะพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำง
มีจ�ำนวนถึงร้อยละ 34.7 ที่มีกำรศึกษำระดับ
ปรญิญำตร ี รองลงมำจ�ำนวนร้อยละ 19.4 เป็น 
กลุ่มที่มีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำและจ�ำนวน
ร้อยละ 15.9 ระดบั ปวช.และอนปุรญิญำ ร้อยละ 
13.2 ระดบั ปวส. ร้อยละ 9.1 กำรศกึษำระดบั
ประถมศกึษำ และร้อยละ 7.8 จบกำรศกึษำระดบั
ปรญิญำโทขึน้ไป

ร้อยละ 10.6 ตอบว่ำ ควรกวำดล้ำงยำเสพติด 
ทีแ่พร่ระบำด และร้อยละ 5.5 เห็นว่ำ ควรผ่ำตดั
ระบบกำรศกึษำท่ีล้ำสมยั

ในหมวดเศรษฐกิจเริ่มจำกค�ำถำมว่ำ “รู้สึก
อย่างไรกบัสภาพเศรษฐกจิในรอบปี 2565” กลุม่
ตวัอย่ำงส่วนใหญ่จ�ำนวนร้อยละ 61.3 ตอบว่ำ รูส้กึ
ว่ำแย่ รองลงมำร้อยละ 24.7 ตอบว่ำ รูส้กึว่ำสภำพ 
เศรษฐกจิขึน้ๆ ลงๆ แต่มผีูต้อบจ�ำนวนร้อยละ 7.2  
ตอบว่ำ สภำพเศรษฐกิจรู้สึกว่ำดีกว่ำปี 2564 
สดุท้ำยร้อยละ 6.8 ตอบว่ำ รูสึ้กว่ำปกต ิ

ถำมต่อไปว่ำ “คดิว่าโรคโควดิ-19 จะส่งผลต่อ
ระบบเศรษฐกจิในปี 2566 อย่างไรหรอืไม่” กลุม่
ตวัอย่ำงส่วนใหญ่ร้อยละ 57 เหน็ว่ำไม่มีผลเพรำะ
โควดิ-19 กลำยเป็นโรคประจ�ำถ่ินแล้ว รองลงมำ
ร้อยละ 54.5 ตอบว่ำ จะยงัระบำดแต่ไม่รนุแรงอำจ 
มผีลทำงเศรษฐกจิบ้ำง ร้อยละ 35.3 ตอบว่ำ น่ำจะ 
มีวคัซีนใหม่ทีห่ยุดยัง้โควดิ-19 ได้ อย่ำงไรกต็ำม  
ร้อยละ 29.8 ตอบว่ำ ยงัไม่มคีวำมแน่นอนและ
ผูต้อบแบบสอบถำมจ�ำนวน ร้อยละ 21.2 เช่ือว่ำ 
โรคโควดิ-19 จะกลบัมำระบำดรนุแรงส่งผลกระทบมำก 

ต่อค�ำถำมทีว่่ำ “คดิว่าเศรษฐกจิไทยปี 2566 
จะเป็นอย่างไร”กลุม่ตวัอย่ำงส่วนใหญ่เห็นร้อยละ  
51.8 ตอบว่ำ คดิว่ำดขีึน้ เพรำะจะมีรัฐบำลชดุใหม่  
รองลงมำร้อยละ 47.1 ตอบว่ำ ดีขึ้นเพรำะ
เศรษฐกจิทัว่โลกเริม่ฟ้ืนตวั ร้อยละ 44.2 ตอบว่ำ 
ดขีึน้แน่ เพรำะนกัท่องเทีย่วต่ำงประเทศเริม่กลบั
มำแล้ว ร้อยละ 36.5 ตอบว่ำ อำจจะแย่ลงได้ หำกได้ 
รฐับำลใหม่ทีไ่ร้ประสทิธภิำพร้อยละ 31.7 ตอบว่ำ 
ยังไม่แน่นอน เพรำะเศรษฐกิจโลกอำจผันผวน 
และร้อยละ 21.3 ตอบว่ำ เศรษฐกิจไทยปีหนำ้ 
น่ำจะทรงตวัเหมือนปี 2565

สดุท้ำยเมือ่ถำมว่ำ “รฐับาลควรใช้นโยบายใด 
เพือ่ช่วยลดค่าครองชพีของประชาชนในปี 2566” 
กลุม่ตวัอย่ำงส่วนใหญ่ร้อยละ 80.1 ตอบว่ำ อยำกให้ 
รฐับำลลดรำคำน�ำ้มนั รองลงร้อยละ 79.9 อยำก
ให้รฐับำลลดค่ำไฟฟ้ำ ร้อยละ 72.5 อยำกให้รฐับำล
ลดภำษี ร้อยละ 43.7 อยำกให้รฐับำลลดค่ำโดยสำร
รถไฟฟ้ำร้อยละ 39 อยำกให้รัฐบำลลดรำคำก๊ำซ 
หงุต้ม นอกจำกนัน้ ยงัอยำกให้รฐับำลลดค่ำเล่ำเรยีน  
ลดรำคำเนือ้สัตว์ เพิม่เงนิดแูลคนชรำ ฯลฯ

วัฒนพงษ์ คโุรวาท

สนพ.เผยแผน PDP 2022 ฉบบัปรับปรุงใหม่ 
เน้นพลงังานสะอาด ขยบัโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์
ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 

คาดการณ์ว่า จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
และการลงทุนของภาครฐัภาคเอกชน ในปี 2566 
จะท�าให้มีการใช้พลังงานเพิ่มมากข้ึน 2.7% 
ต้นทุนผลิตไฟฟ้ากจ็ะเพิม่สูงขึน้ด้วยเช่นกนั 

เพือ่แก้ปัญหำพลงังำนในระยะยำว ลดปัญหำ
กำรท�ำให้เกิดก๊ำซเรอืนกระจก แผนพฒันำก�ำลงั
กำรผลติไฟฟ้ำ (PDP 2022) ฉบับใหม่ ซึง่ สนพ.
ได้จดัท�ำเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จึงได้ก�ำหนดสัดส่วน
พลงังำนหมนุเวยีน 50% ก๊ำซธรรมชำต ิ 40% 
ถ่ำนหิน 10% นอกจำกนียั้งได้บรรจแุผนก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำนวิเคลยีร์ขนำดเลก็ เอำไว้ด้วย 

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู ้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.)  
เปิดเผยว่ำ ปี 2566 คำดกำรณ์แนวโน้มควำม
ต้องกำรใช้พลงังำนขัน้ต้นของประเทศจะเพิม่ขึน้ 
2.7% อยูท่ี ่2,111 พันบำร์เรลเทยีบเท่ำน�ำ้มนัดบิ
ต่อวนั จำกควำมต้องกำรเดนิทำงทีม่แีนวโน้มกลบั
มำเป็นปกตมิำกขึน้ทัง้กำรเดนิทำงภำยในประเทศ
และกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ รวมทั้งกำร
ขยำยตัวของกำรลงทุนทั้งกำรลงทุนภำคเอกชน 
และภำครัฐ ตำมกำรฟื ้นตัวของเศรษฐกิจ  
โดยเป็นกำรใช้น�้ำมันที่คำดว่ำจะเพ่ิมขึ้น 4.2% 
กำ๊ซธรรมชำตคิำดว่ำจะเพิ่มขึ้นเลก็นอ้ย 1.8% 
กำรใช้ถ่ำนหิน/ลิกไนต์คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น 1.1% 
และกำรใช้ไฟฟ้ำพลงัน�ำ้และไฟฟ้ำน�ำเข้ำ คำดว่ำ 
จะเพิม่ขึน้ 4.4%

ทัง้น้ี ยงัคงต้องติดตำมปัจจยัเสีย่งอย่ำงใกล้ชดิ 
เช่น กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศหลัก 
ที่จะส่งผลกระทบต่อภำคกำรผลิตและภำค 

นอกจำกนี ้นำยวฒันพงษ์ ยงัได้กล่ำวว่ำ ขณะนี้  
สนพ. จัดท�ำแผนพัฒนำก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 
(PDP 2022) ระหว่ำงปี 2565-2580 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เตรียมเสนอกระทรวงพลังงำน
พิจำรณำในช่วงปลำยเดือนธันวำคม 65 น้ี 
ซึ่งแผน PDP 2022 ดังกล่ำว ได้มีกำรบรรจุ
แผนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ขนำดเล็ก 
เอำไว้ด้วย ซึง่ในระยะแรกอำจจะเป็นกำรศกึษำ 
ไปก่อน แต่ถ้ำหำกมีกำรก่อสร้ำงจรงิ ถ้ำเริม่ตอนนี้ 
ต้องใช้เวลำถงึ 18 ปี ถงึจะผลติไฟฟ้ำได้ และ
จะช่วยให้ค่ำไฟถูกลงมำกกว่ำเชื้อเพลิงประเภท
อืน่ๆ ด้วย ซึง่อยูท่ีก่ระทรวงพลังงำนจะพจิำรณำ
อย่ำงไรต่อไป

“โดยแผนพฒันำก�ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ จะเปิด
รับฟังควำมคิดเห็นในช่วงเดือนมกรำคม 2566 
หลังจำกนั้นจะเสนอให้คณะกรรมกำรนโยบำย

กำรส่งออก สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบระหว่ำงรัสเซีย- 
ยูเครน และมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำด
และอนุญำตให้มีกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ
ของประเทศจนี ซึง่กระทรวงพลงังำนจะตดิตำม
และบริหำรนโยบำยพลังงำนในช่วงวิกฤตรำคำ
พลังงำนอย่ำงใกล้ชิด เพื่อหำแนวทำงและ
มำตรกำรในกำรช่วยเหลอืประชำชนในช่วงวิกฤต
พลงังำนต่อไป

“สนพ.ประเมินแนวโน้มรำคำน�ำ้มันและก๊ำซ
ธรรมชำติในตลำดโลกยังคงผันผวน ส่งผลให้
ต้นทนุกำรผลติไฟฟ้ำสงูขึน้ ท�ำให้ปีหน้ำคนไทย
ยังคงต้องจ่ำยค่ำไฟฟ้ำในอัตรำที่แพงเช่นเดิม 
แต่คงจ่ำยในอตัรำทีไ่ม่สูงเกนิกว่ำ 5 บำท/หน่วย 
ซึง่คณะกรรมกำรก�ำกบักจิกำรพลงังำน (กกพ.) 
คงจะเคำะ 3 แนวทำงกำรปรบัข้ึนชดัเจนเรว็ๆ นี้  
โดยยังมีมำตรกำรช ่วยเหลือจำกภำครัฐ” 
นำยวฒันพงษ์ กล่ำว

ถ่ำนหนิ 10% ทีเ่หลอืจะเปิดโอกำสให้พลงังำน
ไฮโดรเจนและนิวเคลยีร์ เป็นต้น”

นำยวัฒนพงษ์ กล่ำวว ่ำ ส�ำหรับส่วน
สถำนกำรณ์พลังงำนในช่วง 9 เดือนของ 
ปี 2565 พบว่ำ กำรใช้พลังงำนขั้นต้นเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.0 จำกกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิอย่ำง
ต่อเนื่อง หลังจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคโควดิ-19 มแีนวโน้มท่ีดขีึน้ รวมถงึมกีำร
ผ่อนคลำยมำตรกำรควบคมุกำรแพร่ระบำดของ
โรคโควดิ–19 ทีม่ำกข้ึน ทัง้น้ี ในส่วนของกำรใช้
พลงังำนขัน้สุดท้ำยเพิม่ขึน้ร้อยละ 11.4 ซึง่เพิม่
สูงขึ้นในเกือบทุกประเภทพลังงำน โดยเฉพำะ
กำรใช้น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูในส่วนของน�ำ้มนัเครือ่งบนิ 
มกีำรใช้เพิม่ขึน้ถงึร้อย 80.1 จำกกำรฟ้ืนตวัของ
ภำคกำรท่องเท่ียวและบริกำร ส�ำหรับกำรใช้
ไฟฟ้ำมกีำรใช้เพิม่ขึน้ในเกอืบทกุสำขำเศรษฐกจิ 
โดยเฉพำะสำขำธุรกิจ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6  
ซึง่ปรบัตวัดข้ึีนจำกกำรขยำยตวัของภำคกำรท่องเทีย่ว 
และบริกำร รวมท้ังกำรที่หน่วยงำนภำครัฐ
และภำคเอกชนได้ให้บุคลำกรกลับไปท�ำงำนท่ี
ส�ำนกังำนตำมปกติหลังกำรแพร่ระบำดของโรค
โควดิ-19 คล่ีคลำยลง ซึง่สถำนกำรณ์พลังงำน
รำยเชือ้เพลงิในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2565 
สรปุได้ดงันี้

กำรใช้น�ำ้มันส�ำเรจ็รปู เพิม่ข้ึนร้อยละ 16.1 
ซึ่งเป็นกำรเพิ่มข้ึนของกำรใช้น�้ำมันเครื่องบิน 
น�้ำมันเตำ น�้ำมันดีเซล LPG (ไม่รวมท่ีใช้เป็น
วัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี) และน�้ำมัน
เบนซนิร้อยละ 80.1 18.9 18.5 7.6 และ 5.4 
ตำมล�ำดบั ส่วนกำรใช้น�ำ้มนัก๊ำด ลดลงร้อยละ 
8.1 โดยกำรใช้น�ำ้มนัดเีซลเพิม่ข้ึนร้อยละ 18.5 อยู่
ทีร่ะดับ 72 ล้ำนลติรต่อวนั กำรใช้น�ำ้มนัเบนซนิ
และแก๊สโซฮอล เพิม่ข้ึนร้อยละ 5.4 อยูท่ีร่ะดบั 
30 ล้ำนลิตรต่อวนั ส�ำหรบักำรใช้น�ำ้มนัเครือ่งบนิ 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 80.1 อยูท่ีร่ะดบั 8 ล้ำนลติรต่อวนั 

ด้ำนน�ำ้มันเตำ เพิม่ขึน้ร้อยละ 18.9 อยูที่ร่ะดบั 
6 ล้ำนลิตรต่อวัน โดยส่วนใหญ่เป็นกำรใช้ใน 
ภำคขนส่งและภำคอตุสำหกรรม

กำรใช้ LPG โพรเพนและบวิเทน เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 8.0 อยูท่ีร่ะดบั 18.2 พนัตนัต่อวนั โดย
กำรใช้ LPG เป็นวตัถุดบิในอตุสำหกรรมปิโตรเคมี  
ซึง่มสัีดส่วนกำรใช้สงูสดุคดิเป็นร้อยละ 45 มกีำรใช้ 
เพิม่ข้ึนร้อยละ 8.6 รองลงมำภำคครัวเรอืนซ่ึงมี
สดัส่วนกำรใช้คดิเป็นร้อยละ 31 มกีำรใช้เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 1.8 ภำคขนส่งมีสัดส่วนร้อยละ 13  
มกีำรใช้เพิม่ข้ึนร้อยละ 37.8 ภำคอตุสำหกรรมซึง่
มสีดัส่วนร้อยละ 10 มกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.1 
ในขณะทีก่ำรใช้เอง ซึง่มสีดัส่วนร้อยละ 1 มกีำรใช้
ลดลงร้อยละ 44.8 เมกะวตัต์ พร้อมปรบัไทม์ไลน์  
ขยำยเวลำยืน่เอกสำรได้ถงึ 30 พ.ย. นี ้และเลือ่น
ประกำศรำยชือ่ผูช้นะเป็น 22 ม.ีค. 2566 ขณะที่ 
เชือ้เพลงิก๊ำซชวีภำพ คนสนใจต�ำ่เป้ำ คำดรำคำ
รบัซือ้ไม่จงูใจ

ก๊ำซธรรมชำติ และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ 
(NGL) ลดลงร้อยละ 5.3 อยูท่ีร่ะดบั 4,246 ล้ำน
ลกูบำศก์ฟตุ ต่อวนั โดยลดลงจำกกำรใช้เป็นเชือ้
เพลงิในอตุสำหกรรมปิโตรเคม ี และกำรใช้เพือ่
ผลิตไฟฟำ้ในโรงงำนอุตสำหกรรมร้อยละ 15.4 
และ 5.7 ตำมล�ำดบั ซึง่เป็นผลมำจำกรำคำก๊ำซ
ธรรมชำตทิีย่งัคงอยูใ่นระดบัสงู ในขณะทีก่ำรใช้
ในภำคอุตสำหกรรม เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.0 และ
กำรใช้เป็นเชือ้เพลงิส�ำหรบัรถยนต์ (NGV) เพิม่
ขึน้ร้อยละ 9.4

ส่วนกำรใช้ ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ เพิม่ขึน้ร้อยละ 
8.9 อยู่ทีร่ะดบั 15,041 พันตนัเทยีบเท่ำน�ำ้มนัดิบ  
(KTOE) จำกกำรใช้ในภำคอตุสำหกรรมท่ีเพิม่ข้ึน 
ร้อยละ 10.9 และกำรใช้เพือ่ผลิตกระแสไฟฟ้ำ 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.9 ส่วนกำรใช้ลกิไนต์ ลดลงร้อยละ  
1.4 ทัง้นีร้้อยละ 95 ของกำรใช้ลกิไนต์เป็นกำรใช้ 
ในกำรผลิตไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) ส่วนทีเ่หลือร้อยละ 5 น�ำ
ไปใช้ในภำคอตุสำหกรรม

“ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 มี
กำรใช้รวมทัง้สิน้ 149,972 กกิะวัตต์ชัว่โมง โดย
กำรใช้ไฟฟ้ำส่วนใหญ่ ร้อยละ 45 อยู่ในภำค
อุตสำหกรรม ซึ่งมีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 
จำกเศรษฐกิจที่ขยำยตัวมำกขึ้นท�ำให้เกิดกำร
ผลติสินค้ำทีเ่พิม่ขึน้ รองลงมำ คือ กำรใช้ไฟฟ้ำ
ในภำคธุรกิจ มีสัดส่วนร้อยละ 23 และมีกำร
ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.6 ซึ่งมำจำกกำรท่ี
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19  
มีแนวโน้มดีขึ้น ท้ังนี้ ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำ
สงูสดุของระบบ 3 กำรไฟฟ้ำของปี 2565 เกิดข้ึนเมือ่ 
วนัที ่28 เมษำยน 2565 เวลำ 14:30 น. อยูท่ี่
ระดบั 33,177 เมกกะวตัต์ เพิม่ขึน้ร้อยละ 6.9  
เมื่อเทียบกับควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุด 
ในระบบ 3 กำรไฟฟ้ำของปีก่อน”

นำยวัฒนพงษ์ กล่ำวว่ำ ส�ำหรับแนวโน้ม
ควำมต้องกำรใช้พลังงำนของประเทศปี 2565 
คำดว่ำจะควำมต้องกำรพลงังำนขัน้ต้นอยูท่ี่ระดบั  
2,056 พนับำร์เรล เทียบเท่ำน�ำ้มันดบิต่อวนั เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับปี 2564 สอดคล้อง
กับกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจของประเทศ และ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัว ทั้งนี้
คำดกำรณ์ว่ำ ปี 2565 จะมกีำรใช้พลังงำนจะ
เพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท ยกเว้นก๊ำซธรรมชำติ
ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรผลิตภำยในประเทศ
ท่ีลดลง และผลกระทบจำกรำคำก๊ำซธรรมชำติ
ที่ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจำกเหตุกำรณ์ควำม
ไม่สงบระหว่ำงรัสเซียและยูเครน ส�ำหรับกำร
ใช้น�ำ้มนัคำดว่ำจะเพิม่ขึน้ร้อยละ 14.9 กำรใช้
ก๊ำซธรรมชำติคำดว่ำจะลดลงร้อยละ 9.1 กำรใช้ 
ถ่ำนหิน/ลิกไนต์คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1  
ส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำพลงัน�ำ้และไฟฟ้ำน�ำเข้ำ คำดว่ำ
จะเพิม่ขึน้ร้อยละ 14.7

พลังงำนแห่งชำติ (กพช.) และที่ประชุมคณะ
รฐัมนตร ี (ครม.) พจิำรณำ คำดว่ำจะประกำศ
ใช้แผนอย่ำงเป็นทำงกำรช่วง ไตรมำส 2/2566 
โดยเบือ้งต้นจะประกอบด้วยแผนพฒันำก�ำลงักำร
ผลติพลงังำน (PDP 2022) ทีจ่ะก�ำหนดสดัส่วน
พลงังำนหมนุเวียน 50% ก๊ำซธรรมชำต ิ 40% 

“กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 43.4 ตอบว่า
อยากให้นายกรฐัมนตรคีนต่อไปเป็น ส.ส.ท่ีมาจาก
การเลือกต้ัง รองลงมาร้อยละ 33.7 ตอบว่าเป็น
บุคคลที่มีความรู ้ความสามารถทางเศรษฐกิจ 
ถดัมาร้อยละ 10.6 ตอบว่าเป็นคนดไีม่โกงกนิ”

ผูต้อบแบบสอบถำมในพืน้ท่ีกรงุเทพมหำนครและ
ปรมิณฑล จ�ำนวน 1,524 รำย จำกพืน้ที ่6 กลุม่ 
เขตกรงุเทพมหำนคร ได้แก่ กลุม่เขตกรงุธนเหนอื 
กลุ่มเขตกรงุเทพมหำนครกลำง กลุม่เขตกรงุธนใต้ 
กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 
และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

ผลกำรส�ำรวจด ้ำนพื้นฐำนทั่วไปพบว ่ำ 
กลุ่มตวัอย่ำงเป็นเพศชำยให้ข้อมลูมำกทีสุ่ด ร้อยละ  
51.8 รองลงมำเป็นเพศหญงิจ�ำนวน ร้อยละ 48.2 
กลุม่ตวัอย่ำงทีม่อีำยอุยูร่ะหว่ำง 18-25 ปี มจี�ำนวน
ร้อยละ 17.9 รองลงมำมีอำย ุ26-30 ปี มจี�ำนวน
ร้อยละ 15.9 อำย ุ31-35 ปี มจี�ำนวนร้อยละ 11.9 
อำยุ 41-45 ปี มจี�ำนวนร้อยละ 10.8 ส่วนกลุม่ 
อำยุ 36-40 ปี และ 46-50 ปีมีจ�ำนวนเท่ำกนั 
ร้อยละ 9.3 ตำมล�ำดบั

สดุท้ำยร้อยละ 5.6 ต้องเป็นคนทีไ่ม่สร้ำงควำมแตกแยก 
ทำงกำรเมอืง

ถำมถงึรฐับำลชดุใหม่คดิว่ำจะมหีน้ำตำอย่ำงไร 
กลุม่ตวัอย่ำงจ�ำนวนร้อยละ 44.7 ตอบว่ำ คงเป็น
รฐับำลผสมไม่เกนิ 3 พรรค รองลงมำร้อยละ 28.9 
ตอบว่ำ จะมำจำกพรรคกำรเมอืงใหญ่พรรคเดียว 
ร้อยละ14.8 ตอบว่ำ คงเป็นรฐับำลผสมมำกกว่ำ 
3 พรรค และร้อยละ 11.6 ตอบว่ำ คงเป็นรัฐบำล
ผสมมำกกว่ำ 3 พรรคและมคีนนอกเข้ำร่วม

ข้อสุดท้ำยในหมวดกำรเมอืงถำมว่ำ “รฐับาล
ใหม่ควรท�าเร่ืองใดเป็นอนัดบัแรก” กลุม่ตวัอย่ำง
จ�ำนวนร้อยละ 39.3 ตอบว่ำ ควรแก้ปัญหำค่ำครอง
ชพีและลดรำคำสนิค้ำ รองลงมำร้อยละ 19.6 ตอบว่ำ  
ควรปรำบคอรัปชั่นในวงกำรรำชกำร ถัดมำ 
ร้อยละ 10.9 ตอบว่ำ ควรเร่งสร้ำงงำน ปรบัเพิม่ค่ำจ้ำง 
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ปลดั มท. ปิดการอบรมผูว่้าฯ ผู้ตรวจ มท.  
ทีไ่ด้รบัโปรดเกล้าฯ ใหม่ เน้นย�า้ “บทบาทพ่อเมอืง
และผูต้รวจฯ ต้องนัง่อยูใ่นหัวใจประชาชน ครองตน 
ครองคน ครองงาน เพือ่บ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุ  
พีน้่องประชาชนในพืน้ที”่ อย่างยัง่ยืน

เมือ่เรว็ๆ นี ้นายสทุธพิงษ์ จุลเจรญิ ปลดั
กระทรวงมหาดไทย บรรยายพเิศษ เร่ือง “บทบาท
ของผูว่้าราชการจงัหวัด” และเป็นประธานปิดการ
ศกึษาอบรมเพือ่พฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารระดบั
สงูของกระทรวงมหาดไทย เพือ่มุ่งสูค่วามเป็นเลิศ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทีห้่องบอลรมู 2 
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรงุเทพฯ โดยมผีูต้รวจ
ราชการกระทรวงและผู้ว่าราชการจงัหวดัทีไ่ด้รบั
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให ้ด�ารงต�าแหน่งในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ร่วมรบัฟัง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย กล่าวว่า สถาบนัผูว่้าราชการจงัหวดั
และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น
สถาบนัท่ีมีความส�าคญัในการบรหิารราชการใน
ระดบัพืน้ที ่เพือ่ให้เกิดความผาสกุต่อประเทศชาติ 
เกิดความสุขที่ ยั่ งยืนกับพี่น ้องประชาชน 
คนไทย จงึขอให้ท่านผูว่้าราชการจงัหวดัและท่าน
ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทยทกุท่าน ต้ังใจ
ท�าหน้าท่ีให้ดทีีส่ดุ ช่วยท�าสิง่ทีด่ีๆ  ให้เตม็ก�าลงั
ความสามารถ เพือ่รกัษาเกียรตภิมิู เกียรตศิกัดิข์อง
สถาบันผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย อันจะยังประโยชน์ต่อ 
พีน้่องประชาชนและประเทศชาต ิ ซึง่สิง่ส�าคญั 
ทีท่่านผูว่้าราชการจงัหวดัและท่านผูต้รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะข้าราชการท่ีดขีอง
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ต้องขบัเคลือ่นเพ่ือ
ให้เกิดการท�างานอย่างต่อเนือ่ง ไร้รอยต่อ เกดิ
ประโยชน์มติต่ิางๆ ให้กับพีน้่องประชาชน ได้แก่ 

ประการที ่1 ต้องยดึม่ันใน 76 ค�าม่ันสญัญา
ที่ได้ให้ไว้กับองค์การสหประชาชาติ (UN) ที่
เป็นค�ามั่นสัญญาที่ส�าคัญที่ต้องตระหนักและ 
ร่วมกบัทมีงานในพืน้ที ่ ทัง้ 7 ภาคเีครอืข่าย เพือ่

ให้เกดิการท�างานตามหมดุหมายการพฒันาทีย่ั่งยนื 
(Sustainable Development Goals : SGDs) 
ทั้ง 17 ด้าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องเป็น 
ผูค้ดิริเริม่นโยบาย ให้ค�าแนะน�า และลงไปติดตาม
การท�างาน ลงไปเอาใจใส่ ติดตาม ให้ก�าลังใจ  
คนท�างานในพืน้ที ่และช่วยคนท�างานเหล่าน้ันให้พวก
เขาสามารถท�าอย่างไรให้งานสามารถขบัเคลือ่นไป
ได้อย่างจรงิจงั ด้วยการวางระบบการท�างาน และ
เสริมสร้างความรบัรูเ้ข้าใจกบัพีน้่องประชาชนและ
สังคมถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการลงมือ
ปฏิบัติ เช่น การน้อมน�าพระราชด�าริของสมเด็จ
พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราช
สดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ในด้านการเสรมิสร้าง
ความม่ันคงด้านอาหาร ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว  
ว่าจะท�าให้เกดิความมัน่คงด้านอาหารอย่างไร อาทิ ในยาม 
ศึกสงคราม ไม่มีการตลาด ไม่มีการซื้อหาอาหาร  

(กม.) ป้องกนัจงัหวัด ท้องถิน่จงัหวดั ฯลฯ ท�าให้
ทมีผูรั้บผดิชอบประจ�าต�าบลมคีวามเข้มแข็ง ท�าให้
ทกุข้อมลูข่าวสารทัง้ทีเ่ป็นทางการ ไม่เป็นทางการ 
ทั้งที่เกี่ยวกับราชการ และไม่เกี่ยวกับราชการ 
ได้ส่งต่อมาถึงท่านนายอ�าเภอ ท่านผูว่้าราชการ
จงัหวัด สามารถวางแผนบริหารจดัการและแก้ไข
ปัญหาให้พีน้่องประชาชนได้อย่างทนัท่วงที

ประการที ่4 ต้องน้อมน�าพระด�ารขิองสมเดจ็ฯ 
กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ องค์ปฐมเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ทีว่่า “การท�างานรองเท้าต้อง
สกึก่อนก้นกางเกงขาด” ซึง่รองเท้าจะสกึเพราะ
เกดิจากการออกเยีย่มเยยีนไปพบปะผูค้นในพืน้ที่
จังหวัด ทั้งตลาดสด ร้านกาแฟ ชมรมไทเก๊ก 
ชมรมลลีาศ เป็นสิง่ทีท่่านผูว่้าราชการจงัหวดัต้อง
ท�าให้เกดิขึน้ ท�าให้ตนเองเข้าไปอยูใ่นหวัใจของ
ประชาชนทกุคน ทุกกลุม่ ดงัพทุธศาสนสภุาษิต 
“วสิสฺาสปรมา ญาต ี: ความคุน้เคย เป็นญาตอิย่าง
ยิ่ง” ท�าตนเป็นเหมือนรวงข้าวที่สุกโน้มเข้าหา
พระแม่ธรณ ีด้วยการโน้มตัวเข้าไปหาประชาชน 
ใช้ชวีติตามปกติ อยูกั่บพีน้่องประชาชน ดแูลทกุ
คนอย่างเท่าเทยีม ทัว่ถงึ ลดความเหล่ือมล�า้ เพือ่
ทีพ่ีน้่องประชาชน และสังคมในพืน้ที ่จะได้กล่าว
ถึง จะได้เห็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นสถาบันที่
เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนและพื้นที่ ท�าให้ 
พีน้่องประชาชนมคีวามสุขเพิม่มากขึน้ และเพือ่
ประเทศชาตมิคีวามมัน่คง ชมุชนมคีวามเข้มแขง็

ประการที่ 5 ผู ้ตรวจราชการกระทรวง
มหาดไทย ในฐานะที่เป็นต�าแหน่งส�าคัญ เป็น
ขุนนางต่างพระเนตรพระกรรณ ในการไปตรวจ 
ไปติดตาม ไปแนะน�า ต้องไปท�าหน้าทีด้่วยการ
ท�าให้ผูว่้าราชการจงัหวดัสามารถท�าหน้าทีใ่นการ
บ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุ พีน้่องประชาชนได้อย่างเตม็ก�าลงั 
ความสามารถ บนพื้นฐานการมีส ่วนร ่วม 
ของประชาชน อย่างยัง่ยนื

“ขอให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดและผู ้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยทุกท่าน น�าเอา
ความรู้ ประสบการณ์ที่มีที่ได้ส่ังสมมาตั้งแต่
บรรจุรับราชการ กลับไปที่พื้นที่ น�าส่ิงเหล่านี้
ออกมาใช้เพือ่ให้เกิดประโยชน์กับพีน้่องประชาชน
อย่างสูงสุด ดังส่ิงที่พวกเรามุ่งมั่นต้ังใจ และ 
หมัน่ปลกุพลังของตนเอง ครองตน ครองคน ครองงาน 
เติมเชื้อ เติมพลังแห่งความปรารถนาดีต่อ
ประเทศชาติและประชาชนเข้าไป ด้วยการส�านึก
ร�าลึกถึงอนาคตของชาติ ค�านึงถึงลูกหลานคน
ไทยและคนในจงัหวดัทีเ่ราไปท�าหน้าที ่ และนบั
แต่วนัน้ีเป็นต้นไป ขอให้พสิจูน์ตวัเอง ในฐานะ
นายกรัฐมนตรีของจังหวัด แม่ทัพในการบ�าบัด
ทกุข์ บ�ารงุสขุ Change for Good ให้เกิดสิง่ที่
ดแีด่พีน้่องประชาชนในพ้ืนทีจ่งัหวัด อย่างยัง่ยนื
สบืไป” นายสทุธิพงษ์ กล่าว

เกือ้กูล ท�าให้ภาคเีครอืข่ายสามารถขบัเคลือ่นงาน
ให้สนบัสนนุการท�างานในพืน้ที ่ อนัจะท�าให้พีน้่อง
ประชาชนสามารถประกอบสัมมาชีพ มีกิน มีใช้  
มรีายได้ หาเล้ียงครอบครัวได้ 

“นอกจากนี ้ ผูว่้าราชการจงัหวดัทกุท่าน ยังได้
รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง 
องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย โปรดเกล้าฯ  
แต่งตัง้ให้เป็น “ทีป่รกึษานายกเหล่ากาชาดจงัหวดั” 
เพือ่ท�าหน้าทีใ่ห้ข้อเสนอแนะ ให้ค�าแนะน�ากบันายก
เหล่ากาชาดจงัหวัด โดยส่ิงส�าคัญทีต้่องท�าให้ตอนนี้  
คือ ต ้องพยายามลดจุดอ ่อนของกรรมการ 
เหล่ากาชาดทีท่กุวนันี ้“ทมีงานเหล่ากาชาดจงัหวัด” 
จะมผีูอ้าวโุส ผูส้งูวยัเยอะ เพราะทกุท่านเหล่านัน้ได้
ท�าหน้าทีม่าต้ังแต่หลายสบิปีก่อน และท�าหน้าทีด้่วย
ความตัง้ใจ ด้วยจติอาสา จติสาธารณะ มาจนถึงทกุวนันี้ 

เม่ือเร็วๆ นี้ นายสมชาย รังสิวัฒนศักด์ิ 
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ นายกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 
มอบหมายให้ นางขวญัใจ แจ่มทมิ ผู้อ�านวยการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
เมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี เลขานุการคณะ
กรรมาธิการด้านสาธารณสุข สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม
เชงิปฏบิตักิารการพฒันามาตรฐานเมอืงสขุภาพ
ดี ในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ณ โรงแรมทเีค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน่ เขตหลกัส่ี 
กรงุเทพมหานคร

โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการด�าเนินงานยก
ระดบัการจัดการอนามยัสิง่แวดล้อมและส่งเสริม 
สุขภาพ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
รวมท้ังการแลกเปล่ียนแนวทางพัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการมี
สขุภาพดี ซ่ึงทีป่ระชมุได้มกีารพจิารณาร่างเกณฑ์
มาตรฐานเกณฑ์เมืองอตุสาหกรรมท่ีเอ้ือต่อการฅ
มสีขุภาพด ีดังนี้

1. Healthy Environments 8 ประเดน็ ใน
เรือ่ง (1) นโยบายหรอืแผนพฒันาท้องถิน่ด้าน
สิ่งแวดล้อม (2) พื้นท่ีสาธารณะท่ีเอื้อต่อการ 
มสีขุภาพด ี(3) การจดัการมลูฝอยและสิง่ปฏกูิล 
(4) การจดัการน�า้บรโิภค (5) การจดัการเรือ่ง
ร้องเรียน เหตุร�าคาญ (6) มลพิษสิ่งแวดล้อม  
(7) สาธารณภยั (8) ความเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

2. Healthy Settings 9 ประเดน็ ในเรือ่ง
ที่ (1) ที่พักอาศัย บ้านเรือน, แคมป์คนงาน  
(2) ตลาด (3) ร้านอาหาร (4) กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (5) ส้วมสาธารณะ  
(6) ศาสนาสถาน (7) สถานพัฒนาเดก็ปฐมวยั 
(8) สถานศกึษา (9) โรงงานในนิคมอตุสาหกรรม

3. Healthy People 4 ประเด็น ในเรื่อง 
(1) การรวมกลุ่มทางสังคม (2) การส่งเสริม 
สุขภาพ (3) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
(4) การด�าเนนิงานด้านอาชวีอนามัย และทีป่ระชมุ 
ได้มีข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ ดังนี้

1) เสนอเพิ่มประเด็น ได้แก่ ร้านอาหาร
แผงลอย การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ การ
ใช้ประโยชน์ทีดิ่นเพือ่ป้องกนัการปล่อยน�า้เสยี

FB ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน รายงานว่า 
เมื่อวันท่ี 15 ธ.ค. 2565 เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ 
สภ.พรานกระต่าย ได้บกุจับกมุอดตีนายก อบต.
วังตะแบก คาบ้านพัก ตามหมายจับในข้อหา
จัดซ้ือโดยมิชอบ ใช้อ�านาจในต�าแหน่งโดยทุจริต 
อนัเป็นการเสยีหายแก่รฐัหรอืเจ้าของทรพัย์นัน้ และ
ฐานเป็นเจ้าพนกังานปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิตั ิ
หน้าท่ี ถูกบกุจบัคาบ้านคร้ังนีเ้กดิข้ึนหลงัพ้นจาก
ต�าแหน่งมาแล้ว 10 ปี ปัจจบุนัอายุ 70 ปี

เหตุสืบเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ ้างเมื่อ  
10 ปีทีแ่ล้ว ราวปลายปี 2556 อบต.วงัตะแบก 
อ.พรานกระต่าย จ.ก�าแพงเพชร ได้ท�าโครงการจดัซือ้ 
ผ้าห่มกันหนาวแจกจ่ายชาวบ้านปีงบประมาณ 
2556 ผ่านส�านกังานปลดั โดย อดตีนายก อบต. 
ได้สั่งให้จัดท�าโครงการท้ังท่ีไม่เข้าหลักเกณฑ์ 
อุณหภูมิไม่ได้และไม่มีประกาศภัยหนาว ซึ่งไม่เป็น 
ไปตามระเบียบ เจ ้าหน้าที่ส�านักงานปลัด 

ส.ท.ท.ร่วมประชมุอนามัยสิง่แวดล้อม
ร่างเกณฑ์เมืองสขุภาพดีในพืน้ท่ี EEC

บกุจับอดตีนายก อบต.วงัตะแบก
10 ปี โกงผ้าห่ม ไม่ยอมชดใช้เงินคนื

2) ประเดน็มลพิษส่ิงแวดล้อม (น�า้ อากาศ 
ขยะ) ควรแบ่งตัวชี้วัดเป็น 2 กลุ ่ม ได้แก่ 
(1)มาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล ้อม และ  
(2) การจดัการ/แผนงาน

 3) เพิม่เตมิข้อมลูรายละเอยีดในส่วนต่างๆ 
เช่น ตวัอย่างโครงการแผนงานท่ีระบุในตวัช้ีวดั
แต่ละด้าน เครือ่งมอืในการวดั/พฒันาแต่ละตวัชีว้ดั 
และช่องทางการตดิตามผลการด�าเนนิงานแต่ละ
ตวัช้ีวดัให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

 ส�าหรบัการด�าเนนิงานยกระดับการจดัการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดีในพื้นที่ 
EEC ในปี 2566 มพีืน้ทีเ่ป้าหมายการยกระดบัฯ 
พื้นท่ีของเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
โดยมีเป้าหมายให้เกิดการลงทนุจากภาครฐัและ
ภาคเอกชน ในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออก 
และพืน้ทีท่ีเ่กีย่วข้อง ซึง่ในปี 2565 นี ้ ปัจจบุนั
ได้มกีารด�าเนนิการพฒันาเมอืงสุขภาพดใีนพืน้ที่
ในด้านเมืองท่องเท่ียว พื้นท่ีของเทศบาลเมือง
แสนสขุ จงัหวัดชลบรุี

ก่อนหน้านี ้ กรมอนามัย ได้น�าร่องโครงการ
พฒันาสูเ่มอืงสขุภาพดใีนพืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก ในพืน้ท่ีเทศบาลเมอืงแสนสุข โดย
ยกระดับงานอนามัยสิง่แวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 
รองรบัการใช้ชวีติตามแนววถิใีหม่ (New Normal) 
ท้ังในมิติสถานประกอบการ (สถานที่พัก ที่กิน 
ท่ีเท่ียว) มิติชมุชน โดยการสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ และมิติการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Environmental 
Health Accreditation) เพ่ือให้เป็นต้นแบบเมอืง
สขุภาพดี 

โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
เพื่อให้ 1) สถานประกอบการ setting ต่างๆ 
ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย โรงแรม ตลาด  
ร้านอาหาร สถานทีเ่ทีย่วชายหาด ระบบประปาและ
ตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญ 2) ประชาชน นักท่อง
เทีย่วและผูป้ระกอบการได้รบับรกิารด้านอนามยั 
ส่ิงแวดล้อมทีไ่ด้มาตรฐาน และ 3) เสรมิพลงัชุมชน 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการรมิชายหาดให้มี
ความรอบรูด้้านสขุภาพและมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิ 
สุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการอนามัย 
สิง่แวดล้อม

ได้ทกัท้วงตัง้แต่ต้น แต่ นายกฯ กย็นืยนัจะท�า เหตุ
เพราะว่าได้สั่งซื้อผ้าห่มมาเรียบร้อยแล้ว แล้ว
จะท�าเอกสารจัดซื้อตามหลัง เม่ือถูกท้วงก็หัน 
ไปบีบ จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้ท�าหนังสือข้ึนไป ส�านักงานปลัดก็ท�าบันทึก 
ค้านอกี แต่นายกฯ จะเอาให้ได้ กเ็ขยีนสัง่การว่า  
“จะรับผิดชอบผู้เดียว ส่ังให้ด�าเนินการต่อ” 

ต่อมาเรือ่งไปถึง สตง.ก�าแพงเพชร จนมคี�าสัง่ 
เรียกเงินคืน แต่อดีตนายกฯ ไม่ยอมชดใช้เงิน  
ไม่จ่ายไม่พอ แถมดิน้ไปฟ้องศาลปกครองอกี ต่อมา 
ศาลปกครองสูงสุดได ้ มีค�าตัดสินเม่ือวันที่  
19 เม.ย. 2565 ส่ังให้ด�าเนินการชดใช้เพียงคนเดยีว 
แต่ก็ยังนิง่เฉยไม่ยอมจ่าย 

ในทางอาญาเร่ืองนีถู้กส่งไปยัง ป.ป.ช. จนมี
การสัง่ฟ้องและมหีมายจบั น�าไปสูก่ารเข้าจบักมุ
ตัวส่งให้ส�านักงานอัยการคดีปราบปรามการ
ทจุรติภาค 6 จ.พษิณโุลก ด�าเนินคดตีามขัน้ต่อไป

สทุธพิงษ์ จุลเจรญิ

ปลดั มท. ‘ย�ำ้’ ผูว่้ำฯ ผูต้รวจ มท. “ใหม่ถอดด้ำม”
ให้พสิจูน์ตวัเอง ในฐำนะนำยกฯ ของจงัหวัด

สิง่เหล่านีก้ส็ามารถช่วยชวีติเราได้ หรอืแม้แต่ ในยาม
ปกต ิการใช้เงินไปซือ้ผกัตามท้องตลาด กเ็ส่ียงทีจ่ะ
ได้ผกัทีม่สีารเคมี มพิีษ สร้างโทษกบัร่างกาย รวมทัง้
การส่งเสริมกิจกรรมเนือ่งในวนัดินโลก (World Soil 
Day) ทีต้่องท�าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกดิความย่ังยนื

ประการที่ 2 การขับเคลื่อนงานทุกอย่าง 
จะยัง่ยนืได้ ต้องม ี “ผูน้�า” คือผูว่้าราชการจงัหวัด  
ดงัน้ัน ทกุท่านจงึต้องเป็นผูน้�าของทกุภาคส่วนในพืน้ที่ 
บูรณาการ จับมือ ประสานกับ “ภาคีเครือข่าย”  
ทั้งภาครัฐ ภาคผู้น�าศาสนา พระสงฆ์องค์เจ้า  
ภาควชิาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชา
สังคม และภาคสื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เครือข่ายด้านเศรษฐกิจ เช่น กรอ. หอการค้า 
สภาอุตสาหกรรม บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
จ�ากัด กองทนุพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนหมูบ้่าน
และชุมชนเมือง สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ซึ่งทุกภาคีเครือข่ายที่กล่าวมาเป็นองคาพยพ 
ทีม่อียูใ่นพืน้ทีอ่ยูแ่ล้ว ต้องไปทบทวนว่า ทีผ่่านมา
จังหวัดได้มีการขับเคลื่อนประสานพลังอย่างเต็ม
ศกัยภาพหรือไม่ และท�าให้เกดิการขบัเคล่ือนอย่าง
จรงิจงั ทัง้จัดให้มกีารประชมุ การหารือ การรับฟัง 
ความคิดเห็น และวางระบบหาแนวทางในการช่วยเหลอื 

โดยการช่วยกันระดมสรรพก�าลัง เชญิชวน ชกัชวน 
คนรุ่นใหม่ ทัง้วัยท�างาน วัยหนุม่สาว เช่น YEC 
และเครอืข่ายจติอาสาต่างๆ มาเป็นทมีในการท�างาน
เหล่ากาชาดร่วมกับแม่ๆ เหล่ากาชาด เพือ่ให้เกิด
การส่งต่อ ถ่ายทอดภารกจิอนัมคีวามส�าคญัในการ
ดูแลพี่น้องประชาชนในพ้ืนที่ และต้องไม่หลงลืม
ภาคีเครือข่ายสตรีอืน่ๆ ในพืน้ที ่ ทัง้ชมรมแม่บ้าน
ของส่วนราชการ และหน่วยระดับต่างๆ ชมรม 
แม่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นก�าลัง
ส�าคัญในการท�างานในพ้ืนที่ 

ประการที่ 3 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรู้ 
ทกุเร่ือง ทกุข้อมลูข่าวสารในพ้ืนทีจ่งัหวัดของตนเอง
ด้วยความรวดเร็วกว่าพี่น้องสื่อมวลชน เช่น เด็ก
เรียนหนงัสือดีแต่ขาดแคลนทนุทรัพย์ เดก็นกัเรยีน
ไม่มีบ้านอยู ่ ไม่มเีงินจ่ายค่าเทอม รองเท้าขาดหลดุ
ลุ่ย หรือคนยากไร้ คนเร่ร่อน ทีไ่ปนอนอยู่ใต้สะพาน 
ถ้าผูว่้าราชการจงัหวดัและนายกเหล่ากาชาดจงัหวัด
รูก่้อน กส็ามารถช่วยแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อน 
ให้กับบุคคลเหล่านั้นได้เร็วขึ้นกว่าการรับรู ้จาก
สือ่มวลชน โดยต้องไปผลกัดนัภาคเีครอืข่ายทัง้ทีเ่ป็น
ทางการและไม่เป็นทางการของอ�าเภอ ของจงัหวดั 
ทัง้ปลดัอ�าเภอ ท้องถิน่อ�าเภอ คณะกรรมการหมูบ้่าน 

กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจรติแห่งชาต ิ (ป.ป.ช.) มมีตชิีม้ลู
ความผิดทางอาญา นายสมนึก ธนเดชากุล 
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี และ
พวก จากการด�าเนินงานโครงการตกแต่ง
ภายในอาคารส�านกังานเทศบาลนครนนทบุรี 
(หลงัใหม่) วงเงินเกอืบ 100 ล้านบาท ในช่วง
ปี 2555 ของเทศบาลนครนนทบรีุ และส่งเร่ือง
ให้อยัการสงูสดุ (อสส.) ฟ้องร้องด�าเนนิคดตีาม
ขัน้ตอนทางกฎหมาย แต่ฝ่ายอัยการเหน็ค้าน
ในส�านวน ตกลงกนัไม่ได้ ป.ป.ช.จงึต้องฟ้อง
ร้องคดีเอง พร้อมขอให้ศาลฯ สั่งให้นายสมนึก  
หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วย โดยศาลฯ มีการนัด
หมายสอบค�าให้การคู่ความทัง้ 2 ฝ่าย ในวนัท่ี 
13 ธ.ค. 2565 น้ี 

ส�านักข่าวอิศรา (www.isranews.org) 
รายงานไปแล้วว่า ข้อกล่าวหาหลกัที ่ นายสมนกึ 
และพวก ถกูคณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมลูความผิด 
ในคดีนี้  เป ็นกรณีการก�าหนดตัวศิลป ิน 
ท้องถิน่ เข้ามาท�าหน้าทีใ่นการวาดภาพจติรกรรม
ในการตกแต่งอาคารส�านักงานโดยเฉพาะ  

ป.ป.ช.ซุ่มเงียบช้ีมลู-ฟ้อง นำยกฯ นครนนท์
 คดีจ้ำงตกแต่งภำยในส�ำนักงำนหลังใหม่ 100 ล.

ซึ่งมีการก�าหนดไว้ในเงื่อนไขการประกวด
ราคาอย่างชัดเจนและเปิดเผย ไม่ว่าผู้รับเหมา 
รายใดชนะการประมลูต้องใข้ศลิปินท้องถิน่ราย
ดงักล่าว แต่ ป.ป.ช. เหน็ว่า การก�าหนดตวัศลิปินใน
ลกัษณะนีไ้ม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการลอ็กสเปก

อย ่างไรก็ดี  ทนายความ นายสมนึก  
ได้ยื่นเรื่องคัดค้านการถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ี
ชั่วคราว เนื่องจากเห็นว่า การอยู่ปฏิบัติหน้าที่
ในต�าแหน่งต่อ ไม่ได้ท�าให้เกิดความเสียหาย  
ต่อเทศบาลนครนนทบรุแีต่อย่างใด เพราะท่ีผ่านมา
นายสมนึกได้ท�าหน้านายกเทศมนตรีมาตลอด
และยังได้รับการเลอืกตัง้ครัง้ล่าสดุด้วย ขณะที่
การด�าเนนิงานโครงการฯ นี ้ก็เป็นการปฏิบตัติาม
ระเบยีบราชการทกุประการ การก�าหนดตวัศลิปิน
ท้องถิน่ในการวาดภาพเป็นไปอย่างเปิดเผยและ
เหน็ว่า การใช้ศลิปินท้องถิน่เพราะเข้าใจวถิชีวีติ
และวัฒนธรรมเป็นอย่างดี

ล่าสุด ผูส่ื้อข่าวส�านกัข่าวอิศรา ได้เดินทาง 
ไปตรวจสอบข้อมูลโครงการตกแต่งอาคาร

ผูส้ือ่ข่าวส�านกัข่าวอศิรา ได้พยายามตดิต่อ
ไปยงัศลิปินทัง้ 2 ราย เพือ่ขอให้ชีแ้จงข้อเท็จ
จรงิเพิม่เตมิ นายประเสรฐิ ศรรีตัน์ชชัวาลย์ 
ซึง่ปัจจบุนัเสยีชวีติแล้ว ทางลกูสาวของนาย
ประเสรฐิ ชีแ้จงว่า ได้ให้รายละเอยีดกบัทาง 
ป.ป.ช. ไปหมดแล้ว ขอไม่ชีแ้จงกบัทางส�านกัข่าว 
อศิราเพิม่เตมิ โดยระบวุ่า “คณุพ่อไม่มส่ีวน
เกี่ยวข้องกับการประกวดราคา คุณพ่อเขา
รับงานวาดมาจากบริษัทที่เขาติดต่อมาอีกที  
ไม่ได้รบัตรง” 

ส่วน นายนรินัดร์ ไพจติร ทางส�านกัข่าว 
อศิรา ได้พยายามตดิต่อขอสมัภาษณ์ ให้ชีแ้จง
ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้านแล้ว แต่ยังไม่สามารถ
ตดิต่อได้ 

ส�าหรบันายสมนกึ ธนเดชากลุ นัน้ ปัจจบุนั
ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนคร
นนทบุรี สมัยที่ 9 ถูกระบุว่าเป็นผู ้ด�ารง
ต�าแหน่งนายกเทศมนตรียาวนานที่สุดใน
ประเทศไทย และยาวนานทีส่ดุในโลก ได้รบั
สมญาว่า เป็นนายกเทศมนตรตีลอดกาล 

ส�านักงานเทศบาลนครนนทบุรี และวาดภาพ
จติรกรรมในการตกแต่งอาคารส�านกังานเพ่ิมเตมิ 
พบว่า ภาพจติรกรรมดงักล่าวตัง้อยูช่ัน้ 4 ของ
อาคาร มี 2 ภาพ ได้แก่ ภาพวิถชีวีติคนนนท์ โดย  
นายนรินัดร์ ไพจติร และภาพก�าเนิดเมอืงนนทบรีุศรี
มหาอทุยาน โดยนายประเสรฐิ ศรรัีตน์ชชัวาลย์ 
(ดภูาพประกอบ)

เมื่อได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ
และภาพจิตรกรรมดงักล่าวกบั นางสาวอรวรรณ 
ศรรีตันะ หัวหน้าส�านกัปลดัเทศบาลนครนนทบรุี 
ได้รบัแจ้งว่า ไม่ทราบรายละเอียดของโครงการ
เลย เพราะเพิง่ย้ายมาท�างานทีน่ี่ได้ 2 ปี 

ขณะที่ นายสมนึก ธนเดชากุล นายก
เทศมนตรีนครนนทบุรี ชี้แจงข้อเท็จจริงการ
ด�าเนินงานโครงการฯ และภาพจิตรกรรม 
ดังกล่าวว่า สาเหตุที่ต้องก�าหนดให้เป็นศิลปินทั้ง  

2 รายนีว้าดภาพให้ เพราะศลิปินทัง้ 2 ราย มฝีีมอื 
และเคยดฝีูมอืในการวาดของพวกเขาอยู ่ซึง่ไม่ว่า
บรษิทัไหนประมูลได้ ต้องเอาศิลปินทัง้ 2 ท่านนี้
วาด ภาพจติรกรรมดงักล่าว วาดเสรจ็ไปต้ังแต่ 
10 ปีทีแ่ล้ว ปัจจบุนัศลิปินเสยีชวีติไป 1 คนแล้ว

อย่างไรก็ดี การชี้มูลความผิดทางอาญา
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยงัไม่ถอืเป็นทีส่ดุ 
ผูถ้กูกล่าวหา ยงัเป็นผูบ้รสิทุธิจ์นกว่าจะมคี�า
พพิากษาของศาลอนัถงึทีส่ดุ ส่วนความคืบหน้า
ส�านักข่าวอิศราจะรายงานต่อไป

สมนกึ ธนเดชากุล

ส�านกังานเทศบาลนครนนทบรุ ี-
หลังใหม่

ภาพวถิชีวีติคนนนท์ 
โดยนายนรินัดร์ ไพจติร

ภาพก�าเนดิเมืองนนทบรุศีรมีหาอุทยาน
โดยนายประเสริฐ ศรรีตัน์ชัชวาลย์

 3ท้องถ่ินไทย



ปีที่ 17 ฉบับที่ 395 วันที่ 1-15 มกราคม 2566สงัคม/ซบุซบิ4 

เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร

อปท.นวิส์ ฉบบัที ่395 ฉบบันี ้ตรงกบัวนัข้ึนปีใหม่ 2566 พอด ีกข็อถอืโอกาสนี ้ส่งความสขุให้กับท่านผู้อ่านทุกท่าน
ตลอดปี 2566 น้ี ด้วยความเคารพยิง่…  เป็นทีแ่น่ชดัแล้วส�าหรบัวถิกีารเมอืงของ “พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา”
นายกรฐัมนตร ี ทีย่งัคงไม่ยอมถอยฉากออกจากเวทกีารเมอืง เมือ่เอือ้นเอ่ยออกมาเองทีจ่ะรบัเป็นแคนดเิดตนายก
รฐัมนตรคีนต่อไปในการเลือกตัง้ครัง้หน้า แต่คราวนีส้ลดัท้ิง พรรคพลงัประชารัฐ จากรอบทีแ่ล้วทีเ่ป็นผูส่้งประกวด 
มาเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติ ทีมี่ “พีระพันธ์ุ สาลรีฐัวิภาค” นัง่เป็นหัวหน้าพรรค แต่กไ็ม่เกินความคาดหมาย เพราะ
มร่ีองรอยให้เห็นมาก่อนหน้าน้ีแล้วเป็นระยะ ....  แต่ท่ีต้องจับตาต่อไปคอื นีจ่ะเป็นความบาดหมางในศกึชงิเก้าอ้ี
นายกรฐัมนตรีของ 2 ป. หรอืไม่ เพราะอย่างไรเสีย พรรคพลงัประชารฐัส่ง “ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ” เข้าชงิ
ต�าแหน่งนายกรฐัมนตรอีย่างแน่นอน ทีส่�าคญัเงือ่นไขการจะเสนอแคนดเิดตนายกรฐัมนตรไีด้จะต้องพรรคการเมอืง
นัน้จะต้องมเีสยีง ส.ส.ไม่ต�า่กว่า 25 เสยีง นีก่ระมังจงึเป็นทีม่าของข่าวการโยกย้ายสงักดัของเหล่าบรรดา ส.ส.เสอืสงิห์ 
กระทงิ แรดทัง้หลายกนัจ้าละหว่ัน กต้็องจบัตา เพราะอาจได้เห็นพรรคใดพรรคหนึง่ต�า่กว่า 25 เสยีงกเ็ป็นไปได้ ....

 แต่กน็ัน่แหละ ยงัมตีวัแปรอกีหนึง่ทีอ่าจท�าให้พรรครวมไมยสร้างชาติไปไม่ถึงฝ่ังฝันด้วยเงือ่นไข พล.อ.ประยุทธ์ 
คงไม่อยูย่าวเกนิ 2 ปีอย่างแน่นอน .... ยงัอยูท่ีเ่กมการเมอืงระดบัชาติ เพราะเทอมของรฐับาลงวดเข้ามาทุกที
เหลอืไม่เกนิ 3 เดือน ท�าให้บรรดา “บิก๊เนม-ส.ส.” ท่ี หากยังแทงกัก๊จะส่งผลเสียต่อการท�าพืน้ทีช่งิเก้าอี ้ส.ส. ..
โฟกัสหลกัจบัตาความเคล่ือนไหวของ “บิก๊เนม พปชร.” “กลุม่เพชรบรูณ์” ภายใต้การน�าของ “ สนัติ พรอัมพฒัน์”
รมช.คลงั เลขาธิการพรรค อย่างน้อยการนัตีเก้าอี ้ส.ส. 6 ท่ีนัง่ จงึเป็นตวัเลอืกทีน่่าสนใจ แต่ต�าแหน่งเลขาธกิาร
พรรคนีซ่มินัค�า้คออยู ่.......  หนัมาทาง “กลุม่สามมติร” มกีระแสข่าวว่า “สรุยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ” รมว.อตุสาหกรรม 
เปิดดีลกบัพรรครวมไทยสร้างชาตมิาระยะหน่ึงแล้ว ขณะที ่“สมศักดิ ์เทพสุทนิ” รมว.ยตุธิรรม ยงัคลมุเครอื ...
ส่วน “กลุม่ก�าแพงเพชร” ภายใต้การน�าของ “วราเทพ รตันากร” ตดิอยูก่บั “สมศักดิ”์ เม่ือเกมทางการเมืองแทงขัว้ไหน

“วราเทพ” พร้อมก้าวตาม .....  ด้าน ส.ส.จากพรรคประชาธปัิตย์ ไม่น้อยหน้ามกีระแสข่าว ส.ส.ภาคกลาง
อาจมี “บิก๊เนม” โผล่ร่วมงานพรรครวมไทยสร้างชาติ แต่ทัง้หมดถกูขดีเส้นใต้ต้องแสดงเจตจ�านงเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการภายในช่วงกลางเดอืน ม.ค. ฉะนัน้ช่วงก่อนกลางเดอืน ม.ค. 2566 จะได้เหน็ขมุก�าลงัของพรรค รทสช.
เต็มรปูแบบ ......  หนัมาดูท้องถ่ินกนับ้าง ทีน่่าจบัตาหนีไม่พ้น การถ่ายโอน รพ.สต. ไปอยูกั่บท้องถิน่ ล่าสุด 
กระทรวงสาธารณสขุ เผยผลการส�ารวจความคดิเหน็ของบคุลากรใน รพ.สต. ทีถ่่ายโอนแล้ว พบว่าส่วนใหญ่ต้อง
ปรบัตวั และร้อยละ 30 เริม่ผดิหวังทีไ่ม่เป็นไปตามท่ีคาดไว้ และเริม่พบผลกระทบการให้บรกิารประชาชน…..
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ตั้งแต่ตุลาคม 65 เป็นต้นมา 
HITAP และทมีวจิยั MIU พบว่า กระทรวงสาธารณสขุมีการถ่ายโอน สถานอีนามยัฯ (สอน.) และ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล (รพ.สต.)  ให้กบั อบจ. ไปแล้ว 3,263 แห่ง ใน 49 จงัหวดั….
คณะอนุกรรมการฯ จึงได้ส�ารวจความเห็นของผู ้ให้บริการ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 

นกัวชิาการสาธารณสขุ เจ้าพนกังาน
สาธารณสุข และอื่นๆ จ�านวน 
780 คน ทีถ่่ายโอนไป ในประเดน็
ต่างๆ เพือ่ให้ทราบจดุแขง็ ปัญหา/
อุปสรรค และความต้องการการ
สนับสนุน น�าไปพฒันานโยบายให้
มีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน ส�ารวจเมื่อ
ช่วงเดอืนธันวาคม 65-มกราคม 66 
พบว่า ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ยัง
ต้องมีการปรับตัว ต้องการให้
สนบัสนนุก�าลงัคนและทรพัยากร
เพิ่ มขึ้ น  ส ่ วนประเด็นด ้ าน

ค่าตอบแทนทีไ่ด้รบัหลงัการถ่ายโอน ร้อยละ 30 เริม่รูส้กึผดิหวงัทีค่่าตอบแทนและการบริหารจดัการของหน่วยงาน
ต้นสงักดัใหม่ ไม่เป็นไปตามทีค่าดหวังไว้ ขณะที ่ร้อยละ 33.76 ระบ ุได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างด ีพบเพียงร้อยละ 
35.6 ระบ ุสามารถเสนอข้อคดิเหน็หรอืต้ังค�าถามต่อการตัดสนิใจ และพบบคุลากรไม่ถงึครึง่หนึง่ (ร้อยละ 44.67) 
ที่ยังมีทัศนคติที่ดีในการท�างาน  นอกจากนี้ พบว่า มีผู้ที่ต้องการย้ายกลับไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเดิม 
ถงึร้อยละ 28.46 เน่ืองจากไม่ชินกบัระบบใหม่ มีรายละเอียดการท�างานมากขึน้ และมีแนวโน้มทีป่ระชาชนจะ
ได้รับประโยชน์ลดลง รวมถึงมีขั้นตอนการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีความยุ่งยากซับซ้อน....

ข้อมลูนี ้เมือ่ สธ.รับทราบ รัฐบาลรบัทราบ องค์กรปกครองส่นท้องถ่ินรบัทราบ ...แล้วเอาไงต่อ !!

อบจ.อุตรดติถ์พฒันาสถานศกึษา
ชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ 

ชลติ ธนวฒัน์ รองนายก อบจ.อตุรดติถ์ เป็นประธานจดักจิกรรม 
“โครงการพัฒนาคณุภาพระบบบริหารจดัการสถานศกึษา (การประชมุ
ผู้ปกครอง) ประจ�าภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2565” พร้อมมอบทนุ
สนบัสนนุการศึกษาให้กบันกัเรยีนกว่า 114 ทนุ โดยมี ด�ารงค์ ทองศรี
ปลดั อบจ.อตุรดติถ์ ผูบ้รหิาร คณะคณุครโูรงเรยีน อบจ.อตุรดติถ์ และ
ผู้ปกครองของนักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรม 

อบจ.อุดรธานดูีงานจดัการขยะเกาะสมยุ
วิเชยีร ขาวข�า นายก อบจ. อดุรธานี มอบหมายให้ สุชมับดี ขาวข�า

รองนายก อบจ.อดุรธาน ีน�าคณะผูบ้รหิาร อบจ.อดุรธาน ีคณะ ส.อบจ.
อดุรธาน ีและบุคลากร อบจ.อดุรธาน ีจ�านวน 60 คน เข้าศกึษาดูงาน
เพือ่พฒันาศกัยภาพในการบรหิารงานของ อบจ.อดุรธาน ีเพือ่ส่งเสรมิ
การท่องเทีย่ว การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
การจดัการขยะอย่างมีประสทิธภิาพ ประจ�าปีงบฯ 66 บนเกาะสมุย 
ระหว่างวนัที ่9, 13-16 ธ.ค. 65

 อบจ.ภูเกต็ ร่วมเปิดกจิกรรม 
เมือ่เรว็ๆ นี ้ เรวตั อารีรอบ นายก อบจ.ภเูกต็ มอบหมายให้ 

อานภุาพ เวชวนชิสนอง รองนายก อบจ.ภเูกต็ พร้อมด้วย สุทธิรักษ์ 
ศรจีาด คณะท�างาน อบจ.ภเูก็ต เข้าร่วมเป็นเกยีรตใินพธิเีปิดกิจกรรม 
ภเูกต็ ทะเลสะอาด หาดทรายขาว (Phuket white sand and clean 
sea) ซ่ึงมี ดนยั สุนนัทารอด เป็นประธาน ณ สวนสาธารณะโลมา 
(ลานโลมา) หาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู ้จ.ภูเกต็

 พีระพันธ์ุ สาลรัีฐวิภาคพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณพล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา สุรยิะ จึงรุง่เรอืงกิจสันติ พรัอมพัฒน์

 มลูนธิิปัญญา มหานุกลู ส่งมอบของขวัญวนัเดก็ ประจ�าปี 2566
มลูนธิิปัญญา มหานกุลู โดย คณุนวรตัน์ มหานกุลู ประธานมลูนธิ ิส่งมอบของขวญัวนัเดก็ 

ให้แก่ผูแ้ทน อบต. โนนห้อม พร้อมมอบเงนิจ�านวนหนึง่เพือ่ซือ้ไอศกรมี ส�าหรับจดัเลีย้งกิจกรรม
ในวันเดก็ ประจ�าปี 2566

 ธอส. Developer Day 2022 “Bring Happiness for Thai People” 
ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ

ผูบ้รหิารและผูแ้ทนจากบรษัิทอสงัหารมิทรพัย์ พบผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย์ ประจ�าปี 2565 
: Developer Day 2022 “Bring Happiness for Thai People” ซึง่เป็นกจิกรรมถ่ายทอดความ
ส�าเรจ็ในการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของธนาคารในปี 2565 อาทิ การปล่อยสนิเชือ่ใหม่ตามพนัธกจิ 
“ท�าให้คนไทยมีบ้าน” ได้สูงกว่า 280,000 ล้านบาท รวมถึงนโยบายทิศทางการด�าเนินงาน
ในปี 2566 ทีธ่นาคารได้พฒันา Application GHB ALL GEN มาให้บรกิารต่างๆ

 อวยพรปีใหม่ เลขาธกิารส�านกังานประกันสังคม
ดร.ก�าพล มหานกุลู ประธานบรหิาร นสพ.อปท.นวิส์  เข้าเยีย่มคาราวะ บญุสงค์ ทัพชยัยทุธ์ 

เลขาธกิารส�านกังานประกนัสงัคม เนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ 2565

 IRPC ร่วมประชมุระดบัชาตว่ิาด้วยธรุกิจกับสทิธมินษุยชน
อารสิรา สธุาสุทธิ ์ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.ไออาร์พซีี ส�านกักจิการองค์กร ผู้แทน 

IRPC และกรรมการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพก็แห่งประเทศไทย (GCNT) เปิดการประชมุ
ว่าด้วยธรุกจิกบัสทิธมินุษยชน ครัง้ท่ี 6 ประเดน็ “การเสรมิสร้างความเข้มแขง็ในการเข้าถงึกลไก
การเยียวยาและการจดัการข้อร้องเรยีน ส�าหรบัแรงงานข้ามชาตใินประเทศไทย” จัดโดย สมาคม
เครอืข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ กระทรวง
ยตุธิรรม โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) องค์การระหว่างประเทศเพือ่การโยกย้าย
ถิน่ฐาน (IOM) และองค์การเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (OECD)

 PEA รบัรางวัลเกยีรติคณุ Sustainability Disclosure Award ปี 65 
อดุมศกัดิ ์ เตม็วงษ์ ผูช่้วยผูว่้าการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (PEA) รบัมอบรางวลัเกยีรตคิณุ 

Sustainability Disclosure Award ประจ�าปี 2565 จากสถาบนัไทยพัฒน์ ในงานประกาศผล
ของประชาคมการเปิดเผยข้อมลูความยัง่ยืน ประจ�าปี 2565 ณ ห้องออดทิอเรยีม ช้ัน 5 หอศลิป์ 
กรงุเทพฯ

 ออมสิน จับมอื ส�านกังานธนานเุคราะห์ ต่อยอดภารกิจเพ่ือสงัคม 
วทิยั รตันากร ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน และ ประสงค์ พันธ์ลมิา ผูอ้�านวยการส�านกังาน

ธนานุเคราะห์ (สธค.) ลงนามในสัญญาความร่วมมือ การให้ความช่วยเหลือกลุ่มประชาชน
ผู้มีรายได้น้อย ที่ประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนในการด�ารงชีพและประกอบอาชีพ เพ่ือลด
ความเหลือ่มล�า้และช่องว่างทางการเงนิ รวมทัง้สร้างการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุดอกเบีย้ท่ีเป็นธรรม 
ในฐานะ “ธนาคารเพือ่สงัคม (Social Bank)” และ “โรงรบัจ�าน�าเพือ่สังคม (Social Pawnshop 
Enterprise)”

 BAM มอบอปุกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเลิดสนิ
วีรเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนองค์กร พร้อมผู้บริหาร พนักงาน 

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) มอบอุปกรณ์การแพทย์และกระดูกจ�าลอง
ในการฝึกหดั มลูค่า 331,280 บาท ให้กบัโรงพยาบาลเลดิสนิ โดยม ีชยัโรจน์ เอ้ือไพโรจน์กิจ 
นายแพทย์ทรงคุณวฒุด้ิานเวชกรรม สาขาออร์โธปิดกิส์ รองผูอ้�านวยการด้านการแพทย์ ปฏบิตัิ
ราชการแทนผู้อ�านวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแก้ไข
ความผดิรปูของกระดกู ส�าหรบัแพทย์ออร์โธปิดกิส์

 ธ.ก.ส.ร่วมแสดงความยินดเีนือ่งในโอกาศคล้ายวันสถาปนา ธพว.
เสกสรรค์ จนัทร์ขวาง รองผูจ้ดัการ พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร เป็นผูแ้ทนธนาคารร่วมแสดง

ความยนิดเีนือ่งในโอกาสคล้ายวนัสถาปนาธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) ครบรอบ 21 ปี พร้อมร่วมบรจิาคเงนิสมทบทนุซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน มอบแก่
สถาบนัประสาทวทิยาสถาบนัเฉพาะทางด้านโรคระบบประสาท สงักดักรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสขุ โดยม ีนารถนาร ีรัฐปัตย์ กรรมการผู้จดัการ เป็นผูร้บัมอบ

 TPIPL-TPIPP รับรางวลั ASIA’S GREATEST BRANDS 2022-23 
นติยสาร AsiaOne จดังานมอบรางวัล ASIA’S GREATEST BRANDS & LEADERS 2022-23 

โดยกลุ่ม ทพีไีอโพลีน ได้รบัรางวัล ได้แก่ รางวลั ASIA’S GREATEST CEO 2022-23 มอบให้แก่
ประชัย เลีย่วไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.ทพีไีอ โพลนี  และประธานกรรมการ บมจ.
ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ รางวัล ASIA’S GREATEST BRANDS 2022-23 โดยมี ภากร เลีย่วไพรัตน์
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ เป็นตวัแทนขึน้รบัมอบรางวัล
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นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม 
เปิดเผยว่า ช่วงทีผ่่านมา ตนได้เป็นประธานพธิมีอบ
รางวลัอรรถนารศีวร ครัง้ที ่ 4 ประจ�าปี 2565 
ซึง่จัดโดยกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ ร่วมกบั
สมาคมฟ้าสีรุ ้งแห่งประเทศไทย ซึ่งรางวัลน้ี
เป็นรางวัลส�าหรับบุคคลและหน่วยงานที่มุ่งมั่น
ตัง้ใจท�างาน เพือ่ส่งเสรมิสทิธ ิ ความเสมอภาค
ความเท่าเทียม และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เกิด
ขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริง โดยรัฐบาลเอง
กไ็ด้ให้ความส�าคัญกบัการส่งเสริมและคุ้มครอง
สทิธิมนษุยชนให้กบัประชาชนทกุคนอย่างทัว่ถงึ 
เท่าเทยีม และเป็นธรรม

ส�าหรับการส่งเสริมความเท่าเทียมและ
ความหลากหลายนัน้ กระทรวงยตุธิรรมได้รเิริม่จดัท�า

กระทรวงยุตธิรรม ดัน ร่ำง พ.ร.บ.คู่ชีวิต
คุ้มครองสิทธิ+เสรภีำพ หลำกหลำยเพศ

‘ชวน’ กรดีผูนําสจุรติตองทําใหเห็น 
อยาเกงแตพดูเรือ่งหลกัธรรมาภิบาล

ห้องเบญจนฤมิต สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก (ททบ.5) วันที ่13 ธ.ค. 2565 

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา  กล่าว
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ผู้น�า สุจริต” ในงาน
มอบรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 
2022” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น ประจ�าปี 
2565 จัดโดย สมาคมผู้ส่ือข่าวต้านคอร์รปัชัน่ 
(ประเทศไทย) ตอนหนึ่งว่า เมื่อเราพูดถึง
“ผู้น�าสุจริต”  ปัญหาภาคปฏิบัติคือเรื่องใหญ่ 
เพราะผู้น�าทุกคนท่องจ�าได้หมด ไม่ว่าจะเป็น
หลกันติธิรรม หลกัคณุธรรม หลักการมส่ีวนร่วม 
หลักการตรวจสอบได้ หลักความคุ้มค่า หลัก
ความรบัผิดชอบต่อสังคม ทกุคนท่องได้หมด แล้ว
ท�าไมยงัมีปัญหา นัน่เพราะไม่น�าไปปฏิบัต ิดงันัน้
ธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติจึงเป็นเงื่อนไขส�าคัญ
ในการแก้ไขปัญหานี ้อยูท่ีเ่ราท�าหรือไม่

เช ่นเดียวกับหน ่วยงานสังกัดรัฐสภา 
ป.ป.ช.ได้ประเมิน ITA หรือการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสของส�านกังานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ในปี 2565 ซึง่หลงัจากทีต่นเข้ามา
เกอืบ 4 ปี คะแนนเพิม่ขึน้จากร้อยละ 80 เพิม่ขึน้
เร่ือยมา จนกระทัง่ปีน้ี การประเมนิ ITA ขึน้มา
ถงึ 99.46 สูงทีสุ่ดเมือ่เปรียบเทยีบกับองค์กรอ่ืน
ประเภทเดยีวกัน สะท้อนให้เหน็ว่า ถ้าเราตัง้ใจ
ลงมอืท�าด้วยความสจุรติแล้ว ย่อมสามารถท�าได้

ที่ ส�าหรับรางวัล “ANTI-CORRUPTION 
AWARDS 2022” ประจ�าปี 2565 แบ่งเป็น
3 ประเภท (ประเภทองค์กร บคุคล และสือ่สาร
มวลชน) ประเภท องค์กร ได้แก่ สมาคมสื่อ
ช่อสะอาด ม ีนายสทุนต์ กล้าการขาย เป็นนายก
สมาคมฯ ได้ขบัเคลือ่นกิจกรรมต่อต้านการทจุรติ
คอร์รัปชั่น ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อ
ออนไลน์ เช่น รายการวิทยุ “คนไทยไม่ทนต่อการ
ทุจริต” โดยร่วมมือกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
ออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผล
ให้ประชาชนมีความตื่นตัวกับปัญหาการทุจริต 
และร่วมเป็นภาคเีครือข่ายแจ้งเบาะแสการทจุรติ

ประเภท บคุคล ได้แก่  1. นายวรีะ สมความคดิ
ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น 
(คปต.) ได้ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นภาค
ประชาชนมาอย่างยาวนาน สามารถน�าข้อมูล
การทุจริตมาตีแผ่ จนน�าไปสู่การตรวจสอบ 
และน�าผู้กระท�าผิดรับโทษตามกฎหมาย ซ่ึง
ล่าสุดได้เปิดเผยข้อมูลนักการเมืองถือครอง
ทีด่นิ ส.ป.ก.4-01 และทีดิ่นป่าสงวนฯ ในพืน้ที่
จังหวัดราชบรีุ โดยมชิอบด้วยกฎหมาย โดยศาล
ฎีกาพิพากษาว่านักการเมืองผู้น้ัน มีความผิด
จริยธรรมอย่างร้ายแรง และถูกตัดสิทธิทางการ
เมือง 2. ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง
อดีตอัยการสูงสุด และนายกสมาคมชาว

นายชวน กล่าวว่า ขณะเดียวกัน สภาฯ 
ยังได้ท�าโครงการ “ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้าน
เมืองสุจริต” เป็นโครงการพิเศษที่ได้ขยายผล
ไปทัว่ประเทศ ให้นกัเรยีน นกัศกึษา ประชาชน 
ได้ยอมรับในเร่ืองความสุจริต เช่น ขอขยาย
ไปยังสถาบันการศึกษา โดยเน้นย�้าเรื่องความ
สุจรติกบันกัเรียนนกัศกึษา ส้ันๆ เพยีง 1-2 นาที 
สอดแทรกในหลกัสตูรของแต่ละวชิา เพราะเป็น
สิง่ส�าคญัในการปลกูฝังจติส�านกึเดก็ เยาวชน นสิติ 
นกัศกึษา ทีจ่ะเตบิใหญ่เป็นพลเมอืงดขีองสังคม
และประเทศชาตใินอนาคต

ประธานรฐัสภา ยงัได้กล่าวแสดงความยนิดี
กบัสมาคมผู้ส่ือข่าวต้านคอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) 
ในโอกาสครบรอบ 11 ปี พร้อมกล่าวชื่นชม
สมาคมผูส่ื้อข่าวต้านคอร์รัปชัน่ฯ ทีไ่ด้จัดงานอนั
ทรงคณุค่านีข้ึน้ เพือ่ยกย่อง เชดิช ูและเป็นก�าลงั
ใจให้กบัองค์กร บคุคล และส่ือมวลชน ทีมุ่่งมัน่
ปฏิบตัหิน้าทีอ่ย่างแขง็ขนัในการรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน่ลดน้อยลง

ด้าน ดร.เอก์ เหลอืงสอาด นายกสมาคมผู้
ส่ือข่าวต้านคอร์รปัชัน่ (ประเทศไทย) กล่าวถงึ
การจดังานมอบรางวัล “ANTI-CORRUPTION 
AWARDS 2022” ส่งเสรมิการต้านคอร์รปัชัน่ 
ประจ�าปี 2565 ว่า นับเป็นครั้งที่สี่ที่สมาคมฯ 
จัดงานนี้ขึ้น เพื่อยกย่อง เป็นขวัญและก�าลังใจ
ให้กบัองค์กร บคุคล และสือ่มวลชน ทีย่ดึหลกั
ธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ 
ซือ่สัตย์ สุจริต ในปีนี ้ครบรอบ 11 ปี สมาคมฯ 
รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติต่อต้านการทุจริต พร้อมกับ
องค์กรพนัธมิตร มลูนธิต่ิอต้านการทจุริต องค์กร
ต่อต้านคอร์รปัชัน่ และภาคเีครือข่ายธรรมาภิบาล
แห่งชาต ิรวมท้ังท�าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื
กับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ด�าเนิน
โครงการ “ผูน้�าธรรมาภิบาล” โดยผลกัดนัจัดตัง้
สภาธรรมาภิบาลนสิิตนกัศกึษาแห่งประเทศไทย 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางสร้างพลเมืองสุจริต เป็น
อนาคตของชาติสืบไป

ฉะเชงิเทรา ซึง่ในวงการนกักฎหมายให้ความเชือ่มัน่
ในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างตรงไปตรงมา และยัง
มส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ในการผลกัดนัปฏิรปูพฒันา
ส�านกังานอยัการสูงสุดให้มคีวามโปร่งใส เมือ่ครัง้
ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการอยัการ (ก.อ.)
โดยผลักดันร่างระเบียบสอบวินัยช้ันต้นรอง
อยัการสูงสุด และในเวลาต่อมา ระเบยีบนีไ้ด้ถูก
น�ามาใช้กบั นายเนตร นาคสุข รองอยัการสงูสดุ 
ส่ังไม่ฟ้องคด ีนายวรยทุธ หรือบอส อยูว่ทิยา
เป็นครัง้แรก 

ประเภท ส่ือสารมวลชน ได้แก่ 1. สถานวิีทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวสี ีช่อง 3 รายการ “ข่าว 3 มติ”ิ
สกู๊ปข่าว เร่ือง การทุจริตยักยอกเงินสหกรณ์
ออมทรพัย์ครจูงัหวดัขอนแก่น “ข่าว 3 มติ”ิ ได้
ตดิตามเกาะตดิข่าวปัญหาของสหกรณ์ออมทรพัย์
ครขูอนแก่น จ�ากดั กรณอีดตีผูบ้ริหาราสหกรณ์ฯ
ยักยอกเงินของสหกรณ์ ประมาณ 431 ล้าน
บาท เข้าบญัชส่ีวนตวั ซ่ึงต่อมาผู้บรหิารรายนี้ 
ได้รับเลอืกตัง้เป็นส.ส.บญัชขีองพรรคการเมอืงใหญ่
ระหว่างการต่อสู้คดไีด้ยอมรับต่อศาลว่า ยักยอก
เงินไปจริง โดยจะผ่อนช�าระเงินดังกล่าวคืน
สหกรณ์ฯ ปีละ 50 ล้านบาท โดยมเีงือ่นไขให้
สหกรณ์ยุติการด�าเนินคดี ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาถูก
อายดัทรพัย์ชัว่คราว 2. สถานีโทรทศัน์สกีองทพั
บกช่อง 7 รายการ “คอลมัน์หมายเลข 7” จาก
ผลงานสกู๊ปข่าว เรื่อง การทุจริตเงินอุดหนุน
วัด อบจ.สมทุรปราการ เผยแพร่ : 2564-2565 
“คอลัมน์หมายเลข 7” ได้ขยายผลจากข้อมูล
ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อพิรุธเงินอุดหนุนวัด ใน
จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับงบประมาณจาก
อบจ.สมุทรปราการ เพ่ือน�าไปก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ และเตาเผาศพจ�านวน 60 วัด 
มลูค่าเกอืบ 800 ล้านบาท ท้ังนี ้ส�านกังานตรวจ
เงนิแผ่นดนิได้ยืน่หนังสือต่อ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบ
ผูบ้ริหาร อบจ.สมทุรปราการ ซึง่ใช้เวลาตรวจสอบ
นานหลายปี กระทั่งปี 2565 ป.ป.ช.มีมติชี้มูล
ความผดิอดตีผู้บริหาร อบจ.สมทุรปราการ กบัพวก
ร่วมกันอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับวัด
โดยมชิอบ

งานนี ้ มเีรือ่งผดิอกีเรือ่ง คือมกีารขออนุมตัิ
ยมืเงนิทดรองครบั แต่ไม่มเีอกสารประกอบการ
ยมื คอืฎกีา สญัญายมื ประมาณการค่าใช้จ่าย 
และโครงการมาประกอบการยืม เช่นนี้ นายก
เทศมนตรีจึงอนุมัติเงินยืมทดรองไม่ชอบด้วย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบกิจ่ายเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) 
พ.ศ. 2548 นีก็่ผดิส่วนหนึง่แล้วนะครบั คราวนี้
มาแยกการใช้จ่ายแต่ละเรื่องตั้งแต่เบิกจ่ายเงิน
ยมืทดรองค่าจ้างพราหมณ์ ค่าตอบแทนสารวัตร
ทหาร ค่าจ้างเหมาเครือ่งเสยีง ทางผูเ้ช่ียวชาญ
การคลังของกรมชี้แจงว่า หลักการยืมต้องยืม
เท่าทีจ่�าเป็น โดยผู้ยมืมหีน้าทีต้่องจ่ายเงนิยืมเอง
ให้ผูรั้บจ้างหรอืเจ้าหนีโ้ดยตรง ถ้าไม่ได้จ่ายให้
หรอืจ่ายไม่ครบกต้็องส่งคนืคลงั 

เรื่องนี้ นาย ส.ปลัดเป็นผู้ยืมไม่ได้จ่ายเงิน
เองด้วย จงึไม่ชอบด้วยระเบยีบฯ ข้อเทจ็จริง ยงั
มอีีกว่า นาย ค.ผูร้บัเงนิค่าจ้างพราหมณ์ได้รบัค่า
ประกอบพธิ ี 47,500 บาท ทัง้ทีม่กีารระบใุนใบ
ส�าคัญรบัเงนิ 75,000 บาท และนาย ค.ไปรบัเงนิ
กบัเจ้าหน้าทีห่ญงิไม่รูจ้กัชือ่เสยีงเรียงนาม ไม่ใช่
ปลดันาย ส. ส่วนค่าตอบแทนสารวตัรทหารตาม
ใบส�าคญัรบัเงนิระบคุนละ 1,000 บาท แต่ทหาร
ทีท่�าหน้าทีส่ีค่นยนืยนัว่า ได้รบัคนละ 500 บาท
เท่านัน้ โดยมเีจ้าหน้าทีห่ญงิไม่รูจ้กัน�าใบส�าคัญ
รับเงินที่ยังไม่ได้พิมพ์จ�านวนเงินมาให้ลงชื่อ 
พร้อมรบัเงนิคนละห้าร้อยบาทเท่าน้ัน ส่วนค่าเช่า
เครือ่งเสยีง 25,000 บาท ผูร้บัจ้างอ้างว่ารับเงนิจรงิ
แต่จ�าไม่ได้ว่าเท่าใด เรื่องนี้จึงยกประโยชน์ให้
ผูถ้กูกล่าวหาครบั 

ดังนัน้ ค่าจ้างพราหมณ์ ค่าตอบแทนสารวตัร
ทหารที่นาย ส.ปลัดรับเช็คเงินยืมทดรองของ
เทศบาลไปจ่ายโดยลงลายมือชือ่ว่าตนเป็นผูจ่้าย 
แต่ไม่ได้ระบจุ�านวนเงนิทีจ่่ายในใบส�าคญั และ

โครงการทําบุญ โดยทุจรติ

วสัดคีรบัท่านผูอ่้านทีเ่คารพ มาตอนนีก้็
ถอืโอกาสสวัสดีปีใหม่ท่านผูอ่้าน ขอให้

สขุภาพแขง็แรง มคีวามสุข ปลอดโรคโศกภัย
ทัง้หลายทัง้ปวงนะครบั 

มาเร่ิมตอนน้ีกจ็ะเล่าเรือ่ง การจดังานพธีิ
ท�าบุญและเปิดส�านักงานใหม่ของเทศบาล
ต�าบลแห่งหนึง่ มกีารกล่าวหานายกเทศมนตรี
กบัพวกว่า มกีารจดัซือ้หรอืจ้างหลายกจิกรรม
ในโครงการท�าบญุโดยทจุรติ ข้อเทจ็จรงิฟังได้
ว่า โครงการเริม่จากส�านักปลัดเทศบาล โดย
นาย พ.หัวหน้าส�านักปลดัเจ้าของงบประมาณ
เป็นผู้เสนอโครงการ นาย ส.ปลัดเทศบาลเห็น
ชอบ และนาย ท.นายกเทศมนตรเีป็นผูอ้นมัุติ
โครงการ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณค่า
รับรองและพิธีการจ�านวน 1,100,000 บาท
เศษ ตั้งจ่ายที่ส�านักปลัดเทศบาล เมื่อมีการ
โอนงบประมาณ นาย พ.หวัหน้าส�านกัปลดัได้
เสนอฎีกาพร้อมเอกสารประกอบการเบกิจ่าย 
นาง จ.เป็นคนตรวจสอบเอกสารแนบฎกีา หลงั
จากนัน้ได้เสนอให้นาง ล.ผูอ้�านวยการกองคลงั
พิจารณา แล้วเสนอนาย ส.ปลดัเทศบาล และ
อนมุตัเิบกิจ่ายโดยนาย ท.นายกเทศมนตร ีและ
นาย ส.ปลดัเสนอขออนุมตัยิมืเงนิและรบัเงนิ
ยืมจ�านวนสองแสนบาทเป็นเช็ค แล้วน�าไป
ใช้จ่ายในวนัก�าหนดการเปิดโครงการดงักล่าว 

ถามว่า ค่าใช้จ่ายมอีะไรบ้าง แล้วมนัทจุริต
กนัตรงไหน ว่าต่อนะครบั เงนิยมืน้ัน ได้แยก
เป็นค่าจ้างพราหมณ์ท�าพิธี โดยนาย ค.เป็น
ผู้รบัเงิน 75,000 บาท ค่าตอบแทนสารวตัร
ทหารรักษาความปลอดภัยและอ�านวยความ
สะดวก โดยมชีือ่ผูร้บัเป็นทหารสีน่ายคนละพนั
บาท ค่าจ้างเหมาเครือ่งเสยีงให้นาย ว. 25,000 
บาท ปรากฏใบส�าคญัรบัเงนิว่า นาย ส.ปลัด

ไม่ได้จ่ายเงนิด้วยตนเอง ท้ังมกีารจ่ายไม่ครบ 
จึงเป็นการปฏบิติัหน้าท่ีหรอืละเว้นการปฏบิติั
หน้าท่ีโดยทจุริต 

อีกเรื่องเป็นการจ้างประกอบอาหาร
จ�านวน ส่ีแสนบาทเศษข้อเท็จจริงฟังได้ว่า 
ภรรยานาย ท.นายกเทศมนตร ีซึง่ตอนน้ันเป็น
ประธานสภาเทศบาลเป็นคนเลอืกร้านเอง และ
ต้องการเลีย้งอาหารทะเล จงึให้เจ้าหน้าทีไ่ป
จ้างร้านอาหารนี ้ เพราะเคยจ้างไปท�าอาหาร
ในงานสมรสบตุรชายของนายกเทศมนตรมีา
ก่อน เร่ืองนีม้นีาย ส.ปลดัและนาง ล.ผู้อ�านวย
การกองคลงัให้การเป็นประโยชน์ จงึกนัเป็น
พยานต่างรบัว่า ได้เซน็เอกสารขออนมุตัจ้ิาง
โดยวิธีตกลงราคาย้อนหลัง โดยไม่ได้ตรวจ
สอบราคาจากร้านอืน่ๆ อีก นอกจากเป็นการ
จงใจไม่ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
แล้ว พฤตกิารณ์ยงัเป็นความผดิตาม พ.ร.บ.ฮัว้
อกีด้วย 

ท่านผู้อ่านครับ ยังมีเรื่องย่อยๆ ที่มีการ
กระท�าผิดจากการจดังานครัง้นีอ้กี  เช่น การซือ้
น�า้ดืม่ น�า้แขง็ยนูคิ ผ้าระบาย เครือ่งเขยีนแบบ
พมิพ์ ซ่ึงข้อเทจ็จรงิยงัรบัฟังไม่ได้ว่า เป็นการ
แบ่งซือ้แบ่งจ้าง แต่ซือ้ราคาแพงกว่าราคาท้อง
ตลาด ซึง่เรือ่งนี ้สตง.ส่งไปให้ ป.ป.ช.ด�าเนินการ
จึงมีการจ�าแนกราคาแต่ละประเภทเปรียบ
เทียบราคาท่ัวไป ปรากฎว่า สูงกว่าราคา
ท้องตลาดทัง้ไม่มกีารแสดงรายละเอยีดราคา
มาตรฐานของวัสดุที่จะซื้อ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดฯุ ทีใ่ช้ใน
ขณะน้ัน 

จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและ
เจ้าหน้าท่ีพสัด ุกับนายกเทศมนตรียงัผดิกฎหมาย
อาญาฐานมหีน้าทีซ่ือ้ ท�า จดัการ รกัษาทรพัย์ใด 
ใช้อ�านาจในต�าแหน่งหน้าที่โดยทุจริตอัน
เป็นการเสียหายแก่เทศบาลอีกด้วยครับ 
ก็ต้องระวังว่าผิดระเบียบแล้วถ้ายังให้เกิด
ความเสยีหายแก่ราชการด้วยแล้ว อาจโดน
อาญาด้วยนะครับ

เทศบาลเป็นผู้จ่ายเงิน นอกจากนี้ ท่านผู้อ่าน
ครับ ค่าใช้จ่ายยงัมค่ีาจ้างเหมาประกอบอาหาร
ในงานพธิที�าบญุโดยท�าสญัญาจ้างด้วยวธิตีกลง
ราคากับร้านอาหารแห่งหนึง่ในจงัหวดันครปฐม 
ทัง้ทีเ่ทศบาลต�าบลดังกล่าว อยู่ในท้องทีจ่งัหวัด
แถบภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืไกลกนัมากพอควร 
โดยมีนางสาว ธ.เจ้าหน้าทีพ่สัด ุ นาง ล.หวัหน้า
เจ้าหน้าทีพ่สัด ุซึง่เป็นผูอ้�านวยการกองคลงั เสนอไป
ยงันาย พ.รองปลดัทีท่�าหน้าท่ีหวัหน้าส�านักปลดั
ด้วย นาย ส.ปลดัเสนอให้นาย ท.นายกเทศมนตรี
อนมัุต ิแล้วจ่ายเชค็ให้นาย ค. 

นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ใช้ในงาน
นั้น ก็มีการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา เช่น ซื้อ
น�า้ดืม่สงิห์สามหมืน่กว่าบาท น�า้ถงัสองพนับาท 
น�า้แก้วอกีห้าหมืน่กว่าบาทจากร้าน ว. และยังมี
การซือ้น�า้แขง็ยนูคิอีก 50,000 บาท จากร้าน ร. 
มคีนเก่ียวข้องในการเบกิจ่ายตัง้แต่ นางสาว ธ.
เจ้าหน้าทีพ่สัด ุ นาย พ. รองปลดั นาย ส.ปลดั 
และนาย ท.นายกเทศมนตรอีนมุตั ิ ยงัมกีารซือ้
ผ้าระบายโดยวธิตีกลงราคาอกีเก้าหมืน่บาทเศษ 
จากร้าน ต.เป็นผูร้บัจ้าง และค่าเครือ่งเขียนแบบ
พมิพ์โดยวธิตีกลงราคา จากร้าน ย.เก้าหมืน่บาท
เศษ โดยการเบกิจ่ายเป็นเจ้าหน้าทีข้่างต้น เช่นกนั 

คราวนีท้าง ป.ป.ช.เขากพ็จิารณาเรือ่งอย่าง
ละเอยีด ตัง้แต่พจิารณาถงึความเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ บรรดาผู้เกี่ยวข้องข้างต้นรวมถึงหน้าที่
ตามค�าสัง่มอบหมาย แล้วไปดูเรือ่งการเบกิจ่าย
งบประมาณ โดยสอบถามจากเจ้าหน้าทีก่รมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิน่ ฟังได้ว่า ถ้ามีรายการค่าใช้
จ่ายก�าหนดในเทศบัญญัติก็สามารถด�าเนินการ
ได้ หากงบไม่พอจ่ายสามารถโอนงบจากโครงการ
อื่นมาใช้ได้ ซึ่งเป็นอ�านาจของนายกเทศมนตรี 
การจดัโครงการนี ้จงึสามารถท�าได้โดยชอบด้วย
ระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

ส

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ�า
ส�านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบ
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 
ตามท่ีส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบ
ปรามการทจุรติแห่งชาตเิสนอ เพือ่เป็นเคร่ืองมอื
ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และภาคเอกชน ในการแปลงแนวทาง
การพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 
21 ประเดน็ การต่อต้านการทจุรติและประพฤติ
มชิอบ (พ.ศ. 2561-2580) ไปสูก่ารปฏบิติั โดยมี
เป้าหมาย 2 ระดบั คอื

1. เป้าหมายภาพรวม คอื ก�าหนด “ประเทศไทย
ปลอดการทจุรติและประพฤติมิชอบ” โดยรฐับาล
ให้ความส�าคัญกบัการต่อต้านการทจุรติ หน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องต้องด�าเนินงานอย่างมี
ประสิทธภิาพและโปร่งใส อัตราการเกดิคดทีจุริต
มแีนวโน้มลดลง ประชาชนมทีศันคติทีไ่ม่ยอมรบั

ครม.เหน็ชอบแผนตานโกง ระยะ 2
ตัง้เปาป 66 ปลอดโกง+คอรรปัชัน่

CPI ติดอนัดบั 1 ใน 51 และหรอืคะแนนไม่ต�า่
กว่า 53 คะแนน ปี 2568 CPI ตดิอนัดบั 1 ใน 48 
และหรือคะแนนไม่ต�า่กว่า 55 คะแนน ปี 2569 
ตดิอบัดนัดบั 1 ใน 45 และหรอืคะแนนไม่ต�า่กว่า 
56 คะแนน และปี 2570 CPI ตดิอบัดับ 1 ใน 43
และหรือคะแนนไม่ต�่ากว่า 57 คะแนน ส่วน
แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายภาพรวม อาทิ 
การผลักดันเพื่อยกระดับคะแนน CPI และน�า
เทคโนโลยดีจิทิลัเข้ามาช่วยอ�านวยความสะดวก
ในทกุขัน้ตอนของการอนญุาต

2. เป้าหมายย่อย ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย 
ม ี 9 ตวัชีว้ดั ดงันี ้ 1. แผนย่อยการป้องกันการ
ทจุรติและประพฤติมชิอบ ม ี2 เป้าหมาย ได้แก่ 
1) ประชาชนมวัีฒนธรรมและพฤตกิรรมซือ่สัตย์
สจุรติ และ 2) คดทีจุรติและประพฤตมิชิอบลดลง 
ม ี 7 ตวัชีวั้ด อาท ิ ร้อยละของเดก็และเยาวชน
ไทยมพีฤตกิรรมทีย่ดึมัน่ความซือ่สตัย์สจุริต เช่น 
ปี 66 ร้อยละ 80 ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมนิ ITA เช่น ปี 66 ร้อยละ 84
และจ�านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง เช่น 
ปี 66 ร้อยละ 10 2. แผนย่อยการปราบปราม
การทจุรติ มเีป้าหมาย คอื การด�าเนนิคดีทจุรติมี
ความรวดเรว็ เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลอืกปฏบิตัิ 

ม ี 2 ตัวชีว้ดั ได้แก่ 1) กระบวนการด�าเนินคดี
ทุจริตที่จ�าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกตทิีก่ฎหมายก�าหนด ไม่เกนิร้อยละ 
20 และ 2) จ�านวนคดีอาญาท่ีหน่วยงานไต่สวน
คดทีจุรติถกูฟ้องกลบั ไม่เกนิร้อยละ 3 ของจ�านวน
คดีท่ีส่งฟ้อง ส่วนการขับเคลือ่นเป้าหมายย่อย เช่น 
1) ปลกูฝังวิธคีดิ ปลกุจติสานกึ ให้มีวฒันธรรม
และพฤตกิรรมซือ่สัตย์สุจริต 2) ป้องกนัการทจุรติ
และประพฤตมิชิอบ และ 3) ปราบปรามการทจุรติ

ซึ่งภายใต้แผนปฏิบัติการฉบับนี้ มี 605 
โครงการ วงเงนิ 3,748.70 ล้านบาท แบ่งเป็น 
เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤตกิรรมซือ่สตัย์สจุรติ 331 โครงการ วงเงนิ 
2,752.01 ล้านบาท เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริต
และประพฤตมิชิอบลดลง 162 โครงการ วงเงนิ 
684.84 ล้านบาท และเป้าหมายท่ี 3 การด�าเนินคดี
ทุจริตมีความรวดเร็ว เป ็นธรรม โปร ่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 112 โครงการ วงเงิน 311.85 
ล้านบาท โดยใช้งบประมาณภายใต้แผนงาน
บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
งบกองทนุป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ 
และงบด�าเนนิงานของแต่ละหน่วยงาน

การทุจริต และมีผลการประเมินคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) ท่ีสูงขึ้น โดยมีตัวชี้
วดัภาพรวมทีก่�าหนดไว้ดงันี ้ ปี 2566 CPI ของ
ประเทศไทย อยูใ่นอบัดบั 1 ใน 53 และหรอืได้
คะแนนไม่ต�า่กว่า 51 คะแนน จากคะแนนเตม็ 
100 คะแนน โดยมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิ
งานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 84 และในปีต่อๆ ไป ตัง้เป้าไว้ คอื ปี 2567 

“ภาคปฏิบัติคือเรื่องใหญ่ เพราะผู้น�าทุกคนท่องจ�าได้หมด 
ไม่ว่าจะเปนหลักนิตธิรรม หลักคณุธรรม หลักการมส่ีวนร่วม 
หลักการตรวจสอบได้ หลักความคุม้ค่า หลักความรับผดิชอบ
ต่อสังคม แต่ทีม่ปีญหา เพราะไม่น�าไปปฏิบตั”ิ

ร่าง พ.ร.บ.บญัญตัคิูช่วิีต ตัง้แต่ปี 2555 เข้าสู่การ
พจิารณาของ สภาผู้แทนฯ และผ่านวาระแรกไป
เมือ่วนัที ่ 15 ม.ิย. 2565 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการ
รอการบรรจุเพื่อพิจารณาในวาระ 2-3 ซึ่งตน
ต้องการให้กฎหมายมีชีวิต โดยจะเร่งผลกัดันให้

เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาให้ได้ เพราะจะ
เป็นการการนัตว่ีา กฎหมายจะไม่ตกไป

ทั้งน้ี สาระส�าคัญหลักของร่าง พ.ร.บ.คู ่
ชวีติ คอื การรบัรองสิทธขิองคูรั่กทีม่คีวามหลาก
หลายทางเพศ ให้สามารถจดทะเบียนสมรสได้ 

โดยไม่จ�ากัดเพศ ซึ่งประเทศที่มีกฎหมายลักษณะนี้
ม ี30 ประเทศ คอื การรับรองสทิธใินการก่อตัง้
ครอบครัวของคู ่ รักที่มี เพศเดียวกัน โดย
ประเทศแรกในโลกที่มีกฎหมายรับรองคู่สมรส
เพศเดียวกันคือ เนเธอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที ่
1 เม.ย. 2544 ซึง่ประเทศมหาอ�านาจทีมี่กฎหมาย 
อาทิ สหรฐัฯ อังกฤษ เยอรมน ีออสเตรเลยี และ
ฝรัง่เศส ดังนัน้ เราต้องร่วมแรงร่วมใจสร้างความ
ตระหนักรู้ และความเข้าใจให้กับสังคมในการ
เคารพความแตกต่างหลากหลาย

สำระส�ำคัญร่ำงพระรำชบัญญตัคู่ิชีวิต พ.ศ. .... 
1. คู่ชีวิต หมายถึง บุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยก�าเนิด 

และได้จดทะเบียนคู่ชวีติตาม พ.ร.บ. น้ี
2. ก�าหนดให ้ศาลที่มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชน

และครอบครัว มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดตีาม พ.ร.บ. นี ้
3. การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะท�าได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายยินยอม 

มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ และทั้งสองมีสัญชาติไทย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มสีญัชาตไิทย รวมทัง้ก�าหนดบุคคลต้องห้ามไม่ให้จดทะเบียนคูชี่วติ เช่น 
ทัง้สองคนเป็นญาตสิบืสายโลหิตกัน เป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วม
แต่บดิาหรอืมารดา เป็นต้น

4. กรณทีีผู้่เยาว์จะจดทะเบียนคู่ชวีติ ต้องได้รับความยินยอมของบิดา 
มารดา ผูร้บับุตรบุญธรรม ผูป้กครอง หรือศาล และเมือ่จดทะเบียนคูช่วิีต
แล้วผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิตภิาวะ 

5. ก�าหนดบทบญัญตัเิพือ่รองรบัลกัษณะความสมัพนัธ์ของคูช่วีติ เช่น 
ต้องอยูร่่วมกนัเป็นครอบครวัและช่วยเหลอือปุการะเลีย้งดกูนัตามความ
สามารถและฐานะของตน 

6. คู่ชีวิตมีอ�านาจจัดการแทนผู้เสียหายเช่นเดียวกับสามีหรือภริยา 

และมีอ�านาจด�าเนินคดีต่างผู ้ตายต่อไปเช่นเดียวกับสามีหรือภริยา
ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา (ป. ว ิอาญา)

7. ทรัพย์สนิระหว่างคูช่วีติ แบ่งเป็นสนิส่วนตวัและทรัพย์สนิร่วมกนั 
8. การส้ินสดุการเป็นคูช่วิีต คู่ชวีติย่อมสิน้สดุลงด้วยความตาย ศาล

พิพากษาให้เพกิถอน หรอืการเลิกการเป็นคูช่วีติ รวมท้ังก�าหนดเหตฟุ้อง
เลิกการเป็นคูช่วีติ เช่น คูชี่วติฝ่ายใดฝ่ายหนึง่อปุการะเลีย้งดหูรือยกย่อง
ผูอ้ืน่ฉนัคูช่วีติ ประพฤตชิัว่ ท�าร้าย ทรมานร่างกายหรือจติใจ จงใจละทิง้
อกีฝ่ายหนึง่ไปเกนิ 1 ปี

9. บุตรบุญธรรม เมื่อคู่ชีวิตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใน พ.ร.บ. นี้ 
และ ป.พ.พ.แล้ว สามารถรับบุตรบุญธรรมได้ รวมทั้งคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่ง
จะจดทะเบียนรับผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็น
บตุรบุญธรรมของตนด้วยกไ็ด้ 

10. เมื่อคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาย ให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ
และหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัคู่สมรสตามบทบญัญติัใน ป.พ.พ. ว่าด้วยมรดก 

11. ก�าหนดให้น�าบทบัญญัติใน ป.พ.พ.ว่าด้วยคู่สมรสครอบครัว
และบุตรบุญธรรมมาใช้บงัคับแก่คูช่วิีตด้วยโดยอนโุลมในบางกรณี

สมศักดิ ์เทพสทุนิ



ปีที่ 17 ฉบับที่ 395 วันที่ 1-15 มกราคม 2566คณุภาพชวีติ6 

‘เฮ’ ของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงานปี 2566
สปส.-รไีฟแนนซ์บ้าน ลูกจ้าง-กรมฝีมือฯ ให้กู้ดอก 0%

สธ. MOU องค์กรเศรษฐกจิ 5 แห่ง
ขยำยข่ำยทวิภำคีป้ันอำชีวะสร้ำงชำติ

แนะ 4 วิธีปฏิบัตใินช่วงหน้ำหนำว
หนีโรคเกีย่วกบัระบบทำงเดินหำยใจ

นางสาวตรนุีช เทยีนทอง รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธ ี
ลงนามความร่วมมอืเพือ่ยกระดบัความร่วมมอื 
การพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ใน
การผลิตและพัฒนาก�าลังคนรองรับภาค
อุตสาหกรรม โดยมีนายรัตนะ สวามีชัย 
เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาต,ิ นายช�านาญ 
ศรสีวสัดิ ์ประธานสภาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 
แห่งประเทศไทย, นายถาวร ชลัษเฐียร  
รองสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,  
นายสราวฒุ ิอยูวิ่ทยา รองประธานกรรมการ
หอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการ
พัฒนาการศึกษา, นายอภิศักด์ิ  อังคสิทธ์ิ 
รองประธานสภาเกษตรกรแห ่ งชาติ ,  
นางเขมนรนิทร์ รตันาอมัพวลัย์ รองประธาน
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ประเทศไทย ร่วมลงนาม และว่าที่ร้อยตรี  
ธนุวงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา กล่าวรายงาน

รมว.ศธ. กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้
ความส�าคญัอยา่งยิ่งกับการอาชวีศกึษา โดย
เฉพาะเรื่อง “ทวิภาคี” ซึ่งถือเป็นเป้าหมาย
ส�าคญัทีจ่ะขบัเคลือ่นระหว่างอาชวีะกบั 5 สภา
หลกัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ ศธ.มเีป้าหมาย
ให้ทกุสถานศกึษาอาชวีะสร้างความร่วมมอืใน
การพฒันา ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของเอาโรงงาน
มาเป็นโรงเรียน ท�าหลักสูตรร่วมกัน เพื่อ
พฒันาคนกบัภาคธรุกจิ ภาคอตุสาหกรรม และ
การท่องเทีย่ว ให้ตอบรับในทศิทางเดยีวกนั

ความร่วมมือครัง้นี ้ จะมีการต้ังองค์คณะ 
ตัง้แต่ระดบัส่วนกลาง และระดบัภมูภิาค เพือ่
ให้เกิดความร่วมมอืในแต่ละจังหวดั บางจุดท่ี
ภาคธุรกิจยังขาดแคลนอยู่ในเรื่องของสถาน
ประกอบการ กจ็ะมหีน่วยงานกลางเป็นเหมอืน
พ่ีเล้ียง ช่วยสนับสนุนและดูแลตามความ
ต้องการของภาคเอกชน และจะจบัคูก่บัภาค
ธรุกิจให้ตรงกับเป้าหมายของการพฒันาผู้เรยีน

ทั้ งนี้  ความร ่ วมมื อระบบทวิ ภาคี  
แต่ละพืน้ท่ีต้องต้ังเป้าหมายภายใต้บรบิทของ
ตัวเอง เช่น ชลบุรี ระยอง หลายแห่งเกิด
ความร่วมมอืในระบบทวิภาคกีว่า 50% แล้ว  
บางแห่ง 80% ส่วนบางพืน้ทีท่ีไ่ม่มคีวามพร้อม

ในสถานประกอบการ วันนีเ้ราจงึต้องมาช่วยกัน 
ซึง่เครือข่ายความร่วมมอืในครัง้นีจ้ะเป็นส่วน
เชื่อมโยงของการศึกษาระดับส่วนภูมิภาค 
ไม่ใช ่เฉพาะความร่วมมือในการท�างาน 
อย่างเดยีวเท่าน้ัน แต่รวมไปถงึการพฒันาหลกัสูตร 
เทคโนโลย ี พฒันาคร ู เพราะขณะนีเ้รือ่งของ
เศรษฐกจิเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก

“การปรับตัวที่ดีที่สุด คือ เราจับมือท�า
หลกัสูตรร่วมกัน เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ 
ให้เด็กจบมาแล้ว ตอบโจทย์ในทางเศรษฐกจิ 
พาณิชย์ และธุรกิจได้เลย ถือเป็นความร่วมมอื
เข้มข้นทีจ่บัต้องได้ และมเีป้าหมายในการท่ีจะ
ก้าวเดนิไปมากยิง่ขึน้”

ว่าทีร้่อยตรี ธน ุวงษ์จินดา เลขาธกิารคณะ
กรรมการการอาชวีศกึษา กล่าวว่า ส�านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดงานครั้งนี้ 
เพื่อยกระดับความร่วมมือการพัฒนาการ
ศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในการผลติและพฒันา
ก�าลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม สนับสนุน
การขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติในการพัฒนาประเทศไทยให้มีก�าลัง
คนสมรรถนะสูง มุ ่งเรียนรู ้อย่างต่อเนื่อง  
ตอบโจทย์การพฒันาแห่งอนาคต รวมท้ังแผนต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ที่มุ ่งหวังให้ผู ้เรียนทุกช่วงวัย 
ได้รับการพัฒนาทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส  
ความเท่าเทยีม ความเสมอภาค ความปลอดภัย 
และมสีมรรถนะ ทีส่�าคญัจ�าเป็นในศตวรรษที ่21  
และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ สูค่วามมัน่คง ม่ังคัง่ และย่ังยนื

กระทรวงแรงงานมอบของขวญัปีใหม่ 2566 
ให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานใน 2 เรื่อง โดยเรื่อง
แรก ส�านักงานประกนัสงัคม หรอื สปส. จบัมอื 
กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรอื ธอส. ปล่อย
สนิเชือ่ท่ีอยูอ่าศัยเพือ่ผู้ประกันตน ดอกเบีย้คงที่  
5 ปี 1.99% ต่อปี เตรียมงบประมาณไว้ท่ี 30,000  
ล้านบาท ซึง่จะแก้ไขความเดอืดร้อนของผูป้ระกนัตน 
มาตรา 33 ทีค้่างหนีบ้้านกบัสถาบนัการเงินอืน่ๆ 
มารไีฟแนนซ์กบั ธอส.ได้แล้ว โดยจะเริม่กนัต้ังแต่ 
วนัที ่20 ธนัวาคม 2565 เป็นต้นไป และของขวญั 
อีกช้ินคือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เตรียม 
งบประมาณจ�านวน 30 ล้านบาท ปล่อยกูใ้ห้สถาน
ประกอบการน�าไปฝึกทักษะลูกจ้างของตนเอง 
ให้มทัีกษะมากยิง่ขึน้ โดยปลอดดอกเบีย้ 

นายสชุาต ิชมกลิน่ รัฐมนตรว่ีาการกระทรวง 
แรงงาน มอบหมายให้ นายสรุชยั ชยัตระกลูทอง  
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงแรงงาน เป็น
ประธานและสักขีพยานในพิธีลงนาม บันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือในโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย
เพือ่ผูป้ระกนัตน ระหว่างส�านกังานประกนัสงัคม 
กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยม ีนายบญุสงค์ 
ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน ลงนามบนัทกึข้อตกลง ร่วมกบั 
นายฉตัรชยั ศริไิล กรรมการผู้จดัการ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ โดยมผีูบ้รหิารระดบัสูงกระทรวง
แรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ 
ณ ห้องประชมุช้ัน 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายสรุชยั กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การน�าของ
ท่าน พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให ้
ความส�าคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริม
สร้างหลกัประกนัความมัน่คงให้แก่ผูใ้ช้แรงงาน ซึง่
บ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริม
สร้างความมั่นคงให้ผู้ใช้แรงงาน ได้มีคุณภาพ
ชวีติทีด่ขีึน้ แต่ปัจจบุนัการทีจ่ะซือ้บ้านแต่ละหลัง
มรีาคาแพง ท่านสชุาต ิ ชมกลิน่ รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงแรงงาน จงึได้มแีนวคดิทีจ่ะช่วยเหลอื
ลดค่าใช้จ่ายให้ผูป้ระกนัตนทีย่งัไม่มบ้ีาน ได้มบ้ีาน 
เป็นของตนเอง ไว้ได้อยู่อาศัยในยามเกษียณ  
จงึให้ส�านกังานประกนัสงัคมเร่งด�าเนนิโครงการ
สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่ผูป้ระกนัตน โดยให้ร่วมมอืกบั

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโครงการดงักล่าวขึน้มา  
ภายในวงเงนิจ�านวนไม่เกนิ 30,000 ล้านบาท

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ
ส�านกังานประกันสงัคม (สปส.) กล่าวว่า โครงการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนนี้ ส�านักงาน
ประกนัสงัคมได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงกบัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสงัคม มาตรา 33 ทีจ่่ายเงนิสมทบมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถใช้สิทธิในการลด
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งผู้ประกันตน
สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจ�านองที่อยู่อาศัย 
หรอืรไีฟแนนท์จากสถาบนัการเงินอืน่ รวมถึงเพือ่
ลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู ้
ทีกู่อ้ยูก่บัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ขณะท่ี นายฉตัรชยั ศริิไล กรรมการผูจั้ดการ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ในวนันี ้
ธอส.มคีวามยนิดอีย่างยิง่ ทีไ่ด้ร่วมลงนามบนัทกึ
ข้อตกลงความร่วมมือกบัส�านกังานประกนัสงัคม 
ซึง่ธนาคาร ธอส.พร้อมสนบัสนนุนโยบายรัฐบาล
ในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน
ตามโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน  
โดย ธอส. พร้อมช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการช�าระเงิน 
งวดทีอ่ยูอ่าศยัผ่านสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่ อตัราคงที่  
ปีที ่1-5 ปี เท่ากับ 1.99% ต่อปี ปีที ่6–8 เท่ากับ 
MRR-2.00% (4.15%) ต่อปี และปีที ่ 9 จนถงึ
ตลอดอายสุญัญา เท่ากบั MRR-0.50% (5.65%) 
ต่อปี (ปัจจบุนัอตัราดอกเบีย้ MRR ของ ธอส. อยู่ที่ 
6.150% ต่อปี) ผ่อนช�าระนานสูงสดุ 40 ปี ให้กู้ 
ไม่เกนิ 2 ล้านบาท โดยผูป้ระกันตนสามารถขอ
รหสัเข้าร่วมโครงการผ่าน Application : GHB 
ALL หรอื GHB ALL GEN ได้ตัง้แต่วนัที ่ 16 
ธนัวาคม 2565 เวลา 8.00 น. ถงึวันที ่15 มกราคม 
2566 เวลา 24.00 น. ซึง่ผูป้ระกันตนจะได้รบัรหสั
เข้าร่วมโครงการผ่าน GHB Buddy ใน Line 
Application จากนั้นน�ารหัสที่ได้รับมาประกอบ
การยื่นขอสินเชื่อได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ 
ทัง้น้ี ผู้ประกนัตนทีส่นใจเข้าร่วมโครงการสามารถ
ดาวน์โหลด GHB ALL GEN ได้ที ่App Store, 
Google Play และ App Gallery สอบถามรายละเอยีด 
เพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
ทกุสาขาทัว่ประเทศ G H Bank Call Center 

โทร 0 2645 9000 หรอื Facebook Fanpage 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสาร
ของธนาคารได้ที ่ Mobile Application : GHB 
ALL,Mobile Application : GHB ALL GEN และ 
www.ghbank.co.th

ทั้งนี้ ผู ้ประกันตนที่สนใจ สามารถติดต่อ 
ขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน 
แบบอเิลก็ทรอนกิส์กบัส�านกังานประกันสงัคมทกุ
แห่งทัว่ประเทศ เพือ่ประกอบการย่ืนกูก้บัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 
2565 ถงึ 19 ธนัวาคม 2566 และสามารถท�า
นติกิรรมภายในวนัที ่31 มกราคม 2567 สอบถาม 
รายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีส่�านักงานประกนัสงัคม
กรงุเทพมหานครพืน้ที ่ ทัง้ 12 แห่ง ส�านกังาน

จากได้รบัผลกระทบจากโควิด-19 ในปีทีผ่่านมา   
จงึมอบหมายให้กรมพฒันาฝีมือแรงงาน จดัแคมเปญ
เดด็เพือ่เป็นส่งมอบความสขุในเทศกาลปีใหม่ โดย
ใช้งบประมาณจ�านวน 30 ล้านบาท ให้ผูป้ระกอบ
กิจการกู้ยืมไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกในการ
พฒันาทกัษะ หรอืน�าไปใช้ในการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่พนักงานของตนเอง
แบบปลอดดอกเบีย้ 0%  ซึง่สามารถกูย้มืได้ตัง้แต่
วนัน้ีไปจนถงึเดอืนสงิหาคม 2566

อธบิดีกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน กล่าวเพิม่เตมิว่า  
การส่งมอบความสุขต้อนรับเทศกาลปีใหม่ในครั้งนี้
ถอืเป็นความตัง้ใจอย่างยิง่ทีร่ฐับาลและกระทรวง
แรงงาน ภายใต้การน�าของนายสชุาต ิชมกล่ิน รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงาน โดยในปี 2566 กรม
พฒันาฝีมือแรงงาน ได้จัดสรรงบประมาณจ�านวน 
30 ล้านบาทจากเงนิกองทนุพฒันาฝีมือแรงงาน
ให้สถานประกอบกิจการกู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย  
ในวงเงนิกูย้มืสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท ส�าหรบั 

กรมสขุภาพจติห่วงวยัรุน่เป็นโรคซมึเศร้า
แนะปรกึษาผ่านสายด่วนสุขภาพจติ 1323 ฟรี

กรมสุขภาพจติ ช้ีความเครยีดวติกกงัวลจาก
ปัญหาสขุภาพจากสถานการณ์โควดิ ปัญหาสงัคม
รอบข้างที่กดดันตนเอง และปัญหาเศรษฐกิจ 
ยงัคงรุมเร้าต่อเนือ่ง อนัจะน�าไปสูก่ารท�าร้ายตัวเอง 
และฆ่าตัวตายได้ กรมสุขภาพจติแนะ คนใกล้ชดิ
และครอบครวั คือกญุแจส�าคัญ ในการให้ก�าลงั
ใจวยัรุน่ วยัท�างานตอนต้น ก้าวผ่านวันทีอ่่อนแอ 
เยยีวยาก่อนจะเกดิความสญูเสยีท่ีรนุแรง

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดี
กรมสขุภาพจติ กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์ 

ทัว่โลกและการศึกษาในประเทศไทยพบว่า กลุม่วยัที ่
อายนุ้อย วยัรุ่น หรือวยัท�างานตอนต้น มีภาวะ
ซมึเศร้าเพิม่ข้ึน ซึง่จะสัมพนัธ์กับการฆ่าตวัตายได้ 
เพราะมีหลายปัจจยัจากสถานการณ์โควดิ-19 และ
ภัยคุกคามอื่นๆ ที่ท�าให้เยาวชนและวัยรุ่นต้อง
ปรับการด�าเนินชีวิตเช่นการใช้เวลาเรียนท�างาน
ออนไลน์ มากกว่าการพบปะเพ่ือนและสังคม
ตามภาวะปกต ิ อาจท�าให้เกิดความเครียดเร้ือรัง  
ส่งผลทั้งปัญหาสุขภาพและปัญหาความสัมพันธ์
กับผู้อื่น ทั้งนี้ ในบางรายแม้จะเครียดมากแต่
พฤติกรรมภายนอกไม่แสดงออก ทว่าในใจมีอาการ
ด�าดิง่สูค่วามเจบ็ปวดอย่างรนุแรง จนน�าไปสูก่าร
ตดัสนิใจด้วยอารมณ์ทีน่�ามาซึง่ความเสียใจให้กับ
คนรอบข้าง เช่น ความกดดนัของวยัเรยีนทีก่ลวัว่า
จะไม่สามารถท�าตามความคาดหวงัของครอบครวั 
น�าไปสู่การท�าร้ายตวัเองหรือการฆ่าตวัตาย เพราะ
เข้าใจว่า การกระท�าน้ันเป็นทางเลือกที่ต้องการ
เผชิญหน้าหรอืรบัมอืแต่เพยีงคนเดยีว 

ดงันัน้ การช่วยเหลอืเบือ้งต้นทีส่ามารถท�าได้
ด้วยตัวเอง เมือ่มีความรูสึ้กหดหูใ่ห้มองด้านบวก 
นกึถึงคณุค่าของตนเอง ปล่อยวางความคดิ ปรบั
วธิคีดิให้แตกต่างไปจากเดมิจะช่วยให้หาทางออก
ในการแก้ไขปัญหาได้ดขีึน้ หากไม่สามารถแก้ไขได้

ด้วยตนเอง ควรขอความช่วยเหลอืจากคนใกล้ชดิ
หรอืการรบับรกิารจากผูเ้ชีย่วชาญ ซ่ึงการตดัสนิใจ 
ขอความช่วยเหลอืเหล่านัน้ ไม่ได้เป็นการสร้าง
ภาระ เปรยีบเหมอืนการมองหาเขม็ทิศท่ีจะช่วย
ในการรับมือต่อสู้กับความคิดของตนเอง เพื่อ
ก้าวผ่านสถานการณ์ท่ีรมุเร้าได้ ทัง้น้ี คนใกล้ชดิ 
ครอบครวั คร ูอาจารย์และเพือ่น ต้องช่วยกันเตมิ
พลงัใจให้แก่กนั ไม่ต�าหนคิวามคดิหรือการตดัสนิใจ 
ของบคุคลเหล่านัน้ พร้อมกบัรบัฟังปัญหาอย่าง
ตัง้ใจ โดยไม่ใช้ความคดิของตนเองเข้าไปตดัสนิ 
ร่วมสะท้อนสภาวะจิตใจว่าความเศร้าหรือ
ความเครยีดท่ีก�าลงัเผชิญอยูน่ัน้ มต้ีนตอมาจาก
ไหน แนะน�าว่าควรจะจดัการร่วมกนัอย่างไร ด้าน
กรมสขุภาพจติ ยงัด�าเนนิการเฝ้าระวังอย่างเตม็
ที ่มุง่หน้าท�าให้ดทีีส่ดุเพ่ือรกัษาทกุชวีติให้ได้มาก
ทีส่ดุ และยงัเน้นการช่วยเหลอืเพือ่ป้องกันปัญหา
ตัง้แต่ต้นทาง ไม่ใช่เพยีงการป้องกนัไม่ให้ท�าร้าย
ตัวเอง แต่ท�าให้คนมีความทุกข์น้อยลงและยัง
สามารถช่วยให้มคีณุภาพชวีติท่ีดกีว่า เพิม่ความ
แขง็แกร่งให้กับสงัคมอีกด้วย

แพทย์หญิงวมิลรตัน์  วนัเพญ็ ผู้อ�านวยการ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 
กล่าวว่า เม่ือมีปัญหาในการจัดการอารมณ์  
มภีาวะเครยีด ซมึเศร้า ไม่รูว่้าจะเริม่ต้นจัดการ
อย่างไร สามารถประเมินสุขภาพใจได้ทาง 
www.วดัใจ.com ซ่ึงเป็นการประเมินสุขภาพใจ
ของตนเองผ่านแบบสอบถาม ว่ามีความเสี่ยง

ต่อปัญหาสุขภาพจิตในระดับใดบ้าง ส่วนผู้ท่ีมี
ปัญหาชดัเจนเรือ่งอารมณ์ซมึเศร้าหรอืมคีวามคดิ
อยากท�าร้ายตนเอง สามารถประเมนิความเสีย่ง
ต่อซึมเศร้าหรือท�าร้ายตนเองท่ีปัญญาประดิษฐ์
ทีช่ือ่ Dmind ผ่านไลน์หมอพร้อม โดยเข้าไปที่
ฟังก์ชั่นคุยกับหมอพร้อม แล้วกดตรวจสุขภาพ
ใจ จะได้พดูคุยและประเมินผ่านปัญญาประดษิฐ์
ทีท่�าหน้าทีเ่สมอืนกบัคณุหมอ ซึง่จากข้อมลูเมือ่
วนัที ่ 1 ธนัวาคม 2565 พบว่ามจี�านวนผูเ้ข้าใช้
งานประเมินซึมเศร้าผ่านระบบ Dmind ผ่าน
ทางระบบหมอพร้อม จ�านวน 72,610 ราย พบว่า
ภาวะสขุภาพจติอยู่ในเกณฑ์ปกตแิละพบปัญหา
สขุภาพจติในระดบัน้อย ร้อยละ 75.92 ระดบั 
ปานกลางร้อยละ 16.61 และระดับรุนแรง  
ร้อยละ 7.47 

โดยหากนับจ�านวนแล้วพบว่าในกลุ่มระดับ
รนุแรงมจี�านวนถงึ 5,427 ราย ซึง่จ�านวนนี ้ผูท้ี่
ยินยอมให้ติดตามช่วยเหลือสามารถด�าเนินการ
ได้ถึง ร้อยละ 70.04 ทัง้น้ี หากผู้ประเมนิพบว่า
ตนเองพบว่ามีความเสีย่งด้านสขุภาพจิต สามารถ
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข
ประสานกลับไปเพื่อดูแล นอกจากนี้ ช่องทาง
ให้การปรึกษาผ่านสายด่วนสุขภาพจิต 1323 
ฟร ี ตลอด 24 ชัว่โมง ซึง่ปัจจบุนัได้เพิม่ระบบ 
นดัผ่าน https://1323alltime.camri.go.th เพือ่ผู้รับ
บรกิารเลอืกรับวนัเวลาทีส่ะดวกได้อกีด้วย

นายแพทย์สวุรรณชยั วฒันายิง่เจริญชยั  
อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
เปิดเผยว่า  เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว 
สิ่งที่จะตามมาคือ ประชาชนอาจป่วยด้วย
โรคเกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจ เช่น ไข้หวดั  
ไข้หวัดใหญ่ หลอดลมอักเสบและปอดบวม  
ซ่ึงนอกจากการรบัประทานอาหารทีมี่ประโยชน์  
สวมเส้ือผ้าให้อบอุ่นแล้ว การเตรียมความพร้อม 
ของร่างกายด้วยการออกก�าลงักายกเ็ป็นสิง่ส�าคญั 
กรมอนามัยจึงแนะน�าให้ประชาชนออกก�าลงั
กายตามความเหมาะสม เพือ่เพิม่ความอบอุน่ 
และสร้างภมูคุ้ิมกนัให้กบัร่างกาย 

1) เดก็เลก็ทีอ่ายตุ�า่กว่า 6 ปี ควรเน้นการ
ออกก�าลงักายทีส่นกุสนาน เพือ่ให้เดก็ใช้เวลา
ได้นาน ไม่เบือ่หน่าย เช่น วิง่เก็บของ วิง่เป้ียว 
การละเล่นไทยต่างๆ หรอืกายบรหิารประกอบ
เพลง เป็นต้น เด็กวัยนี ้ ควรเน้นความสนกุ
มากกว่าการเอาชนะ 

2) ช่วงอายุ 6-17 ปี เป็นช่วงอายุท่ีมี
การเจรญิเติบโตอย่างรวดเรว็ การออกก�าลัง
กายอย่างสม�่าเสมอจะช่วยให้มีพัฒนาการที่
สมวยั สูงสมส่วน และมร่ีางกายแขง็แรง ควร
ออกก�าลงักายเป็นประจ�าอย่างน้อยวนัละ 60 
นาท ี(สะสมต่อเนือ่ง 10 นาทขีึน้ไป) สามารถ
ออกก�าลงักายได้หลากหลายรปูแบบ เน้นการ
ออกก�าลงักายแบบแอโรบิกเป็นหลัก เช่น วิง่  
ป่ันจกัรยาน กระโดดตบ กระโดดเชอืก เต้นแอโรบกิ 
ว่ายน�า้ บาสเกตบอล ฟตุบอล เป็นต้น ร่วมกบั 

การออกก�าลงักายเพือ่เพิม่ความแขง็แรงและ
ความอดทนของกล้ามเนือ้ เช่น ซทิอพั ดนัพืน้ 
แพลงก์ สควอช โหนบาร์ ยกดมัเบล เป็นต้น 
และการออกก�าลงักายเพือ่เพิม่ความอ่อนตัว  
เช่น จงิโจ้ยดืตวั กายบรหิาร ยดืเหยยีดกล้ามเน้ือ  
โยคะ เป็นต้น

3) วัยท�างาน ช่วงอายุ 18-59 ปี  
ควรออกก�าลังกายให้หลากหลายเพ่ือพัฒนาและ
เสรมิสร้างกล้ามเนือ้ให้แขง็แรง เช่น วิง่ ป่ัน
จกัรยาน แบดมินตนั วัยนีก้ล้ามเนือ้ กระดกู 
ข้อต่อ และเส้นเอ็นต่างๆ เริม่เสือ่มสภาพลง 
จึงควรออกก�าลังกายเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้ได้
อย่างน้อยสปัดาห์ละ 5 วนั วนัละ 30 นาที 
โดยการเดินเร็ว ว่ิงเหยาะๆ เต้นแอโรบิก 
เป็นต้น 

4) ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ความคิด  
การตดัสินใจช้าลง กล้ามเนือ้ กระดกูและข้อต่อ 
การรับรู้ช้าลง มีภาวะสมองเสื่อม จึงควร
ออกก�าลงักายแบบเบาๆ เช่น การเดนิ เต้นร�า 
บรหิารกล้ามเนือ้ส่วนต่างๆ ให้แขง็แรง ควบคู่
กบัการยดืเหยยีดกล้ามเนือ้ 2 วันต่อสปัดาห์ 
มกีารออกก�าลงักายฝึกการทรงตวั อย่างน้อย
สปัดาห์ละ 5 วนั วันละ 30 นาท ีเช่น เต้น
บาสโลบ ฟ้อนร�า ร�าวง ร�าไท่จ้ีชีก่ง กจิกรรม
เหล่านี ้จะช่วยพฒันาการเคลือ่นไหวร่างกาย
ของผูส้งูอายใุห้มปีระสทิธภิาพ เป็นการฝึกการ
ทรงตัว เพ่ือป้องกันการหกล้ม สิง่ส�าคญัของ
ทกุวัย คอื การออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ 
รกัษาร่างกายให้อบอุ่น เพือ่ให้สขุภาพด”ี

“ทัง้นี ้ ทกุกลุ่มวัยควรพกัผ่อนให้เพยีงพอ 
และกินอาหารประเภทผักและผลไม้สด 
ทีมี่วติามนิซสีงูเพือ่เสริมสร้างภมูคิุม้กนัให้กบั
ร่างกาย และเนือ่งจากช่วงอากาศเยน็จะท�าให้
อาหารจับตัวเป็นไข ก่อนการบรโิภค จงึควรน�าไป 
อุ่นให้ร้อน เพ่ือเพิ่มรสชาติของอาหาร และ 
เพิม่ความอบอุน่ให้กบัร่างกายอีกด้วย” อธบิดี
กรมอนามยั กล่าว

ประกนัสงัคมจังหวดั/ สาขา/ ทีท่่านสะดวก หรอื
โทรสายด่วน 1506 ติดต่อสอบถามได้ตลอด  
24 ชั่วโมง หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
www.sso.go.th

ด้านนายประทีป ทรงล�ายอง อธิบดีกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า เนื่องจากใกล ้
เข้าสู่ช่วงเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่   
ภายใต้การน�าของนายสชุาต ิชมกลิน่ รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงแรงงาน  มคีวามห่วงใยนายจ้าง และ
ให้ความส�าคัญในการดูแลสถานประกอบกิจการ
ให้ลกูจ้างได้รับการพฒันาสร้างขดีความสามารถ
ในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพด้านทักษะฝีมือ
แรงงาน จงึต้องการมอบความสขุในช่วงเทศกาล
ปีใหม่  ในการแบ่งเบาภาระของนายจ้างในสถาน
ประกอบกิจการทั่วประเทศในช่วงฟื้นตัวหลัง

ให้ผูป้ระกอบกจิการกูย้มืไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝึกอบรม หรอืน�าไปใช้ในการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่พนักงาน ปัจจุบัน 
ได้อนมุตัใิห้เงนิกูย้มืไปแล้ว 13 บรษิทั เป็นเงนิกว่า 
6 ล้านบาท และได้เน้นย�า้ให้หน่วยงานในสงักดั
กรมพฒันาฝีมือแรงงานทัว่ประเทศ เตรยีมพร้อม
รบัค�าขอกูย้มืเงนิกองทนุพฒันาฝีมือแรงงาน และ
ให้ค�าแนะน�าแก่สถานประกอบกจิการ 

โดยสามารถยืน่ค�าขอกูพ้ร้อมหลกัฐานได้ตัง้แต่
วนัน้ี-15 กรกฎาคม 2566 สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
ส�านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานทกุจงัหวดั กองส่งเสรมิ 
การพฒันาฝีมือแรงงาน 0 2643 6039 และสายด่วน 
กระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

ตรีนุช เทียนทอง

พญ.อมัพร เบญจพลพทิกัษ์

เปิดดัชนีความยากจนไทย 4 มิติ           
ศกึษา-สขุภาพ-การอยู่-การเงนิ
น.ส.วรวรรณ พลิคามิน รองเลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบวุ่า หากใช้ตวัชีวั้ด 
ความยากจนหลายมิต ิ เทยีบกบัความยากจน 
ทีว่ดัผ่านเกณฑ์รายได้  พบว่า ปี 64 วดัฝ่ังรายได้ 
จะมีเพียง 4.4 ล้านคน แต่ถ้าเอาดชันคีวาม
ยากจนหลายมิติมาวัด พบว่า มีคนจนสูงถึง 
8.1 ล้านคน ซึง่มิติส�าคัญทีพ่บมากสดุ คือ มติิ
ด้านความเป็นอยูม่สีงูถงึ 35% รองลงมากคอื
มิติความมั่นด้านการเงิน 29% เป็นสัดส่วน 
ทีท่�าให้คนมคีวามยากจนมากสดุ

หากใช้ตัวชี้วัดหลายมิติหรือเอ็มพีไอ 
สามารถแบ่งตามพื้นที่ดังนี้คือ คนที่อยู ่

นอกเขตเทศบาล มีความจนหลายมิติมากกว่า  
ในสดัส่วน 18% เมือ่เทยีบกบัเทศบาลทีม่เีพยีง 
6.6% เท่าน้ัน ขณะเดียวกันคนจน 1 ใน 3 
จะเป็นผูส้งูอายถุงึ 36.9% นอกจากน้ัน ยงัพบว่า 

กลุม่ทีไ่ม่มส่ีวนร่วมทางเศรษฐกจิ (เดก็ ผูว่้างงาน 
คนชรา คนป่วย) สงูถงึ 51.5% และแรงงาน 
นอกระบบ 21%  ขณะเดียวกัน คนจนหลาย
มติทิีไ่ม่มส่ีวนร่วมทางเศรษฐกจิมีสัดส่วนเพิม่ข้ึน 
จากปี 56 ที่มี 29.3% โดยเพิ่มขึ้น 51.5%  
ในปี 64 สะท้อนให้เหน็ว่าคนจนมีโอกาสในการหา 
รายได้ต�่า ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาความยากจน 
ด้านตวัเงนิและไม่ใช่ตัวเงนิกไ็ด้

สถานการณ ์ความยากจนเมื่อวัดจาก 
เส้นความยากจน (คนจน) ในปี 64  มคีนจนจ�านวน 4.4 
ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 16.32% ลดลงจากปีก่อน
ทีม่จี�านวน 4.7 ล้านคน คดิเป็นสดัส่วน 6.83% 
ปัจจยัสนบัสนนุทีท่�าให้สถานการณ์ความยากจน 
ปรับตัวดีขึน้ เนือ่งจากมีมาตรการช่วยเหลือของรฐั 
เช่น โครงการเพิ่มก�าลังซื้อผู้ที่มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรฐั โครงการ ม.33 เรารกักนั โครงการเยยีวยา
นายจ้างและผูป้ระกนัตนมาตรา 33, 39 และ 40 
และโครงการบรรเทาค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ 

เช่น มาตรการบรรเทาค่าน�้าประปาและ 
ค่าไฟฟ้า

ท้ังนี้ หากมองความยากจนได้ขยาย 
ความยากจนครอบคลมุถงึการขาดแคลน ขดัสน 
หรอืโอกาสในการเข้าถงึทรพัยากรทีจ่�าเป็นต่อ
การด�ารงชีพ ตลอดจนความสามารถในการ
เข้าถึงบรกิารและการช่วยเหลือของภารฐั โดย
ปี 64 ยังพบว่า มปีระเดน็ปัญหาต่างๆ ทีค่นจน
ไดร้บัผลกระทบ เช่น การศกึษาทีม่เีดก็หลดุ
ออกจากระบบถึง 2.8 แสนคน

ส่วนด้านสุขภาพพบคนไทยมีความเครียด
สูง เสี่ยงซึมเศร้า และเส่ียงเกิดการฆ่าตัว
ตาย ขณะเดยีวยงัพบปัญหาโอกาสการเข้าถงึ 
การรกัษาพยาบาลในช่วงโควดิ-19 แม้กระทัง่ความ
เป็นอยูท่ีย่งัมีปัญหาของคนไร้บ้าน ปัญหาขยะ
ติดเชื้อที่มีปริมาณค่อนข้างสูง หลักประกัน 
ทางด้านรายได้ท่ียังเป็นปัญหา เนือ่งจากกลุ่ม
คนบางกลุม่ยงัขาดรายได้และไม่มีเงนิออม
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ม.หอการค้าฯ ชีเ้ส้นทางอาชพี ปี 2566
สาขาฮิต-อาชพีฮอต นายจ้างจองตัว

ดร.ภูษติ วงศ์หล่อสายชล ผู้อ�านวยการ
หลกัสูตร aMBA มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
ได้วิเคราะห์อาชีพท่ีก�าลังจะตกเทรนด์และ
อาชีพที่มีแนวโน้มรุ่งโรจน์ในปี 2566 แต่ยัง
ชีว่้าเศรษฐกิจปี 2566 ยงัลกูผลีกูคน แต่ก็มี
อาชพีทีฟ้ื่นกลบัมาหลงัวกิฤตโควดิเริม่คล่ีคลาย 
และมีการเปิดประเทศรบันกัท่องเทีย่วต่างชาติ
อย่างเตม็ตวั น่าจะท�าให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวัได้บ้าง

“ปีนี้แตกต่างจากปีท่ีแล้วอย่างชัดเจน  
และปี 2566 ไม ่พูดไม ่ได ้ในเรื่องของการ 
ท่องเที่ยว หลังจากเป็นหมีจ�าศีลมานาน จะเกิด
ปรากฏการณ์แหล่งท่องเที่ยวจะแตก ไม่ว่า 
สายการบนิ โรงแรม ขนส่งการเดนิทางทีเ่กีย่ว
กบัการท่องเทีย่วจะมาเป็นโขยง เพราะพอโควดิ 
หายไปทุกคนก็อยากไปเที่ยว อย่างเชียงใหม่ 
ทกุคนอยากไปจนเมอืงแตก”

แน่นอนอาชีพรุ ่งกลุ ่มแรกในปี 2566 
จะเกี่ยวข้องกับสายท่องเที่ยว จนบุคลากร
ขาดแคลนอย่างแน่นอน อย่างสายการบิน 
ขาดแคลนนักบิน แอร์โฮสเตส สจ๊วต และ
อาชพีทีเ่กีย่วข้องจะขาดแคลนอย่างแหลกลาญ 
และราคาตัว๋เคร่ืองบนิแพงมากขึน้ ส่วนขนส่ง 
ทัง้ทางบก ทางเรอื จะโดดเด่นมาก หากนกัท่องเทีย่วจนี 
กลับมาก็จะมหาศาลมากกว่านี้ ถือว่าอาชีพ
ด้านการท่องเทีย่วในปีหน้ารุง่แน่นอน

กลุ่มสอง อาชีพด้านเทคโนโลยีทั้งหมด
ยงัคงแรงไม่ตก ไม่ว่า Dev หรอื Developer 
ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งคน
เขียนโปรแกรม คนเขียนภาษาระบบ iOS 
และ Adroid หรอืด้านดาต้าไซเอนซ์ (Data  
Science) ในการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ รวมถึง
กจิกรรมเกีย่วกบัไซเบอร์ ซเิคยีวริตี ้ (Cyber 
Security) และอาชีพเกี่ยวกับเทค (Tech) 
ซึ่งเด็กจบใหม่ได้เงินเดือนเร่ิมต้น 3.5 หมื่น
บาท ถอืเป็นอาชพีทีแ่รงมาก ไม่ใช่เฉพาะใน
ประเทศไทย แต่ทั้งโลก และจะเห็นบริษัท
เกี่ยวกับสายเทค ตบเท้าเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์

กลุ ่มสาม จากการระบาดของโควิดที่
ผ่านมา ท�าให้เรื่องสุขภาพส�าคัญมาก ไม่ว่า
ยาเวชภัณฑ์ สมุนไพรที่ได้รับการรับรอง มี

การเติบโตต่อเนื่อง และที่เกี่ยวกับการป้องกัน  
ทั้งนักกายภาพบ�าบัดออฟฟิศซินโดรม หรือโรง
พยาบาลที่เกี่ยวข้องกับออฟฟิศซินโดรม คลินิก
เฉพาะทาง มีการเติบโตมหาศาล และธุรกิจ
ฟิตเนส พลิาทสิ ธุรกจิดูแลผูสู้งอาย ุ เนือ่งจาก
ประเทศไทยมสัีงคมผูสู้งอายมุากขึน้ นอกจากนี ้
ยังมีสปา และออนเซ็น มีการเติบโตแบบก้าว
กระโดด กลายเป็นอาชีพที่ขาดแคลนอย่างสูง 
รวมทัง้อาชีพทีเ่กีย่วข้องกบัความสวยความงาม 
เห็นได้ชัดในเร่ืองการดูแลผิวพรรณ จากเดิม
เฉพาะกลุ่มผู้หญิง มาเป็นกลุ่มผู้ชาย จากผู้สูง
อายุ มาเป็นกลุม่วยัรุน่ และล่าสดุมธีรุกจิเกีย่ว
กับการปลูกผม มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
เพราะเส้นผมคอืส่วนหน่ึงทีท่�าให้คนมบีคุลกิดขีึน้”

กลุ่มท่ีสี่ อาชีพดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง เพราะ 
ทุกอย่างในปัจจุบันขายผ่านทางออนไลน์ทั้งหมด  
รวมถงึอาชพีอ-ีคอมเมร์ิซ คนเขยีนคอนเทนต์ ฝ่าย
ตดัต่อ กราฟิก และอาชพีทีเ่ก่ียวข้อง เช่น เซลส์
ออนไลน์ จะปิดการขายอย่างไร พบว่าขาดแคลน
มาก “เป็นอาชีพทีรุ่ง่จริงๆ ใครเข้ามากโ็ดน”

กลุม่ทีห้่า สบืเน่ืองจากตลาดครปิโตฯ ซ่ึงเคย
รุ่งและต่อมาร่วงอย่างรุนแรง ท�าให้นักลงทุน
ขาดทุนกันระนาว รวมถึงเอ็นเอฟที (NFT) 
สนิทรัพย์ดจิทิลันยิมในกลุม่นักลงทนุรุน่ใหม่ จน
เกิดการโยกย้ายทรัพย์สินไปลงทุนในพันธบัตร 
กองทนุตราสารหนี ้หรอืกองทนุรวม ท�าให้อาชพีที่
เกีย่วกบัการเงนิ ผูจ้ดัการบญัช ีซีเอฟโอ นกัตรวจ
สอบบญัช ีนักวเิคราะห์การเงนิ และนกัวางแผน
ควบคมุภายใน ค่อนข้างขาดแคลน เช่นเดยีวกับ

เม่ือเร็วๆ นี้  ทางสถาบันพัฒนบัณฑิต
บรหิารศาสตร์ (นด้ิา) เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ มี
พิ ธี ลงนามบัน ทึกข ้อตกลงความร ่ วมมือ 
ทางวิชาการ ระหว่างสถาบันพัฒนบัณฑิตบริหาร
ศาสตร์กบัสถาบันพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การ
มหาชน) และเครือข่ายองค์กรชุมชน โดยมี
ผู้บริหารของ 2 สถาบันและผู้แทนเครือข่าย 
องค ์กรชุมชนร ่วมลงนาม ประกอบด ้วย  
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
สถาบันพัฒนบณัฑติบรหิารศาสตร์ นายกฤษดา  
สมประสงค์ ผู้อ�านวยการ สถาบันพฒันาองค์กร
ชุมชนฯ นายจินดา  บุญจันทร์ ผู ้แทนคณะ
ประสานงานองค์กรชมุชน และมผู้ีแทนองค์กร
ชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมในพิธ ี
ลงนามประมาณ 80 คน

รศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ สถาบัน 
พฒันบณัฑติบรหิารศาสตร์ (National Institute of 
Development Administration = NIDA) 
กล่าวว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีภาระ
หน้าที่หลักด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย 
และด้านการบริการวิชาการ และมีสมรรถนะ
หลักด้านการพัฒนาที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ชุมชน พัฒนาสังคม ทั้งในระดับประเทศและ
ระดบัสากล ดังน้ันทางสถาบนัฯ จงึมีความมัน่ใจ
ที่จะให้การสนับสนุนทางวิชาการร่วมกับศึกษา
วจิยัในประเดน็เกีย่วกบัการพฒันาชมุชน องค์กร
ชมุชน และร่วมขบัเคลือ่นในการน�าผลการศกึษา
วิจัยไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้พื้นที่ของชุมชนเป็น

‘นด้ิา’ จับมือ พอช.ศึกษาวจิยัพัฒนาชมุชน
ตัง้คณะท�างาน/ร่วมจดักจิกรรม สร้างชมุชนยัง่ยนื

พื้นที่เป้าหมาย พัฒนาเป็นแนวทางและแบบ
อย่างในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
และย่ังยืนร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชมุชน 
(องค์การมหาชน) และเครือข่ายองค์กรชุมชน
ในภารกิจต่างๆ ตามแนวทางการด�าเนินงาน 
ภายใต้บันทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการฉบบัน้ี 
เพือ่ประโยชน์แห่งการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื
ระยะยาวส�าหรับทัง้คนรุน่ปัจจบุนัไปจนถงึคนรุน่
ใหม่ท่ีจะต้องมาสบืทอดต่อไป

“การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในวนัน้ี เป็นเพยีงจดุเริม่ต้นของสถาบนับณัฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์กับสถาบันพัฒนาองค์กร
ชมุชนฯ และเครอืข่ายองค์กรชมุชนทีจ่ะร่วมกนั 
ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการตอบสนอง
ทิศทางความต้องการทิศทาง ของการพัฒนา 
และเกดิประโยชน์ร่วมกนัของทัง้สามฝ่าย ด้วย 
เป้าหมายเดียวกัน คือการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
รศ.ดร.สมบตั ิกล่าว

นายกฤษดา สมประสงค์ ผู ้อ�านวยการ
สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนฯ หรือ ‘พอช.’ กล่าวว่า 
พอช.ก่อตั้งขึ้นมาภายใต้พื้นฐานปรัชญาเป็น
องค์กรทีท่�าหน้าทีห่นนุเสรมิขบวนองค์กรชมุชน
และประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็น
พลังส�าคัญในการพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตผู้คนให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคง ทั้งในเรื่อง
ของเศรษฐกิจ สังคม และเรื่องที่เก่ียวข้องกับ 
ความเป็นอยูข่องพีน้่องประชาชน โดย พอช.ยึดหลกั
การพฒันาโดยใช้พืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้

ดังจะได้เห็นว่า งานของ พอช.มีขบวน
องค์กรชุมชนอยูเ่กอืบเต็มพืน้ทีข่องประเทศไทย 

เช่น สภาองค์กรชุมชน 7,801 ต�าบล หรือ  
99.65% ของต�าบลในประเทศไทย มีระบบ
สวสัดกิารชมุชน 5,500 กองทนุ เป็นสวสัดกิาร
ชมุชนทีด่แูลสมาชกิ 6 ล้านกว่าคน และเพือ่นๆ 
ร่วมต�าบลที่ไม่ใช่สมาชิก ด้านที่อยู่อาศัยและ
ทีด่นิท�ากนิ มโีครงการบ้านมัน่คง บ้านพอเพยีง  
การพัฒนาท่ีอยู ่อาศัยชุมชนริมคลอง บ้านของ 
ผูย้ากไร้ หรือคนไร้บ้าน การพฒันาเศรษฐกจิและทุน
ชุมชนที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของพี่น้อง
ประชาชน โดยใช้พืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ในการด�าเนินงาน 
 ซึง่การขับเคลือ่นงานนัน้ ผูน้�าองค์กรชุมชนถือว่า
เป็นผูท้ีม่คีวามส�าคญั เพราะฉะนัน้ พอช.จึงให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้น�าองค์กร
ชมุชน ให้สามารถเป็นแกนน�าไปร่วมท�างานกบั
หน่วยงานของรฐั ภาคกีารพฒันาอืน่ๆ ท้ังภาค
วชิาการ และภาคธรุกจิเอกชนได้

“การพฒันาโดยการสร้างสานพลงัความร่วมมอื
กับภาคส่วนต่างๆ นี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์
ที่ส�าคัญของผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการจัดต้ัง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ คือ ‘อาจารย์
ไพบลูย์ วฒันศริธิรรม’ ทีท่่านใช้ค�าว่า ‘ขบัเคล่ือน
โดยใช้จตพุลงั’ เพราะฉะน้ัน พอช.ต้องท�าหน้าที่
ในการทีจ่ะเชือ่มร้อยพลงัต่างๆ เช่น ผูน้�าท้องที่  
ผู ้น�าท้องถ่ิน ภาควิชาการ เพื่อร ้อยเรียง 
การท�างานเข้าหากนั”  

ประเด็นต่อมาก็คือ การน�าเทคโนโลยีและ
วชิาการเข้าสูก่ระบวนการในการบรหิารจดัการนี้ 
คอื 4 ประเดน็หลกัทีน่�าไปสูเ่ป้าหมายของการ
พฒันาพืน้ทีท่ีมุ่ง่เน้นความส�าคญัเรือ่งของชมุชน
ท้องถิน่เข้มแขง็ เราเชือ่ว่า ชมุชนท้องถิน่เข้มแขง็ 
เป็นทางรอดของประเทศไทย ดงัวสิยัทศัน์ของ 
พอช.ในปี 2579 คือ ‘ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
ทั่วทั้งแผ่นดิน’ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเรามุ่งหวังและคาดหวัง
จะให้เกิดขึ้นด้วยกลไกกระบวนการการท�างาน
ที่เป็นความร่วมไม้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ”  
ผอ.พอช. กล่าว

นายจนิดา บญุจนัทร์ ผูแ้ทนคณะประสาน
งานองค์กรชุมชน (เครือข่ายขบวนองค์กร
ชุมชน) กล่าวว่า เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน 
เป็นเครือข่ายองค์กรชุมชนที่มีความเชื่อม่ันว่า

สังคมจะเปล่ียนไปสู่สังคมท่ีดีได้ ต้องเริ่มต้น
เปล่ียนความสมัพนัธ์ใหม่จากรากของสงัคม ซึง่
ความหมายตาม พ.ร.บ.สภาองค์กรชมุชน พ.ศ.
2551 กค็อื ฐานรากของสังคมกค็อืองค์กรชมุชน
ระดบัเลก็ๆ ในพืน้ทีท่ีค่่อยๆ ขยบัจากทีเ่มือ่ก่อนถกู
บริหารให้เป็นผู้ทีถู่กปกครอง ขยับมาเป็นผู้มีส่วนร่วม 
แล้วค่อยๆ มีพลังในการท่ีจะจัดการชุมชน 
ด้วยตัวเอง โดยวถิวีฒันธรรมของชมุชน

นอกจากนี้ เครือข่ายองค์กรชุมชนไม่ได้ท�างาน
ร่วมเฉพาะกับ พอช. แต่เป็นเครือข่ายองค์กร
ชุมชนท่ีผนึกก�าลังกับคนอื่นด้วย ท�าทุกเรื่อง
ด้วย แต่เน่ืองจากพื้นท่ีมันกว้างใหญ่เครือข่าย
องค์กรชุมชน ใครๆ ก็เป็นเครือข่ายองค์กร
ชุมชนได้ เพราะฉะนั้นการจัดองค์กรจะไม่ใช่
รูปแบบท่ีบริหารแบบมีผู้น�า แบบการจัดการ 
ที่เข้มงวด ไม่ใช่ระบบทหารที่สั่งหันซ้ายหันขวา
ได้ ขบวนองค์กรชุมชนก็แตกต่างกัน เช่น  
เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน�้าโขง เครือข่ายองค์กร
ชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  เครือข่าย
ชุมชนอันดามัน ฯลฯ ตามวิถีวัฒนธรรม และ
ตามภารกจิทีท่�า

“เพราะฉะนัน้ความคาดหวังอนัแรกในเวที
วนันีก้ค็อื ถ้าใช้ความรูโ้ดยเหตโุดยผลและด้วย
ข้อมลูทีข่บวนองค์กรชมุชนมเีครือ่งไม้เครือ่งมือ 
ทีจ่ะไปแก้ปัญหาของตวัเอง รวมทัง้การผลกัดนัให้เกดิ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ภาควิชาการ
น่าจะมพีลงัสามารถเสรมิพลงัของขบวนองค์กร
ชุมชนได้ เพราะขบวนองค์กรชุมชนโดยภาพ
ก็คือเป็นอาสาสมัคร ไม่ได้มาท�างานพัฒนา
โดยตรง” นาย จินดากล่าวถึงความคาดหวัง 
จากการร่วมลงนามบนัทกึความร่วมมือทางวชิาการ
ในคร้ังนี้

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ร่วม 
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน และสังคมฐานราก
ให้มีความเข้มแขง็ สามารถพึง่พาตนเองได้อย่าง
ย่ังยืน โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรูท้างวชิาการ
สู่การปฏิบัติ 2. เพื่อร่วมผลักดันข้อเสนอจากการ
ปฏิบัติจริงของพ้ืนท่ีสู่สาธารณะ และส่งเสริม
ให้การท�างานด้านการพัฒนาชุมชนมีความเข้มแข็ง
อย่างยัง่ยนื 3.เพือ่ร่วมกันพฒันาองค์ความรู้ทาง
วชิาการ การเรยีนการสอน การฝึกอบรม การ
ศึกษาวิจัย  และการบริการวิชาการสู่การพัฒนา
ชมุชนให้เข้มแขง็ และ 4. เพือ่พฒันาศกัยภาพ

เลขาธิการสภาพัฒน์ฯ ชี้กัญชาและ
กัญชง มีประโยชน์ทั้งด้านการแพทย์ และ
สามารถสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิได้ แต่
ต้องก�าหนดระเบยีบ ขบวนการควบคมุต่างๆ 
ทีเ่หมาะสม ตัง้แต่ การผลิต, การซ้ือขายและ
การครอบครอง, การคุ้มครองผู้บรโิภค เพือ่
ให้นโยบายการเปิดเสรีกัญชาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภา
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิกล่าว
ในการแถลงข่าว รายงานภาวะสังคมไทย 
ไตรมาสท่ี 3/2565 เมือ่เรว็ๆ นี ้ว่า ประเทศไทย
เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียท่ีสามารถ
ใช้กญัชาและกญัชงได้อย่างถกูกฎหมาย โดย
กัญชาก็มีประโยชน์ทั้งด้านการแพทย์ และ
สามารถสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจได้ แต่
จะท�าอย่างไรในการควบคมุ เพือ่ไม่ให้เกดิการ
ใช้งานแบบไม่พงึประสงค์ได้

ซึง่หากดตูวัอย่างในต่างประเทศ มาตรการ
ควบคมุการใช้กญัชาของประเทศแคนาดาและ
สหรฐัอเมรกิา ในรฐัโคโลราโดและรฐัวอชงิตนั 
ท่ีท�าให้อาชญากรรมท่ีเกีย่วข้องกบักญัชาและ
จ�านวนเยาวชนทีใ่ช้กญัชาลดลง พบว่า 

1. การผลิต มีการก�าหนดให้ต้องจด
ทะเบียนก่อนด�าเนินการ และมีการจ�ากัด
พืน้ที/่จ�านวนต้นทีส่ามารถปลกูได้ รวมถงึมกีาร
ก�าหนดคณุลกัษณะของพืน้ทีเ่พาะปลูก

2. การซื้อขายและการครอบครอง  
มกีารก�าหนดคณุสมบตัขิองทัง้ผูซ้ือ้และผูข้าย 
โดยจะต้องลงทะเบียนก่อน อกีทัง้ยงัมกีารคดักรอง 
โดยใช้ใบสั่งจากบุคลากรทางการแพทย์ท่ีได้
รบัอนุญาต

สศช.เปิดเน้ือใน พ.ร.บ.กญัชง-กญัชำ
แนะให้ท�ำ 6 ข้อ หำกจะเปิดเสรี

เพดานปริมาณกัญชาที่สามารถซ้ือขายหรือ
ถือครองได้ รวมถึงมีข้อก�าหนดด้านการส่งเสริม 
การตลาดของผลิตภัณฑ์กัญชา และอาจ
พิจารณาให้ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ที่มี 
ใบอนญุาตในการซ้ือกญัชา เพือ่จ�ากดัการซือ้ขาย
กญัชาให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และป้องกนั
การใช้อย่างไม่เหมาะสม

ดนชุา พชิยนนัท์

ทีป่รกึษาด้านการเงิน ก็ส�าคัญมาก หลายบรษิทั
ก�าลงัเข้าตลาดหลกัทรพัย์ ท�าให้อาชีพเกีย่วกบั 
IPO เป็นอกีอาชพีทีรุ่ง่

มีอีกหลายอาชีพฉายแสง ในกลุ่มงาน
อีเวนต์ งานบันเทิงเกี่ยวกับการท่องเท่ียว  
การจดัคอนเสร์ิตต่างๆ ละครเวท ีจะมาแรงอย่าง
แน่นอน และอีก 2 สายอาชีพก�าลังมาแรง
อย่างเงยีบๆ คอื สายวศิวกรเกีย่วกบัพลงังาน
ทีเ่ป็นพลงังานกรีน พลงังานสะอาด พลงังาน
ทดแทนต่างๆ หรอืรถยนต์ EV รถยนต์ไฟฟ้า 
และทีเ่กีย่วข้องกบัโซลาร์เซลล์

ส่วนอีกอาชีพไม่พูดถึงไม่ได้ แต่ไม่แน่ใจ
จะรุง่แรงหรอืไม่ ในกลุม่อาชพีเทรนนิง่ ให้ค�า
ปรกึษา เพราะทีผ่่านมา มีบางคนแนะน�าให้ค�า
ปรกึษาแบบผดิๆ จนน่าเป็นห่วงมาก ขณะท่ี 
คนท�าอาชีพให้ค�าปรึกษาจริงๆ ก็มี จะต้อง 
พจิารณาจากพอร์ตฟอลโิอ (Portfolio) ว่า มผีลงาน
และประสบการณ์ท่ีผ่านมาอย่างไร

เมื่อมีอาชีพรุ่ง ก็ต้องมีอาชีพร่วง หรือ 
อาชพีทีต้่องปรับตวัในปี 2566 เริม่จากอาชีพแรก 
นักลงทุนคริปโตฯ และสายงานที่เก่ียวกับ
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง หรือเมตาเวิร์ส 
(metaverse) จากเทรนด์ทีเ่ปลีย่นแปลง อาจ
ยงัไม่ใช่อาชพี เพราะมาเรว็เกนิไปยงัไม่ถึงเวลา 
อาจต้องรออกี 3-4 ปี หรอือาจทบทวนว่าจะไป
ต่อหรือหยุดแค่น้ี อย่างกรณมีาร์ค ซคัเคอร์เบร์ิก  
ซอีโีอและผูร่้วมก่อตัง้เฟซบุก๊ ต้องปลดพนักงาน
ออก 1 หมืน่กว่าคน

อกีอาชพีเคยรุง่ในช่วงโควดิ คอื อาชพีขายของ 
ออนไลน์ แต่ขณะนีย้อดขายตกไปสูภ่าวะปกติ 
แต่ไม่โตต่อเนือ่ง อาจต้องระมดัระวงัมากข้ึน 
โดยเฉพาะร้านอาหารเดลเิวอร ีอาจเจอปัญหา
ต้นทุนวัตถุดิบแพงขึ้น และต้องจ่ายให้กับ
แอปฯ ไรเดอร์อกี 30% ท�าให้ต้นทนุไม่เหลอื 
หากเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่ อาจไม่มปัีญหา
ต้องพยายามดึงลกูค้าให้มากขึน้ แม้เป็นอาชพี 
ทีไ่ม่ร่วง แต่ต้องระวงั

อาชีพต่อมาในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 
เริ่มมีการใช้เทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์มากขึ้น 
หากรถไฟฟ้าเข้ามาจะไม่เหลอืโรงงานรถดเีซล 
ท�าให้พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมจะต้อง 
พัฒนาฝีมือแรงงานในการเขียนโปรแกรม  
ฝึกทกัษะในการบงัคบัหุน่ยนต์ ซึง่จ�าเป็นมาก 
หรอืเปลีย่นอาชพีไปท�าด้านสปา ฟิตเนส

3. การคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการก�าหนด
อายขุัน้ต�า่และคณุสมบตัขิองผูใ้ช้กญัชา รวมถงึ
มข้ีอแนะน�าในการสัง่จ่ายกญัชา และมบีทลงโทษ 
หากมีการจ�าหน่ายหรอืใช้กัญชาอย่างผิดกฎหมาย

“ในส่วนของประเทศไทยเอง ก็น่าจะต้องให้
ความส�าคัญกับเรื่องพวกน้ี ตั้งแต่เร่ืองของการ
ควบคมุการผลติ การเพาะปลกู โดยเฉพาะเรือ่ง
ของการก�าหนดปริมาณ ก�าหนดรูปแบบ สถานทีป่ลกู 
โดยเฉพาะการก�ากบัป้องกนัเพือ่ไม่ให้เกดิการรัว่
ไหลออกข้างนอก การซื้อขายและครอบครอง
กต้็องมคีวามชดัเจน มรีะบบในการลงทะเบียน  
แล้วก็อาจจะต้องมกีารก�าหนดเพดานในการซือ้ขาย 
รปูแบบของผลติภณัฑ์ก็เช่นกนั” นายดนชุา กล่าว

ของบคุลากรท่ีเกีย่วข้องของทัง้สามฝ่าย ในด้าน
การพฒันาชมุชน ท้องถิน่ ฯลฯ

โดยมีแนวทางการด�าเนินงานร่วมกันคือ  
1. ร่วมกันศึกษาวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ชมุชน และขบัเคล่ือนในการน�าผลการศกึษาวจิยั
ไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้พื้นท่ีของชุมชนเป็นพื้นท่ี
เป้าหมาย พฒันาเป็นแนวทางและแบบอย่างใน
การพฒันาชมุชนให้มคีวามเข้มแขง็และย่ังยนื

2. ร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการ และ
บริการวิชาการในด้านการพัฒนาชุมชนท้อง
ถิ่น การเผยแพร่องค์ความรู ้ที่จ�าเป็นต่อการ
พฒันาชมุชนฐานราก  

3. ร่วมกนัพฒันาศักยภาพของบคุลากรด้าน
ชมุชนในหลกัสตูรการศกึษา และหลกัสูตรอบรม
ต่างๆ ของสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ ให้
ความร่วมมือทางวิชาการตามภารกิจด้านการ
พฒันาชมุชนให้มคีวามเข้มแขง็และยัง่ยนื

4. จดัตัง้คณะท�างานร่วม เพือ่จดัท�าข้อเสนอ
โครงการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาของชุมชนใน
ด้านต่างๆ และเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัย
ต่อเน่ือง 

5. ร่วมด�าเนินการอื่นตามที่สถาบันบัณฑิต
พฒันบรหิารศาสตร์ สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน 
(องค์การมหาชน) และเครือข่ายองค์กรชุมชน
เห็นสมควร ท้ังนี้โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ
ของท้ัง 3 ฝ่าย ระยะเวลา 3 ปีนบัแต่วนัลงนาม  
(13 ธันวาคม) ร่วมกนั

นอกจากพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือดังกล่าวแล้ว ยังมีการเปิดตัว
หนังสือ “นวัตกรรมชุมชนเข้มแข็ง ฐานราก
ประชาธิปไตยอัตลักษณ์ไทย” เขียนโดย 
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจดิ สงิคะเนต ิผูอ้�านวยการ 
หลกัสตูรนติศิาสตร์ดษุฎีบณัฑติ สถาบนับณัฑติ
พัฒนบริหารศาสตร์ ความยาว 130 หน้า 
มีเนื้อหา 6 บท เช่น จากภูมิรัฐศาสตร์โลก 
สู ่ภูมิรัฐศาสตร์ไทย ประสบการณ์เชิงพื้นที ่
ในการจัดการชุมชนของสังคมไทย แนวทาง
สร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อประชาธิปไตยฐานราก 
ในสังคมไทย ฯลฯ

ท้ังนี้ ผู ้เขียนได้เกริ่นน�าหนังสือเล่มนี้ว่า 
“ น วั ต ก ร ร มชุ ม ชน เ ข ้ ม แ ข็ ง ฐ า น ร า ก
ประชาธปิไตยอตัลกัษณ์ไทย” เล่มนี ้อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นความพยายามของหลายๆ ภาคส่วน
ที่พยายามจะหาหนทางหลุดพ้นจากวังวนของ

ระบบการเมืองไทยที่วนเวียนขัดแย้งและเกิด
การรัฐประหารซ�้าแล้วซ�้าเล่า แต่ในที่นี้ผู้เขียน
ขอกล่าวเฉพาะในส่วนของผูเ้ขียน ท�าไมจงึมอง
ว่าแนวทางของหนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางที่
เป็นทางเลือกและทางรอดของประชาธิปไตย 
อตัลกัษณ์ไทยก็ด้วยเหตุผล 4 ประการ

ประการแรก  ความ เสื่ อ มถอยของ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนของตะวันตกนับวัน
มีความถดถอย ท้ายที่สุดแล้วประชาธิปไตย 
ตามแนวทางดงักล่าว กลบัสร้างความเหลือ่มล�า้
และเสือ่มโทรมของสงัคมย่ิงข้ึน ในทางกลบักนั 
ประชาธิปไตยตามแนวทางของจีนกลับลด 
ความเหลื่อมล�้าและสร้างความรุ่งเรืองของสังคม 
โดยรวมมากขึน้

ประการที่สอง ปัญหาการจัดโครงสร้าง
สถาบันทางการเมืองของไทยตั้งแต่หลังการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึง
ปัจจุบนั มกีารใช้รฐัธรรมนญูมาแล้ว 20 ฉบับ แต่
ก็ยังหาความลงตวัของการจัดโครงสร้างทางการ
เมอืงของไทยไม่ได้ นยักค็อื พลังอ�านาจทางสงัคม
ของไทยยังไม่ลงตวั รฐัธรรมนญูเป็นเพยีงผลติผล
ของความไม่ลงตวัในดุลอ�านาจ

ประการท่ีสาม การที่สังคมไทยไม่สามารถ
เชือ่มต่อกบั “ประชาธปิไตยแบบตะวันตก” ได้
อย่างลงตัวไร้รอยต่อน้ัน เกิดจากสภาพพื้นฐาน
ของสังคมไทย หรือเรียกว่า สภาพสังคมวิทยา
การเมืองของไทยนั้นแตกต่างไปจากสังคมตะวันตก 
การน�าหลกัการพืน้ฐานประชาธปิไตยมาออกแบบ
เชิงกลไกและองค์กรจะต้องเชื่อมโยงกับสภาพ
สังคมวิทยาของสังคมไทยสามารถเชื่อมต่อกับ
ประชาธปิไตยได้

ประการสดุท้าย สงัคมไทยเป็นสังคมท่ีชุมชน
ยังมีบทบาท ในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมา 
ชุมชนต่างๆ ได้พยายามแสวงหาแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยผ่านกระบวนการ
ลองผิดลองถูกมาอย่างยาวนาน และท้ายที่สุด
หลายชุมชนได้สร้างนวัตกรรมในการจัดการ
เชิงองค์กรที่น�าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ และ
สามารถแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชมุชนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ สิง่เหล่านีจ้งึกลายเป็นต้นทนุทาง
สังคมที่เกิดจากสติปัญญาและความสามารถ 
ของชมุชนไทยท่ีพยายามหาหนทางแก้ไขปัญหา
ของตนเองและสังคม

อย่างไรกด็ ีเมือ่พจิารณาร่างพระราชบัญญตัิ

กญัชา กญัชง พ.ศ. …. ของประเทศไทย พบว่า

มข้ีอก�าหนดเก่ียวกบัการผลติและการเพาะปลกู 

การซือ้ขาย และการคุม้ครองบคุคลทีอ่าจได้รบั

อันตรายจากการบริโภคกัญชาและกัญชง แต่ 

ยังไม่มีข้อก�าหนดบางประการ อาท ิ การระบตุวัตน 

ของผู ้ซ้ือและผู ้ขาย เพดานปริมาณกัญชาที่

สามารถซือ้ขายหรอืถอืครองได้ แนวทางปฏบิตัิ

ทีช่ดัเจนของการปลกูกญัชาเพือ่ใช้ในครวัเรอืน

ดังน้ัน เพื่อให้นโยบายการเปิดเสรีกัญชาเป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยต้องให้ 

ความส�าคญักับประเดน็ดังต่อไปน้ี

1. การควบคุมการผลิตและการเพาะปลูก 

โดยต้องก�าหนดปรมิาณท่ีสามารถผลิตหรอืเพาะ

ปลูกในครัวเรือนให้มีความเหมาะสม รวมท้ังมี

มาตรฐานของโรงเรอืนหรอืพืน้ทีเ่พาะปลกู เพือ่

ป้องกันผูท้ีไ่ม่เกีย่วข้องเข้าถึงกญัชา

2. การควบคุมการซื้อขายและการครอบครอง  

ซึง่ควรก�าหนดให้มกีารลงทะเบยีนร้านค้าหรอืร้าน

ขายยา ผู้จ�าหน่าย และผูใ้ช้กญัชา และก�าหนด

3. การก�าหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มี
กญัชาเป็นส่วนประกอบ ซึง่ต้องให้ความส�าคญั
กับรูปแบบของบรรจุภัณฑ์และความเข้มข้น
ของกญัชาร่วมด้วย รวมถงึควรก�าหนดให้มกีาร
แสดงฉลากและวิธี การใช้ท่ีถูกต้องอย่างชัดเจน

4. การป้องกนัการเข้าถงึของเดก็และการ
คุ้มครองผู้บรโิภคกลุ่มอืน่ๆ โดยการก�าหนดอายุ
ขัน้ต�า่และอาจพจิารณาจดัท�าคูม่อืการใช้กัญชา
ทางการแพทย์หรือก�าหนดอาการ/กลุ่มโรคท่ี
เข้าข่าย หรอืคณุสมบตัขิองผูป่้วย ท่ีสามารถ
ใช้กัญชาได้

5. การส่งเสริมและสร้างองค์ความรูเ้ก่ียวกบั 
การใช้กัญชาท่ีถูกวิธีซึ่งควรเร่งด�าเนินการ
ตัง้แต่ก่อนอนญุาตให้สามารถใช้กญัชาทางการ
แพทย์ได้อย่างถูกกฎหมายเพื่อป้องกันการใช้
กญัชาอย่างไม่ถกูต้อง

6. การบงัคับใช้กฎหมายและการตดิตาม
ตรวจสอบ โดยจะต้องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง 
ซึง่การมกีลไกและระบบตดิตามตรวจสอบทีด่ ี
จะสามารถช่วยลดผลกระทบเชิงลบในด้าน
ต่างๆ ทีอ่าจตามมาได้

“กัญชาก็มีประโยชน์ทั้งด้านการแพทย์ และ
สามารถสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิได้ แต่จะท�า
อย่างไรในการควบคมุ เพือ่ไม่ให้เกดิการใช้งานแบบ
ไม่พงึประสงค์ได้”



ปีที่ 17 ฉบับที่ 395 วันที่ 1-15 มกราคม 25668 คณุภาพชวีติ

‘เอนก’ ลัน่ อกี 7 ปี ไทยส่งยานฯ ขึน้ดวงจนัทร์
สทน.กับความก้าวหน้าสูค่วามหวงัอนาคต
เมือ่เรว็ๆ น้ี ทางสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รายงานผล
ความก้าวหน้าการวิจัยด้านพลังงานฟิวชันของ
สหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งแถลงความคืบหน้า 
การด�าเนนิการตดิตัง้และเดนิเครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร์
ฟิวชันเครื่องแรกของไทย คาดพร้อมด�าเนินการ
เดอืนมนีาคมปี 66 โดยม ีดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ 
รมว.อุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิย และนวตักรรม 
(อว.) เป็นประธาน และมกีารเสวนาการต่อยอดการ
ใช้ประโยชน์จากพลงังานฟิวชัน โดย รศ.ดร.ธวชัชยั 
อ่อนจนัทร์ ผู้อ�านวยการ สทน. นายวฤต รตันชืน่ 
ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และ ดร.ศกัดิป์ระยทุธ 
สนิธภุญิโญ ผู้จดัการศนูย์วิจยัและนวัตกรรม บรษิทั 
เอสซีจ ีซเิมนต์ จ�ากดั ร่วมในการเสวนา

ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ รมว.อว. กล่าวว่า 
“ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยทีีด่ ีคนไทยโดยทัว่ไปไม่ค่อยตระหนกัว่า 
ประเทศไทยพัฒนาตนเองทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยไีด้เป็นล�าดบั ระยะหลงัๆ พฒันาได้เรว็ขึน้ๆ 
ผมเม่ือได ้มาเป ็นรัฐมนตรีว ่าการได ้ เล ่าให ้
สาธารณชนทราบว่า ประเทศไทยโดยกระทรวง 
อว. ก�าลงัท�าดาวเทยีม ซึง่จะพฒันาเป็นยานอวกาศ 
ยานอวกาศนีจ้ะไปโคจรรอบดวงจนัทร์ได้ภายใน 7 
ปี ตอนนีเ้หลอื 6 ปีแล้ว ผมมคีวามมัน่ใจว่า ภายใน 
6 ปีข้างหน้า เราจะเหน็ยานอวกาศของไทยเราไป
โคจรรอบดวงจนัทร์ได้แน่นอน”

ไม่ได้อยู่ในระดับที่เราจะต้องกังวล เป็นปฏิกิริยา
ท่ีเกดิบนดวงอาทิตย์ทุกวนัทุกคนืตลอดเวลา ดวง
อาทิตย์ให้ความร้อนแก่โลกแก่จักรวาล ก็เพราะ 
ปฏกิริิยาฟิวชันทีเ่กดิบนดวงอาทติย์ แต่นัน่มนัเป็น
ปฏกิริิยาธรรมชาติ

 ทัง้นี ้ เมือ่ไม่กีว่นัทีผ่่านมา เป็นคร้ังแรกทีโ่ลก
สามารถท�าฟิวชันโดยเอาพลังงานใส่เข้าไป แล้ว
เกดิพลังงานฟิวชนัทีไ่ด้พลงังานมากกว่าทีใ่ส่เข้าไป 
ก่อนหน้านี้ใส่เข้าไปกับที่ได้ออกมามันเท่าๆ กัน 
หรอืได้มากกว่ากนันิดหน่อย แต่ปัจจบุนันี ้มนัสงูขึน้ 
และต่อไปก็จะสูงขึ้นเ ร่ือยๆ เพราะฉะนั้นก็มี 
ความหวังส�าหรับคนที่รักธรรมชาติรักส่ิงแวดล้อม
ทั้งหลาย เพราะเราจะมีแหล่งพลังงานที่สะอาด 
และกแ็ทบจะไม่มีทีส่ิน้สดุ โดยในโลกนีมี้ประมาณ  
40 กว่าประเทศทีท่�าปฏกิริยิาฟิวชันได้ ในเอเชยีมี
จนี อินเดยี ญีปุ่่น เกาหล ีอิหร่าน ประเทศไทยเป็น
อีกประเทศหนึง่ทีท่�าฟิวชันได้ ในอาเซยีนก็น่าจะมี
เราทีม่เีครือ่งโทคาแมคฟิวชัน ได้มาจากทีจี่น โดยที่
จนีนบัถอืสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีของ
เรามาก จีนให้เครื่องโทคาแมคกับเรามา EGAT 
(กฟผ.) ก็มาสนับสนุนการฝึกการใช้ การสร้าง
คน เราถอดออกมาแล้วกศ็กึษาใส่คนืไปแล้วศกึษา
ทดลองทีเ่มอืงจนี ได้ผล เดีย๋วเรากจ็ะย้ายมาทีเ่มือง
ไทยมาอยูท่ี ่ สทน.องครกัษ์ ทีส่�าคญัเรามคีนทีท่�า 
โทคาแมคได้หลายคนทีเดียวเป็นทีมเลย อันนี้ก็
ท�าให้เราปักธงโทคาแมคได้ในประเทศไทย

รมว.อว. กล่าวต่อว่า เราไม่ได้มแีต่ดาวเทยีม
หรือยานอวกาศเท่านั้นที่คนไทยจะท�าได้ แต่ว่า 
เรามีเคร่ืองฉายแสงซินโครตรอนที่มีอยู ่แห่ง
เดียวในอาเซียน สิงคโปร์ก็ไม่มี เราเป็นชาต ิ
ไม่กี่ชาติในเอเชียที่มีเครื่องฉายแสงซินโครตรอน 
ท�าหน้าทีส่ร้างปฏกิริยิาฟิวชนั ฟิวชนัคอืการมารวมกนั 
เหมอืนอาหารฟิวชัน เรือ่งปฏกิริยิานิวเคลยีร์ม ี2 เรือ่ง 
หลกัๆ คอื เรือ่งฟิชชัน ฟิชชันแปลว่า แตกออกไป 

ฟิวชันแปลว่า รวมเข้ามา ปฏิกิริยาแบบฟิชชัน
เช่นตัวอย่างระเบิดปรมาณูแตกออกมาก็เกิดเป็น
แรงระเบิด มีพลังงานปล่อยออกมาเยอะ และมี
กมัมนัตรงัสีท่ีเป็นพษิด้วย แต่ฟิวชันเป็นกระบวน
การที่สร้างพลังงานมากมายมหาศาล แต่ว่าไม่มี
กัมมันตรังสีที่เป็นพิษ หรืออาจจะมีก็น้อยมากๆ  

รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผูอ้�านวยการ สทน. 
ได้กล่าวแสดงความยนิดกีบัความส�าเร็จครัง้ส�าคญั
ของห้องปฏิบัติการ Lawrence Rivermore ที่
สามารถสร้างปฏิกริยิานวิเคลยีร์ฟิวชนั ซ่ึงสามารถ 
น�ามาใช้ผลติกระแสไฟฟ้าออกมาได้ในปริมาณท่ีมาก 
กว่าพลงังานท่ีใช้ในการสร้างปฏิกิริยา ซ่ึงนกัวจิยัจาก
กลุม่ National Ignition Fusion ได้ใช้ล�าแสงเลเซอร์ 
192 ล�า ขนาด 2.05 เมกะจลู ให้ความร้อนแก่เม็ด
เชือ้เพลงิขนาดเลก็มาก ทีบ่รรจอุยูก่ระบอกทองค�า
ขนาดเลก็ จนสามารถท�าให้ดวิเทอเรียมและทริเทียม
ที่อยู่ในเม็ดเชื้อเพลิงรวมกันจนเกิดปฏิกิริยาฟิวชัน 
พร้อมปลดปล่อยพลงังานฟิวชนัออกมา 3.12 เมกะจลู 
มากกว่าพลงังานป้อนเข้า 1.5 เท่า นบัเป็นคร้ังแรก
ทีพ่ลงังานฟิวชันทีผ่ลติ สูงกว่าพลงังานป้อนเข้า ซ่ึง
ถอืเป็นความส�าเร็จคร้ังแรกในประวตัศิาสตร์โลก

ส�าหรับโครงการฟิวชนัในประเทศไทย ทีด่�าเนิน
การโดย สทน. ด้วยการสนบัสนุนทนุจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย จากที ่สทน. และ กฟผ. 
ได้ส่งนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมรวมจ�านวน  
8 คน ฝึกอบรมภาคทฤษฎีเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์
และต่อด้วยการฝึกภาคปฏิบตั ิตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 
2565 ทีผ่่านมา จนกระทัง่วนัที ่27 กรกฎาคม 2565 
สถาบัน ASIPP ได้ให้ Thailand Team ได้เริ่ม
เดนิเคร่ืองเองเป็นคร้ังแรก โดยทาง จนท. ASIPP  
ได้คอยสังเกตควบคมุ ซ่ึงได้มีการทดสอบระบบต่างๆ  
และสามารถจุดพลาสมาได้เป็นครั้งแรกได้ส�าเร็จ 
และการฝึกภาคทฤษฎีและปฏิบัติด�าเนินการแล้ว
เสร็จตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ทีม
วศิวกรรมของ ASIPP จ�านวน 5 คน ได้เดนิทางมา
ที ่สทน.องครักษ์ เพือ่ประเมินความพร้อมของพ้ืนที่ 
และคาดว่าจะติดตั้งเครื่องแล้วเสร็จ และเริ่มการ
วจิยัได้ในช่วงเดอืนมีนาคม 2566 นี้

การเปล่ียนแปลงครั้งส�าคัญของระบบ
สุขภาพ : ส่ิงดีๆ ที่ต้องการการเริ่มต้น ที่ยัง
คงต้องพัฒนาด้วยงานวิจัย บนเป้าหมาย
เพื่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน พร้อม
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการปฐมภูมิ จาก
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของ
ระบบสขุภาพ ทีน่บัเป็นทางเลอืกใหม่ของการ
ดูแลผู้มีสิทธิบัตรทองกับ “บริการเภสัชกรรม
ปฐมภมู”ิ ท่ีร้านยาชุมชนอบอุ่น ซ่ึงอยูร่ะหว่าง
การขยายตัวและพัฒนามาตรฐานการดูแล
สุขภาพและการให้บริการประชาชนอย่างเข้มข้น
ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งร้านยาชุมชนอบอุ่นที่ร่วม
ให้บริการ ถูกระบุให้ต้องผ่านการอบรมและ
ควบคมุโดยสภาเภสัชกรรม ซ่ึงขณะน้ีมีจ�านวน
กว่า 500 แห่งในประเทศไทย

ทัง้นี ้“ร้านยาชมุชนอบอุ่น” เป็นร้านขายยา
แผนปัจจุบนั (ข.ย.1) ทีร่่วมเป็นหน่วยบรกิารทีร่บั
ส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรมในระบบบตัรทอง 30 บาท 
ตามมาตรา 3 พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2545 ตามทีบ่อร์ดของส�านกัหลกัประกนั
สขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) มมีตเิหน็ชอบเมือ่วนัที่ 
7 มกราคม 2562 โดยในปีงบประมาณ 2566 
สปสช.ได้ร่วมกับสภาเภสัชกรรมขยายการให้
บริการบตัรทอง 30 บาท ทีร้่านยาชมุชนอบอุ่น
เพิม่เตมิ โดยเพิม่บรกิารเภสชักรรมปฐมภมูเิพือ่
ดแูลประชาชนผูมี้สทิธบิตัรทอง 30 บาท ในกรณี
ทีมี่อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย

ในขณะที่ ในต ่างประเทศ กระทรวง
สาธารณสุขและ NHS สหราชอาณาจักร  
เตรยีมออกประกาศให้เภสชักร ร้านยา สามารถจ่ายยา
รวมถึงยาต้านจลุชพีส�าหรบัอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย 
โดยนับเป็นครั้งแรกที่ สหราชอาณาจักร จะ
อนุญาตให้เภสัชกรสามารถจ่ายยาโดยที่ไม่ต้อง
มใีบสัง่แพทย์ ทัง้น้ีเพือ่เป็นการลดแรงกดดนัจาก
การทีป่ระชาชนต้องรอควิพบแพทย์เป็นเวลานาน 
รวมทัง้การเดนิขบวนของแพทย์และพยาบาลเพือ่
เรียกร้องให้มกีารลดความคบัคัง่ในการรบับรกิาร
โดยจ�ากดัปริมาณผูป่้วยต่อวนั

ประเดน็ส�าคญัของเรือ่งนี ้ เกีย่วข้องกบัการ
เปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ใน 3 มิติ โดยมิติแรก
ซ่ึงน่าจะมีความส�าคัญที่สุด คือมิติในด้านของ
ประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองจะสามารถเข้าถึง 

โชว์วิจยั “รบัยำท่ีร้ำนยำอบอุ่น”
โมเดลบรกิำรเภสัชกรรมปฐมภูมิ

ลดลงจากการรับยาทีร้่านยา รวมทัง้การรบัยาที่
ร้านยายงัช่วยในเรือ่งความสะดวกของการเดนิทาง 
ประหยดัค่าใช้จ่าย นดัหมายเวลาไปรบัยาได้ และ
เภสัชกรมีเวลาในการอธิบายการใช้ยา รวมถึง 
ให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพกับผู ้ป ่วยเพ่ิมขึ้น 
ตลอดจนเป็นการลดความเส่ียงในการตดิเชือ้ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19

นอกจากนัน้ “แนวทางและความเป็นไปได้
ในการถ่ายโอนบริการด้านยาจากโรงพยาบาล
สู่ร้านยาในชุมชน” อีกหน่ึงงานวจัิยของ สวรส. 
พบว่า ปัจจบุนัร้านยาในชมุชนมบีทบาทการให้
บริการมากกว่าการจ�าหน่ายยา เช่น บทบาท
ในการคดักรองโรคเบือ้งต้น เช่น โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง เครียดและซึมเศร้า บริการ
ส่งเสรมิป้องกนัโรค อาท ิ บริการจ่ายยาคมุก�าเนดิ 
หรือถุงยางอนามัย และจ่ายชุดทดสอบการตั้ง
ครรภ์ หรือจ่ายยาแทนโรงพยาบาลเพือ่ลดความ
แออัดในโรงพยาบาล ซ่ึงเป็นบรกิารทีป่ระชาชน
สามารถรับบรกิารได้ฟร ีซึง่ในด้านความต้องการ
รับบริการของประชาชน จากการส�ารวจ 
ผูใ้ช้บรกิารจ�านวน 255 ราย ในพ้ืนท่ีกรงุเทพ
และปริมณฑล พบว่า ผู้ใช้บริการกว่า 80%  
มีความต้องการไปรับยาทีร้่านยา 

ส่วนปัจจยัทีท่�าให้ประชาชนมแีนวโน้มมารบั
ยาทีร้่านยาคอื ปัญหาความแออัด และปัญหารอ
รบัยานานทีโ่รงพยาบาลถงึ 74.10% โดยพบว่ามี
การไปร้านยา 2-3 เดอืนต่อคร้ัง และมกัไปร้านยา 
ใกล้บ้าน/ที่ท�างาน ซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ ่งยาก,  
สะดวก, ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทั้งนี้  
มีความต้องการสูงสุดในด้านบริการเพ่ิมเติม
จากร้านยา คอื การตรวจคดักรองโรคเบือ้งต้น  
รองลงมาคอื การดแูลรกัษาโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั และ
การดูแลฉกุเฉนิด้านต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัยา รวมไปถงึ 
การฉดีวคัซีน

ดร.ภญ.นพคณุ ธรรมธชัอาร ี ผูจ้ดัการงาน
วจัิย สวรส. กล่าวว่า งานวจิยัของ สวรส. เป็น
งานวิจัยเพื่อน�าเสนอข้อเสนอแนะต่อผู้ก�าหนด
นโยบาย เพือ่น�าไปใช้ประกอบการพจิารณาการ
ออกแบบระบบบรกิารด้านยา ซึง่ในกรณกีารรบัยา
ที่ร้านยา งานวิจัยสะท้อนให้เห็นในแง่มุมของ
ความต้องการของประชาชน รวมท้ังในด้านสถาน
พยาบาลสามารถลดความแออดั และเกดิระบบ

ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์

บริการและการรับยาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และ ลดการเดนิทาง โดยการมารับยาทีร้่านยา 
รวมทัง้ลดการรอควินานจากการรบับรกิารในสถาน
พยาบาล ด้านทีส่องนบัเป็นการยกระดับบทบาท
ของเภสัชกรในร้านยา ผูท้ีถู่กจัดให้ท�าหน้าทีดู่แล
รกัษาอาการเจบ็ป่วยเลก็น้อย ซึง่ครอบคลมุถงึ 
16 กลุ่มอาการ โดยขอบข่ายการดแูลของเภสชักร
ในร้านยา จะพฒันาไปจากเดมิ จากการเป็นเพยีง 
ผูจ้�าหน่ายจ่ายยา ให้พลิกศกัยภาพแสดงบทบาท
ของวิชาชีพเภสัชกรที่ต้องท�าหน้าที่ซักประวัติ/
อาการ ให้ค�าแนะน�าและให้ยารกัษาตามอาการ 
รวมทั้งการติดตามและแนะน�าให้พบแพทย์ใน
กรณทีีม่อีาการซึง่ต้องได้รบัการรกัษาจากแพทย์
โดยตรง 

ทั้งนี้  บนเจตนารมณ์ให ้เกิดการใช ้ยา 
สมเหตผุล เกดิประสทิธภิาพ และความปลอดภยั 
และในมุมสดุท้ายในด้านของสถานพยาบาล ทีจ่ะ
สามารถลดความแออดั แบ่งเบาภาระงานของ
บุคลากรการแพทย์ในโรงพยาบาล หรอืลดความเสีย่ง
ของการแพร่กระจายเชือ้โรคตดิต่อทีก่�าลงัเกดิข้ึน
ในปัจจบุนัหรือในอนาคตกต็าม

จากข้อมูลของโครงการประเมินเทคโนโลยี
และนโยบายด้านสุขภาพ พบว่า ในปี พ.ศ. 
2560 มีจ�านวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการใน 
สถานบรกิารสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสขุ
ทัว่ประเทศ อยูท่ีก่ว่า 200 ล้านคร้ัง/ปี ซ่ึงเพิม่
สูงขึน้เร่ือยๆ ทุกปี และพบว่าผูป่้วยทีเ่ข้ารับการ
รักษาทีโ่รงพยาบาลนัน้มีเพยีง 2 ใน 5 เท่านัน้ท่ี
จ�าเป็นต้องเข้ารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล ทีเ่หลอื
เป็นอาการที่สามารถรับบริการในศูนย์บริการ
สุขภาพปฐมภูมิในชมุชนได้

ทัง้นี ้ในประเดน็ดงักล่าวงานวจัิย “ประเมิน
ผลโครงการน�าร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาเพื่อ
ลดความแออัดในโรงพยาบาล ระยะที่ 2” 
ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
ชี้ให้เห็นว่า ผู้ป่วยใช้เวลาส�าหรับการรอรับยา 

จัดการการพฒันาศกัยภาพของเภสัชกร ซึง่เป็น
บุคลากรในระบบสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิง่ขึน้ จากการเพิม่บทบาทส�าคัญให้กบัเภสัชกร
กรณีรับยาทีร้่านยา

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�านวยการ สวรส. 
ให้ความเห็นในเร่ืองเดียวกันนี้ว่า “การรับยาที่
ร้านยา นบัเป็นการเปล่ียนแปลงระบบสขุภาพที่
ส�าคัญ ทัง้ในมิติด้านยา ระบบบรกิาร บุคลากร
ทางการแพทย์ ตลอดจนมติด้ิานสิทธปิระโยชน์
ของประชาชน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ดีและ 
มคีวามส�าคญั โดยยงัคงต้องมีการพัฒนาจดุคานงดั
ต่างๆ ไปพร้อมกนั ทัง้ด้านการรบัรองคณุภาพ
ร้านยาให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ มาตรฐาน
แนวทางการรักษา/การให้บรกิาร โดยเฉพาะใน
กรณีโรคส�าคัญๆ การเสริมศักยภาพเภสัชกร
เพือ่ท�าบทบาทได้อย่างเตม็ท่ี ระบบการเบิกจ่าย
ทีม่ปีระสทิธภิาพ ตลอดไปจนถงึการเข้าถงึของ
ประชาชนอย่างทัว่ถงึ ซ่ึงในบางประเดน็มอีงค์กร
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงด�าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง 
แต่การพฒันายงัคงไม่สิน้สดุ ยงัคงต้องการข้อมลู
เชิงประจักษ์จากการวิจัยซึ่งจะช่วยตอบค�าถาม
ประเดน็ต่างๆ พร้อมกบัการพฒันาระบบสขุภาพ
ได้อย่างมีทศิทาง รวมทัง้ท�าให้เกดิระบบปฐมภมิู
ทีมี่ความเข้มแขง็มากยิง่ขึน้”

ทัง้นี ้ 16 กลุม่อาการทีน่บัเป็นการเจบ็ป่วย
เล็กน้อยซ่ึงสามารถรับยาท่ีร้านยา โดยผู้ใช้
บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตร
ทอง) สามารถรับบริการได้โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย และ
เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานการให้บรกิาร
เภสัชกรรมปฐมภูมิโดยสภาเภสัชกรรม ได้แก่ 
ปวดหัว เวยีนหวั ปวดข้อ เจบ็กล้ามเนือ้ ไข้ ไอ 
เจ็บคอ ปวดท้อง ท้องเสีย ท้องผกู ถ่ายปัสสาวะ
ขัด ปัสสาวะล�าบาก ปัสสาวะเจ็บ ตกขาว 
ผดิปกต ิ อาการทางผวิหนงั ผืน่ คนั บาดแผล 
ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตา และความ
ผดิปกตต่ิางๆ ทีเ่กดิขึน้กับหู

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ�า
ส�านกันายกรฐัมนตรี แถลงภายหลังการประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่าง
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม พ.ศ. 2566-2570 
เพื่อใช ้ เป ็นกรอบแนวทางการพัฒนาการ
อดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมของ
ประเทศ ส่งเสรมิให้ประเทศเกิดการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วภายใน พ.ศ. 2580 พร้อมทั้งเห็น
ชอบร่างแผนระยะ 5 ปี ซ่ึงอยู่ภายใต้ร่างกรอบ
นโยบายและยทุธศาสตร์ จ�านวน 2 ฉบบั คอื ร่าง
แผนด้านการอดุมศกึษาเพือ่ผลติและพฒันาก�าลงั
คนของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 และร่างแผน
ด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรมของประเทศ 
พ.ศ. 2566-2570 ตามท่ีกระทรวงการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ  
ซึง่มีรายละเอียดดงันี้

ฉบบัแรก ร่างกรอบนโยบายและยทุธศาสตร์
การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม 
พ.ศ. 2566-2570 เป็นการก�าหนดกรอบแนวทาง
การพฒันาการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรมของประเทศ ด�าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ 

เศรษฐกิจ BCG และอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
2. นโยบายด้านวิสาหกจิชมุชน ระบบเศรษฐกจิ
ฐานราก และเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวม
ถงึ SMEs ธรุกจิ ฐานนวัตกรรม และ Startup  
3. การรองรบัสงัคมสูงวัย และการเรยีนรูต้ลอด
ชวิีต โดยสมบูรณ์

ฉบับที่สาม คือ ร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ 
วจิยัและนวตักรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 
มีวิสัยทัศน์ พลิกโฉมประเทศให้เป็นประเทศ
พฒันาแล้ว และพร้อมส�าหรบัโลกอนาคต โดย
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างมูลค่าและคุณค่าด้วย
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย โดยการ
สานพลังหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม รวมทัง้หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 

ด�าเนินการภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วย
เศรษฐกิจสร้างคุณค่า แผนงาน เช่น พัฒนา
และผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาการผลิต
และการส่งออกอาหาร ผลไม้ไทย และสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูป ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน แผนงาน เช่น พัฒนาผู้สูงอายุใน
ภาคชนบทและเมือง เพิ่มโอกาสและลดช่องว่าง
ของการเข้าถึงการพัฒนาอาชีพ การศึกษา
เรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์
ที ่ 3 การพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี การ
วจิยัและนวตักรรมระดบัขัน้แนวหน้าทีก้่าวหน้า
ล�้ายุค แผนงาน เช่น พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ก้าวหน้าสู่อนาคต อวกาศ รวมทั้ง
ดาวเทียม ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาก�าลงัคน
และสถาบนัด้านวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 
แผนงาน เช่น พฒันาบคุลากรด้านการวจิยั พฒันา
ก�าลงัคนด้านวิทยาศาสตร์ นกัวิทยาศาสตร์ และ 
นวัตกรท่ีมีทักษะสงูให้มีจ�านวนมากขึน้ และตรง
กบัความต้องการของประเทศ

ผ่ำแผนอุดมศึกษำ+วิจยั+นวัตกรรม
ยุทธศำสตร์ 5 ปี พฒันำคนของชำติ

“สานพลังการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรมไทย พลกิโฉมให้ประเทศมกีารพฒันาอย่าง
รวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับความสามารถในการ 
แข่งขันด้วยเศรษฐกจิสร้างคณุค่า และพร้อมก้าวสู่
อนาคต” โดยมีเป้าประสงค์หลกั คอื 1) คนไทยมี
สมรรถนะและทกัษะสงูเพยีงพอ 2) เศรษฐกจิไทย
มีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้าง
คุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3) สังคมไทยมี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ
เปลีย่นแปลงของโลก ร่างกรอบนโยบายนี ้จะขบัเคลือ่น
ภายใต้ 4 ยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพฒันาเศรษฐกจิไทยด้วย
เศรษฐกิจสร้างคุณค่า และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยัง่ยนื พร้อมสู่อนาคต แผนงานทีส่�าคญั เช่น 
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ BCG พฒันาและประยกุต์
ใช้ปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และ
ระบบราง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนา อย่างยั่งยืน สามารถ
แก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ
เปลีย่นแปลงของโลก แผนงานทีส่�าคญั เช่น พัฒนา
เมอืงน่าอยู ่มุ่งเน้นการเป็นสังคมคาร์บอนต�า่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีการวจิยัและนวตักรรมระดบัขัน้แนวหน้า 
ทีก้่าวหน้าล�า้ยคุ เพือ่สร้างโอกาสใหม่และความพร้อม 
ของประเทศในอนาคต แผนงานทีส่�าคญั เช่น พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
และบริการแห่งอนาคต

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การพฒันาก�าลังคน สถาบนั
อุดมศกึษา และสถาบนัวิจยั ให้เป็นฐานการขบัเคลือ่น
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบ
ก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน แผนงานที่ส�าคัญ 
เช่น พลกิโฉมระบบการเรยีนรู้ตลอดชวีติ พลกิโฉม
มหาวทิยาลยัให้เป็นเลศิตามบทบาทการสร้างก�าลัง
คน ยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางก�าลังคน
ระดบัสงู (Hub of Talent)

ฉบับที่สอง คือ ร่างแผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศ พ.ศ.
2566-2570 มวีสิยัทศัน์ คอื “อดุมศกึษาสร้างคน 
สร้างปัญญา ปลกูฝังคณุธรรมเพือ่พฒันาสงัคมไทย
อย่างย่ังยืน” ด�าเนนิการภายใต้ 3 ยทุธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity 
Building) ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่  
1) การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต  
2) ยกระดบัคณุภาพการศกึษาและสมรรถนะของก�าลงั
คน 3) การสร้างเสรมิบคุลากรคณุภาพสงู ยทุธศาสตร์
ที ่2 ส่งเสริมระบบนเิวศวิจยัอดุมศกึษา (Research 
Ecosystem Building) ประกอบด้วย 2 แนวทาง 
ได้แก่ 1) การวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 2) พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานหรอืปัจจยั
เอื้อภายในสถาบันอุดมศึกษาท่ีส่งเสริมการพัฒนา 
ผูป้ระกอบการนวตักรรม ยุทธศาสตร์ที ่3 จัดระบบ
อุดมศกึษาใหม่ (Higher Education Transformation) 
ประกอบด ้วย 4 แนวทาง ได ้แก ่ 1) การ
บริหารจัดการและธรรมาภิบาล 2) การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ์ที่หลากหลาย  
3) ส่งเสริมความม่ันคงทางการเงนิในระบบอดุมศกึษา  
4) ส่งเสริมการอุดมศึกษาดจิทัิล นอกจากนี ้ ยังมแีผนเร่งด่วน
ภายใน 3 ปี ที่ก�าหนดเป็น 7 นโยบายหลัก เช่น 
1. นโยบายด้านก�าลังคนสมรรถนะและศักยภาพสูง  
ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมตามโมเดล

เครอืข่ำยบุคลำกร สธ.63 สำยงำน
ทวงสญัญำบรรจ-ุเพิม่ค่ำตอบแทน
นายริซกี สาร๊ะ ผู ้ประสานงานเครือข่าย

บุคลากรสาธารณสุข 63 สายงานที่ปฏิบัติงาน 
โควดิและต้องการบรรจ ุ และเลขาธกิารชมรมนกั
วิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า 
หลังจากทางชมรมฯ มีการติดตามความก้าวหน้า
ของบุคลากรเกี่ยวกับการบรรจุข้าราชการโควิด  
การก�าหนดต�าแหน่งนักสาธารณสขุเป็นวชิาชพีเฉพาะ 
และการเปลีย่นสายงานข้าราชการทีไ่ด้รบัวุฒเิพิม่ข้ึน
เป็นกรณีพิเศษ ปรากฎว่าเมื่อพิจารณาหนังสือท่ี
คณะกรรมาธกิารการสาธารณสขุ สภาผูแ้ทนราษฎร 
ส่งมาถงึนายกสภาการสาธารณสขุเมือ่ 7 ธนัวาคม 
2565 เนือ้ความเดยีวกบัทีส่�านกังานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส่งหนังสือตอบกลับ
กรรมาธกิารการสาธารณสขุ เม่ือ 9 ธนัวาคม 2565 
และเน้ือความเดยีวกนักับ ที ่ ก.พ.ตอบปลดัส�านกั
นายกรัฐมนตรี เม่ือ 10 ตลุาคม 2565 และส่งตอบ
นายกสภาการสาธารณสขุ เมือ่ 17 ตลุาคม 2565 

จะกระทบการแต่งตัง้ข้าราชการพลเรอืนทัง้ระบบ 
และงบประมาณ 

นายรซิก ี กล่าวว่า สรปุเนือ้หาหนงัสอื ข้อ 1 
เหมือนมแีนวโน้มทีด่ ีเพราะตอบมาสัน้ๆ ว่า ก�าลัง
จดัเตรยีมข้อมลูเสนอ ก.พ. ชุดใหญ่ แสดงว่า ไม่มข้ีอ
ขดัข้องใดๆ กต้็องรอดวู่า เดอืนนี ้(ธันวาคม 2565 )  
จะมคีวามคบืหน้า ตามที ่ก.พ. สัญญาหรือไม่ ส่วน
ข้อ 2 อยู่ระหว่างทบทวนอัตราก�าลงั เพือ่เสนอครม. 
อีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้เสนอ ครม. ไปแล้ว 
เมือ่มถินุายน 2565 ท่ีผ่านมา แล้ว ครม.ตีกลับนัน้  
ต่อมาวนัที ่5สงิหาคม 2565 คณะกรรมการก�าหนด

มีประเด็นน่าสังเกตว่า เนื้อความเดียวกัน
หมด ไม่ว่าจะเป็น ข้อ 1 การก�าหนดต�าแหน่ง 
นักสาธารณสุข โดยหนังสือระบุว่า อยู่ระหว่าง 
จดัเตรียมข้อมูลน�าเสนอ อ.ก.พ วสิามัญ เกีย่วกบัการ
บรหิารบคุลากรระบบเปิด และเสนอ ก.พ.พิจารณา
โดยเรว็ต่อไป ข้อ 2 การบรรจโุควดิรอบ 2 ทาง ก.พ. 
ได้แจ้งกระทรวงสาธารณสขุ ตามหนงัสือ คปร.เมือ่ 
5 สงิหาคม 2565 ให้ทบทวนอัตราก�าลงัตามมต ิครม. 
และ 3. การปรบัสายงานทัว่ไป เป็นสายงานวชิาการ 
เป็นกรณีพิเศษ ระบุว่า อยู ่ระหว่างพิจารณา 
รายละเอยีดตามหนังสอืของส�านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ เมือ่ 11 กรกฎาคม 65 และข้อ 3 
กรณีการปรับต�าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ทกุสายงานทกุต�าแหน่ง ระบวุ่า ต้องพจิารณาหลาย
มติใิห้รอบคอบทกุประเดน็ ทัง้ความเป็นธรรม ผล
สมัฤทธิ ์ และประสทิธภิาพขององค์กร โดยค�านงึ
ถึงประโยชน์ของราชการเป็นส�าคัญ เนื่องจาก 

เป้าหมายและนโยบายก�าลังคนภาครฐั (คปร.) ได้มี
หนงัสือให้ทบทวนอตัราก�าลังท่ีเสนอไป 

ดังน้ัน กรณีน้ีต้องรอดูว ่าท่ีท่านรองปลัด
กระทรวงสาธารณสขุ นพ.ทวศิีลป์ จะหารอืกบั กพ. 
เรื่องบรรจุ 27,000 กว่าต�าแหน่ง กระทรวง
สาธารณสุขได้ประชุมไปแล้วหรือยัง และมี 
ผลตอบรบัอย่างไร มกีารปรับหลกัเกณฑ์หรอืข้อเสนอ
ไปใหม่อย่างไรบ้าง ส่วนข้อ 3 เรือ่งเจ้าพนกังาน
สาธารณสขุ อยูร่ะหว่างพจิารณารายละเอยีดตาม
หนังสือ ส�านักปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีเสนอ 
เข้ามาใหม่เมือ่ 11 กรกฎาคม 2565 

“ทั้งสามประเด็น ค�าตอบตั้งแต่เดือนตุลาคม 
พฤศจกิายน จนถงึธนัวาคม 2565 ผ่านไป 3 เดอืน 
ยงัได้ค�าตอบประโยคเดมิๆ คอื ไม่ชัดเจนเหมือนเดมิ 
และในเดอืนธนัวาคม 2565 กค็รบก�าหนด ถงึเวลา
ทวงถาม ตามท่ีเราได้มพีนัธสญัญา ว่าครบ 3 เดอืน 
เราจะติดตามทวงถามอีกครั้ง รวมไปถึงประเด็น
ความเหลื่อมล�้าอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนวิชาชีพ  
ค่า พตส. ค่าเสีย่งภยั และความก้าวหน้าในประเดน็
อืน่ๆ กจ็ะมกีารตดิตามไปด้วยกนั”

ส
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พล.ต.อ.ด�ารงศกัด์ิ กิตติประภสัร์ พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล พล.ต.ท.อทิธพิล อทิธสิารรณชยั พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ีศกึในใหญ่หลวง ต้องกวาดบ้านคร้ังใหญ่ หลงั
อือ้ฉาวโฉ่วงการสกีาก ี“บิก๊เด่น” พล.ต.อ.ด�ารงศักดิ์
กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. สั่งด่วน! ตั้งทีมสาง
ความโปร่งใส ให้ พล.ต.ท.นนัทเดช ย้อยนวล
ผบช.ภ.9 ตรวจสอบนายสบิ-สาย อก. พบการ
ทุจริตหลักฐานชัดเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบ
รายละ 5 แสน จ่อฟันต�ารวจที่ร่วมขบวนการ 
@@@ ส่วนคดกีลุ่มทนุจนีสีเทา หลงั “บิก๊โจ๊ก” 
พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล รอง ผบ.ตร. น�าทมี
ตามยึดทรัพย์กว่า 4 พันล้าน ขยายผลไปยัง
ผูเ้กีย่วข้อง ในทีส่ดุ กรมสอบสวนคดพิีเศษ (DSI) 
รบัเป็นคดพีเิศษ เพราะเข้าเง่ือนไขการฟอกเงนิ 
@@@ ด้าน พล.ต.ท.อิทธพิล อิทธิสารรณชยั
ผบช.ภ.2 พล.ต.ต.ธรีะชยั ช�านาญหมอ ผบก.สส.ภ.2 
น�าก�าลังบุกรวบ “หยาง จือกัว” ทุนจีนสีเทา 
ตัวการค้ายาเสพติด แฮปปีวอเตอร์พร้อม
ยดึทรพัย์ 50 ล้าน @@@ ขณะที ่พล.ต.ต.พนญัชยั 
ชืน่ใจธรรม รอง ผบช.ภ.1 หวัหน้าชุดปฏบิตักิาร
ส่วนกลาง ศปน.ตร. พร้อม พล.ต.ต.พุฒิเดช 
บญุกระพอื ผบก.ปอศ. บกุทลายแก๊งปล่อยเงนิ
กู้นอกระบบ ดอกเบ้ียโหด ผ่านแอปพลิเคชัน 
รวบนายทนุจนีพร้อมพวก พบเงนิสะพัดในระบบ
กว่า 2 พนัล้าน @@@ ปราบไม่หมด พล.ต.ท.จริภพ
ภรูเิดช ผบช.ก. น�าทมี พล.ต.ต.มนตรี เทศขนั
ผบก.ป. รวบนางเอกพร้อมสามี เปิดเว็บพนัน
เถือ่นหม่ืนล้าน ยดึทรพัย์ เงนิสด-รถหร ูมลูค่ากว่า 
700 ล้าน ส่งเข้าซังเต @@@ เครอืข่ายยานรก
ภาคกลาง พล.ต.ท.จิรพฒัน์ ภมูจิติร ผบช.ภ.1 
พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผบก.ภ.จ.สระบุรี 
ทลายเครือข่ายยาเสพตดิ “คงิส์โพธิด์�า” ยดึยาบ้า
กว่า 2 ล้านเมด็ อายดัทรพัย์สนิกว่า 3 ล้านบาท 

อนบทเข้มกเ็ข้มแบบสดุโต่ง ตอนจะคลาย
กค็ลายกนัง่ายๆ จนงงกนัทัง้ประเทศ

สไตล์การปกครองของ “จีนแผ่นดนิใหญ่” 
หรอืชือ่ทางการว่า สาธารณรฐัประชาชนจีน
ที่มีพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป ็นศูนย์กลาง
ของอ�านาจ และบนยอดสุดของอ�านาจคือ
“ท่านผูน้�า” ทีส่ามารถชีน้ิว้บงการว่า จะท�าอะไร
หรอืไม่ท�าอะไร

เม่ือเริ่มแรกที่เกิดการแพร่ระบาดเช้ือ
ไวรัสมหันตภัยท่ีเมืองอู่ฮ่ัน ติดแล้วมีอาการ
รุนแรงเสียชีวิตง่าย แล้วลามจากอู่ฮั่นไป
สูเ่มืองอืน่ๆ ท่านผู้น�า ส ีจิน้ผงิ เชือ่ว่า หากไม่
ควบคุมอย่างเข้มงวดเด็ดขาดเชื้อจะลามไป
ทัว่ประเทศ ตอนนัน้ยงัไม่ทนัพฒันาวคัซนีข้ึน
มาสู ้ประชากร 1,400 ล้านคน คงป่วยและตาย
เป็นใบไม้ร่วง จงึตดัสนิใจลอ็กดาวน์ทลีะเมือง
และ “ปิดประเทศ” พร้อมประกาศนโยบาย 
โควดิเป็นศูนย์” เพือ่หวงัเอาชนะเชือ้โควดิ-19 
ทีม่าประกาศชือ่กนัภายหลงั

แม้การคมุเข้ม 3 ปี จะมผีลต่อการใช้ชวีติ
ของประชาชน จะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศและกระทบกระเทือนการค้าขาย
ของโลก แต่ถือว่าจีนประสบความส�าเร็จ
ในการรักษาชีวิตของพลเมืองตนเองได้ดี
กว่า เมือ่เปรยีบเทียบกับนานาประเทศ เช่น 
สหรัฐอเมริกา ท่ีมีประชากร 332 ล้านคน 
แต่ตายเพราะโควดิมากกว่า 1 ล้านคน หรอื

ต
มหาศึกแผ่นดินใหญ่  เม่ือโควดิไม่เปนศูนย์

ยามปกติรัฐบาลก็ต้องเตรียมการรับมือ
กับ “ช่วงเวลาของการเดินทางแห่งชาติ”
ท่ีแสนจะวุน่วายอยู่แล้ว แต่ช่วงเทศกาลชนุเจีย๋
ปี 2023 ยังต้องเพ่ิมมาตรการรับมอืเช้ือโควิด-19 
ทีจ่ะกลับมาระบาดหนกัอกีครัง้อย่างแน่นอน

เพราะหลังจากท่ีจีนประกาศผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมโควิด จ�านวนผู้ป่วยติดเชื้อ
ไวรสักพ็ุง่ขึน้ทนัตาเห็น คนจนีแห่ไปพบแพทย์
ตามโรงพยาบาลและคลินิกจนเกินก�าลังจะ
รบัมอื จนเกิดภาพท่ีแชร์นดัไปทัว่โลก เช่น ภาพ
ผู้ป่วยนั่งล้อมวงรับยาทางสายน�้าเกลือ ภาพ
ผู้ป่วยนั่งรับยาทางสายน�้าเกลือในรถของตัวเอง 
ซึง่ยิง่สร้างความตืน่ตระหนกแก่คนทัง้ประเทศ

สถานการณ์ที่เคยเกิดในไทยและหลายๆ 
ประเทศช่วงโควดิระบาดระยะแรกก�าลังเกิดใน
ประเทศจนี คอื ชาวบ้านแห่ตนุยาแก้ไอ ยาแก้ไข้ 
ชุดตรวจโควิด ATK หน้ากากอนามัย และ
อีกสารพัดท่ีเชื่อว่า จะช่วยเหลือตัวเองและ
ครอบครวัจากโควดิ-19 ทีก่�าลงัระบาดพร้อม
กบัข่าวลอือกีมากมาย

น ักวชิาการด้านการแพทย์ในสหรฐัอเมรกิา
ท่ีติดตามสถานการณ์ในจีนออกมาแสดงความ
คิดเห็นว่า การที่จีนยกเลิกมาตรการเข้มข้น
แบบฉับพลัน จะท�าให้มีผู ้ ติดเชื้อจ�านวน
มหาศาลหรอืท่ีเรยีกว่า “สึนามิผู้ตดิเชือ้โควดิ” 
สาเหตสุ�าคญัคอื แรงงานเดนิทางกลบับ้านหรอื
การออกท่องเท่ียวช่วงตรษุจีน โดย 1 ใน 3

@@@ ผลงานต่อเนือ่ง พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี
ผบก.สส.บช.น. ส่งชดุสืบสวน บช.น. ตามรวบ
ไรเดอร์ขี้ยาข่มขืนลูกเลี้ยง เลียนแบบหนังโป 
ยาวนานกว่า 2 ปี อกีทมีทลายยกแก๊งโดเรม่อน 

ตระเวนโจรกรรมจยย.ทั่วเมืองกรุง @@@
ปิดท้ายฟตุบอลโลก พล.ต.ท.ภาณรุตัน์ หลกับญุ
ผูช่้วย ผบ.ตร. ปิดศนูย์ป้องกนัและปราบปรามการ
ลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก

 ประวติัการศึกษา
- จบปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ 

รป.บ.ตร. โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
- ป ริญญาโท บริหารธุ รกิจมหาบัณฑิต 

มหาวทิยาลยันอร์ทกรงุเทพ
- ปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ

รบัศักราชใหม่ปี 2566 “ดาวเด่นโล่เงนิ”
เปิดตัวนายพลสีกากี นายต�ารวจผู ้มาก
ด้วยฝีมือ ท่ีมีผลงาน การแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการการมส่ีวนร่วมและใช้ประชาชน
เป็นศนูย์กลาง พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวชิยั “บิก๊ต๊ะ”
ผูบ้ญัชาการต�ารวจภธูรภาค 5

 ประวติัรับราชการ
- ด�ารงต�าแหน่ง ผกก.สน.โชคชยั
- เลือ่นขึน้เป็น รอง ผบก.ประจ�า สง.ผบ.

ตร. (ทนท.รอง หน.ฝอ.ประจ�า สง.ผู้ช่วย 
ผบ.ตร.) แล้วโยกมาเป็น รอง ผบก.น 8 จาก
นัน้ด�ารงต�าแหน่ง เลขานกุารต�ารวจแห่งชาติ

- เลือ่นขึน้เป็น ผูบ้งัคบัการต�ารวจราจร ก่อน
จะโยกมาเป็น ผูบ้งัคบัการต�ารวจนครบาล 7 แล้ว
เลือ่นข้ึนเป็น รองผูบ้ญัชาการ ส�านกังานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ก่อนจะโยกกลบัมาเป็น 
รองผูบ้ญัชาการต�ารวจนครบาล และปัจจบุนั ด�ารง
ต�าแหน่ง ผูบ้ญัชาการต�ารวจภธูรภาค 5 

สมชาย จรรยา...รายงาน

พล.ต.ท.ปยะ  ตะวิชัย

 เกียรตปิระวตัิ
- ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการต�ารวจท่ี

มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น ของส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติ

- ได้รับรางวัลต�ารวจเด่นพลเมืองดี 
(Top Cop Top People) จากกองบญัชาการ
ต�ารวจนครบาล 

- ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่น จาก
สมาคมสร้างสรรค์ไทย 

- ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ข้าราชการ
ต�ารวจดีเด่นต้นแบบ ประจ�าปี 2554 จาก
มลูนธิบิณุยะจนิดา

-  ได ้รับรางวัลโครงการยอดเยี่ ยม 
“โครงการสภุาพบรุุษจราจรในดวงใจ ปลอดภยั 
อุน่ใจบนท้องถนน “

- รับโล่เกียรติคุณ “องค์กรท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการยึดทรัพย์สินคดี
ยาเสพติด” ปี 2564 จาก พล.อ.ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี

 หลกัการท�างาน
มุง่ให้ทกุฝ่ายมส่ีวนร่วม งานถงึจะออกมาดี 

เพราะมนัคอืทีมเวร์ิค

ครั้งที่ 22 (World Cup 2022) สรุปผลจับ
ผูต้้องหาหมืน่กว่าราย ยึดทรพัย์ร่วมสองพนัล้าน 
พบมเีงนิสะพดักว่าหมืน่ล้าน

คนบกพร่องไป คนไม่ได้พฒันาร่างกายและจติใจ 
ไม่ได้ฝึกฝนในคณุธรรม กเ็กดิเป็นปัญหาทางจริยธรรม 
คือการที่คนขาดสติรอบคอบ มีความประมาท 
มกัง่าย เมือ่คนเหล่านีไ้ปใช้เทคโนโลย ี เกดิความ
พลาดพลั้งก็เป็นโทษขึ้นมาปรากฏว่าอุบัติเหตุ
จากเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันมีมากข้ึนๆ และเมื่อ
เทคโนโลยีมีความละเอียดลออซับซ้อนยิ่งขึ้น 
มปีระสิทธภิาพมากขึน้ อบุตัเิหตุทางเทคโนโลยีก็ย่ิง
รนุแรงมากขึน้ด้วยแล้ว ความมักง่ายน้ัน กท็�าให้
เกิดโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นตามกัน เพราะฉะนั้น 
การพัฒนาคนจะทอดทิ้งไม่ได้ในยุคเทคโนโลยี 
กลายกลบัเป็นตรงข้ามว่า ยิง่เทคโนโลยพีฒันาเจรญิ
มากเท่าไร การพฒันาคนกย็ิง่มีความจ�าเป็นมาก
ขึน้เท่านัน้ 

เทคโนโลยีท�าให้มนุษย์รู้สึกว่าได้รับความสุข
มากขึ้นมีความสะดวกสบายมากขึ้น ท�าอะไร
ได้อย่างใจมากขึ้น และนอกจากว่าปริมาณของ
ความสขุดเูหมือนจะมากข้ึนแล้ว ขีดระดบัของความสุข
กด็เูหมอืนจะสูงขึน้ด้วย เรามเีทคโนโลยทีีล่ะเอยีด
อ่อนซบัซ้อน มาปลุกเร้าประสาทสมัผสั ท�าให้มี
การสนองความต้องการของประสาทสมัผสัอย่าง
แรง ท�าให้มคีวามตืน่เต้นอย่างถึงขนาด ซึง่เราเรียก
ว่าเป็นความสุขมากขึน้ ระบบเสยีงดนตรทีีอ่อกจาก
เครื่องเสียงต่างๆ ที่ซับซ้อน มีทั้งแบบปลุกเร้า 
-ทัง้แบบนุม่นวลละเมยีดละไม สนองความต้องการ
ได้เต็มทีถ่งึขีดสดุ ท�าให้คนรูสึ้กว่ามคีวามสขุมาก 

อันน้ีเป็นด้านที่เรามองในแง่ดี แต่ในเวลา
เดียวกันถ ้ามองกว ้างออกไปให ้ เห็นสภาพ
ความจรงิตลอดสาย ก็จะพบว่าขณะนีก้�าลังเกิดปัญหา 
คือ คนเราก�าลังมีความสุขยากขึ้น เพราะเมื่อมี
เทคโนโลยีสนองความต้องการมากขึน้ และอย่าง
รนุแรงมากขึน้ คนกก็ลายเป็นเคยชนิกบัการปลกุเร้า
และการสนองในปริมาณและขีดระดับนั้น 

สร้างตนม ี“สขุ” จากเทคโนโลยเีจริญ

วสัดีทกุท่านเราเริม่ต้นปีใหม่ 2566 ด้วย
การใช้ชวีติไปกบัเทคโนโลย ี“เทคโนโลยี

ยิง่ก้าวหน้ายิง่ต้องพฒันาชวีติ” ในการใช้ชีวิต
ทกุวนันี ้ เราเพลดิเพลิน สะดวกสบาย และ
หลงมัวเมากบัความสุขจากการใช้เทคโนโลยี 
จนท�าให้ประมาทหลงลืมตน ความประมาท
น�ามาซึง่ความมกัง่าย ความขาดสติรอบคอบ 
คนในยุคเทคโนโลยนีี ้ ถ้าไม่ระวงัตัว ไม่มกีาร
พัฒนาตนอยู่เสมอ ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นคน
มกัง่ายได้มาก 

“เพราะว่าอะไรๆ น้ันเหรอ..?” กเ็ทคโนโลยี
ท�าให้หมด คนเราน้ันถ้าจะให้มีสติรอบคอบ 
มคีวามไม่ประมาท มคีวามละเอยีดลออ ไม่มักง่าย
ก็ต้องมีการฝึก การฝึกตนนั้น ต้องท�ากัน
อยูเ่สมอ เช่น ฝึกตนในการท�างาน ฝึกตนใน
ความเป็นอยู่ ยิง่การท�าในสิง่ท่ีท�าได้ยาก กย็ิง่ต้อง
มกีารฝึกฝนให้มาก ต้องฝึกท�าให้ตนไม่มกัง่าย 
ให้มสีตริอบคอบ ถ้าหากเทคโนโลยมีาท�าแทน
ตนได้หมด และถ้าคนเราไปฝากความหวัง
ไว้กับเทคโนโลยี คอยอาศัยเทคโนโลยี เราก็
ไม ่ได ้ฝ ึกตนในเร่ืองของความขยันอดทน 
ความมีสติรอบคอบอะไรเหล่าน้ี ก็จะเกดิปัญหาขึน้มา 
แล้วปัญหานี้ก็จะย้อนกลับไปเป็นโทษในทาง 
เทคโนโลยเีอง คอื คนทีมี่ความมกัง่าย ประมาท 
ไม่ละเอียดรอบคอบ เมือ่ไปท�างานกบัเทคโนโลยี
กท็�าให้เกดิอุบตัเิหตทุางเทคโนโลยี

ปัจจบุนันี ้ในประเทศไทยมีการพฒันาทาง
ด้านเทคโนโลยก้ีาวหน้าไปอย่างมากและผูค้น
กใ็ช้เทคโนโลยีเป็นจ�านวนมาก และก�าลงัหวน
กลับมาประสบปัญหานี้ คือการที่การพัฒนา

ท�าให้มีความต้องการในขั้นที่ว่าจะต้องได้อย่าง
นัน้และขนาดนัน้เท่านัน้จงึจะมคีวามสขุ ถ้าไม่ได้
อย่างนัน้และขนาดนัน้แล้ว กไ็ม่อาจมคีวามสขุได้ 
และกลายเป็นมีความรู้สึกขาดแคลนบกพร่อง
เป็นทกุข์ แต่ก่อนเคยได้เท่านีก้ส็ขุ แต่เดีย๋วนีส้ขุ
ไม่ได้กลายเป็นทกุข์ เหมอืนกบัการมเีครือ่งเสยีง 
แต่ก่อนนีเ้รามเีครือ่งเสยีงระดบัหนึง่ เช่น วิทย ุเสยีง
กไ็ม่ชดัเจนเท่าใด เรียกว่าชัดเจนพอสมควร เสยีง
ดนตรีก็พอสมควรหรือพอฟังได้ พอเปิดฟังวิทยุ

ส

เทคโนโลยไีด้เลือ่นขดีระดบัของการทีจ่ะเป็นสขุ
ให้สูงขึน้ไป บคุคลกจ็ะต้องพยายามก้าวขึน้ไป 
หรือไขว่คว้าให้ถึงขีดระดับนั้นจึงจะมีความสุขได้ 
ถ้าไม่ถงึระดบันัน้กไ็ม่มคีวามสุข 

ยิง่กว่านัน้ แม้แต่ขดีของความสขุทีเ่ลือ่นขึน้
ไปแล้ว อยู่ไปกช็นิชา กลายเป็นว่าถงึขนาดนัน้
ก็ไม่พอที่จะให้มีความสุข ต้องเล่ือนขีดระดับ
ของการทีจ่ะเป็นสขุขึน้ไปอกีเรือ่ยๆ นีค้อืปัญหา
อีกอย่างหนึ่งที่เกิดในสังคมเทคโนโลยี ซึ่งเรา
จะต้องแก้ด้วยการพฒันาคนอยูต่ลอดเวลา ให้
คนมคีวามส�านกึในความหมายทีแ่ท้จรงิ และ
ขอบเขตของเทคโนโลยี และใช้อย่างรู้เท่าทัน 
รู้จักประมาณ และรู้จักคุณและโทษของมัน 
แล้วฝึกตนอยู่เสมอ ซึง่จะท�าให้มีผลทีก่ลายเป็นว่า 
ถ้าเราฝึกตนแล้วในแง่ความสขุ ถ้ามเีทคโนโลยี
ช่วย ก็ดีไป แต่ถึงจะไม่มีเทคโนโลยี ฉันก็มี
ความสขุได้ ฉนัเคยมีความสขุอย่างไร ฉนักย็งั
มคีวามสขุได้อย่างน้ัน ถ้ามเีทคโนโลยฉีนัก็ยิง่มี
ความสขุมากขึน้ แต่เทคโนโลยอีนัไหนถ้าเข้ามา
แล้ว จะท�าให้เกดิโทษเป็นทกุข์แก่สงัคมแก่ชวีติ
ระยะยาว ฉนัก็ไม่เอานะ ต้องมหีลกัมเีหตผุล
ของตนเองแล้วสามารถปฏิเสธอย่างนี้ด้วย 
จงึจะเป็นการปฏบิตัต่ิอเทคโนโลยอีย่างถกูต้อง 
นีเ้ป็นตวัอย่างของความสมัพันธ์กบัเทคโนโลยี 
ซึง่เป็นการพัฒนาทางด้านกาย

เป็นอันว่า ยิ่งเทคโนโลยีเจริญเราก็ต้อง
ยิง่ระวงั เราจะยิง่ต้องฝึกตน ฝึกอนิทรย์ีของเรา
ไว้ให้เตม็ที ่ ทัง้ฝึกอนิทรย์ีทางด้านการใช้งาน 
และฝึกอนิทรย์ีในด้านการรับสิง่ท่ีดงีามเข้ามา
ไม่รบัสิง่ทีเ่ป็นโทษเข้ามา หรอืแม้รบัรูเ้ข้ามา
แล้ว ก็สามารถหันเหเบนกระแสความคิด 
ความรูส้กึไปในทางทีด่งีามเป็นคณุประโยชน์
ไร้โทษ เท่ากบัพดูว่า การพฒันาคนน้ัน เป็นสิง่
ที่ไม่อาจจะละเว้นหรือหยุดยั้งได้ ในยุคไหนเรา
ยิง่มคีวามเจรญิขึน้เท่าใด การพฒันาคนกจ็ะยิง่
มคีวามจ�าเป็นและส�าคัญมากขึน้เท่านัน้

นัน้ เรากม็คีวามสขุ ต่อมามเีคร่ืองเสยีงทีล่ะเมยีด
ละไมย่ิงขึน้เข้ามา ท�าให้คนรูส้กึว่ามคีวามสขุมากข้ึน 
แต่พอสมมติว่าเขาไม่ได้เคร่ืองเสียงชนิดนั้น 
ระดบันัน้ กลบัมาฟังเครือ่งเสยีงธรรมดาทีเ่คยฟัง
แล้วมีความสุขสมัยก่อน คราวนี้กลับกลายเป็น
ร�าคาญ ไม่มคีวามสขุ กลายเป็นความทุกข์ ดิน้รน
กระวนกระวายอยูไ่ม่ได้ ไม่สามารถมีความสขุด้วย
เทคโนโลยีเก่าทีร่ะดบัต�า่กว่า และด้วยสภาพชวีติที่
สามัญธรรมดาเขากมี็ความสขุไม่ได้ 

เพราะฉะน้ัน คนในสังคมเทคโนโลยี 
ถ้าไม่ฝึกตวัเองไว้ให้ด ีจะกลายเป็นคนทีม่คีวามสขุได้
ยาก และมีความทุกข์ได้ง่ายด้วย เพราะเคยชิน
กับความสะดวกสบายและการสนองเร้าอย่างนัน้
แล้ว พอขาดเทคโนโลยีอ�านวยความสะดวกปับ 
ก็กระวนกระวายเดือดร้อนไปหมด สมัยก่อน
ไม่มีเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ไม่เห็นเป็นไร อยู่ได้ 
มคีวามสขุ เดีย๋วนีอ้ยูไ่ม่ได้ ไม่มคีวามสขุแล้ว เป็นอนัว่า 

“นักวิชาการด้านการแพทย์ในสหรัฐอเมริกาที่ติดตาม
สถานการณ์ในจีนออกมาแสดงความคดิเหน็ว่า การท่ีจนียกเลกิ
มาตรการเข้มข้นแบบฉบัพลนั จะท�าให้มผู้ีตดิเชือ้จ�านวนมหาศาล
หรอืทีเ่รยีกว่า “สึนามผู้ิตดิเชือ้โควดิ” สาเหตสุ�าคญัคอื แรงงาน
เดนิทางกลบับ้านหรอืการออกท่องเท่ียวช่วงตรษุจนี โดย 1 ใน 3 
ของประชากรจะตดิเชือ้ และอาจจะมผีูเ้สยีชวีติมากกว่า 1 ล้านคน
ในป 2023”

ประเทศไทย ทีม่ปีระชากร 70 ล้านคน ตายไป 
33,505 คน เพราะช่วง 3 ปี ชาวจีนบนแผ่นดนิ
ใหญ่ ตายเพราะโควดิเพียง 5,241 คนเท่านัน้ 

แต่การถูกบังคับให้อยู่แต่ในบ้านนานๆ 
การขาดอิสรภาพที่จะได้กินได้เท่ียวหรือการต้อง
ถกู “แยงจมกู” ตรวจหาเชือ้โควดิแทบทกุวนั
ในพืน้ทีเ่สีย่ง มันเริม่จะเป็นสิง่ทีร่บัไม่ได้ แม้
ในสงัคมคอมมิวนสิต์ทีป่ระชาชนไม่เคยปฏเิสธ
ค�าส่ังจากรัฐบาล ในทีสุ่ดจงึระเบดิออกมาเป็นการ
ประท้วงนโยบายโควดิเป็นศนูย์เมือ่ปลายเดอืน
พฤศจกิายนทีผ่่านมา  

รัฐบาลปักก่ิงที่ไม่เคยยอมรับเสียงการ
ประท้วงจากนกัศกึษาและประชาชนทีต่่อต้าน
นโยบายรวมศนูย์ แต่คร้ังนีก้ลบัยอมผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมกันแบบง่ายๆ ท้ังๆ ที่รู้ว่า 
อะไรจะเกดิตามมา โดยเฉพาะในช่วง “ตรษุจนี”
ซึ่งในยามปกติก่อนเกิดโควิด คนจีนรู้ดีว่า
จะเป็นอภิมหาโกลาหลแห่งการเดินทางของ
มนษุยชาตท้ัิงทางรถยนต์ รถไฟ และเครือ่งบนิ 
ทีม่อิาจหาบ้านอืน่เมืองใดมาเปรยีบเทยีบได้             

เทศกาลตรษุจนี ทีช่าวจีนเรยีก “ชนุเจีย๋”  
คอืช่วงส้ินฤดหูนาวเข้าสู ่ ฤดใูบไม้ผลิ เริม่ต้น
ฤดเูพาะปลูก เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลมิฉลอง
ทีย่าวนาน เป็นวนัหยดุตามประเพณทีีส่�าคญั
ทีส่ดุในประเทศจีน เป็นวนัรวมญาต ิเซ่นไหว้
บรรพบรุษุ และยังเป็นช่วงเวลาแห่งการพกัผ่อน
เดนิทางท่องเทีย่วทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

สือ่จีนเคยรายงานสถิติการเดินทางภายใน
ประเทศของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ในช่วง
เทศกาลตรษุจนีก่อนเกดิโควดิว่า ยอดผูเ้ดินทาง
รวมทกุเส้นทางสงูถงึ 385 ล้านคน  

นี่ ยังไม ่รวมผู ้เดินทางออกท่องเท่ียว
ต่างประเทศ ซึง่คาดว่าน่าจะมียอดรวมอกีนบั
สบิล้านคน       

ของประชากรจะติดเชื้อ และอาจจะมีผู้เสียชีวิต
มากกว่า 1 ล้านคนในปี 2023

ส่วนผู้เชี่ยวชาญของจีนมองว่า จีนก�าลัง
จะเผชิญหน้ากับการระบาด 3 ระลอก คือ 
ระลอกแรก ขณะนีไ้ปจนถงึกลางเดอืนมกราคม 
ระลอกท่ี 2 ช่วงปลายเดอืนมกราคมถงึกลาง
เดือนกุมภาพันธ์ ระลอกท่ี 3 ปลายเดือน
กมุภาพนัธ์ถงึกลางเดอืนมนีาคม

ตอนนีส้�านกังานป้องกนัและควบคมุโรค
ระบาดแห่งชาติจนี จึงเตรยีมการรบัมอือย่าง
เต็มที่ โดยมีค�าสั่งถึงรัฐบาลท้องถิ่นให้พร้อม
รับมือด้านการรักษาพยาบาลในพื้นที่ชนบท 
และการเดินทางจ�านวนมากในช่วงวันหยุด
ตรษุจีน 

ให้โรงพยาบาลในชนบทจัดตั้ง “คลินิก
พเิศษ” ให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ และเปิด
ท�าการให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพือ่รกัษา
ผู้ป่วยโควิด-19 ท่ีเชื่อว่าจะมีจ�านวนท่วมท้น 
หลงัผ่อนคลายนโยบายโควดิเป็นศนูย์

นอกจากนี้  ยังมีค�าสั่งให ้หน ่วยงาน
ท้องถ่ินระดมก�าลังบุคลากรทางการแพทย์และ
เวชภัณฑ์ในพื้นท่ีชนบท เช่น ดึงแพทย์จาก
โรงพยาบาลระดับสูงไปช่วย เรียกแพทย์ท่ีเกษยีณ
อายแุล้วแต่ยงัมไีฟมคีวามสามารถเข้าไปช่วย 
รบัสมัครลกูจ้างชัว่คราวเพิม่ รวมถงึจัดเตรยีม
เวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับประชากร 15-20% 
ในพืน้ที่       

 สะท้อนว่าในทางการแพทย์มองว่า งานนี้
เป็นศกึหนกัอกีครัง้ทีจ่ะต้องเผชญิโควดิอกีรอบ

ปี 2023 วนัข้ึน 1 ค�า่ เดอืน 1 คอืวนัตรุษ
จนี ตรงกบัวันอาทติย์ที ่22 มกราคม 2023 ดงั
นัน้ ช่วง 21-29 มกราคมปีหน้า จงึเป็นช่วง
เวลาทีน่่าจบัตามากทีเ่มืองจนี

ธ.ก.ส.เพ่ิมช่องทางถอนเงนิไม่ใช้บตัร 
ผ่านตู้ ATM/CDM ธ.ไทยพาณชิย์

ธ.ก.ส.เพิม่ช่องทางการถอนเงนิโดยไม่ใช้บตัร
ผ่านตู ้ ATM/CDM ธนาคารไทยพาณชิย์ เพือ่
อ�านวยความสะดวกให้ลูกค้า ธ.ก.ส. สามารถ
ถอนเงินได้อย่างสะดวกสบาย เพียงท�ารายการ
จากแอปพลเิคชนั A-Mobile Plus และน�ารหสั
ไปถอนเงินทีตู่ ้ATM/CDM ธนาคารไทยพาณชิย์ 

ยงัมีช่องทางให้บรกิารผ่าน Banking Agent อืน่ๆ 
ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตูบ้ญุเตมิ เตมิสบาย และ
บิก๊ซ ีซึง่เป็นการอ�านวยความสะดวกแก่เกษตรกร
ลูกค้าในการเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่าง
หลากหลายในทกุช่วงเวลาทีต้่องการ ซึง่เป็นการ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยดัเวลาในการเดนิทาง
มาติดต่อทีธ่นาคารโดยตรง

ด้าน นายวิฑรูย์ พรสกุลวานิช รองผูจ้ดัการ
ใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่ธรุกจิ 
In tegrated Channe ls และรักษาการ 
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking 
ธนาคารไทยพาณชิย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์
มุ่งม่ันพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิม่ศกัยภาพ และเพ่ิมโอกาสในการเข้าถงึบริการ
ทางการเงินให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ได้ร่วมมือกับ 
ธ.ก.ส. โดยการน�าเครอืข่ายตู ้ ATM/CDM ของ
ไทยพาณชิย์ ทีค่รอบคลุมทัว่ประเทศ มาพฒันา

นาย ธนารตัน์ งามวลยัรตัน์ ผู้จดัการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้เพิม่ช่องทางบรกิารถอนเงนิสด
โดยไม่ใช้บัตร (ATM Cardless Withdrawal) 
บนแอปพลเิคชัน A-Mobile Plus ให้กับเกษตรกร
และประชาชนท่ัวไปผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 
เพ่ือให้ลูกค้า ธ.ก.ส. สามารถถอนเงินได้ทุกที่ 
ทกุเวลา โดยมเีงือ่นไข โดยลกูค้าสามารถท�ารายการ
ผ่านแอปพลเิคชนั A-Mobile Plus และน�ารหัส
ถอนเงนิ 6 หลกั ไปท�ารายการถอนเงินผ่านเครือ่ง 
ATM/CDM ของธนาคารไทยพาณชิย์ จ�านวนกว่า 
12,000 แห่งทัว่ประเทศ ภายในระยะเวลา 15 นาที 
ค่าธรรมเนียม 15 บาทต่อรายการ โดยเริ่มเปิด
ให้บริการตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป นอกจากนี ้ ธ.ก.ส. 

ขีดความสามารถในการให้บริการถอนเงินสด
โดยไม่ใช้บตัร (cardless) ผ่านแอปพลเิคชนั A-Mobile 
Plus ทีตู่ ้ ATM / CDM ของไทยพาณิชย์ เพือ่
มอบประสบการณ์การที่ดีในการให้บริการลูกค้า
จากออนไลน์สูอ่อฟไลน์ทีเ่ชือ่มถึงกันอย่างไร้รอยต่อ 
ความร่วมมือในคร้ังน้ี จะสามารถช่วยอ�านวยความ
สะดวก ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าในยคุ
ปัจจุบัน เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับ
ลกูค้าของ ธ.ก.ส.ทัว่ประเทศ

ธนารตัน์ งามวลัยรตัน์   



ปีที่ 17 ฉบับที่ 395 วันที่ 1-15 มกราคม 256610 เศรษฐกจิชมุชน

DBD เผยข้อมลูชาวต่างชาตลิงทุนในไทย
ช่วง ม.ค.-พ.ย. เม็ดเงินลงทนุ 112,466 ล้านบาท

กระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่อนคลายให้มีการเปิด
ประเทศ และเพิม่การอ�านวยความสะดวกให้แก่
นกัลงทนุ ส่งผลให้นกัลงทนุต่างชาตเิข้ามาลงทนุ
ในประเทศเพิม่ขึน้ เป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะช่วยเสรมิ
ให้เศรษฐกจิของไทยฟ้ืนตวัได้เร็วขึน้

ท้ังนี้ เฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2565 มี
การอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย 50 ราย แบ่งเป็น ใบอนุญาต
ประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว จ�านวน 17 ราย 
และหนงัสอืรบัรองประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว 
จ�านวน 33 ราย เม็ดเงนิลงทุนทัง้สิน้ 6,029 ล้าน
บาท จ้างงานคนไทยกว่า 373 คน ส่วนใหญ่
เป็นนักลงทุนจากประเทศญ่ีปุ่น สิงคโปร์ และ
สหรฐัอเมรกิา รวมถงึมกีารถ่ายทอดเทคโนโลยอีนั
เป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศ 
ผู้เข้ามาลงทุนให้แก่คนไทย เช่น องค์ความรู ้
เกี่ยวกับหลักการทดสอบและตรวจสอบการ
ท�างานของตู้ควบคุมแรงดันไฟฟ้า องค์ความ
รู้เกี่ยวกับการท�างานของระบบที่เกี่ยวข้องกับ 
Internet Protocol Television (IPTV) เป็นต้น

ส�าหรบัธุรกจิทีค่นต่างด้าวได้รบัอนญุาต ได้แก่ 
* บรกิารตดิตัง้และทดสอบ ซ่อมแซมบ�ารงุ

รกัษา รวมทัง้ให้ค�าปรกึษาแนะน�าและฝึกอบรม
เก่ียวกับสินค้าประเภทตู้ควบคุมแรงดันไฟฟ้า 
(Switchgear) และหม้อแปลงไฟฟ้า

* บรกิารขยายระบบ ทดสอบ บ�ารงุรกัษา และ
ให้ค�าแนะน�าส�าหรบัการด�าเนนิการปรบัปรงุและ
เพิม่ประสทิธิภาพเก่ียวกับระบบการจัดการสทิธิ
ดิจิทัล ระบบการน�าเสนอเนื้อหาสารสนเทศฯ 
ส�าหรบัการขยายแพลตฟอร์มระบบการให้บรกิาร
รายการโทรทศัน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

* บรกิารศนูย์กระจายสนิค้าระหว่างประเทศ
ด้วยระบบทีท่นัสมยั 

* บรกิารทางวศิวกรรมและเทคนคิ เช่น การ
ปรบัปรงุขัน้ตอนการผลติสนิค้า การปรบัปรงุและ
พัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Robotics 
and Automation System) และการบริหาร
จดัการสนิค้าคงคลงั เป็นต้น

* บริการรบัจ้างผลติผลติภัณฑ์แผ่นซับน�า้นม 
ผลติภณัฑ์จกุนมเทยีม จกุนม ขวดนม ถงุเกบ็น�า้นม 
มารดา ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดและอุปกรณ์
เครือ่งใช้ส�าหรบัมารดา เดก็ และทารก เป็นต้น

สมอ.ชวนคนไทยเลือกซื้อของขวัญของ
ฝากได้มาตรฐาน มผช. และ มอก. ส่งมอบ
ความสุขส่งท้ายปี เดินทางท่องเท่ียวทั่ว
ไทยเลือกใช้บริการ SMEs ที่ได้ มอก.เอส  
ร่วมสนบัสนนุผูผ้ลติชุมชนและผูป้ระกอบการไทย 
กระตุ้นเศรษฐกจิไทยให้คกึคกัรบัศกัราชใหม่ 

นายบรรจง สกุรฑีา เลขาธกิารส�านกังาน
มาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม เปิดเผยว่า 
เนือ่งในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ สมอ. 

ยงัมสีนิค้าประเภทเครือ่งใช้ไฟฟ้าทีไ่ด้รบัความนยิม
มอบเป็นของขวญัปีใหม่ให้แก่กัน เช่น กระทะ
ไฟฟ้า เตาป้ิงย่าง ไมโครเวฟ หม้อทอดไร้น�า้มัน 
หม้อสุกี ้หม้อหงุข้าว เคร่ืองป้ิงขนมปัง ไดร์เป่าผม 
ทีห่นีบผม เครือ่งม้วนผม เตารีด พดัลม เคร่ือง
ท�าน�้าอุ่น เครื่องฟอกอากาศ และพาวเวอร ์
แบงค์ เป็นต้น สมอ.กข็อฝากความห่วงใยถึง
ผู้บริโภคว่า ควรเลือกสินค้าที่มีเครื่องหมาย
มาตรฐาน มอก. รับรอง โดยแสดงอยู่คู่กับ 
QR Code เพือ่ให้ได้สนิค้าทีมี่คณุภาพด ีและ
มคีวามปลอดภัยในการใช้งาน” 

เลขาธิการ สมอ. กล่าวต่อว่า ส�าหรับ
ประชาชนที่มีแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ สามารถเลือกใช้บริการ
จากผู้ประกอบการ SMEs ทีไ่ด้รบัการรบัรอง
มาตรฐานอตุสาหกรรมเอส หรือ มอก. เอส จาก 
สมอ. ท่ีมีให้เลอืกใช้บริการอย่างหลากหลาย ทัง้
บริการตรวจสภาพรถ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร 
สถานบีรกิารน�า้มนัเชือ้เพลงิ สถานบีรกิารแก๊ส
รถยนต์ ทีพ่กั โฮมสเตย์ รสีอร์ท นวดสปา ล่อง
แพ ด�าน�้า เช่ารถโดยสาร/เช่ารถตู้ปรับอากาศ/ 
เช่ารถจกัรยานยนต์ และเรอืภัตตาคาร รวมทัง้
สนามกฬีาชนโค และสนามกฬีาชนไก่ เป็นต้น 
โดยขอให้สังเกตเคร่ืองหมายมาตรฐาน มอก.
เอส ที่ติดแสดงอยู่ที่ร้านและสถานบริการ
ต่างๆ ท่านก็จะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
ด้วยมาตรฐานที่ สมอ. ให้การรับรอง ทั้งยัง 
เป็นการสนบัสนนุและให้ก�าลงัใจแก่ผูป้ระกอบการ 
SMEs ของไทย ที่ให้ความส�าคัญในการ
พฒันาคณุภาพสนิค้าและบริการให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน เพื่อให้เทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาล
แห่งความสุขของคนไทยตลอดไป โดยสามารถ
ตรวจสอบรายช่ือผู้ประกอบการทีไ่ด้มาตรฐาน 
มอก.เอส ได้ที ่ เวบ็ไซต์ สมอ. https://www.
tisi.go.th/website/tiss/tis_smes เลขาธกิาร 
สมอ. กล่าวทิง้ท้าย

ชวนซือ้ของขวัญมาตรฐาน มอก.เอส
มอบความสขุส่งท้ายปีเก่า-รบัปีใหม่

บรรจง สกุรีฑา

* บริการขุดลอก ถมทะเล และก่อสร้าง
ม่านดักตะกอนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในโครงการพฒันาท่าเรอือตุสาหกรรมมาบตาพดุ

* บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Electric 
Vehicle Charging Station) ส�าหรับรถยนต ์
ทีใ่ช้พลงังานไฟฟ้า

* บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น  
การให้ค�าปรึกษาเชิงเทคนิคแบบครบวงจรใน
การผลติช้ินส่วนยานยนต์ การช่วยเหลอืด้านการ
ออกแบบ การพฒันา และทดสอบระบบ เป็นต้น

* บรกิารศนูย์กระจายสนิค้าระหว่างประเทศ
ด้วยระบบทีท่นัสมยั

* บริการพฒันาและให้บริการซอฟต์แวร์ด้าน
วิเคราะห์และเชือ่มโยงเพือ่บรหิารจดัการข้อมลู 
Big Data, Data Analytics

การลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุน 
ต่างชาต ิเดอืนมกราคม-พฤศจกิายน 2565 มนัีก
ลงทนุต่างชาตสินใจลงทนุในพืน้ที ่EEC จ�านวน 
105 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 ของจ�านวนนัก
ลงทุนทั้งหมด มีมูลค่าการลงทุนในพื้นท่ี EEC 
จ�านวน 48,316 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 
ของเงินลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นนักลงทุนจาก
ประเทศญีปุ่น่ 42 ราย เงนิลงทนุ 24,520 ล้าน
บาท จนี 9 ราย เงนิลงทนุ 10,956 ล้านบาท 
และ สงิคโปร์ 9 ราย เงนิลงทนุ 2,156 ล้าน
บาท ธรุกจิทีล่งทนุ อาท ิ1) บรกิารศนูย์กระจาย
สินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย  
2) บรกิารพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึง่เป็นการออกแบบ
และพัฒนาระบบบรหิารจดัการควบคมุการผลติ
ในโรงงาน และระบบบรหิารจดัการสนิค้าคงคลัง 
และ 3) บรกิารทางวศิวกรรมและเทคนคิ เช่น 
การพฒันาแอปพลเิคชนั การอปัเกรดซอฟต์แวร์
ต่างๆ เป็นต้น

คาดว่าหนึ่งเดือนสุดท้ายของปี 2565 
(ธันวาคม) จะมีนกัลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง เป็นผล
มาจากภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน 

ขอเชญิชวนทกุท่านทีต้่องการเลอืกซือ้ของขวญั
ของฝากเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่กันในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ให้เลอืกซือ้สนิค้าทีม่มีาตรฐาน
รับรอง หากเป็นสินค้าโอทอปท่ีเป็นของด ี
แต่ละจงัหวดั ให้เลอืกทีไ่ด้รบัรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชมุชน หรอื มผช. ที ่ สมอ. การนัตคีณุภาพ 
และความปลอดภัย ซึ่งมีให้เลือกหลายหลาย 
ทั้งขนม อาหารส�าเร็จรูป เครื่องดื่ม เสื้อผ้า 
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ของแต่งบ้าน งาน
หัตถกรรมฝีมือประณีตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน
ไม่เหมือนใคร ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
เหมาะแก่การซื้อเป็นของขวัญของฝาก และ
ยงัเป็นการกระจายรายได้สูท้่องถิน่และชมุชน 
ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิฐานรากอกีด้วย 

“โดยท่านสามารถค้นหารายชื่อผู ้ผลิต
ชมุชนทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน มผช. ได้ท่ี 
https://tcps.tisi. go.th/public/ นอกจากนี้ 

นติย์ เลศิไกร ทศพล ทงัสบุตุร

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายทศพล  
ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะ
เลขานกุารคณะกรรมการการประกอบธุรกจิของ
คนต่างด้าว รายงานให้ทราบว่า ภายใต้พระราช
บัญญตักิารประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว พ.ศ.
2542 ตลอด 11 เดอืนของปี 2565 (ม.ค.-พ.ย.) 
อนญุาตให้คนต่างชาตเิข้ามาลงทนุประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย จ�านวน 530 ราย แบ่งเป็น ใบ
อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จ�านวน 
198 ราย และหนังสอืรบัรองประกอบธรุกจิของ
คนต่างด้าว จ�านวน 332 ราย เม็ดเงินลงทุน 
ทัง้ส้ิน 112,466 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 5,008 คน 
โดยชาวต่างชาตท่ีิเข้ามาลงทุนมากทีส่ดุ 5 อันดบั
แรก ได้แก่ ญีปุ่น่ 137 ราย (ร้อยละ 26) เงนิลงทนุ 
39,000 ล้านบาท สงิคโปร์ 85 ราย (ร้อยละ 16) 
เงนิลงทนุ 11,999 ล้านบาท สหรฐัอเมรกิา 70 
ราย (ร้อยละ 13) เงนิลงทนุ 3,343 ล้านบาท 
ฮ่องกง 38 ราย (ร้อยละ 7) เงนิลงทนุ 8,451 
ล้านบาท และ จนี 25 ราย (ร้อยละ 5) เงนิลงทนุ 
22,677 ล้านบาท

เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 
2564 (ม.ค. - พ.ย.) พบว่า การอนญุาตให้คนต่างชาติ 

เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย  
เพิ่มขึ้น 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 (ปี 2565 
อนญุาต 530 ราย ปี 2564 อนุญาต 500 ราย) 
เมด็เงนิลงทนุเพิม่ขึน้ 47,884 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 74 (ปี 2565 ลงทนุ 112,466 ล้านบาท  
ปี 2564 ลงทนุ 64,582 ล้านบาท) และจ้างงานคนไทย
เพิม่ขึน้ 5 ราย คดิเป็นร้อยละ 0.1 (ปี 2565 จ้าง
งาน 5,008 คน ปี 2564 จ้างงาน 5,003 คน) โดยปี 
2564 ชาวต่างชาตทิีเ่ข้ามาลงทนุสงูสดุ คอื ญ่ีปุน่ 
สงิคโปร์ และ สหรฐัอเมรกิา เช่นเดยีวกบัปี 2565

เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2565 ธุรกิจที่
ได้รับอนุญาตฯ ส่วนใหญ่เป็นธรุกจิทีส่อดคล้อง
กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
นโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ และ
สนับสนุนธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรม 
เป้าหมายของประเทศ อาทิ

* บริการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และ
ตรวจสอบระบบกกัเกบ็พลงังาน ส�าหรบัโครงการ 
โรงผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานส�าหรับสนามบิน
อูต่ะเภา

 * บริการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียมภายใน
บริเวณพื้นที่แปลงส�ารวจที่ได ้รับสัมปทาน 
ในอ่าวไทย

จ.เพชรบุร ีเร่งพฒันำกลุม่ป่ำแก่งกระจำน
ดึงชุมชนต้อนรบันักท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์

เพชรบรุ ี: นายสมชยั เลศิประสทิธพินัธ์ รองผูว่้าราชการจงัหวัด
เพชรบรุ ีเปิดเผย หลงัร่วมการประชมุคณะกรรมการทีป่รกึษาอทุยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน คร้ังที่ 1 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ณ อาคารศนูย์บรกิารนักท่องเทีย่วอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน อ�าเภอ
แก่งกระจาน จังหวดัเพชรบรุว่ีา คณะกรรมการทีป่รึกษาอทุยานแห่ง
ชาติแก่งกระจาน เร่งขบัเคลือ่นสร้างการมีส่วนร่วมกบัชมุชน พฒันา 
กลุ่มป่าแก่งกระจานทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก พร้อมต้อนรบั
นกัท่องเทีย่ว แข่งขนัวิง่เทรล เดนิป่าศกึษาธรรมชาต ิ และแคมป์ป้ิง 
หลงัยูเนสโก ให้ “กลุม่ป่าแก่งกระจาน” เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 
ซึง่นับเป็นความส�าเรจ็ในการด�าเนินการอนรัุกษ์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพในถิน่ก�าเนดิ ทีร่วมไปถึงการเป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของชนดิพนัธุ์
พืช และพนัธุส์ตัว์ ทีม่คีณุค่าโดดเด่นเชงิวทิยาศาสตร์ หรอืเชงิอนรัุกษ์
ระดบัโลก การคุ้มครองสตัว์ป่า และปัจจุบันนกัท่องเทีย่วนิยมเดนิทาง
ขึน้เขาพะเนินทุง่ เพิม่สถติขิึน้ทกุปี จากปี พ.ศ. 2563 มนัีกท่องเทีย่ว 
จ�านวน 77,001 คน ปี 2564 มีจ�านวน 51,791 และปีนี ้ (2565) 
มีจ�านวน 104,646 คน และห้วงเดือนที่นักท่องเที่ยวนิยมสุดคือ 
ธนัวาคม มกราคม เมษายน 

นายสมชยั กล่าวเพิม่เตมิว่า ในปี 66 จะมกีารจดักิจกรรมงาน Wild 
Race Season 2 @Krachan National Park ในอทุยานแห่งชาตแิก่ง
กระจาน โดยมเีป้าหมายจ�านวนผูเ้ข้าร่วมประมาณ 2,000 คน ส�าหรบั

เชียงใหม่ : นายศักด์ิสกุล ศุภกฤตอนันต์ รองผู้อ�านวยการ 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส�านกังานเชยีงใหม่ เปิดเผยถึงกิจกรรม
ท่ีจะจัดข้ึนในจังหวดัเชยีงใหม่ช่วงปลายปี 65 ว่า การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย ส�านกังานเชยีงใหม่เตรยีมส่งมอบความสุขให้กบันกัท่องเทีย่ว
ตลอดเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566 จัดกิจกรรม 
“Amazing Thailand 10 Million Celebrations” เพือ่เฉลมิฉลอง
โอกาสส�าคัญในการต้อนรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้า
ประเทศไทยครบ 10 ล้านคนทีเ่ดนิทางมาถงึท่าอากาศยานนานาชาติ
จังหวดัเชยีงใหม่ ด้วย Soft Power ท่ีชอูตัลักษณ์ท้องถ่ินด้วยการแสดง
ทางวัฒนธรรมล้านนา พร้อมแจกของทีร่ะลกึ และบัตรส่วนลดในการ
ซือ้สนิค้าและบรกิารต่างๆ จากพนัธมิตรในอตุสาหกรรมท่องเทีย่วของ
จงัหวัดเชยีงใหม่

นอกจากนี ้ตลอดช่วงปลายปี 65 จนถงึต้น 66 จงัหวดัเชียงใหม่
ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรม ที่รองรับนักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางมา
สมัผสัความหนาวเยน็ของจงัหวดัเชยีงใหม่ อาท ิเทศกาลชมดอกไม้ทุง่

กจิกรรมการแข่งขนัว่ิงเทรล Fun Run ระยะ 5 กโิลเมตร Trail ระยะ 10 
กโิลเมตร Trail ระยะ 21 กโิลเมตร กจิกรรมเดนิป่าศกึษาธรรมชาติ กิจกรรม 
แคมป์ป้ิง ซึง่จะได้ก�าหนดวันกนัอีกครัง้ ส�าหรบัผูส้นใจขึน้เขาพะเนนิทุง่ 
เนื่องจากเป็นเส้นทางเดินรถทางเดียว และเป็นการลดความแออัด
ของพ้ืนที ่(ช่วงเช้า) ขึน้จากด่านบ้านกร่าง ตัง้แต่ 05.00 น.-08.00 น. 
และเริม่ลงจากเขาพะเนินทุง่ (ช่วงเช้า) ตัง้แต่ 09.00 น.-11.30 น.
(ช่วงบ่าย) ขึน้จากด่านบ้านกร่าง ตัง้แต่ 13.00 น.-15.00 น. และเร่ิม 
ลงจากเขาพะเนินทุ่ง (ช่วงบ่าย) ตั้งแต่ 16.00 น.-17.00 น. และ 
ออกจากด่านตรวจของอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน บรเิวณด่านสามยอด
ภายในเวลา 18.00 น.

ดอกคอสมอส “งานหนาวนีท้ีเ่มอืงแกน” อ�าเภอแม่แตง, งาน Crafts 
Christmas Light & Sound, งาน One Square Countdown 2023, 
งาน Chiangmai Countdown 2023, เทศกาลประดบัไฟ และเทศกาล 
Charming Chiang Mai Flower Festival 2023 มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ 
เมืองดอกไม้งาม และเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงท�าให้นักท่องเที่ยว 
หล่ังไหลเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศช่วงหน้าหนาว อีกทั้งการเพิ่ม
ขึน้ของสายการบนิทีเ่ดนิทางมายงัจงัหวดัเชยีงใหม่ คาดการณ์ว่าใน
ไตรมาสสุดท้ายนี้จังหวัดเชียงใหม่จะมีนักท่องเท่ียวเข้ามาประมาณ 
9,000,000 คน และมรีายได้ไม่น้อยกว่า 55,000 ล้านบาท

“โครำช” คุมโควิด-19 ระบำดช่วงปีใหม่
โคราช : นายสยาม ศริิมงคล ผูว่้าราชการจังหวดันครราชสมีา เป็น

ประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดและคณะ
กรรมการโรคตดิต่อจังหวดันครราชสมีา เพือ่ตดิตามผลการด�าเนนิงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ในช่วงทีผ่่านมา รวมทัง้เพือ่วางมาตรการป้องกนัการ
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ทีก่�าลงัจะมาถงึ

นายสยาม เปิดเผยว่า ทางจงัหวัดพยายามเร่งรณรงณ์การฉดีวัคซนี
ไปให้มากที่สุด โดยที่ผ่านมาการฉีดวัคซีนได้กระจายลงไปท่ัวทุกพื้นท่ี
ทุกโรงพยาบาล และ รพ.สต. สถานีอนามัยท้ัง 32 อ�าเภอที่อยู่ใกล้
กับพี่น้องประชาชน ซึ่งวัคซีนมีเพียงพอ ท้ังในกลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มเด็ก 
กลุม่ผูส้งูอายุ 608 กลุม่ผูป่้วยตดิเตยีง การฉีดวคัซนีจะท�าให้ตวัเองแขง็แรง
และมีภมิูคุม้กันโรค กรณีทีไ่ปอยูใ่นทีส่าธารณะทีม่ผีูค้นจ�านวนมากหรอื
พืน้ท่ีเสีย่ง แนะน�าให้สวมหน้ากากอนามยั เว้นระยะห่าง มัน่ล้างมอืด้วย
แอลกอฮอล์เพือ่จะได้มคีวามปลอดภยัเพิม่ยิง่ขึน้ ตอนน้ีข้อมูลมีผูต้ดิสงูขึน้จรงิ 
แต่การรองรบัของสถานพยาบาลหรอืโรงพยาบาลกย็งัเพยีงพอในการดแูล
ทกุคนทีจ่�าเป็นต้องได้รบัการดแูลโดยโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล โดย
ผูท้ีเ่สียชวีติส่วนใหญ่ไม่ได้รบัวคัซนี และอกีส่วนรบัเพยีง 2 เข็ม ไม่ได้รบั
เข็มกระตุน้ อยากฝากพีน้่องประชาชนทียั่งไม่ได้รบัวคัซนี ผูท้ีม่คีวามเสยีงสงู 
กลุม่ 608 ทีม่โีรคประจ�าตัว หรอืได้รบัวคัซนีไปเป็นระยะเวลานานแล้ว
ปรกึษาแพทย์ไปรับวคัซนีเขม็กระตุ้น 

ด้าน นพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา กล่าวว่า ส�าหรับมาตรการในช่วงเทศกาลปีใหม่ทาง
สาธารณสขุได้ออกประกาศขอความร่วมมอืกบัประชาชนทกุคนทีจ่�าเป็น
ต้องเดินทางเข้ามาในจังหวัดและออกนอกจังหวัด โรคโควิด-19 ไม่ใช่
โรคท่ีแพร่กระจายด้วยตัวของมันเองแต่แพร่กระจายไปกับคน ดังนั้น  
1. ประชาชนทกุคนต้องได้รบัวคัซนีเขม็กระตุน้ โดยเฉพาะในกลุม่ 608 ซึง่
เป็นกลุม่ทีพ่บอัตราเสยีชีวติมากท่ีสดุและควรได้รบัวัคซนีเขม็กระตุน้ก่อน
เทศกาลปีใหม่ 2. ก่อนการเดนิทางควรหลกีเลีย่งการไปอยู่ในสถานทีเ่ส่ียง
ต่างๆ สถานทีท่ีม่คีนรวมตวักนัเป็นจ�านวนมาก อย่างน้อย 1 สปัดาห์ 3.หาก
มอีาการผดิปกต ิเป็นหวดั ไอ เจบ็คอ ควรตรวจหาเช้ือ 4. หากผลการตรวจ
เชือ้พบผลเป็นบวก ควรงดการเดนิทาง จดุนีท้กุคนควรมคีวามซือ่สตัย์ 
ต่อตนเองและผูอ้ืน่ 5. ในระหว่างการเดนิทางควรปฏบิตัติามมาตรการอย่าง
เคร่งครดั ด้วยการสวมใส่แมส ล้างมอื เว้นระยะห่าง 6. เมือ่เข้าใกล้ผู้สูงอาย ุ
ผูป่้วย หรอืเด็ก ควรสวมใส่แมส

พำณชิย์ชุมพร เดินหน้ำเพิม่ศักยภำพ
“กำแฟโรบัสตำชุมพร” สูต่ลำดสำกล

เปิดปฏิทินท่องเท่ียว “เชียงใหม่”
ช่วงส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรบัปีใหม่

ชมุพร : เมือ่เร็วๆ น้ี นายสมพร ปัจฉมิเพช็ร รองผู้ว่าราชการจงัหวดั
ชมุพร เป็นประธานเปิดการอบรมเชงิปฏบิติัการ “การพฒันายกระดบัสู่
การเป็นบารสิตา” เพิม่ศกัยภาพกาแฟโรบสัตาจงัหวดัชมุพรสูต่ลาดสากล 
ตามโครงการส่งเสรมิการผลติ การแปรรปู และการตลาดสนิค้าเกษตร 
สูต่ลาดสากล พฒันาให้เกษตรกร กลุม่เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป 
ในการพฒันาต่อยอดสูก่ารเป็นบารสิตา และสร้างมลูค่าเพิม่จากการเปิด
ร้านจ�าหน่ายกาแฟในอนาคต เชือ่มโยงการท่องเทีย่วชมุชนของจงัหวัด
ชมุพร โดยมนีางสาวปานนภา สภุาพรเหมนิทร์ หวัหน้าส�านกังานจงัหวดั
ชมุพร, นางสาวประดบั ชดู�า พฒันาการจงัหวัดชมุพร, นายอาสา จลุทบั 
ประชาสมัพนัธ์จังหวดัชมุพร ร่วมเป็นเกียรตใินพิธเีปิด และมเีกษตรกร 
กลุม่เกษตรกร ประชาชนท่ัวไป จ�านวน 21 คน เข้าร่วมอบรม ณ ร้าน 
Well Coffee ต.สะพล ีอ.ปะทวิ จ.ชุมพร

นายสมพร กล่าวว่า ในรอบหลายปีทีผ่่านมา พืน้ทีเ่กบ็เก่ียวผลผลติ
กาแฟในจังหวัดชุมพรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเนื่องจาก
เกษตรกรปรบัเปลีย่นพืน้ทีเ่พาะปลกู เป็นพชืเศรษฐกจิอืน่ทดแทนทีม่รีาคา
สงูกว่า ส่วนเกษตรกรทีย่งัคงปลกูกาแฟอยูม่ ีการขายกาแฟเฉพาะผลสด 
และกาแฟสารเท่านั้น ยังขาดการต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางการ
ตลาด ทางจงัหวัดชมุพรเล็งเห็นถึงความส�าคญัของการสร้างมูลค่าเพิม่
ทางการตลาด จงึเป็นทีม่าของการจดัอบรมในครัง้นี ้ ซึง่ถอืเป็นโอกาส
อนัดขีองกลุม่เกษตรกร ในการพฒันาจากผูป้ลกู ผูแ้ปรรปู ผูค้ัว่กาแฟ 

ก้าวสูก่ารเป็นบารสิตา ซึง่หากสามารถเชือ่มโยงการท่องเทีย่วสูช่มุชน  
ผูบ้ริโภครูจ้กักาแฟโรบสัตาชมุพรมากขึน้ ก่อให้เกดิรายได้ท่ีเพิม่ขึน้ ส่งผล
ให้เกษตรกร กลุม่เกษตรกร และประชาชนชาวชมุพร มรีายได้ทีม่ั่นคง 
ยัง่ยนืและมีชวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ สมดงัเจตนารมณ์ของรฐับาลในการ
ผลักดนัผลผลิตทางการเกษตรของไทยสูร่ะดบัสากลตามนโยบาย “เกษตร
ผลติพาณิชย์ตลาด” ทีส่ามารถท�าได้จรงิ

ด้าน นางสาวยพุา สวสัด ีพาณชิย์จงัหวดัชมุพร เปิดเผยว่า ส�านกังาน
พาณิชย์จงัหวัดชมุพร ได้ด�าเนินโครงการส่งเสรมิการผลติ การแปรรปู 
และการตลาดสินค้าเกษตรตลาดสากล ต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 2 โดยมี
กิจกรรมหลักคือการเพิ่มศักยภาพกาแฟโรบัสตาจังหวัดชุมพรสู่ตลาด
สากล เพื่อสร้างโอกาส และขยายช่องทางการตลาดกาแฟโรบัสตา  
เชือ่มโยงตลาด สร้างเครอืข่ายการตลาดกับภมิูภาคอืน่ๆ รวมถงึประชาสมัพนัธ์
กาแฟโรบสัตาจงัหวดัชมุพรให้เป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายมากย่ิงขึน้ ซึง่ใน
ปีนีจ้ะแบ่งออกเป็น 2 กจิกรรม คอื กิจกรรมอบรมเชงิปฏิบตักิาร “การ
พัฒนายกระดับสู่การเป็นบาริสตา” และกิจกรรมการจัดงานแสดง 
จ�าหน่ายสนิค้า และการเจรจาธรุกิจ

ส�าหรบักจิกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิาร “การพฒันายกระดบัสูก่ารเป็นบา
รสิตา” ได้รบัเกยีรตจิากวทิยากรผูม้ปีระสบการณ์ และความเชีย่วชาญด้าน
การชงกาแฟมาถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัผูเ้ข้าร่วมอบรม อาท ิคณุธรรมรงค์  
จนัทร์มี เจ้าของร้าน Well Coffee ต.สะพลี อ.ปะทวิ ในการให้ความรูเ้รือ่ง 
“การชงกาแฟสดแบบสโลว์บาร์” คุณภคภรณ์ พันธุ์ธร เจ้าของร้าน 
Coffee Bar 99 ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชมุพร ให้ความรูเ้รือ่ง “การสร้าง
ลวดลายบนกาแฟ Speed bar Latte Art” 
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สสว. เผยธรุกจิ SME ดาวรุง่ ปี 2566 อยูใ่น
ธุรกิจขายของ Online ร้านโชห่วย และธุรกิจ
จดังานแข่งขนักีฬา ขณะทีก่ลุม่ฟนตัวอยูใ่นกลุม่ท่องเทีย่ว
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ที่เริ่มฟนจากสถานการณ์ 
COVID-19 รวมถึงธุรกิจสายมูที่ยังคงโต
ต่อเนือ่ง ส่วนธรุกจิท่ีต้องเฝ้าระวงั เป็นกลุม่ทีไ่ด้รบั
ผลกระทบจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลีย่น เช่น ธรุกจิ
ให้เช่าทีพ่กั หอพกั ฟิตเนสแบบ Indoor ในส่วน 
สสว. ยงัคงเดนิหน้ามาตรการสนบัสนุน SME ทัง้
การเข้าสู่ตลาดภาครัฐ สนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พฒันาศกัยภาพ และพฒันา SME ONE ID เพือ่
อ�านวยความสะดวกผู้ประกอบการในการเข้าถึง
การส่งเสรมิของภาครัฐ

นายวีระพงศ์ มาลยั ผู้อ�านวยการ ส�านักงาน
ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลของ สสว. 
เกีย่วกบัสถานการณ์การด�าเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบ
การ SME ในรอบปี 2565 พบว่า ธรุกิจ SME เร่ิม
ฟ้ืนตวัจากสถานการณ์ Covid-19 โดยเฉพาะธรุกจิ
ทีเ่กีย่วข้องกับการท่องเทีย่วและสนัทนาการ ทัง้เกสต์
เฮ้าส์ บงักะโล ร้านขายของทีร่ะลึก ผับ บาร์ ร้าน
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ศูนย์อาหาร บริการ
จัดเลีย้ง ธรุกิจและ Event ด้านกีฬา ธรุกิจขายของ
มือสองและธุรกิจให้เช่า ธุรกิจโหราศาสตร์และ
ความเชือ่ ส�าหรบัธรุกจิทีค่าดว่าจะยงัคงขยายตัว
ได้ดใีนปี 2566 ได้แก่ ธรุกจิขายของ Online ธรุกิจ
กฬีา และร้านโชห่วย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่
ต้องเฝ้าระวงัในปี 2566 ได้แก่ จ�านวนนกัท่องเทีย่ว
ต่างชาต ิ การส่งออกของประเทศ การบรโิภคภาค
เอกชน อัตราเงนิเฟ้อ และราคาพลงังาน

สสว.ช้ีเทรนด์ SME ดำวรุง่-เฝ้ำระวัง ปี 2566
ย�ำ้กำรปรบัตวัของ SME เปนส่ิงส�ำคัญอย่ำงมำก

ทัง้นี ้จากการวเิคราะห์ข้อมลูผลส�ารวจยอดขาย
รายไตรมาส ซึง่จดัท�าโดยส�านกังานสถติแิห่งชาติ 
ร่วมกบัฐานข้อมลู SME ของ สสว. รวมทัง้ปัจจยั
ทางเศรษฐกจิท่ีเกีย่วข้อง สามารถแยกกลุม่ธุรกจิ
ทีจ่ะมีอนาคตสดใสเป็นดาวรุง่ กลุม่ธุรกจิทีก่ลบัมา
ฟ้ืนตวั และกลุม่ธรุกิจท่ีต้องเฝ้าระวัง ในปี 2566 ได้ดังน้ี

กลุ่มธุรกิจดาวรุ่งในปี 2566 ได้รับอานิสงส์
จากพฤติกรรมของผู ้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปท้ังจาก
Covid-19 และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยจะ
มีการเลือกซ้ือสินค้าที่จ�าเป็น มีส่วนลด หรือซื้อ
ในปรมิาณน้อยลง สอดคล้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ
ขายของ Online ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
ก่อน Covid-19 จากความคุน้เคยของผูบ้รโิภคใน
การใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆ ความสะดวกในการ
ช�าระเงนิ ช่องทางการส่งสนิค้าทีห่ลากหลายและ
ครอบคลุมท่ัวประเทศ ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้

ารพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
เทรนด์โลกสมัยใหม่ นับเป็นส่วนหน่ึงท่ี

รัฐบาลให้ความส�าคัญและเดินหน้าขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเมืองอัจฉริยะ 
จะเป็นเมืองที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท้ัง IoT และนวัตกรรม เข้ามาบรหิารจดัการ
เมอืง เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการพฒันาเมอืง
มเีป้าหมายเพ่ือยกระดบัคณุภาพชวีติประชาชนโดยยงั
มแีนวคิดความเป็นเมอืงน่าอยู ่(Livable City) 

โดยปัจจุบัน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน
ออก (EEC) ได้ร่วมกับ ซิสโก้ ผู้น�าระดับโลก
ด้านเทคโนโลยีทีข่บัเคลือ่นอนิเทอร์เนต็, แพลน
เนต็คอม และ ซิลคิอนเทคพาร์ค (STP) สร้าง
การเชื่อมต่อดิจิทัลที่ปลอดภัยที่เป็นรากฐานให้
กบั “ศูนย์นวัตกรรมดิจิทลัและเทคโนโลยขีัน้สูง
บ้านฉาง” ในพืน้ทีโ่ครงการ EEC Silicon Tech 
Park (EEC STP) ความร่วมมือนีเ้ป็นส่วนหนึง่
ของ “โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาดิจิทลั” หรือ 
Cisco’s Country Digital Acceleration (CDA) 
ของซิสโก้ ในด้านการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ เพื่อ
เปิดโอกาสให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านโครงสร้าง
พืน้ฐานดจิทิลัของประเทศ นอกจากจะให้บริการ
การเช่ือมต่ออนิเทอร์เน็ตและคลาวด์ทีป่ลอดภยั
ส�าหรับพืน้ทีโ่ครงการ EEC Silicon Tech Park 
แล้ว ซิสโก้ยงัสนบัสนนุนวตักรรมส�าหรับอาคาร
อจัฉริยะ สมาร์ทซิตี ้การท�างานไฮบริดท่ีปลอดภัย 
และสมาร์ทเวร์ิคเพลส อีกด้วย 

ส�าหรับโครงการ CDA ในไทย ที่ซิลิคอน
เทคพาร์ค ซิสโก้จะเข้าไปสร้างการเข้าถึง
เครอืข่ายแบบหลายชัน้ด้วยการเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็
ความเร็วสูงพิเศษ 400 Gbps และการเข้า
ถึงไวไฟสาธารณะในการเชื่อมต่อเสาอัจฉริยะ
ทัว่ทัง้ออีซีี Silicon Tech Park โดยเป็นพืน้ที่
ที่ธุรกิจสามารถน�าร่องประสบการณ์การเชื่อม
ต่อยุคใหม่ เช่น ระบบไฟฟ้าอจัฉริยะ และระบบ
ขนส่งอจัฉรยิะ เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้
ของประชากร

นายคณศิ แสงสพุรรณ ประธานทีป่รกึษา
พิเศษ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พฒันาพเิศษภาคตะวันออก หรอืออีซีี กล่าวว่า 
“อีอีซี ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนด้านนวัตกรรมชั้นน�า

ก

ให้ SME ในกลุ่มนีถ้งึ 20,461 ล้านบาท เช่นเดยีว
กบัร้านโชห่วย โดยเฉพาะการจ�าหน่ายอาหารสด
และยาสูบที่ก�าลังซื้อในธุรกิจนี้กลับมาเติบโตใน
ช่วงเศรษฐกจิชะลอตวัจากการทีผู่บ้รโิภคหนัมาซือ้
สนิค้าทีส่ามารถต่อรองราคา ขอเชือ่หรอืเลอืกซือ้ใน
ปรมิาณน้อยได้ คาดว่าธรุกจินีท้�ารายได้ให้กบั SME 
ถงึ 1.25 ล้านล้านบาท 

นอกจากนี ้ธรุกจิจดังานแข่งขนัหรอือเีว้นท์กฬีา 
เช่น งานวิง่ งานแข่งจกัรยาน มวย ท่ีเตบิโตอย่างมาก
ภายหลังประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ คาด
ว่าจะสร้างรายได้ให้ SME กลุ่มนี ้1,504 ล้านบาท 
และยงัมแีนวโน้มเตบิโตต่อเนือ่ง ทัง้นีก้ารจัดอีเว้นท์
ดังกล่าว ยังช่วยกระจายรายได้ไปยังพื้นที่ต่างๆ 
ทั่วประเทศ จากการเดินทางไปร่วมกิจกรรมและ
การท่องเทีย่วอีกด้วย

กลุม่ธุรกจิกลบัมาฟ้ืนตวั ส่วนใหญ่ได้รบัผลจาก
การเปิดประเทศรวมทั้งพฤติกรรมประชาชนหลัง 
Covid-19 ได้แก่ เกสต์เฮ้าส์ บังกะโล ร้านขายของ
ที่ระลึก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแนววัฒนธรรม
ชนบท ธุรกิจด้านบันเทิง ได้แก่ ร้านขายเครื่อง
ดืม่แอลกอฮอล์ บาร์และดสิโก้เทค ธรุกจิด้านจดั
ท�าคอนเท้นท์ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์และ
เกมส์ ธุรกิจบริการจัดเลี้ยงและให้เช่าอุปกรณ์
ทีเ่กีย่วข้อง ธุรกิจขายของมอืสองและซ่อมอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์ และ ธรุกจิโหราศาสตร์และความ
เช่ือหรอืธุรกิจสายม ูทีเ่ตบิโตต่อเนือ่ง

ส่วนธุรกิจที่ต้องเฝ้าระวังในปี 2566 ได้แก่ 
ธุรกจิทีพ่กัคนงาน เนือ่งจากแรงงานต่างชาติยงัไม่
กลบัมา ธุรกจิหอพักนกัศกึษา จากการปรับรปูแบบ
เป็นเรียนออนไลน์มากขึ้น ธุรกิจขายอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ จากการระมัดระวังการใช้จ่าย
ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจจ�าหน่าย
และซ่อมอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์มือสอง นอกจากนี้ 
ธุรกจิฟิตเนสแบบ Indoor ทีไ่ด้รับผลกระทบจาก
พฤตกิรรมผูบ้ริโภคหลงั Covid-19 ทีเ่น้นการออก
ก�าลงักายในบ้านหรือกลางแจ้งมากขึน้

จะเห็นว่า การที่ธุรกิจจะเติบโตหรือถดถอยนั้น
มีปัจจัยส�าคัญคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อม ทัง้พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและภาวะเศรษฐกจิ
ในขณะนัน้ ความสามารถใน การปรับตัวของ SME 
จึงเป็นส่ิงส�าคัญอย่างมาก ที่จะน�าพาให้ธุรกิจอยู่
รอดอย่างยัง่ยนื 

ดงันัน้ สสว.จึงได้ออกมาตรการและโครงการ
ส่งเสริม SME เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SME ให้มศัีกยภาพและขดีความ
สามารถในการแข่งขนั ได้แก่ มาตรการสนบัสนนุ
ให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI 
SME-GP) และ มาตรการช่วยเหลืออุดหนุน 
SME ผ่านระบบ BDS (Business Development 
Service) หรอื “SME ปัง ตงัได้คนื” ซึง่เป็นการ
อดุหนุนค่าใช้จ่ายแบบร่วมจ่าย (co-payment) ให้
กบัผูป้ระกอบการ SME ในสัดส่วนร้อยละ 50-80 
ส�าหรับการเข้ารับบริการกับผู้ให้บริการทางธุรกิจ 
(Service Provider) ในการพฒันาศกัยภาพในด้าน
ต่างๆ ซ่ึงเร่ิมด�าเนนิการตัง้แต่กลางปี 2565 ทีผ่่านมา 
สามารถอุดหนุน SME รวมกว่า 20 ล้านบาท 
และยังมีงบประมาณที่พร้อมสนับสนุน SME 
อกีกว่า 400 ล้านบาท 

นอกจากนี ้ยงัมกีารพัฒนาและยกระดบัระบบ
สนับสนุนและเชื่อมโยงระบบนิเวศเพ่ือการท�า
ธรุกจิผ่าน SME One ID เพ่ืออ�านวยความสะดวก
ให้แก่ SME ในการเข้าถึงการส่งเสริมสนับสนุน 
และบริการภาครฐัได้ สะดวก รวดเร็ว และท่ัวถงึ 
ซึ่งมาตรการต่างๆ ดังกล่าวยังคงด�าเนินการเพื่อ
สนบัสนนุ SME อย่างต่อเนือ่ง

รฐั จบัมือ เอกชน ขบัเคลือ่น CDA
“EEC SILICON TECH PARK”

 EEC SILICON TECH PARK จะเป็นพื้นที่
ศูนย์รวมงานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูงของอีอีซี 
ทีส่่งเสรมิและยกระดบัความร่วมมอืด้านการพฒันา
บคุลากร ด้านหุน่ยนต์ ระบบอัตโนมตั ิและดจิทิลั 
ภาคอตุสาหกรรมในพืน้ที ่ อีอซีี จะได้รบัความรู้ 
และเกิดการใช้ระบบผลติอตัโนมัตแิบบดจิทิลั ด้วย
เทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ขัน้สูงในพืน้ที ่พร้อมกนัน้ี
จะสามารถฝึกอบรมทกัษะใหม่ (New skill) เพ่ือ
พฒันาความช�านาญให้แก่บุคลากรท่ีจะเข้าสู่ภาค
อตุสาหกรรมทกัษะด้าน Robotics & Automation
โดยตรง ซ่ึงเป็นบคุลากรพเิศษเฉพาะด้าน โดย
ตัง้เป้าหมายจะพฒันาให้ได้ประมาณ 5,000 คน
ภายใน 5 ปี สร้างความพร้อมและจูงใจให้
ผู้ประกอบการทั่วโลกสนใจลงทุนอุตสาหกรรม
ดจิทิลั ในพืน้ทีอี่อซีี ต่อไป”

มร.เอ็ดเวิร์ด แกรนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสของ 
อีอีซี ซิลิคอนเทคพาร์ค กล่าวว่า “EEC Sili-
con Tech Park (EEC STP) ตัง้อยูใ่นท�าเลที่
ดีเยี่ยมในอ�าเภอบ้านฉาง โดยภายในรัศมี 10 
กโิลเมตรจากพืน้ทีอ่อีซีี การพฒันา EEC STP 
จะเป็นหัวใจส�าคัญของแผนที่จะเป็น ultimate 
frontier ของศูนย์กลางของเทคโนโลยีขั้นสูง
และนวตักรรม ด้วยความพร้อมของการเชือ่มต่อ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนโดยซิสโก้ 
EEC STP Park สามารถให้บริการเชือ่มต่อดจิทิลั
กับผู้พักอาศัย รวมถึงการวิจัยและพัฒนาในทุก
อตุสาหกรรม เช่น การบนิ การแพทย์ การเงนิ 
เทคโนโลย ีและอ่ืนๆ เรามุ่งม่ันทีจ่ะใช้ประโยชน์
จากพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีกรีน
เพือ่สร้างสภาพแวดล้อมทีย่ั่งยนื รองรบัอนาคต 
และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม EEC STP มุง่ม่ัน
สร้างแรงบนัดาลใจ กระตุ้น และจดุประกายการ
สร้างสรรค์นวตักรรมกับผูค้น และเรามคีวามยนิดี
ทีไ่ด้ร่วมมือกับซิสโก้ในโครงการน้ี”

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิ
วนเิคชัน่ เอเชยี จ�ากดั (มหาชน) กล่าวว่า “แพ
ลนเนต็คอมร่วมมือกบัซิสโก้ผ่านโครงการ Cisco 
CDA - Country Digital Acceleration ขบัเคลือ่น
การพัฒนาดิจิทัลในประเทศไทย น�านวัตกรรม
โครงสร้างพืน้ฐานดจิทิลัอินเทอร์เน็ตความเรว็สูง

ก็นับเป็นปีท่ี 3 แล้ว ท่ีเราได้ต่อสู้กับ
โควดิ-19 และเป็นทีน่่าห่วงว่า สถานการณ์

จากโรคร้ายก็ยงัเป็นอะไรทีเ่ราคงต้องสู้ต่อไป ถึง
กระนัน้ ทางกระทรวงการคลงักม็องว่า เศรษฐกจิ
ไทยในปี 2566 จะขยายตัวเร่งข้ึนท่ีร้อยละ 3.8 
ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ทีร้่อยละ 2.8 ถงึ 4.8) โดยได้
แรงสนับสนุนจากการฟ้ืนตวัจากภาคการท่องเทีย่ว
โดยเฉพาะนกัท่องเทีย่วจากภมิูภาคเอเชยี ยโุรป 
และอเมรกิา โดยคาดว่าในปี 2566 จะมนีกัท่องเทีย่ว
ชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
จ�านวน 21.5 ล้านคน

 ขณะที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) มมีมุมองดต่ีอเศรษฐกจิไทยว่า จะค่อยๆ 
ฟื ้นตัวต่อเนื่องตลอดทั้งปีหน้าและปีถัดไป
คาดจีดพีจีะเตบิโตได้ 4.5% ต่อปี จากปี 2565

ปี 2566 อนำคตเศรษฐกจิไทย 
จะรอดแบบฉลยุ หรอืหืดขึน้คอ ?

 โดย : ไข่เจยีวฟู

ส�านักวจิยั ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย มองว่า
น่าจะเตบิโตได้ต�า่กว่านัน้ โดยเตบิโตเพยีง 3.4% 
ดขีึน้เล็กน้อยจากปีน้ีท่ี 3.2% แม้เศรษฐกจิไทย
จะขยายตวัดเีกนิคาดในช่วงไตรมาส 3 ทีผ่่านมา 
ซึ่งจีดีพีเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนถึง 
4.5% แต่การฟ้ืนตวัหลกัมาจากการเปิดเมอืงและ
การเปิดรบัการท่องเท่ียวจากต่างชาตท่ีิมากขึน้

ท�าให้รายได้จากประเทศที่ได้ส่วนใหญ่
จะไปกระจกุตวัอยูก่บัธรุกจิบางกลุ่มเช่น โรงแรม 
ร้านอาหารและการขนส่ง ขณะทีร่ายได้คนยังคงที่
ไปถึงไม่สูงนัก แต่ยังมีราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้น
อย่างต่อเนือ่ง

เลยอาจกล่าวได้ว่าคงไว้วางใจปี 2566 อย่างที่
กระทรวงคาดหวังไม่ได้นัก ซึ่งก็ต้องมาลุ้นทาง
รัฐบาลจะมีมาตรกรส่งเสริมเศรษฐกิจต่อไป
อย่างไร ให้สามารถหายใจในความไม่แน่นอนนี้
ต่อไปได้ รวมไปถึงการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะ
มาถึงเร็วๆ นี้ ว่า รัฐบาลต่อไปจะมีนโยบาย
ทางเศรษฐกิจอย่างไร เพราะจะเป็นตัวชี้ชะตา
เศรษฐกจิไทยได้เป็นอย่างดี

กอช.แนะสมำชิกส่งเงนิออมสะสม
ครบก่อนส้ินปี ลดภำษีเตม็จ�ำนวน

กองทนุการออมแห่งชาต ิหรอื กอช. แนะ
สมาชิกส่งเงนิออมสะสมครบ 13,200 บาทต่อปี 
เงนิออมสะสมของสมาชกิน�าไปลดหย่อนภาษี
ได้เตม็ตามวงเงนิทีส่่งเงนิออมสะสม และยงัได้รบั
เงินสมทบตามช่วงอายขุองสมาชกิ 

นางสาวจารลัุกษณ์ เรอืงสวุรรณ เลขาธกิาร
คณะกรรมการกองทนุการออมแห่งชาต ิ(กอช.) 
เปิดเผยว่า สมาชิก กอช. ส่งเงินออมสะสม

ต่อเนื่องให้ครบ 13,200 บาทต่อปี เงินออม
สะสมของสมาชิกสามารถน�าไปลดหย่อนภาษี
เงินประจ�าปีในกลุ่มค่าลดหย่อนประกันและ
การลงทนุได้เตม็จ�านวน อกีทัง้ได้รบัเงนิสมทบเพิม่
ตามช่วงอายุของสมาชิก สูงสุด 100% หรือ
ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน 
อาทิ ทีว่่าการอ�าเภอทัว่ประเทศ ส�านกังานคลัง
จงัหวดั สถาบนัการเงนิชมุชน ตวัแทน กอช. 
ประจ�าหมู่บ้าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสนิ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา รวมทั้ง
ไปรษณย์ีไทย สหกรณ์ชมุชนทีเ่ข้าร่วม เซเว่น-
อีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส ตูบ้ญุเตมิ และเครอืข่าย
รับสมัครทัว่ประเทศ สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที่ 
สายด่วนเงนิออม โทร.0 2049 9000

SME D Bank จบัมอื กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ร่วมลงนาม MOU สนับสนุนผู ้ประกอบการ 
SMEs เข้าถงึแหล่งทนุ วงเงินกูส้งูสดุ 50 ล้านบาท
ควบคูก่บัส่งเสรมิศักยภาพให้พร้อมก้าวสู่การค้า
ระหว่างประเทศ ผลกัดนัธรุกจิเติบโตยัง่ยนื 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME 
D Bank ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (TU) ลงนามบันทกึ
ข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) “การส่งเสรมิแหล่ง
ทนุและศกัยภาพทางการค้าระหว่างประเทศแก่
ผูป้ระกอบการ SMEs ไทยให้เตบิโตอย่างยัง่ยืน” 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ขบัเคลือ่นและสนบัสนนุ
ให้ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย เข้าถงึแหล่งเงนิทนุ
และการส่งเสรมิศกัยภาพ สร้างโอกาสพาธรุกจิ
ก้าวไกลสู่การค้าระหว่างประเทศ ผลักดันให้
ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย สามารถเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน โดยอาศัยกลไกการเชื่อมโยงข้อมูลของ

SME D Bank ผนึก พนัธมิตร 
ช่วย SMEs ตดิอำวุธควำมรูคู่้เงินทนุ

ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ระหว่างหน่วยงาน
พนัธมติร เพือ่พฒันากระบวนการท�างาน รวมถึง
เพิม่ศกัยภาพให้ผู้ประกอบการแต่ละรายอย่างไร้
รอยต่อ ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ 
จงัหวัดปทมุธานี เมือ่วันที ่13 ธันวาคม 2565

นางสาวนารถนาร ีรฐัปัตย์ กรรมการผูจ้ดัการ 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.) หรอื SME D Bank 
มอบหมาย นายโมกลุ โปษยะพสิษิฐ์ รองกรรมการ
ผู้จดัการ เป็นตวัแทนธนาคาร เปิดเผยว่า SME D 
Bank ในฐานะธนาคารเพือ่การพฒันาเอสเอม็อี
ไทย พร้อมสนบัสนนุผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมี
ฐานข้อมลูกบักรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
เข้าถงึแหล่งทนุ วงเงนิกูส้งูสดุ 50 ล้านบาท ควบคู่
กบัร่วมมือมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เพือ่แลกเปลีย่น
องค์ความรู้และข้อมูลทางวิชาการ รวมถึงการ
ให้ค�าปรกึษา อีกทัง้ บรูณาการจดักจิกรรมและ
บริการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผูป้ระกอบการ SMEs ทีมี่ศกัยภาพ สามารถก้าวสู่
ภาคการค้าระหว่างประเทศได้อย่างเข้มแขง็ และ

ยัง่ยนื เช่น อบรม สมัมนา กจิกรรมงานแสดง
สินค้าในประเทศและต่างประเทศ และจบัคูธ่รุกจิ
การค้า เป็นต้น 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธ์ิ อธิบดี
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณชิย์ กล่าวว่า การเชือ่มโยงฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานจะช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนให ้
ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย มโีอกาสเข้าถงึแหล่ง
เงินทุนและการส่งเสริมศักยภาพผู ้ประกอบ
การ SMEs ไทยให้สามารถเตบิโตได้อย่างยัง่ยนื 
โดยการบูรณาการกิจกรรมและบริการรูปแบบ
ต่างๆ อาท ิการฝึกอบรม/สมัมนาเพือ่พฒันาองค์
ความรู้ ด้านการค้าระหว่างประเทศ กิจกรรม
งานแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศ 
กจิกรรมจดัคูธ่รุกจิการค้า จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ก้าวสู่ภาค
การค้าระหว่างประเทศได้อย่างเข้มแขง็ อีกทัง้ เกดิ
การแลกเปลี่ยนทรัพยากร องค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีระหว่างหน่วยงาน ที่จะช่วยพัฒนา
กระบวนการท�างานและเพิม่โอกาสในการเข้าถงึ
กจิกรรมและบรกิารให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 
ไทย ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับคุณสมบัติ
และระดับศกัยภาพของผูป้ระกอบการแต่ละราย
อย่างไรรอยต่อ

รองศาสตราจารย์เกศนิ ีวฑูิรชาติ อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ส�าหรบัการ
ด�าเนินงานของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผศ.ดร.วสศิ ลิม้ประเสรฐิ วทิยาลยัสหวทิยาการ 
และดร.ถิรภาพ ฟักทอง คณะเศรษฐศาสตร์ 
ได้ด�าเนนิการวจิยัด้านการวเิคราะห์ข้อมลู เพือ่
เป็นการวางแผนธรุกจิและจัดอบรมเตรยีมความ
พร้อมให้แก่ผู้ประกอบการในการส่งออก รวมทัง้
เป็นการให้ค�าปรึกษาแนะน�ากิจกรรมสนับสนุน
การส่งออกและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งใน
ส่วนของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้น
ทีมวิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งเพื่อ
พฒันาระบบบรกิารแนะน�าธรุกิจ ได้แก่ ข้อมูล
ช่องทางตลาดต่างประเทศ ข้อมูลเทคโนโลยี
การผลิต และข้อมูลแนวโน้มตลาดในปีหน้า โดยมี
จดุประสงค์เพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ ด้วยการให้ผู้ประกอบการทราบถึง
โอกาสในการเตบิโต ตลอดจนความเส่ียงอาจเกิดข้ึน
เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะท่ี
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังช่วยลดความไม่เท่าเทียมกัน
ทางเศรษฐกิจเน่ืองจากสามารถเข้าถึงข้อมลูเชงิ
ลึกของตลาด การวิจัยนี้จึงช่วยให้ธุรกิจจากทุก
ชมุชนมคีวามได้เปรยีบในการแข่งขนัและมคีวาม
พร้อมในการสร้างสรรค์นวตักรรมทีห่ลากหลาย 
อันน�าไปสู่การเติบโตของธุรกิจ และมูลค่าการ
ส่งออกของประเทศไทย

ได้แก่ ซสิโก้ แพลนเนต็คอม และซลิคิอนเทคพาร์ค
เตรียมความพร้อมการพัฒนา “ศูนย์นวัตกรรม
ดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง” ในพื้นที่
โครงการ EEC SILICON TECH PARK โดยใช้
เทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ความเร็วสูง 400 Gbps 
นับเป็นการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ดจิทิลัในพ้ืนทีอ่อีซีี เป็นทีต่ัง้ของคนท�างานยคุใหม่
ผ่านนวัตกรรมข้ันสูง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้
คณุภาพชวีติทีด่ ีรองรับการลงทนุจากภาคเอกชน 
จงูใจบรษิทัชัน้น�าทัว่โลกเข้ามาลงทนุวจิยัพฒันา 
(R&D) ต่อยอดธุรกิจด้านดิจิทัลในพื้นที่ในอีอีซี 
สร้างพื้นที่กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัปให้เข้ามาท�างาน
ในอีอีซีเพิ่มขึ้น และจะเป็นศูนย์ฝึกอบรม การ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
บคุลากรด้านดจิทิลัในพ้ืนท่ี ออีซีี โดยตัง้เป้าหมาย
ให้พ้ืนที ่EEC SILICON TECH PARK เป็นเมือง
ต้นแบบดจิทิลั หรอื ซิลคิอนวอลเล่ย์แห่ง ภาค
ตะวนัออก ดงึการลงทนุด้านดจิทัิล ขับเคลือ่นการ
พฒันาอตุสาหกรรมอจัฉรยิะ สร้างโอกาสลงทนุ
ตามแผน ออีีซี ระยะ 2 ให้ได้ตามเป้าหมาย 2.2 
ล้านล้านบาท (61.97 พนัล้านดอลลาร์) ภายใน
ปี 2570 รวมทัง้ช่วยพฒันาทกัษะบคุลากรด้าน
ดิจิทัล รองรับความต้องการของอุตสาหกรรม
เป้าหมายใหม่ New S-Curve สร้างต�าแหน่งงาน 
และรายได้ทีด่ขีึน้อย่างสมดลุและยัง่ยนื”

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ทีป่รึกษาพเิศษด้านการ
พัฒนาบุคลากรฯ สกพอ. กล่าวว่า “โครงการ 

Internet Switch 400 Gbps มาให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในพื้นที่โครงการ EEC SILICON 
TECH PARK ซ่ึงถอืเป็นส่วนส�าคญัอย่างย่ิงใน
การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางดจิทิลั และเป็น 
1 ใน 4 ส่วนส�าคญัอันประกอบด้วย อนิเทอร์เน็ต
เรว็สงู ระบบไฟฟ้ามัน่คง น�า้สะอาดอากาศบรสิทุธิ์ 
และ ท่ีพักอาศัยส�าหรับคนท�างานยคุใหม่ (Health 
& Wellbeing) เพือ่ให้เป็นเมืองต้นแบบ Smart 
Digital City ส�าหรบัการบรูณาการและพฒันา
เมืองอืน่ในประเทศไทย

นายทวีวัฒน์ จันทรเสโน กรรมการผูจ้ดัการ 
ซิสโก้ ประเทศไทยและพม่า กล่าวว่า “อนาคต
ของสมาร์ทซติีใ้นประเทศไทยต้องอาศยัเครอืข่าย
ทีป่ลอดภัยเป็นแกนหลกั เนือ่งจากอุปกรณ์ ข้อมูล 
และแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกันเป็นรากฐานของ
บริการสมาร์ทซิตี้ ซิสโก้มีความยินดีเป็นอย่าง
ยิ่งที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรอีโคซิสเต็มส์ภายใต้
โครงการ CDA เพือ่น�าอนาคตของการเชือ่มต่อที่
ปลอดภัยมายงัผูอ้าศยั และธรุกิจต่างๆ ใน EEC 
Silicon Tech Park และเปิดโอกาสในการสร้าง
เศรษฐกจิดิจทิลัของประเทศไทย โดยเป็นพืน้ทีท่ี่
ธุรกิจสามารถน�าร่องประสบการณ์การเชื่อมต่อ
ยุคใหม่ และสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่มีความ
หมาย เช่น ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และระบบ
ขนส่งอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ของประชากร”

จารลัุกษณ์ เรอืงสุวรรณ

วรีะพงศ์ มาลยั
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คน.เปดตวั 5 หมูบ้่านท�ามาค้าขายแห่งใหม่
หวงัสร้างรายได้เพิม่ให้ชมุชนสูค่วามยัง่ยืน

กรมการค้าต่างประเทศเผยแผนงานปี 66 
ขบัเคลือ่นนโยบายสําคัญ ดนัมลูค่าการค้าไทย

กรมการค้าภายใน เปิดตัวหมู่บ้านท�ามา
ค้าขายเพิ่ม 5 แห่ง จัดทีมเสริมทัพพัฒนา
ผลติภัณฑ์ พร้อมเชือ่มโยงเหล่ายกัษ์ใหญ่ค้าปลกี 
สนบัสนนุผลติภณัฑ์ สร้างรายได้เพิม่ให้ชมุชน 

นายวัฒนศักย์ เสือเอ่ียม อธิบดีกรมการ
ค้าภายใน เปิดเผยว่าโครงการหมู่บ้านท�ามา
ค้าขาย หนึง่ในภารกจิหลกัของกรมการค้าภายใน
ทีต้่องการสนบัสนนุคนในชมุชนพ่ึงพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน จากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 
ตอบโจทย์กลุม่ลกูค้า และสร้างยอดขาย น�ารายได้
กลับสู่ชุมชน และลดการย้ายถิ่นฐานจากชุมชน
เข้าสู่เมอืง

โดยในปีนี ้กรมเลง็เหน็ศักยภาพของชุมชน จงึ
ได้ส่งเสริมและพฒันาวสิาหกจิชุมชนเป็น “หมู่บ้าน

กรมการค้าต่างประเทศเผยแผนงานปี 66 เร่ง
ผลกัดันสนิค้าเกษตรส�าคญั ลยุตลาดต่างประเทศ 
คมุเข้มมาตรฐานสนิค้า ผลักดนัการค้าชายแดน 
ปรบัปรุงกฎหมายให้ทนัสมยั มุง่พฒันางานบริการ
เพื่ออ�านวยความสะดวกผู้ประกอบการ รวมถึง
ส่งเสริมผูป้ระกอบการใช้สิทธปิระโยชน์จากความตกลง
สร้างแต้มต่อทางการค้า

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ เปิดเผยว่า การด�าเนนิงานของกรมฯ ในปีที่
ผ่านมา ถอืว่าประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี ซึง่กรมฯ 
ได้ด�าเนนิงานเชิงรกุและมุ่งม่ันในการส่งเสรมิและ
ผลักดันสินค้าเกษตรส�าคัญ การค้าชายแดน 
การปกป้องและรกัษาผลประโยชน์ทางการค้า รวมถงึ
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า อีกทั้งยังได้
พฒันาระบบงานให้บรกิารผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
เพื่ออ�านวยความสะดวกและลดต้นทุนให้แก่
ผูป้ระกอบการอีกด้วย ซึง่ในปี 2566 กรมฯ ยงัเดนิหน้า
ขับเคลื่อนงานส�าคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รองรับสถานการณ์ทางการค้าที่เปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเรว็ โดยมแีผนการด�าเนนิงาน ดงันี้

1. การผลกัดนัสินค้าเกษตรส�าคญั
1) สนิค้าข้าว กรมฯ เร่งผลกัดันและจดักจิกรรม

ส่งเสรมิตลาดข้าวไทยตามนโยบาย “รฐัหนนุเอกชน
น�า” ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณชิย์ (นายจรุนิทร์ ลกัษณวศิษิฏ์) เพือ่
รกัษาและขยายตลาดในกลุม่ลกูค้าเดมิและแสวงหา
กลุม่ลกูค้าใหม่ โดยในปี 2566 กรมฯ มแีผนจดังาน
ประชุมข้าวนานาชาต ิ(Thailand Rice Convention
2023) ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ ส�าหรับผู้ท่ีอยู่ใน
วงการค้าข้าวโลกเดนิทางมาประชมุสัมมนาวชิาการ 
และเจรจาธรุกจิ อีกท้ังยังมแีผนการส่งเสรมิและ
ประชาสัมพันธ์ข้าวไทย โดยเข้าร่วมงานแสดง
สนิค้านานาชาต ิอาท ิงาน BIOFACH ณ สหพนัธ์
สาธารณรฐัเยอรมน ีงาน GULFFOOD 2023 ณ 
สหรัฐอาหรบัเอมเิรตส์ งาน FOODEX 2023 ณ 
ประเทศญีปุ่น่ งาน China-ASEAN Expo คร้ังที ่20
(CAEXPO) 2023 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และงาน Fine Food 2023 ณ ประเทศออสเตรเลีย 
เป็นต้น

2) สนิค้ามนัส�าปะหลงั กรมฯ มแีผนขยายตลาด

นายวิทยั รตันากร ผูอ้�านวยการธนาคาร
ออมสิน และ นายประสงค์ พันธ์ลิมา
ผู้อ�านวยการส�านักงานธนานเุคราะห์ (สธค.) 
ลงนามในสญัญาความร่วมมือ การให้ความช่วยเหลือ
กลุ ่มประชาชนผู ้มีรายได้น้อย ที่ประสบ
ปัญหาขาดแคลนเงินทุนในการด�ารงชีพและ
ประกอบอาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าและ
ช่องว่างทางการเงิน รวมทั้งสร้างการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ในฐานะ 
“ธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank)” และ 
“โรงรบัจ�าน�าเพือ่สงัคม (Social Pawnshop 
Enterprise)” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ
ขององค์กรทีม่วีสิยัทศัน์สอดคล้องกัน ภายใต้

ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผู ้คนมักจะเอ็นดูจนเล้ียง
เหมือนลูก จึงได้น�าเอารูปแมวมาปักบนกระเปา
กระจูดสาน ท�าให้งานคอลเลคชั่นใหม่สามารถ
ท�าให้วสิาหกจิชมุชนหตัถกรรมกระจดูวรรณีไปได้
ไกลกว่าเดมิ จากฐานลูกค้าเก่าท่ีม ีเพือ่ตอบโจทย์
ลกูค้าต่างชาตทิีช่ื่นชอบสนิค้าแฮนด์เมด ทีม่กีารน�า
ภูมิปัญญาบวกกับดีไซน์ รวมถึงน�าเอาเรื่องอีโค
ดไีซน์ ทีเ่ป็นการออกแบบเชงิธรรมชาตเิป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อมมาใช้ในการผลติด้วย

นายวฒันศกัย์ ย�า้ด้วยว่า การเข้ามาพฒันา
หมู่บ้านท�ามาค้าขายให้กับวิสาหกิจชมุชน ไม่เพยีง
แต่ความมุง่หวงัในการขยายตลาดผลติภณัฑ์พืน้ถิน่
ให้เป็นทีรู่จ้กัในตลาดโลกเท่านัน้ แต่ยงัได้รบัการ
ตอบรับอย่างดจีากตลาดภายในประเทศอกีด้วย  

“อย่างกรณีวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูด
วรรณี จังหวัดพัทลุง ได้รับความสนใจจาก 
กลุม่เซน็ทรัลพฒันา บริษัท ซพีแีรม จ�ากัด ในเครอืซีพี  
คงิส์พาวเวอร์ และไข่หวานบ้านซชู ิทีม่าร่วมสร้าง
ภาคเีครอืข่าย ในการสนบัสนนุผลติภณัฑ์ท้องถิน่ 
ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ซึ่งจะมีส่วนส�าคัญ

ในการขนส่งสินค้าชายแดนให้เกิดการขยายตัว
ทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรม และกรมฯ ยังมแีผน
ด�าเนนิงานโครงการขยายการค้าการลงทนุชายแดน
และเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ โดยการจัดมหกรรม
การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (ในช่วงเดือน 
ม.ค.-ม.ีค. 66) มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัด
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด้านลาว (จังหวัด

พิเศษให้กับพนักงานและลูกค้าของ สธค. 
รวมทัง้การส่งต่อลกูค้าชัน้ดขีอง สธค. เพ่ือต่อยอดใช้
บรกิารสนิเชือ่ของธนาคารออมสนิ (2) ด้านช่องทาง
การให้บริการ โดยการพัฒนาช่องทาง Digital 
ให้กบั สธค. เพิม่เติม ส�าหรบัโอนเงนิเข้าบญัชีให้
กบัลกูค้าทีน่�าทรพัย์มาจ�าน�ากบั สธค. และศกึษา
ความเป็นไปได้ในการใช้พ้ืนที่สาขาหรือทรัพย์
ของธนาคารออมสิน เพ่ือขยายช่องทางสาขา
ของ สธค. ในการท�าธรุกจิรับจ�าน�าและจ�าหน่าย
ทรพัย์หลดุจ�าน�า 

ท�ามาค้าขายแห่งใหม่” จ�านวน 5 แห่ง ได้แก่ 
วสิาหกจิชมุชนเตยปาหนัน จงัหวัดตรงั วิสาหกจิ
ชุมชนกระจดูวรรณ ีจงัหวดัพทัลงุ วสิาหกจิชมุชน
ข้าวย�าบดูสู�าเรจ็รปู จงัหวดัสงขลา ปันหยาบาตกิ 
จงัหวัดสตลู และวสิาหกจิชมุชนหัตถศลิป์พืน้บ้าน
ปากบารา จงัหวัดสตลู

“กรมได้ช่วยมาเข้ามาพฒันาผลติภณัฑ์ให้เกดิ
ความหลากหลายมากยิง่ขึน้ โดยแต่ละแห่งได้น�า
จดุเด่นหรอืเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ และแนวโน้ม
ทางการตลาด มาออกแบบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่
โดดเด่นมคีณุภาพ และมเีรือ่งเล่า (Story Telling) 
อนัจะน�าไปสูก่ารสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับผลติภณัฑ์ 
ตอบโจทย์กลุม่ลูกค้า และสร้างยอดขาย น�ารายได้
กลบัสู่ชุมชน” 

อธิบดกีรมการค้าภายใน เผยต่อว่า จากการ
เข้ามาพฒันาหมู่บ้านท�ามาค้าขายให้กับวิสาหกิจ
ชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี อ�าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 หมู่บ้านท�ามา
ค้าขายแห่งใหม่นี ้กรมฯได้เชญิดไีซน์เนอร์มาออก
แบบคอลเลคชัน่ใหม่ชดุ “ลูกรกั” เข้ามาให้ความรู้
เรื่องการออกแบบ และสร้างแนวทางการออก
แบบใหม่ๆ เพิม่เตมิเข้ามา เพือ่ให้สามารถขยาย
กลุม่ลกูค้าให้มากข้ึน โดยได้แรงบนัดาลใจจากแมว 

สนิค้ามนัส�าปะหลงัในปี 2565/66 ได้แก่ (1) ตลาด
เดมิ : จนี (2) ตลาดเก่า : ยุโรป และ (3) ตลาด
ใหม่ : ตรุก ี นวิซแีลนด์ อินเดยี เกาหลใีต้ ญ่ีปุน่ 
อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส์ และซาอุดอีาระเบยี ผ่าน
กจิกรรมในรปูแบบ Online และ Onsite รวมถงึ
การเชิญกลุม่ผูน้�าเข้าเข้าร่วมงานมันส�าปะหลงัโลก 
ปี 2566 (World Tapioca Conference 2023) 
ณ จงัหวดันครราชสมีา ในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2566

นอกจากนี้ กรมฯ ยังเร่งผลักดันการส่งออก
พลาสติกชีวภาพโดยตั้งเป้าหมายการส่งออก
ผลติภณัฑ์แปรรปูและนวตักรรมจากมนัส�าปะหลงั
ไปยงัต่างประเทศมลูค่าไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท 
ในปี 2567 ซ่ึงมสีนิค้าน�าร่อง คอื เทอร์โมพลาสตกิ
สตาร์ช (Thermoplastic starch: TPS) และผลกัดนั
การส่งออกแป้งฟลาวมันส�าปะหลังปลอดกลูเตน
ไปยังตลาดทีม่ศีกัยภาพ อาท ิ สหภาพยโุรป และ
สหรัฐอเมรกิา เป็นต้น

2. การคมุเข้มมาตรฐานสนิค้า กรมฯ มุง่ก�ากบั
ดแูลมาตรฐานสินค้า เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าสนิค้าท่ีไทย
ส่งออก-น�าเข้า เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวง
พาณชิย์ก�าหนด สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประเทศ
คูค้่า โดยจดัเจ้าหน้าทีล่งพืน้ทีต่รวจสอบมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อก�ากับดูแลมาตรฐานสินค้า
ส่งออกท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลทั้ง 9 ชนิด 
(ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว 
ถัว่เขยีวผิวด�า แป้งมนัส�าปะหลงั ปยุนุน่ ปลาป่น 
และผลติภณัฑ์มันส�าปะหลงั) และก�ากบัดูแล
มาตรฐานสินค้าน�าเข้า ซึง่สนิค้าส�าคัญท่ีอยู่
ภายใต้การก�ากับดูแล คือ ผลิตภัณฑ์
มนัส�าปะหลงั ทีน่�าเข้าตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพชูา และไทย-สปป.ลาว

3. การค้าชายแดน กระทรวงพาณชิย์ 
มีนโยบายที่ส� าคัญในการผลักดัน
เปิดด่านการค้าไทย-ประเทศเพื่อน
บ้าน เพือ่กระตุน้และเพิม่มลูค่าการค้า
ชายแดนไทย โดยมแีผนการด�าเนนิการ
อย่างต่อเนื่อง โดยช่วงต้นปี 2566 
จะจัดคณะเจรจาผลักดันเปิดด่าน
ชายแดนไทย-สปป.ลาว ที่ยังไม่เปิด
ท�าการ และอ�านวยความสะดวก

นโยบายของส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ในการ
ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน
มคีวามร่วมมอืกนัในเชงิยทุธศาสตร์ เพือ่สร้างโอกาส
ทางธุรกจิและความเข้มแข็งของรฐัวิสาหกจิ เกดิการ
บรูณาการแลกเปลีย่น และแบ่งปันทรพัยากรร่วมกนั 
ณ ธนาคารออมสนิส�านักงานใหญ่ เมือ่เรว็ๆ นี้

โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคาร
ออมสนิ กบั สธค. ปี 2566–2568 ก�าหนดแผน
ความร่วมมือ 4 ด้าน คือ (1) ด้านธุรกิจและ
บริการ สนับสนุนสินเช่ือดอกเบี้ยต�่าแก่ สธค. 
เพือ่น�าไปช่วยเหลอืประชาชนทีข่าดแคลนสภาพ
คล่องทางการเงนิ น�าเสนอ Product Package 

ในการขบัเคลือ่น สร้างให้ชมุชนมคีวามเข้มแขง็
อย่างยัง่ยนืต่อไป”อธิบดกีรมการค้าภายใน กล่าว 

ด้าน นายมนัทพงค์ เซ่งฮวด หัวหน้ากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหัตกรรมกระจูดวรรณี กล่าว
ขอบคณุกรมการค้าภายในทีเ่ลอืกวสิาหกจิกระจดู
วรรณีเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านท�ามาค้าขาย ซึ่ง
ได้เข้ามาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยเข้า
มาพัฒนาสินค้าด้านการปักลวดลาย ท�าให้มี
เอกลกัษณ์ ปักได้ง่ายและรวดเร็วมากขึน้ ท�าให้
จ�าหน่ายได้รวดเร็วขึ้น เกิดการยกระดับสินค้า 
และขยายกลุม่ลูกค้าเพิม่ขึน้ นอกจากนัน้ ยงัได้รบั
การส่งเสริมความรู ้และทักษะด้านการตลาด 
ส่งผลให้ชาวบ้านในชมุชนมรีายได้เพิม่ขึน้ รวมทัง้มี
งานท�าตลอดปีอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในได้ด�าเนิน
โครงการหมูบ้่านท�ามาค้าขาย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 
โดยมุง่เน้นการพฒันาเศรษฐกจิท้องถิน่ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแขง็ให้กบัเศรษฐกจิชุมชน โดยให้ความ
ส�าคัญกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีสมาชิกเป็น
เกษตรกร กลุม่เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร กลุม่
แม่บ้าน เพือ่ให้การประกอบธรุกิจ มปีระสิทธภิาพ 
สามารถด�ารงธุรกจิของชุมชนได้อย่างม่ันคง ชมุชน
เตบิโตขึน้อย่างแขง็แรง  

ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมหมู่บ้านท�า
มาค้าขาย รวมทัง้สิน้ 37 แห่ง ทัว่ประเทศ จงึขอ
เชญิชวนประชาชนอดุหนนุสนิค้าและมาท่องเทีย่ว
หมู่บ้านท�ามาค้าขาย เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิท้องถิน่
ให้เติบโต และกระจายรายได้สูช่มุชนต่อไป

เชยีงราย หรอืตาก หรือหนองคาย หรอืมุกดาหาร 
หรือนครพนม) และด้านเมียนมา/ด้านกัมพูชา 
(จังหวัดกาญจนบรุ ีหรือสระแก้ว หรอืตราด)

นอกจากนี ้กรมฯ ยงัได้จัดตัง้ศนูย์ความเป็นเลศิ
ข ้อมูลการค ้าและการลงทุน (Commerce 
Intelligence Centre [Border and Transit Trade 
and SEZ]) หรือระบบ CIC BTS ซึง่ได้รวบรวม
ข้อมูลและระบบงานส�าคญัของกรมฯ ได้แก่ ข้อมูล
สถติกิารค้าชายแดน-ผ่านแดน และการค้าระหว่าง
ประเทศ ข้อมลูการออกหนงัสือส�าคญัการน�าเข้า-
ส่งออกสนิค้า และข้อมลูมาตรการ NTMs ของ
ประเทศคูค้่าทีมี่ผลกระทบต่อสินค้าไทย ซึง่กรมฯ 
มแีผนทีจ่ะเปิดให้บคุคลภายนอกสามารถน�าข้อมลู

ไปใช้ประโยชน์ได้ภายในต้นปี 2566
4 .  การอ� านวยความสะดวก

ผู้ประกอบการและการพัฒนาระบบ
การให้บรกิารของกรมฯ กรมฯ ได้น�า
นวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในงานบริการ
ออกหนังสือส�าคญัการส่งออก-น�าเข้า
สนิค้า เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่
ผูป้ระกอบการ โดยกรมฯ ได้ด�าเนนิ
โครงการ DFT SMART Certififfiicate 
of Origin (C/O) เพ่ือพัฒนาระบบ

(3) ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ 
Core Business Enablers ทัง้ 8 ด้าน โดย
ปี 2566 เน้นการแลกเปลีย่นแบ่งปันความรู้
ด้านการพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลั ด้านการมุง่เน้น
ผู ้ มีส ่วนได้ส ่วนเสียและลูกค้า ด้านการ
จดัการความรูแ้ละนวตักรรม และ (4) ด้าน
การพัฒนาสังคมและชุมชน โดยการเสริม
สร้างความเข้มแขง็ ให้ความรู้ทางการเงิน และ
พฒันาศกัยภาพลูกค้ารายย่อย/ชมุชน โดยร่วม
กับพันธมิตรจัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ ได้แก่ 
วิทยาลัยสารพัดช่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
และวิทยาลัยอาชีวศึกษา รวมถึงเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่าน Application “ออมตังค์” ทั้งนี้ 
ภายใต้โครงการความร่วมมอืดงักล่าวจะน�าไป
สูก่ารยกระดบัความเข้มแขง็ของทัง้ 2 องค์กร 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า
ประชาชนรายย่อยต่อไป

ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) 
จัดแพ็กเกจของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องมุสลิมและ
คนไทยทุกคน ที่ ต ้ องการขอสิน เชื่ อ เพื่ อ 
ซือ้ สร้าง ต่อเติม หรือ รีไฟแนนซ์บ้าน รวมถงึ
สินเชื่ออเนกประสงค์ คิดอัตราก�าไรต�่าพิเศษ 
เริม่ต้น 1.99% ต่อปี ให้วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท 
ผ่อนนานสูงสุด 35 ปี พร้อมฟรีค่าประเมิน
และค่านติิกรรมสัญญา และรับของขวัญท่ีระลกึ
จากธนาคาร

แคมเปญของขวญัปีใหม่นี ้ เพือ่มอบเป็นของ
ขวัญปีใหม่ส�าหรับลูกค้ารายใหม่ที่ต้องการขอ
สินเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั หรือต้องการเปลีย่นบ้านมาเป็น
เงินสดเสริมสภาพคล ่องหรือใช ้จ ่ ายตาม
ความจ�าเป็น หรือรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย 
บตัรเครดติ และสินเชือ่บคุคลจากสถาบนัการเงินอืน่
มายงัไอแบงก์ และส�าหรบัลกูค้ารายเดิมทีปั่จจบุนัมี
สนิเชือ่ประเภททีอ่ยูอ่าศยั/สินเชือ่บุคคลแบบมหีลกัประกนั
กับธนาคาร และต้องการวงเงินสินเชื่อเพื่อ
เสรมิสภาพคล่องในชวีติประจ�าวนั หรอืรไีฟแนนซ์
หนีบั้ตรเครดติ หรือสินเชือ่สินเชือ่บคุคล 

‘ไอแบงก์’ มอบของขวัญรบั ปี 66
บรกิำรสินเช่ือดอกเบ้ียต�ำ่พเิศษ

ดร.รักษ ์ วรกิจโภคาทร กรรมการ
ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า
แห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ลงนามกบั นาย
บณัฑติ อนนัตมงคล ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรงุเทพพาณชิย์ จ�ากัด 
(มหาชน) ในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ
ทางธุรกิจเพื่อยกระดับการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของทั้งสองหน่วยงาน
ให้ดียิง่ขึน้ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกจิทีผั่นผวน

EXIM BANK ลงนำมกบั BAM
ยกระดับกำรบรหิำรจดักำรสนิทรพัย์

และการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดการค้าโลก 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและก่อให้เกิด
สินเชื่อด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงิน
สูงขึ้น ณ BAM ส�านักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วน
สื่อสารองค์กร ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์และ
สือ่สารองค์กร โทร. 0 2271 3700, 0 2278 
0047, 0 2617 2111 ต่อ 4110-4

ธ.ออมสิน ต่อยอดธนำคำรเพือ่สังคม 
จบัมือ สธค. ช่วยเหลือผูมี้รำยได้น้อย

การให้บรกิารออกหนงัสือรับรองถิน่ก�าเนดิสินค้า ให้
ผูป้ระกอบการสามารถพมิพ์หนงัสอืรบัรองฯ ได้ด้วย
ตนเอง (Self-Printing) ซึง่เป็นการให้บริการออก
หนงัสือรับรองฯ แบบ No Visit คาดว่าจะพร้อมให้
บรกิารได้ในช่วงกลางปี 2566 ซึง่คาดว่าจะช่วยลด
ต้นทนุให้ผูป้ระกอบการได้กว่า 480 ล้านบาทต่อปี 
และจะด�าเนนิโครงการฯ ต่อเนือ่งในระยะท่ี 2 เพือ่
พฒันาต่อยอดโดยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลย ีเช่น 
ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และ
หลกัการบรหิารความเสีย่ง (Risk-Based Manage-
ment on Profiffiile) เป็นต้น รวมทัง้พัฒนาระบบฯ เพือ่
รองรับแบบหนังสือรับรองฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Form C/O) ส�าหรบัทกุความตกลงทางการค้า 
คาดว่าจะช่วยลดต้นทนุทางการค้าให้ผูป้ระกอบการ
ได้ปีละ 1,330 ล้านบาท

อีกทั้ง กรมฯ ยังได ้พัฒนาระบบการให้
บริการการขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐาน 
การอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้า (บรษัิท Survey) และผูต้รวจสอบมาตรฐาน
สินค้า (Surveyor) รวมถงึการต่ออายใุบอนญุาต 
และการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถช�าระเงินและพิมพ์ใบ
ทะเบียนและใบอนุญาตในรูปแบบที่ผู้ขอรับบริการ
ไม่ต้องเดนิทางมาตดิต่อเจ้าหน้าที ่(No Visit) และ
จะมกีารเชือ่มโยงข้อมลูการออกใบรับรองมาตรฐาน
สนิค้า  (มส. 24) และการรายงานการส่งออก (มส. 25)
กับกรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดย
อัตโนมัติ ซึ่งผู้ขอรับบริการจะได้รับความสะดวก 
รวดเรว็ ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายได้เป็นจ�านวนมาก
คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2566

5. ความคบืหน้าการปรบัปรงุกฎหมายใหม่ๆ ของ
กรมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและคล่องตัว
ในการท�างานมากขึ้น กรมฯ จึงได้ปรับปรุงและ
ทบทวนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ อาทิ 
พระราชบญัญัตกิารควบคมุสินค้าทีเ่กีย่วข้องกบัการ
แพร ่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล ้างสูง 
พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.TCWMD) พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ซึง่สินค้าจากต่างประเทศ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2562 
(พ.ร.บ.AD-CVD) เป็นต้น 

6. การปกป้องและตอบโต้ทางการค้า
1) การใช้มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาด (AD) 

สินค้าที่ไทยจะหมดอายุการใช้มาตรการฯ ในปี 
2566 และคาดว่าอุตสาหกรรมภายในอาจจะยื่น
ขอให้เปิดทบทวนเพือ่ต่ออายมุาตรการฯ มจี�านวน 

2 กรณ ี ได้แก่ (1) สนิค้ายางในรถจกัรยานยนต์
จากจีน จะหมดอายมุาตรการในวนัที ่29 พ.ย. 66 
(2) สนิค้าเหลก็แผ่นรดีร้อนเจอืโบรอนชนดิเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วนจากจีน จะหมดอายุมาตรการใน
วันที ่12 ธ.ค. 66

ที่ผ่านมา ในปี 2565 ไทยมีการด�าเนินการ
ใช้มาตรการ AD จ�านวน 13 กรณ ี (จากทัง้หมด 
24 กรณี) ส่วนใหญ่เป็นสินค้ากลุม่เหลก็ ในส่วนกรณทีี่
ไทยถกูประเทศคูค้่าใช้มาตรการ (1) AD 71 กรณี  
(2) CVD 5 กรณี (3) SG 14 กรณี

2) มาตรการตอบโต้การหลบเล่ียงมาตรการ
ตอบโต้การทุ ่มตลาดและการอุดหนุน (Anti-
circumvention: AC) กรมฯ ในฐานะหน่วยงานที่
รบัผิดชอบเกีย่วกบัการไต่สวนและการแก้ต่างด้าน
มาตรการ AC ได้ด�าเนินการในการปกป้องและ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยทุกรายในการรักษาสิทธิ
และผลประโยชน์ของตน โดยได้ด�าเนนิการ เช่น 
ติดตามและแจ้งข่าวสารให้ผู ้ประกอบการไทย
ทกุรายทราบอย่างต่อเน่ือง จดัท�าหนงัสอืคดัค้านเพือ่
ปกป้องผลประโยชน์ของผูป้ระกอบการไทย รวมไป
ถงึให้ค�าแนะน�าแก่ผูป้ระกอบการไทยทกุรายในการ
ด�าเนินการแก้ต่างอย่างเตม็ที่

7.  การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมฯ 
เร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงต่างๆ อาทิ 
FTA และ RCEP เป็นต้น เพ่ือสร้างแต้มต่อทางการ
ค้า ลดต้นทนุให้แก่ผูป้ระกอบการไทย

ในปี 2565 (มกราคม-ตุลาคม) ผูส่้งออกไทยใช้
สิทธปิระโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง FTA 
เป็นมูลค่า 71,882.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 
RCEP คิดเป็นมลูค่า 819.05 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ

 “ท้ายนี ้ กรมฯ พร้อมเดนิหน้าขับเคลือ่นงาน
ด้านการค้าต่างประเทศในทกุมิต ิและพร้อมจะเป็น 
“พีเ่ลีย้ง” ทีจ่ะคอยดแูล อยูเ่คยีงข้างผูป้ระกอบการไทย 
และอ� านวยความสะดวก ในด ้ านการค ้ า
ต่างประเทศ เพ่ือให้ผูป้ระกอบการสามารถฝ่าฟันมรสมุ
ทางการค้าได้อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในการให้
ความรูเ้ร่ืองกฎระเบยีบ และมาตรการทางการค้า
ของประเทศผู้น�าเข้า เพือ่ให้ผูส่้งออกไทยสามารถ
ส่งออกสินค้าได้เต็มศักยภาพ รวมถึงมีการจัด
หลกัสูตรและ Workshop ในการอบรมเชงิลกึให้
แก่ผูป้ระกอบการไทย” นายรณรงค์กล่าว

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยด้านการค้าต่างประเทศ 
สามารถตดิต่อได้ที ่ สายด่วน 1385 หรอืเวบ็ไซต์ 
www.dft.go.th

รณรงค์  พลูพพิฒัน์

วฒันศักย์ เสอืเอีย่ม

โดยทกุโครงการในแคมเปญของขวัญปีใหม่นี้ 
คิดอัตราก�าไรต�่าพิเศษ เริ่มต้น 1.99% ต่อปี 
(SPRL – 5.41% ปัจจบุนั SPRL = 7.4% ต่อปี)  
นาน 6 เดือน พร้อมฟรีค่าประเมินหลักประกัน
เต็มจ�านวน (โดยให้ลูกค้าส�ารองจ่ายก่อนและ
ขอชดเชยหลังจากที่มีการเบิกใช้ กรณีโครงการ 
Pre-Post Finance ลกูค้าไม่ต้องส�ารองจ่ายเนือ่งจาก
ธนาคารเป็นผู้สนับสนุนการประเมินแล้ว) และ
ฟรีค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญาอีกด้วย พิเศษ
ส�าหรบัลกูค้าทีข่อสินเชือ่ภายในวนัที ่28 กมุภาพันธ์ 
2566 และเบกิใช้วงเงนิภายในระยะเวลาทีธ่นาคาร
ก�าหนด รับทนัทขีองขวญัทีร่ะลกึ ชดุหฟัูงไร้สาย 
Redmi หรอื กระเปา Prayer travel set จาก
ธนาคาร

ผู ้สนใจสามารถติดต ่อขอใช้บริการได ้ที่ 
ไอแบงก์ ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่วันนี้ - 
28 กุมภาพันธ์ 2566 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 
iBank Call Center 1302 หรือ แชททาง 
Messenger : Islamic Bank of Thailand - ibank 
(@ibank.th) และ Line : iBank 4 all (@ibank)
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“การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะ
ตั้งแต ต นทาง ดวยการนําขยะอินทรีย อบแหง
ทีผ่านการแปรรปู แลวนาํกลบัมาใชใหมได จะชวยละขยะสะสม 
แกปญหาขยะมูลฝอยของประเทศได” สมศกัดิ ์สรรพโกศลกลุ 

อธบิดีกรมส่งเสริมคณุภาพส่ิงแวดล้อม

หลงัจาก กพช. มมีติให้จดัสรรกาซธรรมชาติ
หลังโรงแยกกาซฯ เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเป็น
ล�าดับแรก ในปริมาณที่ไม่เพ่ิมภาระอัตรา
ค่าไฟฟ้าจากปัจจบุนั ส่งผลให้ กกพ. ต้องประกาศค่า
ไฟฟ้าเป็น 2 กลุม่คอื ประเภทบ้านอยูอ่าศยัและ
ประเภทอ่ืนๆ โดยมผีลให้ผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน
อยู่อาศัยมีอัตราค่าไฟฟ้า 4.72 บาทต่อหน่วย 
และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ มีอัตราค่าไฟฟ้า 
5.69 บาทต่อหน่วย ในรอบบิลค่าไฟฟ้า 

กพช. และแนวทางการบริหารเชื้อเพลิงในการ
ผลติไฟฟ้าของกระทรวงพลังงาน เช่น (1) เพ่ิม
การใช้น�้ามันดีเซลและน�้ามันเตาเพื่อทดแทน
การน�าเข้า LNG ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกและความสามารถ
ในการขนส่งน�า้มนัดเีซลให้กบัโรงไฟฟ้า (2) เพิม่
ปริมาณก๊าซในอ่าวไทยในการผลิตไฟฟ้าโดย
ลดปริมาณก๊าซอ่าวไทยเข้าโรงแยกก๊าซ แล้ว
ส่งมาผลิตไฟฟ้าเพื่อทดแทนการลดลงของก๊าซ
ธรรมชาติในสหภาพพม่า (3) ปรบัปรงุสมมตฐิาน
ราคาน�าเข้า LNG Spot อ้างอิงตามแนวโน้ม
ที่ดีขึ้น และ (4) เดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
หน่วยที ่4 ทีป่ลดแล้วตามความจ�าเป็น เป็นต้น 

การด�าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ประมาณ
การราคา Pool Gas ลดลงจาก 552 บาทต่อ
ล้านบทียี ู เป็น 493 บาทต่อล้านบทีีย ู ต่อมาจงึ
ค�านวณโดยแบ่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยหลัง

25 พฤศจกิายน 2565 ได้มีมตเิหน็ชอบแนวทาง
บริหารจัดการก๊าซธรรมชาติเพื่อลดภาระค่า
ไฟฟ้าในช่วงวกิฤตราคาพลงังาน ม.ค.-เม.ย. 66 
โดยให้จัดสรรก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยหลัง
โรงแยกก๊าซฯ เพือ่ใช้ในการผลติไฟฟ้าส�าหรบัผูใ้ช้ไฟฟ้า
ประเภทบ้านอยูอ่าศยัเป็นล�าดับแรก ในปรมิาณ
ทีไ่ม่เพิม่ภาระอตัราค่าไฟฟ้าจากปัจจบุนั 

ทัง้นี ้ได้มอบหมายให้ กกพ. ไปค�านวณอัตรา
ค่าเอฟที (Ft) ส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน
อยูอ่าศยั ตัง้แต่ใบแจ้งหนีค่้าไฟฟ้าประจ�าเดือน
มกราคม-เมษายน 2566 และ ให้ ปตท.ร่วมกบั 
กฟผ. บรหิารจดัการผลกระทบราคาก๊าซธรรมชาติ
ต่อค่าไฟฟ้า โดยให้ ปตท. คดิราคาก๊าซธรรมชาติ
ส�าหรับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(IPP) และผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ในระดบั
ราคาเดียวกบัทีใ่ช้ประมาณการค่าไฟฟ้าตามสตูร
ปรบัอตัราค่า Ft ตัง้แต่เดอืนที ่กพช. มมีตเิป็นต้นไป
และให้น�าส่วนต่างของราคาก๊าซธรรมชาติที่
เกิดขึ้นจริงกับราคาก๊าซธรรมที่เรียกเก็บดังกล่าว 
ไปทยอยเรี ยก เก็บ คืนในการค� านวณค ่ า 
Ft รอบถัดไป และได้รับแจ้งมติดังกล่าวมายัง
ส�านักงาน กกพ. เมือ่วนัที ่7 ธนัวาคม 2565 แล้ว
นั้น กกพ. จึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงแนวทางการ
ค�านวณค่า Ft ประจ�าเดือนมกราคม-เมษายน 
2566 ทีไ่ด้รับฟังความเหน็ไปแล้วให้สอดคล้องกบั
มตดิงักล่าว โดยมกีารปรบัปรงุ ดงันี้

1. ให้ ปตท.ทบทวนการประมาณการราคา
ก๊าซธรรมชาติใหม่อีกครั้ง ให้สอดคล้องกับมติ 

คมกฤช ตนัตระวาณชิย์

“กกพ.” ประกาศ เอฟท ีตามมต ิกพช. 
ลุน้ลดค่าไฟในงวดแรกเดอืน ม.ค.-เม.ย. 66

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า หลงัจากที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิ(กพช.) 
ในการประชมุครัง้ที ่8/2565 (ครัง้ที ่163) เมือ่วนัที่ 

โรงแยกฯ เพือ่ใช้ผลิตไฟฟ้าให้บ้านอยูอ่าศัยก่อน 
ท�าให้บ้านอยู่อาศัยสามารถใช้ก๊าซในราคา 238 
บาทต่อล้านบทียูี และจดัสรรก๊าซธรรมชาตอ่ิาวไทย
ส่วนที่เหลือรวมกับก๊าซจากสหภาพพม่าและ 
LNG ส�าหรบัผูใ้ช้ก๊าซรายอืน่ๆ (Pool Gas ส่วน
เหลอื) ในราคา 542 บาทต่อล้านบีทยีู

2. ให้ กฟผ.ปรับสมมติฐานราคาเชื้อเพลิง
ตามแนวทางการบริหารเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้าของกระทรวงพลังงานและมติ กพช.
โดยปรบัการค�านวณ Ft ใหม่โดยใช้ก๊าซธรรมชาติ
จากอ่าวไทยในราคา 238 บาทต่อล้านบทียูีแทน
ทดแทนราคาก๊าซธรรมชาตเิดมิส�าหรบัการคิดค่า Ft
ในกลุ่มบ้านอยู่อาศัยและใช้ราคาก๊าซธรรมชาติ
ส่วนที่เหลือ (Pool Gas ส่วนเหลือ) ในราคา 
542 บาทต่อล้านบทีียู ทดแทนราคาก๊าซธรรมชาติ
เดิมส�าหรับส�าหรับการคิดค่า Ft ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทอืน่ๆ

3. กกพ.พจิารณาภาระการเงินและภาระหนี้
สินสะสมของ กฟผ. ให้มีการทยอยจ่ายคืนหนี้ 
Ft คงค้างเพือ่ไม่ให้เป็นภาระปัญหาสภาพคล่อง
ของ กฟผ. และไม่เกิดภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้ามาก
เกินไป โดย กฟผ.ขอเสนอให้เฉล่ียยอดหนี้ ณ 
เดอืนสงิหาคม 2565 จ�านวน 122,257 ล้านบาท 

โดยเฉลีย่การเรยีกเกบ็ไปเป็นเวลา 2 ปี
“กกพ.ในการประชมุครัง้ที ่58/2565 (ครัง้ที่ 

825) เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2565 พจิารณาผล
การค�านวณค่า Ft ที ่ กฟผ. เสนอตามแนวทาง
ท่ี กพช. เห็นชอบ ประจ�างวดเดอืน มกราคม-
เมษายน 2566 ส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน
อยูอ่าศยัทีอ่ตัรา 93.43 สตางค์ต่อหน่วย ส่วน
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นท่ีอัตรา 190.44 สตางค์
ต่อหน่วย ซึ่งการค�านวณค่า Ft ตามแนวทาง
ดงักล่าวน้ี ท�าให้ค่าไฟฟ้าเฉล่ียส�าหรบัผูใ้ช้ไฟฟ้า
ประเภทบ้านอยูอ่าศยัอยูใ่นระดบัเท่าเดมิทีอ่ตัรา 
4.72 บาทต่อหน่วย 

ส่วนผู ้ใช้ไฟฟ้าประเภทอ่ืนจะมีค่าไฟฟ้า
เฉลีย่อยูท่ีอ่ตัรา 5.69 บาทต่อหน่วย ปัจจยัหลกั
ที่กระทบค่า Ft ในรอบนี้มาจากต้นทุนราคา
เชื้อเพลิงที่ต้องน�าเข้ามาทดแทนการลดลงของ
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและก๊าซธรรมชาติใน
สหภาพพม่าตามการประมาณการ ปรมิาณและ
ราคาก๊าซธรรมชาตใินการคดิค่า Ft ในรอบเดอืน
มกราคม-เมษายน 2566 และภาระการทยอย
จ่ายคืนหนี ้Ft กฟผ.” นายคมกฤช กล่าว

จากสมมติฐานและการบริหารเชื้อเพลิง
ที ่ปตท. และ กฟผ. ปรบัปรุงตามแนวทางการ
บริหารเชื้อเพลิงของกระทรวงพลังงานเพื่อ
ให้สอดคล้องกับแนวทางบริหารจัดการก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าในช่วงวิกฤต
ราคาพลังงาน ม.ค.-เม.ย. 66 ตามมติ กพช. 
สรปุได้ ดงันี้

“เหตุที่ภาคเอกชนต้องจากค่าไฟงวดแรก
ปี 66 แพงกว่าบ้านอยูอ่าศยันัน้ กกพ.ขอชีแ้จงว่า
เป็นการด�าเนินการตามมติ กพช.ที่ให้จัดสรร
ก๊าซจากอ่าวไทยหลงัโรงแยกก๊าซ เพือ่ใช้ในการผลติไฟฟ้า
ส�าหรับผู ้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเป็น
ล�าดบัแรก โดยไม่เพิม่ค่าไฟจากเดมิ 4.72 บาทต่อหน่วย”
นายคมกฤช กล่าว

ส่วนแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหรือ
ผู ้ท่ีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือนนั้น 
ยงัคงต้องรอความชดัเจนจากภาครฐัว่าจะจดัสรร
งบประมาณเข้ามาดแูลเพิม่เตมิอย่างไร รวมถงึ
หลังจากที่มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(กพช.) เมือ่ 25 พ.ย. 65 ขอความร่วมมอืจาก 
ปตท.ให้พิจารณาจัดสรรรายได้จากการด�าเนิน
ธรุกจิโรงแยกก๊าซฯ 1,500 ล้านบาทต่อเดอืนเป็น
ระยะเวลา 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย. 66) หรอืวงเงนิ
รวม 6,000 ล้านบาทนัน้ ต้องรอดวู่า ปตท.จะ
อนมัุตจิดัสรรงบดงักล่าวเข้ามาช่วยเหลือหรอืไม่

ทัง้น้ี เบือ้งต้นหากจะช่วยเหลือกลุม่เปราะบาง 
ตามแนวทางเดิมที่เคยช่วยเหลือส่วนลดค่าไฟ
เป็นแบบขัน้บนัได กกพ.ประมาณการว่า จะต้อง
ใช้เงนิในงวด ม.ค.-เม.ย. 65 ประมาณ 8,700 ล้าน
บาท ซึง่อาจต้องรองบประมาณจากรฐัอีก 1,700 
ล้านบาทเข้ามาเสรมิ โดยหากการช่วยเหลอืส่วน
นีม้คีวามชดัเจนภายใน ธ.ค.นี ้ก็จะปรบัลดค่าไฟ
ส่วนนีไ้ด้ทนัที
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GC แนะรฐักระตุน้ใช้เมด็พลาสตกิรีไซเคลิเพิม่
ช่วยชมุชน เสรมิรายได้ รกัษาส่ิงแวดล้อม

โรงงาน ENVICCO (เอ็นวิคโค)ในกลุ ่ม  
บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื GC คาดปี 2566 รายได้ผลติเม็ดพลาสตกิ
รีไซเคิลพุ ่งหลักพันล้าน ก�าลังการผลิตแตะ  
60-80% หาก อย.ให้ใบอนุญาตรองรับความ
ปลอดภัยใช้งานขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์อาหารและ
เครือ่งดืม่ ภายในไตรมาสแรกปี 2566 แนะรฐั
ออกนโยบายกระตุน้การใช้เมด็พลาสตกิรไีซเคลิ
เพิ่ม ช่วยขยายเครือข่ายชุมชนคัดแยกขยะ 
ท่ัวประเทศ เสรมิรายได้ รกัษาส่ิงแวดล้อม 

“ปีหน้าโรงงานเมด็พลาสตกิรไีซเคลิ จะด�าเนนิงาน 
ครบวงจรมากขึน้ พร้อมให้ชาวบ้านเข้ามามส่ีวน
ร่วมสร้างวินัยของการคัดแยกขยะ ถือเป็นหนึ่ง
ในเครือข่ายจัดหาพลาสติกใช้แล้วป้อนให้กับ 
โรงงานฯ ช่วยเหลือเรื่องของสิ่งแวดล้อมและยัง
เป็นการสร้างเศรษฐกจิระดบัชมุชน ซึง่โรงงานนี้
ถอืเป็นหนึง่ในแผนกลยทุธ์ระยะยาวด้านเศรษฐกจิ
หมุนเวียน จะท�าให้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ครบสมบรูณ์ เกิดการสร้างงานในชุมชน ตอบโจทย์
โมเดล BCG ของประเทศ” 

ด้าน นายณัฐนนัท์ ศริิรกัษ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัท เอ็นวิคโค จ�ากัด ยอมรับว่า พลาสติก
รไีซเคลิจะมีต้นทนุสงูกว่าพลาสตกิทัว่ไป 20-30%  
แต่ลกูค้าน่าจะบรหิารจดัการต้นทนุโดยการจดัสรร

คงกระพัน อนิทรแจ้ง ณฐันันท์ ศริริกัษ์

อยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จ.ระยอง หลงั
จากโรงงานได้เปิดเดนิเครือ่งเชิงพาณชิย์ เม่ือวันที่  
16 ต.ค. 2565 

โดยโรงงานมีก�าลังการผลิตเม็ดพลาสติก
รีไซเคิลสูงถึง 45,000 ตันต่อปี แบ่งเป็นเม็ด
พลาสตกิ ชนดิ rPET จ�านวน 30,000 ตนัต่อปี และ 
เมด็พลาสตกิ ชนิด rHDPE จ�านวน 15,000 ตนั
ต่อปี โดยใช้วัตถดุบิท้ังหมด 100% เป็นพลาสติก
ใช้แล้วในประเทศ ผ่านเทคโนโลยีการผลิตที ่
ล�า้สมยั เพือ่คนืคณุค่าให้กบัพลาสตกิใช้แล้วให้กลาย 
เป็นผลติภณัฑ์ใหม่ทีมี่มลูค่าอกีครัง้ โดยมคีณุสมบตัิ
เทยีบเท่าพลาสติกใหม่

นายคงกระพัน อินทรแจ ้ง ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั  
พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผย
ว่า ขณะนีบ้รษิทั ENVICCO อยู่ระหว่างรอการ
อนมัุตใิบอนญุาตจากองค์การอาหารและยา (อย.) 
ส�าหรบัรองรบัมาตรฐานความปลอดภยัการใช้เม็ด
พลาสตกิรไีซเคลิชนดิ rPET และ rHDPE เพือ่
ขึน้รูปบรรจภุณัฑ์อาหารและเครือ่งดืม่ โดยคาดว่า 
จะได้รับการอนุมัติช่วงไตรมาส 1 ของปี 2566 
ซึง่จะช่วยให้บรษิทัฯ สามารถใช้ก�าลังการผลิตได้
เพิม่ขึน้เป็น 60-80% จากปัจจบุนัทีใ่ช้ก�าลังการ
ผลติได้ 40% และส่งผลให้เกดิความคุม้ค่าในการ
ลงทนุเพิม่ขึน้ 

งบประมาณและงบด้านกิจการเพ่ือสงัคม (CSR) 
มาร่วมในการผลิต เพราะหากเทียบกับการที ่
ผูป้ระกอบการโดนตัง้ก�าแพงภาษจีากยโุรปทีก่�าหนด
ให้ผูส่้งออกสนิค้าไปยโุรปต้องใช้พลาสตกิรไีซเคลิ
เป็นส่วนผสมเพือ่ลดภาวะโลกร้อน ซึง่จะมอีตัรา
เสยีภาษีประมาณ 800 ยูโรต่อตนั ทีจ่ะบงัคบัใช้ 
ปี 2566 ดงันัน้การใช้พลาสตกิรีไซเคลิจะคุม้ค่ากว่า
การถกูเรยีกเกบ็ภาษี 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เจรจาหาลกูค้ารองรับ
การใช้พลาสติกรีไซเคิลเพิ่มขึ้นกว่า 10 ราย
แล้ว เพื่อรองรับก�าลังการผลิตพลาสติกรีไซเคิล
ที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2566 หลังจากได้รับมาตรฐาน 
ความปลอดภยัจาก อย.

“ปัจจุบันโรงงานน้ีมีการผลิตเพ่ือส่งออกเป็น
ส่วนใหญ่ประมาณ 70% และจ�าหน่ายให้กับ 
ผูป้ระกอบการในประเทศประมาณ 30% มีรายได้ 
หลกัร้อยล้านบาท คาดว่าเม่ือได้ อย.แล้ว ปีหน้า
จะส่งผลให้รายได้เติบโตขึ้นทะลุพันล้านบาท 
จากการเพิ่มก�าลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล  
ประกอบกับมาตรการของยุโรปทีเ่ตรยีมตัง้ก�าแพง

ภาษีให้ผู ้ส่งออกสินค้าจะต้องมีส่วนผสมของ
พลาสติกรีไซเคิลเป็นส่วนผสม เพื่อลดภาวะโลก
ร้อน”

อย่างไรกต็าม การส่งเสรมิใช้พลาสตกิรีไซเคลิ
ในประเทศไทยให้หลากหลายมากขึน้ ภาครฐัควร
ออกมาตรการทางด้านภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้
พลาสตกิรไีซเคลิเป็นส่วนผสมในบรรจภุณัฑ์เครือ่งดืม่ 
และอาหารโดยก�าหนดรูปแบบที่เหมาะสม และ
จงูใจการคดัแยกขยะรไีซเคลิให้มมีาตรฐาน รวมถงึ 
การให้ความรู ้แยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อสร้าง
รากฐานทีย่ัง่ยนืในประเทศ 

ทัง้น้ี ENVICCO ด�าเนนิการภายใต้ บรษิทั เอน็
วิคโค จ�ากัด (ENVICCO Limited) ซึง่เป็นการร่วมทนุ 
ระหว่าง GC และ ALPLA ผูน้�าระดบัโลกในธรุกจิ
บรรจภัุณฑ์พลาสตกิ และพลาสตกิรีไซเคลิ โดยท้ัง 
2 บรษิทั มีความตัง้ใจร่วมกันทีจ่ะรกัษาคณุค่าของ
พลาสติกไว้ให้มากที่สุด โดยการด�าเนินการของ 

บริษทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื GC เปิดให้เยีย่มชมโรงงาน ENVICCO ซ่ึง
เป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง
ระดบั Food Grade ทีผ่่านการรบัรองโดยองค์การ
อาหารและยาสหรัฐ (U.S. Food and Drug  
Administration : US FDA) แห่งแรกในประเทศไทย 
และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตั้ง

ENVICCO จะช่วยลดขยะพลาสตกิในประเทศไทย 
ได้ถึง 60,000 ตันต่อปี ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 
75,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบเท่า
การปลกูป่าประมาณ 78,000 ไร่ หรอื ปลกูต้นไม้
ใหญ่กว่า 8.32 ล้านต้น 

โดยโรงงานน้ีถือเป็นหนึง่ในแผนกลยทุธ์ระยะ
ยาวของบริษัทฯ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ท่ีจะ
ท�าให้ห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) ครบสมบรูณ์ 
และยังช่วยให้เกิดการสร้างงานในชมุชน ตอบโจทย์ 
BCG Model(Bio-Circular-Green Economy 
Model) ของประเทศไทยอีกด้วย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการ
ประชมุคณะอนกุรรมการขับเคล่ือนโครงการ
พฒันาทรพัยากรน�า้ และคณะอนกุรรมการขบั
เคลือ่นแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรัพยากร
น�า้ว่า ทีป่ระชมุได้เหน็ชอบในหลกัการโครงการ
พฒันาทรพัยากรน�า้จ�านวน 5 โครงการ ก่อน
เสนอให้คณะกรรมการทรพัยากรน�า้แห่งชาติ 
(กนช.)

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมในวันน้ี 
ที่ ประชุมได ้มีการพิจารณาเห็นชอบใน 
หลักการโครงการพัฒนาทรัพยากรน�้า จ�านวน  
5 โครงการ ก่อนเสนอคณะกรรมการทรพัยากร
น�า้แห่งชาตพิจิารณา โดยเป็นโครงการทีอ่ยูใ่น
ความรับผดิชอบของกรมชลประทาน จ�านวน 
3 โครงการ ซึง่เป็นการด�าเนนิการตามแผนหลกั
การบรรเทาอุทกภัยลุ่มน�้าเจ้าพระยาตอนล่าง  
9 แผนงาน ทีค่ณะรัฐมนตรไีด้เคยมมีตเิหน็ชอบ 

ดนั 5 โครงการแก้ปัญหาท่วม-แล้ง เข้า กนช. 
หวงัเพิม่ศกัยภาพการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีเกษตรกรรม

ไว้แล้ว ได้แก่ โครงการปรับปรงุระบบชลประทาน
เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัออกตอนล่าง มแีผนการด�าเนินงาน 
6 ปี (พ.ศ. 2567-2572) เม่ือแล้วเสร็จจะ
เพิ่มอัตราการระบายน�้าจากเดิม 210 เป็น  
400 ลกูบาศก์เมตรต่อวินาท ีสามารถป้องกนัและ
ลดปัญหาน�า้ท่วมได้ 276,000 ไร่ ผลประโยชน์
จากการบรรเทาอทุกภยัเฉลีย่ปีละ 5,085 ล้านบาท

นอกจากนั้น ยังสามารถเก็บกักน�้าในระบบ
ช่วงฤดูแล้ง 18 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพิ่ม
ผลประโยชน์ด้านน�้าอุปโภค-บริโภคเฉลี่ยปีละ 
227.7 ล้านบาท โครงการปรบัปรงุระบบชลประทาน
เจ้าพระยาฝั่งตะวันตก มีแผนการด�าเนินงาน  
4 ปี (พ.ศ. 2568-2571) เมือ่ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ 
จะสามารถเพิม่การระบายน�า้ในพืน้ทีต่อนบนผ่าน
โครงข่ายคลองในแนวเหนอื-ใต้ ได้อกี 150 ลบ.ม./
วินาที และสามารถเพิ่มศักยภาพในการเก็บกัก
น�า้และระบายน�า้ของแก้มลงิคลองมหาชยั คลอง
สนามชัย

อีกทั้งยังสามารถเก็บน�้าในคลองช่วงฤดูแล้ง
ได้อีก 13 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณปีละ 
4,055 ล้านบาท และ การขอขยายระยะเวลา
และขยายกรอบวงเงินโครงการคลองระบายน�้า
หลากบางบาล-บางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
จากเดิม 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) เป็น 8 ปี  
(พ.ศ. 2562-2569) เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับผล 
กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
Covid-19 และมคีวามจ�าเป็นต้องปรบัปรงุแก้ไขแบบ
ก่อสร้าง โดยเม่ือโครงการแล้วเสร็จจะสามารถ
ระบายน�า้สงูสุด 1,200 ลกูบาศก์เมตรต่อวนิาทช่ีวย

ปฏิบัติการด้านทรัพยากรน�้า ประจ�าปี 2567 
ภายใต้แผนแม่บทการบรหิารจัดการทรพัยากร
น�า้ 20 ปี โดยมผีลสัมฤทธิ ์คอืเพิม่ความจุกกัเกบ็ 
1,401 ล้านลกูบาศก์เมตร พืน้ทีร่บัประโยชน์ 
6.23 ล้านไร่ ประชาชนได้รบัประโยชน์ 5.64 ล้าน
ครวัเรอืน พ้ืนทีไ่ด้รับการป้องกัน 5.37 ล้านไร่ 
และมอบหมายให้เสนอต่อ กนช. พจิารณาตาม
ขั้นตอน รวมทั้งได้ติดตามความก้าวหน้าการ
ด�าเนนิการจัดท�าคูมื่อดแูลและบ�ารงุรกัษาแหล่ง
น�า้ขนาดเลก็ โดยมอบหมายให้เร่งด�าเนินการจดั
ท�าคูม่อืส่วนทีเ่หลอืให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ พร้อม
รบัทราบผลการตดิตามประเมินผลภายใต้แผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 20 ปี 
ระยะปี 61-65 และมอบหมายให้หน่วยงาน
เร่งรัดด�าเนินการตามภารกิจในกลยุทธ์ แผน
งานและโครงการทีย่งัไม่ได้ด�าเนนิการและมผีล
การด�าเนนิงานน้อยกว่าแผน โดยการวเิคราะห์ 
ก�าหนดค่าเป้าหมายและตวัชีว้ดัในแต่ละกลยทุธ์ 
แผนงาน ให้ครอบคลมุและสอดคล้องสามารถ
เชื่อมโยงไปสู ่การบรรลุเป้าหมายของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมาย 
การพฒันาทียั่ง่ยนื

ทั้งนี้ เห็นควรให้ส่วนราชการเป็นพี่เลี้ยง
ให้กับหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งยังขาดทักษะและ
ความเชีย่วชาญในการด�าเนนิงาน ให้สามารถท�างาน
ได้ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน รวมทั้งให้
หน่วยงานตดิตามประเมนิผลโครงการตามแผน
แม่บทฯ ที่ด�าเนินการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรบัปรงุแนวทางการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ 
โดยผลการตดิตามฯ ซึง่ทีป่ระชมุได้รบัทราบในวนันี้ 
จะมกีารน�าเสนอต่อ กนช. ต่อไป

บรรเทาอุทกภยัในพืน้ทีต่วัเมืองพระนครศรอียธุยา
และพ้ืนที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยาตอนล่าง รวมถึงเพิ่ม
ศักยภาพแหล่งน�้าส�าหรับการใช้ประโยชน์พื้นที่
ด้านเกษตรกรรมในเขตพืน้ทีโ่ครงการและข้างเคยีง 

พล.อ.ประวิตร กล่าวภายหลังเป็นประธาน
การประชมุคณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นโครงการ
พัฒนาทรัพยากรน�้า และคณะอนุกรรมการ 
ขับเคล่ือนแผนแม่บทการบริหารจดัการทรพัยากร
น�้าว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการโครงการ
พฒันาทรพัยากรน�า้จ�านวน 5 โครงการ ก่อนเสนอ
ให้คณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (กนช.) 

คพ.ติวเข้มการดแูลระบบบ�าบดัน�า้เสยี
ปฏบัิตติามกฎหมาย ลดความสกปรก

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากปัญหาคณุภาพ
น�า้เสือ่มโทรมในคลองแสนแสบและคลองสาขา 
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ซ่ึงรัฐบาลได้ให้ความ
ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาน�้าเสียอย่างยั่งยืน 
และเหน็ชอบกบัแผนหลกัการพฒันาฟ้ืนฟสูภาพ
แวดล้อมคลองแสนแสบ ระยะเวลา 11 ปี (พ.ศ.
2564-2574) โดยมาตรการที่ส�าคัญประการ
หนึง่ คอื การก�ากบัให้แหล่งก�าเนดิมลพษิทีจ่ะ
ต้องถูกควบคุมการปล่อยน�้าเสียลงสู่แหล่งน�้า
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมปฏิบัติตาม
กฎหมาย เพือ่ทีจ่ะสามารถลดความสกปรกทีจ่ะ 
ระบายจากแหล่งก�าเนดิมลพษิลงสูแ่หล่งน�า้ 

ซึ่งที่ผ่านมา คพ.ได้ตรวจสอบน�้าทิ้งจาก
แหล่งก�าเนิดมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แล้ว กว่า 1,300 แห่ง พบว่า มแีหล่งก�าเนดิมลพษิ
ที่ค่าน�้าทิ้งไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กฎหมายก�าหนดไว้สงูถงึร้อยละ 57.44 ส่วนใหญ่ 
พบปัญหาระบบบ�าบัดน�้าเสียขาดการดูแล
และบ�ารุงรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และยังขาดความเข้าใจในการด�าเนินการ
เก่ียวกบัระบบบ�าบดัน�า้เสยีให้ถกูต้องครบถ้วน 
ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคณุภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาต ิพ.ศ. 2535

นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า คพ.ได้บังคับใช้
กฎหมายกับแหล่งก�าเนดิมลพษิทีน่�า้ทิง้มค่ีาเกนิ

มาตรฐาน โดยมีหนงัสอืค�าสัง่ให้ปรบัปรงุแก้ไข 
ซ่อมแซมระบบบ�าบดัน�า้เสียภายในระยะเวลา
ที่ก�าหนด ในกรณีฝ่าฝืนจะด�าเนินมาตรการ
ปรับทางปกครองเป็นรายวัน และเพื่อให้การ
ด�าเนินงานแก้ไขปัญหาน�้าเสียให้เกิดผลเป็นรูป
ธรรมและยัง่ยนื จ�าเป็นอย่างยิง่ต้องอาศยัการ 
บรูณาการสร้างความร่วมมอืจากทกุภาคส่วนให้
มีการจัดการน�้าเสียเป็นไปตามมาตรฐานก่อน
ระบายออกสูส่ิง่แวดล้อม เพือ่ให้น�า้ในแหล่งน�า้
มคีณุภาพดขีึน้เป็นไปตามมาตรฐานและเหมาะสม
กบัประเภทของการใช้ประโยชน์ 

คพ.ได้เลง็เห็นถงึความส�าคญัในการอบรม
พฒันาขีดความสามารถผูด้แูลระบบบ�าบดัน�า้เสยี
ของแหล่งก�าเนิดมลพิษ เพื่อเป็นการส่งเสริม 
แหล่งก�าเนิดมลพิษ ให้สามารถปฏิบัติตาม

กฎหมายได้อย่างถกูต้อง ควบคูก่บัการบงัคบัการ
ทางกฎหมาย จึงจัดอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่
แหล่งก�าเนดิมลพษิทีม่ผีลคณุภาพน�า้ท้ิงไม่เป็น
ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีผู้ดูแลระบบบ�าบัด
น�า้เสยีของแหล่งก�าเนดิมลพิษประเภทโรงแรม 
อาคารชดุ โรงพยาบาล ห้างสรรพสนิค้า และ
อาคารส�านกังาน ซึง่จะเป็นอกีแนวทางหนึง่ที่
มีความส�าคัญในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้
แหล่งก�าเนดิมลพษิและผูด้แูลระบบบ�าบดัน�า้เสีย 
มคีวามเข้าใจในขัน้ตอนการปฏบิตัติามกฎหมาย
สิง่แวดล้อม และสามารถดแูลปรบัปรงุระบบ
บ�าบดัน�า้เสยีให้ได้

ป่ินสักก์ สรุสัวดี 

ประวติร วงษ์สวุรรณ

ประวติร วงษ์สวุรรณ

 นอกจากน้ี ยังมีโครงการในความรับผิดชอบของ
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โครงการภายใต้แนวคดิใน
การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้าของ 
กทม. ในพืน้ท่ีฝ่ังตะวันออกของแม่น�า้เจ้าพระยา แผน
งานกลุม่ที ่1 ระยะที ่1 (เร่งด่วน) โดยเป็นการด�าเนิน
การปรับปรงุระบบสบูน�า้ ระบบไฟฟ้า และระบบเก็บ
ขยะ สถานสีบูน�า้พระโขนง และการก่อสร้างเขือ่น
คอนกรตีเสรมิเหลก็บรเิวณคลองประเวศบรุรีมย์และ
คลองสาขาต่างๆ เพือ่เสริมประสทิธภิาพการระบาย
น�า้ในพืน้ที ่และโครงการก่อสร้างปรบัปรงุขยาย กปภ. 
สาขาพงังา-ภเูกต็ โดยการประปาส่วนภมิูภาค เพือ่
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้ดบิและก�าลงัการผลติ
น�า้ประปาและระบบท่อจ่ายน�า้ไม่เพียงพอ ซ่ึงจะช่วย
ให้ กปภ. สาขาภูเกต็ สามารถให้บริการน�า้ประปาได้
เต็มประสิทธิภาพ รองรับผู้ใช้น�้าท่ีเพ่ิมขึ้นประมาณ 
35,000 รายในอนาคต และรองรับการจดังาน Expo 
2028 ทีจ่ะจดัข้ึนทีจ่งัหวัดภเูกต็ในปี 2571 

ด้าน ดร.สุรสห์ี กติติมณฑล เลขาธิการ สทนช. 
กล่าวเพิม่เติมว่า ทีป่ระชมุได้มมีตเิหน็ชอบร่างแผน

สรุสห์ี กติตมิณฑล
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รุง่โรจน์ รงัสโิยภาส

และหุน่ยนต์อจัฉริยะ ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดอาเซยีนและโลกในอนาคต มัน่ใจเป็นธรุกจิ
ศักยภาพสูง สร้างความเติบโตและแข็งแกร่งให้ 
เอสซจี ีพร้อมเดนิหน้าขยายโครงการลงทุนทัว่โลก 
ด้วยงบลงทนุ 100,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี

ด้านพลังงานสะอาดครบวงจร (Energy 
Transition Solutions) ทุกคนเข้าถึงพลังงาน
สะอาดได้สะดวก คุ้มค่า รักษ์โลกด้วยโซลูชัน
พลงังานสะอาดครบวงจร

พลงังานแสงอาทติย์ (Solar Energy) ส�าหรบั
กลุ่มที่อยู่อาศัย SCG Solar Roof Solutions 
ส�าหรบัโรงงาน และนคิมอตุสาหกรรม กลุม่อาคาร
ขนาดใหญ่ กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มโรงแรม และห้าง
สรรพสนิค้า ด้วยโซลูชันพลังงานสะอาดครบวงจร 
ในรปูแบบ Smart Grid Smart Platform เครอืข่าย
อจัฉรยิะจดัการซือ้-ขายพลังงานสะอาดได้สะดวก 
และคุม้ค่า ปัจจบุนัมีก�าลงัการผลติกว่า 195 เมกะวัตต์ 
พร้อมตัง้เป้า 3,000 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปี

นวัตกรรมแบตเตอรี่กักเก็บความร้อนจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง (Heat 
Battery) พฒันานวัตกรรม Heat Battery หรอื 
Thermal Energy Storage ประสิทธิภาพสูง 
สามารถเปลีย่นพลังงานไฟฟ้าทีไ่ด้จาก solar เป็น
พลงังานความร้อน กกัเกบ็ความร้อนไว้ใช้ในช่วงที่
ไม่มแีสงแดด เพ่ือให้โรงงานมีพลังงานไว้ใช้ ป้องกนั
ปัญหาพลงังานขาดแคลน 

มุ ่ งพัฒนาพลังงานชีวมวลคุณภาพสู ง  
(Biomass และ Biocoal) จากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร และเชือ้เพลิงจากขยะ (Refused  
Derived Fuel : RDF) เพือ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิทดแทน
ในโรงงานซีเมนต์ มุ่งสู่ Net Zero นอกจากนี้ 
ยังพัฒนาเม็ดพลังงานชีวมวลอัดเม็ด (Wood  
Pellet) เพื่อสร้างโอกาสให้ไทยเป็นผู้ส่งออกเช้ือ
เพลงิสะอาดภายในปี 2027

เอสซีจ ีขยายธรุกจิตอบโจทย์ความต้องการใหม่ 
พลงังานสะอาด/สขุภาพ/การแพทย์/นวตักรรมกรนี/ดจิทิลัโลจสิตกิส์

รถเขน็จ่ายยาอจัฉรยิะ ถงัทิง้เขม็ฉดียา รถเขน็ผู้
ป่วย แคปซลูขนส่งผูป่้วยทางอากาศ และหน้ากาก
อนามยัภายใต้แบรนด์ VAROGARD

ดจิทิลัโลจสิตกิส์ครบวงจร (Digital logistics) 
บรกิารขนส่งและซัพพลายเชนครบวงจรรายใหญ่
ทีส่ดุในอาเซียน โดย SCGJWD ให้บริการทกุกลุ่ม
อตุสาหกรรม ขนส่งหลากหลายทัง้ทางบก เรอื ราง 
อากาศ รองรบัสนิค้าทีต้่องดแูลเป็นพเิศษ

อาท ิ วัคซนี ยา งานศลิปะมลูค่าสงู รถยนต์ 
อาหารแช่แข็ง สินค้าอันตราย พร้อมเครือข่าย
ครอบคลมุทัว่อาเซยีนและจนี

นวตักรรมกรนี (Green Solutions) ลดใช้
ทรพัยากร ส่งเสรมิให้ผูบ้รโิภคหันมาใช้ผลติภณัฑ์
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมี
ผลติภณัฑ์ ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice 
จ�านวน 232 รายการ ตัง้เป้าเพ่่ิมสดัส่วนยอดขาย
จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 67 ภายในปี 2573

เทคโนโลยีก่อสร้างครบวงจรเป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อม CPAC Green Solution ยกระดบัวงการ
ก่อสร้าง สร้างเสรจ็ไว ลดวัสดเุหลอืทิง้ ประหยดั
ต้นทนุแรงงาน อาท ิ CPAC Drone Solution, 

ดจิทิลัเทคโนโลยี เพือ่ความเป็นอยูใ่ห้ง่ายและ
สบายยิง่ขึน้ เช่น COTTO X ONE ก๊อกน�า้อจัฉรยิะ
พูดได้ มีระบบส่ังการเปิด-ปิดด้วยเสียง “Voice 
Interface” ประหยัดน�า้ และลดการสัมผสัทีเ่ส่ียง
ต่อเช้ือ และ BCI (brain-computer interface) 
ส�าหรับผู้ป่วยอัมพาต ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดูแล
สภาพการอยูอ่าศยั และอปุกรณ์ต่างๆ ได้ด้วยตวัเอง 
 โดยสามารถตดิต่อสือ่สารกบัคนรอบข้างได้สะดวก
ขึน้

หุ่นยนต์อัจฉริยะ (Artificial Intelligence 
Solutions) ลดต้นทนุ เวลา แก้ปัญหาขาดแคลน
แรงงาน เพ่ิมประสทิธภิาพการท�างานด้วยการใช้
ดจิทิลัเทคโนโลยใีนกระบวนการผลติ

Smart Farming ครบวงจร ทีเ่ตบิโตในช่วงที่
ผ่านมา 20% โดยสยามคโูบต้า ส่งเสริมเกษตรกร 
เพ่ิมผลผลิต เพาะปลูกแม่นย�า ประหยัดต้นทุน 
ด้วยเทคโนโลยี IoT อาทิ รถปลูกผักอัตโนมัติ 
แทรกเตอร์ไร้คนขบั ทัง้น้ี ยงัมแีทรกเตอร์ไฟฟ้าท่ีใช้
พลงังานสะอาด ชาร์จไฟได้รวดเรว็ ลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เครื่ องจักรกล-ออโตเมชั่น ให ้บริการ
ออกแบบ ผลิตเคร่ืองจกัรกลให้โรงงานต่างๆ ทีม่ี 
ความต้องการทีห่ลากหลายให้ใช้เทคโนโลย ีArtificial 
Intelligence (AI) และ Machine Learning 
ตัง้แต่กระบวนการผลติ ประกอบ บรรจ ุ ล�าเลยีง
และระบบคลงัสนิค้า อาท ิ เครือ่งจกัรกลช่วยไลน์
ประกอบรถยนต์ หุ่นยนต์ช่วยจดัเรยีงสินค้า และ
เครือ่งคดัแยกกุ้ง 

“เชื่อมั่นว่า ทุกโซลูชันที่เอสซีจีพัฒนาขึ้น  
จะช่วยให้ผูค้นได้ใช้ชวีติอย่างประหยัด ปลอดภยั 
สะดวก และยงัส่งต่อทรพัยากรให้คนรุ่นถดัไปตาม
แนวทาง ESG 4 Plus อกีทัง้ ยงัคงมุง่มัน่วจิยัและ
พฒันานวตักรรมโซลชูนัใหม่ๆ อยูเ่สมอ พร้อมรับ
กับทุกสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว” นายรุง่โรจน์ กล่าวปิดท้าย

เนเธอร์แลนด์ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิต 
เมด็พลาสตกิรีไซเคลิ อีกทัง้ ลงนามข้อตกลงความร่วมมอื
กบั Braskem ผูน้�าด้านพลาสตกิชวีภาพระดบัโลก
จากประเทศบราซลิ เพือ่ศกึษาความเป็นไปได้ใน
การลงทุนในโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพในไทย 
เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกประเภทไบโอ-พอลิเอทิลีน 
(Bio-Based Polyethylene) หรอื Bio-PE

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อม เช่น บรรจภุณัฑ์อาหาร Fest by SCGP และ
นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ถาดกระดาษส�าหรับอาหาร
สดแช่เย็นที่น�าไปรีไซเคิลได้ ช่วยรักษาความสด 
สะอาด ปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งนวัตกรรม
บรรจภัุณฑ์ OptiBreath® ทีเ่กบ็และยดือายผุกั
ผลไม้ และลดปัญหาขยะอาหาร

สมาร์ทลฟิว่ิง (Smart Living Solutions) 
โซลูชันเพ่ือการใช้ชีวิตทีส่ะดวก สบาย สขุภาพดี 
ด้วยเทคโนโลยีอจัฉรยิะ

โซลูชันเพื่ออากาศสะอาดและประหยัด
พลังงาน ส�าหรบักลุ่มอาคาร (Smart Building) 
ได้แก่ SCG Bi-ion และSCG HVAC Air 
Scrubber ตดิตัง้แล้วทีศ่นูย์ประชมุแห่งชาตสิิรกิติิ์  
สถานทีจ่ดัการประชมุ APEC 2022 Thailand ห้าง
สรรพสินค้า อาท ิเทอร์มนิอล 21 เซ็นทรลั อยธุยา 
สถาบันวจิยัจฬุาภรณ์ ศิรริาช ราชวถิ ีราชพพิฒัน์ 
และสถาบันการศึกษา อาทิ วชิราวุธวิทยาลัย 
กลุ่มที่อยู่อาศัย บ้าน/คอนโดฯ (Smart Home  
Solution) ได้แก่ SCG Active Air Quality และ 
SCG Active AIRflow™ System โซลชูนัการถ่ายเท
อากาศและระบายความร้อน โดยควบคุมผ่าน
เทคโนโลยรีะบบ Trinity 

ระบบดูแลสุขภาพและความปลอดภัยด้วย  
DoCare เทคโนโลยทีีเ่ชือ่มต่อบ้านกบัโรงพยาบาล 
ส่งข้อมูล ตดิตามอาการ-ปรึกษาแพทย์แบบเรียลไทม์ 
(Real time) พร้อมระบบขอความช่วยเหลือ  
แจ้งเตอืนเมือ่เกดิเหตุผดิปกต ิเช่น หกล้ม

โซลูชันด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV Solution 
Platform) ได้แก่ อะเซทิลีนแบล็ค (Acelylene 
Black) ใช้เป็นส่วนประกอบในแบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออนแบบชาร์จไฟส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้าและเป็น
วัสดผุลติสายส่งไฟฟ้าแรงสงู ผลติไฟฟ้าพลงังาน
ลมนอกชายฝั่ง โดย SCGC ร่วมทุนกับบริษัท 
Denka ประเทศญ่ีปุน่

 EV Fleet Solution ให้บริการครบวงจร ตัง้แต่
การจัดหายานยนต์ไฟฟ้า ประกันภัย ซ่อมบ�ารุง 
สถานชีาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รวมถงึ ให้บรกิารรปูแบบ 
การเช่า ขนส่งสินค้าและรับ-ส่งพนักงาน ทั้งนี้  
เพือ่รองรบัการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

โดยปี 2022 ตั้งเป้าส่งมอบรถ EV จ�านวน  
492 คนั สามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 
6,400 ตนั และในปี 2023ตัง้เป้าลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเพ่ิมขึ้นเป็น 9,600 ตันต่อปีโซลูชัน
สขุภาพและการแพทย์ (Health and Medical 

เอสซีจี ขยายธุรกิจใหม่ เสิร ์ฟโซลูชัน 
หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ รบัมอื
โลกท่ีเปลีย่นแปลงรวดเรว็ด้วย “พลังงานสะอาด 
– สุขภาพและการแพทย์ – ดิจิทัลโลจิสติกส ์
– นวัตกรรมกรีน – สมาร์ทลิฟว่ิง – หุ่นยนต์
อัจฉริยะ” ให้ผู้บริโภคใช้ชีวิตอย่าง “ประหยัด 
ปลอดภัย สะดวก รักษ์โลก” มั่นใจเป็นธุรกิจ
ศักยภาพสูง ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดอาเซยีนและโลกในอนาคต ด้วยงบลงทนุ 
100,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี 

นายรุ่งโรจน์ รงัสโิยภาส กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
เอสซจี ีกล่าวว่า โลกเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เรา
เผชญิกบัเหตกุารณ์ทีค่าดไม่ถงึและต้องปรบัตัวให้
ทนั เช่น สวมหน้ากาก ปรบับ้านให้อยูส่บายเพือ่ 
Work from Home ใช้จ่ายออนไลน์ 

ภาคธุรกิจประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
ต ้นทุนพลังงานสูง จึงน�าดิจิทัลเทคโนโลยี 
พลงังานสะอาดมาใช้ลดต้นทนุ เพิม่ประสทิธภิาพ 
การท�างานให้มากขึน้ ขณะเดียวกนัต้องดแูลสังคม 
สิง่แวดล้อมให้ดีเพือ่ส่งต่อทรพัยากรให้คนรุน่ถดัไป 
เอสซีจจีงึมุง่พฒันานวตักรรมโซลชูนัแห่งอนาคตให้
ตรงกบัความต้องการใหม่ๆ ให้ผูบ้รโิภคได้ใช้ชวีติ
อย่างประหยดั ปลอดภัย สะดวก รกัษ์โลก ประกอบด้วย 
พลงังานสะอาดครบวงจร สขุภาพและการแพทย์ 
ดิจิทัลโลจิสติกส์ นวัตกรรมกรีน สมาร์ทลิฟวิ่ง 

ทส.จัดประชุมเครอืข่ายการคุม้ครองสิง่แวดล้อม
เปิดประตสููค่วามร่วมมือภาคประชาชน 
กระทรวงท รัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแวดล ้อม โดยกรมส ่ง เสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม จัดการประชุมเครือข่ายองค์กร
เอกชนด้านการคุ ้มครองส่ิงแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และภาคีความ
ร่วมมือ เพื่อสื่อสารนโยบายและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย รวมถึงแลกเปลี่ยนรับฟัง 
ความคดิเหน็ของภาคประชาสงัคม จดัท�าข้อเสนอ
ต่อการแก้ไขและรบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 

ส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทนในอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ และอยู่ระหว่างน�าร่องวิธีการปลูกข้าว
ทางเลือกแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่า รวมถึง
ก�าหนดเป้าหมายท่ีจะเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวทุกประเภท 
เป ็นร ้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ เพื่อเพิ่ม 
แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภายในปี ค.ศ. 2037 
อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 (2566-2570) ก็ได้ให้ความส�าคัญกับ
การแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยก�าหนดตัวช้ีวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยรวมลดลงไม ่น ้อยกว ่าร ้อยละ 20  

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะท ร ว งท รั พ ย า ก ร ธ ร รมช า ติ แ ล ะสิ่ ง
แวดล้อม เปิดเผยว่า เม่ือเดือนพฤศจิกายน 
ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมรัฐภาคี 
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว ่ าด ้ วยการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ สมยัที ่ 27 พร้อม
กับจัดส่งยุทธศาสตร์ระยะยาว โดยได้ต้ังเป้า
บรรลคุวามเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 
2050 บรรลกุารปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธเิป็น
ศนูย์ภายในปี ค.ศ. 2065 เพิม่เป้าหมายการลด
ก๊าซเรอืนกระจกเป็นร้อยละ 40 ภายในปี ค.ศ. 
2030 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการ
ผลติกระแสไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 
ค.ศ. 2050 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
ดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเชิงพาณิชย์ก่อน
ปี ค.ศ. 2040 

ส�ำนกังำน กกพ. จบัมอื ป.ป.ท. 
ร่วมสร้ำงธรรมำภิบำลกองทุนพฒันำไฟฟ้ำ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลงังาน (ส�านกังาน กกพ.) และส�านกังาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทจุรติในภาครฐั (ส�านกังาน ป.ป.ท.) ได้ร่วมกัน 
ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มือทางด้านวิชาการและการส่งเสริมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
โดยมเีป้าหมายในการยกระดับประสทิธภิาพ
การการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงาน กกพ.เพ่ือ
ให้มีความโปร่งใส ลดโอกาสหรอืความเส่ียง

ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) เพือ่ตอบสนองกบัยทุธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ และเป็นการสร้างการมส่ีวนร่วม
ในการพฒันาประเทศ เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
แก่ทกุภาคส่วน” นายเสมอใจ กล่าว

 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย ์ เลขาธิการ
ส�านกังาน กกพ. เปิดเผยว่า ส�านกังาน กกพ. วาง
เป้าหมายในการขับเคล่ือนงานก�ากับดูแลกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าไปสู ่เป้าหมายของการเปิดเผย 
โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล ภายใต้กระบวนการ
มีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้องในการน�าไปสู่การพัฒนาและการก�ากับ
ดแูลกจิการพลงังานให้เกิดความย่ังยนื

“ภายใต้ความร่วมมอืระหว่าง 2 หน่วยงาน
จะน�าไปสู่การบรูณาการความร่วมมือในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทจุรติ หรอืสามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในการขอรับ
บรกิารจากภาครฐั ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติ” นายคมกฤช กล่าว

 ทัง้นี ้สาระส�าคญัของบนัทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางด้านวิชาการและการส่งเสริม
การป้องกันและปราบปรามการทุจรติมเีป้าหมาย 
5 ด้านประกอบด้วย

(1) ส่งเสรมิการด�าเนินการร่วมกนัในการ
เพิม่ประสทิธิภาพและความโปร่งใส ลดโอกาส
หรอืความเสีย่งการทจุรติในการบรหิารกองทนุ
พัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ใน 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 รวมทัง้กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

(2) บรูณาการความร่วมมือในการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาการทจุรติ หรอืความเดอืดร้อน
ของประชาชนในการขอรบับรกิารจากภาครฐั 
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบรหิาร
ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

(3) ร ่วมผลักดันและส่งเสริมระบบ 
ธรรมาภบิาลในการตดิตาม ตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ในพื้นที่ประกาศ ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล

(4) เปลีย่นความร่วมมอืทางด้านวชิาการ 
การศกึษาวิจยั การบรกิารวชิาการเก่ียวกบัการ
เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติทัง้ภาครัฐและภาค
เอกชน

(5) ร่วมด�าเนนิการในรปูแบบอืน่ใดทีอ่าจ
เป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐและภาคเอกชน ตาม
ที่ส�านักงาน กกพ. และส�านักงาน ป.ป.ท.  
เหน็ชอบร่วมกัน

การทจุรติในการบริหารกองทนุพฒันาไฟฟ้า
ในพื้นที่ประกาศ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 
แนวทางปฏบิตัทิีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  
รวมทัง้กฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง

นายเสมอใจ ศขุสเุมฆ ประธานกรรมการ
ก�ากบักจิการพลงังาน กล่าวว่า นบัเป็นโอกาสดี 
ที่ทั้งสองหน่วยงานมีเจตจ�านงที่จะร่วมกัน 
ส่งเสรมิ สนบัสนนุ บรูณาการและประสาน 
การปฏิบัติราชการร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความโปร่งใสในการปฏบิตังิาน การด�าเนนิงาน
กองทุนพฒันาไฟฟ้าในพืน้ทีป่ระกาศ

 “กกพ.หวงัว่า ความร่วมมอืจะสามารถลด
ค วามเสีย่งการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ 
พฒันาศกัยภาพบคุลากร ยกระดบัการให้บรกิาร
ของหน่วยงาน รวมทัง้การส่งเสรมิให้พนกังาน

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย 
(Thailand Climate Action Conference หรอื 
T CAC เพื่อแสดงศักยภาพและความสามารถ
ข องคนไทย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ไ ม่ใช่เรือ่งไกลตวั ทกุคนได้รบัผลกระทบ ดงันัน้ ถือ
เ ป็นหน้าทีข่องทกุภาคส่วนในประเทศไทยต้ังแต่
ภาคประชาสงัคมลงไปจนถึงระดบัหมู่บ้าน ระดบั 
ครวัเรอืน และประชาชนทกุคน

น ายสมศักด์ิ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรม 
ส่งเสริมคณุภาพส่ิงแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสรมิ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ด�าเนินการจัดประชุม 
เครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุม้ครองสิง่แวดล้อม
แ ละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และภาค ี
ค วามร่วมมอื เพือ่สือ่สารนโยบายและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศของ
ประเทศไทย รวมถงึแลกเปลีย่นรบัฟังความคดิเหน็
ของภาคประชาสังคม จดัท�าข้อเสนอต่อการแก้ไข
และรบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ น�าไป
สูก่ารปฏบิตัทิีส่ามารถสร้างรปูธรรมทีส่อดคล้องกบั
บรบิทประเทศไทย ส่งเสริมชมุชนเพือ่การปรบัตวั
ให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเป็น
หนึง่ในปัจจยัส�าคญัทีจ่ะต้องด�าเนินการ เช่น การ
ปรับตัวให้เข้ากับน�า้ท่วม น�า้แล้ง การท�าการเกษตร
ทีจ่ากนีไ้ปจะให้เป็น Green Agriculture ภายใต้
คอนเซ็ปต์ Green Thailand การด�าเนนิการภาค
ธรุกจิทัง้เศรษฐกจิขนาดใหญ่ และเศรษฐกจิชมุชน
ให้มีความเข้มแข็ง จากส่ิงทีเ่รามีและต้องเป็นมติร
กบัสิง่แวดล้อม ซ่ึงภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม 
ภาควชิาการ และประชาชนต้องเข้ามามส่ีวนร่วม
ในการท�างานด้วยกนั 

Solutions) ตอบโจทย์เทรนด์ดแูลสขุภาพ และ
สงัคมผูส้งูอายุ

ข ยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดวัสดุอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ (Medical Supplies and Labware) กว่า 
15,000 รายการ โดย SCGP เข้าถอืหุ้น Deltalab 
ป ระเทศสเปน อาท ิ Deltaswab ทีเ่กบ็ตวัอย่าง 
สิง่ส่งตรวจจากร่างกาย และ Cryoinstant หลอด
น�า้ยาส�าหรบัเกบ็รกัษาตวัอย่างเชือ้ด้วยความเยน็  

เม็ดพลาสตกิเพ่ือการแพทย์ SCGC™ PP และ 
PVC ส�าหรบัผลติอปุกรณ์การแพทย์และเภสัชกรรม 
อาทิ กระบอกเข็มฉีดยา สายและถุงน�้าเกลือ  
ถุงเลือด รวมถึงโซลูชันเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย อาทิ  

CPAC BIM, CPAC 3D Printing และ CPAC 
Bridge Solution ตัง้เป้าเตบิโต 30% ในปี 2023

นวัตกรรมพลาสติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
SCGC GREEN POLYMER ทัง้ 4 โซลชูนั ได้แก่ 
ลดการใช้ทรพัยากร ออกแบบให้รีไซเคลิได้ น�ามา
หมนุเวยีนใช้ใหม่ และย่อยสลายได้ เช่น บรรจภุณัฑ์
ของใช้ในบ้าน/เครือ่งส�าอาง แผ่นฟิล์มเคลอืบบรรจุ
ภณัฑ์อาหาร (LDPE Coating film) EcoBioPlas 
นวัตกรรมเร่งการย่อยสลายของพอลิโพรพิลีน 
หรือ PP ช่วยกระตุ้นการย่อยสลายทางชีวภาพ  
แก้ปัญหาพลาสตกิทีห่ลดุรอดไปสูธ่รรมชาติ

SCGC ลงทนุใน KRAS Group ผูน้�าด้าน
การจัดการวัสดุเหลือใช้ครบวงจรจากประเทศ

วราวุธ ศลิปอาชา สมศกัดิ ์สรรพโกศลกลุ

เม่ือเทียบเคียงกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกปกติ 
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ พร้อมทัง้ก�าหนดแนวทางการผลกั
ดนัให้การขบัเคลือ่นแผนเป็นไปตามเป้าหมาย

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ตระหนกัถงึสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได ้ ให ้ 
ความส�าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เครอืข่ายภาคประชาชนในการปรบัตวัเพือ่รบัมอืการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ เร่งผลกัดนัร่างพระราช
บญัญตักิารเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ หรือ พ.ร.บ. 
Climate Change การพฒันากลไกทางการเงนิท่ีได้
ปรับกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่ง
แวดล้อม (พ.ศ. 2566-2570) 

โดยเปิดกรอบสนับสนุนการบริหารจัดการด้าน
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการ
จัดประชุมภาคีการขับเคล่ือนการปฏิบัติงาน

คมกฤช ตนัตระวาณชิย์ 

 ดจิทิลัโลจสิตกิส์ครบวงจร (Digital logistics) บรกิารขนส่ง
และซัพพลายเชนครบวงจรรายใหญ่ทีส่ดุในอาเซยีน

โซลชัูนด้านยานยนต์ไฟฟ้า
(EV Solution Platform)

โซลชัูนเพ่ืออากาศสะอาด
และประหยดัพลังงาน

 Smart Farming



ปีที่ 17 ฉบับที่ 395 วันที่ 1-15 มกราคม 256616 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ช ู 4 ปัจจยั
สู ่ความส�าเร็จท่ีต้องร่วมมือ เปิดการประชุม
เชงิปฏบิตักิารเสรมิสร้างความเข้าใจพีเ่ลีย้งเครอืข่าย
และบูรณาการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
แก่ ทสจ.ท่ัวประเทศ 

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็น
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริม
สร้างความเข้าใจพี่เลี้ยงเครือข่ายและบูรณาการ
ขบัเคลือ่นเมืองสิง่แวดล้อมยัง่ยืน โดย มนีายวฒัน์ 
ทาบึงกาฬ รกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการกองส่ง
เสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน กล่าวรายงาน

นายสมศกัดิ ์ เปิดเผยว่า การจดัประชมุครัง้นี้
มวีตัถปุระสงค์ เพือ่สร้างความเข้าใจแนวทางการ
ขับเคลื่อนการด�าเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
แนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ
ด้านสิง่แวดล้อมร่วมกนั แผนงานทีจ่ะด�าเนินงาน

ประเทศไทยก้าวเข้าสูค่วามเป็นกลางทางคาร์บอน
ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น
ศูนย์ในปี 2065 ได้ปรบัปรงุโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ เพื่อรองรับภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ โดยปรบัชือ่ กรมส่งเสรมิคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมเป็น “กรมการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ
อากาศและสิ่งแวดล้อม หรือ Department of 
Climate Change and Environment”

นายสมศักดิ ์ กล่าวเพิม่เตมิว่า การสร้างความ
ร่วมมือขับเคล่ือนงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมอืงในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัว่ประเทศ 
76 จังหวัด และขยายพื้นท่ีด�าเนินงาน “เมือง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสร้างความรู้ 
ความเข ้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและเมือง Carbon Neutrality การเสริม
พลงัการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานเมอืงสิง่แวดล้อม
ยัง่ยืนอย่างบูรณาการ 

พร้อมทัง้การฝกปฏบิติัการใช้งานระบบประเมนิ
เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยตนเอง (Self-
Assessment Report : SAR) และระบบเชือ่มโยงแก่
ผูป้ฏบิตังิาน เพือ่เป็นพีเ่ลีย้งให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ัวประเทศในการสร้างความเข้าใจกรอบ
แนวคดิ เกณฑ์ชีวั้ด การจดัเก็บข้อมูล การประเมินผล
และการพัฒนาต่อยอดเป็นฐานข้อมูลของเมือง 
(City Profile) ท่ีมีประสทิธภิาพในอนาคต และช่วยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถก�าหนดนโยบาย
และทิศทางการพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสมและ
ยัง่ยนื มีการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมุง่สู่
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยต่อไป

“ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นหน่ึงใน
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) ทีไ่ด้ถ่ายทอด
จากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติจริงในระดับชาติ 
ประเทศ จนถงึระดบัท้องถิน่ ผ่านยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนปฏบิตัริาชการของส่วนราชการต่างๆ ในปี 
2565 ท่ีผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม ได้ปรับกระบวนทัศน์ในการด�าเนิน
งาน ด้วยการมุง่เป้าหมาย และเตรยีมความพร้อม

ว ัฒน์ ทาบงึกาฬสมศกัดิ ์สรรพโกศลกลุ

“ทั้งนี้ ปัจจัยสู่ความส�าเร็จท่ีเราต้องร่วมมือกัน
ม ี4 ปัจจยั คอื ปัจจยัแรก การปรบัตวั ปรบัชวีติ ปรบั
วิถีการท�างานพร้อมรับนโยบายการเปลี่ยนแปลง 
มุ่งผลลัพธ์ มีความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถ
รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันท่วงที ปัจจัยที่
สอง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เข้าใจ เข้าถึง และ
สร้างสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่
ทุกภาคส่วน ท้ังชุมชน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพ่ือสร้างความเข้มแขง็
ระดับพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายมุ่งสู่การปรับตัวและ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน ตลอดจน
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อให้การด�าเนินกิจกรรมในพื้นที่มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ขึน้ ปัจจยัท่ีสาม การสือ่สารรปูแบบใหม่ทีม่ี
ความกระชบั ฉบัไว เข้าใจง่าย ตรงประเด็น และ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และปัจจัยท่ีส่ี การ
พัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ยืดหยุ่น รองรับ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จ�าเป็นต้องน�า
เทคโนโลยี นวัตกรรมการพัฒนาเมืองที่ทันสมัย
มาด�าเนินกิจกรรมสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของเมอืง รวมถงึการใช้ Platform ดิจทิลัที่
เหมาะสมในการอนรัุกษ์ พ้ืนทีสี่เขยีว บรหิารจดัการ
มลพิษ ท้ังด้านน�้า อากาศและขยะ รวมถึงการ
ส่งเสรมิการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ” อธบิดี
กรมส่งเสรมิคุณภาพส่ิงแวดล้อม กล่าว

สส.ตวิเข้ม ทสจ.สร้ำงควำมเข้ำใจพ่ีเล้ียงเครอืข่ำยฯ
ช ู4 ปจจยัสูค่วำมส�ำเร็จขบัเคลือ่นเมอืงสิง่แวดล้อม

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ถือเป็นภารกิจท่ีส�าคัญ ซึ่ง
ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จงัหวดั หรอื ทสจ. คอื กลไกส�าคญัในการขับเคลือ่น
การด�าเนนิงานในระดบัพืน้ท่ี ท�าหน้าท่ีเป็นท่ีปรกึษา
ทางด้านเทคนิควิชาการ ส่งเสริมสนับสนุน และ
ผลกัดันให้ท้องถิน่เกดิการขบัเคลือ่นกจิกรรมต่างๆ 
รวมทั้งติดตามประเมินผลการบริหารจัดการส่ิง
แวดล้อมเมอืงยัง่ยนืในท้องถิน่ ทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ี 
ในระดบัจงัหวัด

โดย มนวิภา จภูบิาล
 กรรมการบริษทั วอีาร์ทวนิส์ จ�ากดั

ว ราวุธ ศลิปอาชา

 ยังคงเดินหน้าท�างานกันต่อแบบ
ไม่มวีนัหยดุกบั กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังที่
ออกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบ
นิเวศ บรเิวณปากร่องแม่น�า้ท่าจีน จ.สมทุรสาคร 
โดยการท�างานเป ็นแบบการกระจายไปสู ่
แต่ละส�านักงานโดยคร้ังงน้ีส�านักงานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังที ่ 8 ส่วนอนุรกัษ์ทรพัยากรทาง
ทะเล โดยศนูย์อนุรกัษ์ทรัพยากรทางทะเล จงัหวดั
สมุทรสาคร น�าเรอืทรัพยากรฯ 04 ออกปฏบัิติงาน
จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ ปากร่อง
แม่น�า้ท่าจีน จังหวดัสมทุรสาคร และมกีารคัดแยก
ตามหลัก ICC ได้ท้ังส้ิน จ�านวน 1,150 กิโลกรมั 
และด�าเนนิคดัแยกขยะ ตามหลกัการอย่างถกูวธิี 
เพื่อน�าขยะที่ได้ไปก�าจัดตามหลักวิชาการ อย่าง
ถกูต้องต่อไป ส�าหรับขยะทีพ่บมาก ได้แก่ 1.ขยะ
อินทรีย์ 2.กล่องโฟม 3.ขวดน�า้ดืม่ (พลาสติก) 4.ถงุ
พลาสติกอ่ืนๆ 5.กระปองเครือ่งด่ืม

 วราวธุ ชวนนักกฎหมาย ร่วมขบั
เคล่ือนประเทศไทย แก้ไขปัญหาการเปลีย่นแปลง

เพราะการขับเคล่ือนประเทศไทยต่อจากนี้ไปใน
อนาคตให้เกดิความยัง่ยนื จ�าเป็นต้องมคีวามพร้อม
ในเรือ่งกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในมติต่ิางๆ ซึง่กฎหมาย
จะเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศและฝุ่นละอองขนาดเลก็ PM 2.5 
และทีส่�าคญักฎหมายยงัมผีลกระทบกับประชาชน 
ดังนั้น การสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ จะเป็น
ประโยชน์กับรัฐบาลที่จะเดินหน้าตามนโยบาย 
BCG โมเดล หรอื Bio-Circular-Green Economy 
เศรษฐกจิชีวภาพ เศรษฐกจิหมุนเวยีน เศรษฐกจิ
สเีขียว และการแก้ไขปัญหาเร่ืองการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ และ PM 2.5 ในอนาคต

 ท�าความรูจ้กั สุสานหอย ทีก่�าลงั
เป็นไวรลักนัอยู ่ สสุานหอยแหลมโพธิ ์ แหล่งท่อง
เทีย่วทีรู่จ้กักันในนามของ “สสุานหอย 75 ล้านปี” 
แห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์
ธารา-หมูเ่กาะพพี ีบริเวณชายฝ่ังทะเลบ้านแหลม
โพธิ ์ต�าบลไสไทย อ�าเภอเมอืง จงัหวัดกระบี ่สถาน
ทีแ่ห่งนี้

 ถกูค้นพบเมือ่ปี พ.ศ. 2507 โดย
ภมุวาร โกมลารชนุ พบซากดกึด�าบรรพ์หอยน�า้จดื
เป็นช้ันหนาส่วนใหญ่เป็นหอยฝาเดียวจ�าพวกหอย
ขม (วงศ์ Viviparidae) หอยคัน (วงศ์ Thiaridae) 
และหอยมวนพลู (วงศ์ Turritellidae) เรียงตัว
อดักนัอย่างหนาแน่นคล้ายแผ่นซเีมนต์ผสมกรวด
แผ่ออกไปเป็นลานกว้างและยื่นออกไปตามแนว
ชายฝ่ังทะเลระยะทางกว่า 2 กโิลเมตร หอยทีพ่บ
บริเวณนีเ้ป็นหอยน�า้จดืทีย่งัคงพบในปัจจบุนั ซึง่
ในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งน�้าจืดขนาดใหญ่ 
ด้วยสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นไปท�าให้แอ่งน�า้กลาย
เป็นพืน้ทีแ่ห้งแล้งฉบัพลนั หอยต่างๆ ซึง่หนอีอก
ไปไม่ได้จึงตายอยู่รวมกันเป็นจ�านวนมาก แต่ใน

หารอืประธานหอการคาฝรัง่เศส-ไทย 
วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ต้อนรบั Patrice Pischedd ประธานหอการค้าฝรัง่เศส-ไทย และคณะ เพือ่หารอืแนวทาง
ความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจที่ย่ังยืนร่วมกันในอนาคต ณ ห้องรับรอง ช้ัน 20 กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

โดยในการหารอื รมว.ทส. ได้กล่าวเน้นย�า้ว่า การสนบัสนนุด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี 
ด้านการเงนิ และการเสริมสร้างขดีความสามารถ จะท�าให้ประเทศไทยบรรลเุป้าหมายอนัท้าทาย
ท่ีก�าหนดไว้ในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ท้ังนี ้ภาคเอกชนถือว่าเป็นส่วนส�าคญัทีจ่ะท�าให้
เกดิการเปลีย่นผ่านไปสูก่ารท�าธรุกจิทีย่ัง่ยนื ทีค่�านงึถึงด้านสิง่แวดล้อม ธรรมาภบิาล และสังคม 
(EGS) โดยถอืว่าเป็นการสร้างข้อได้เปรียบทางธรุกิจมากกว่าเป็นภาระทางธรุกิจ 

 สุสานหอยแหลมโพธิ์ ได้รับการ
ประกาศให้เป็นแหล่งซากดึกด�าบรรพ์ทีข่ึน้ทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองซากดึกด�าบรรพ์
พ.ศ. 2551 เมือ่วนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จ�านวน 
3 ประกาศ ปัจจบุนัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่�าคญั
แห่งหนึง่ในจงัหวดักระบี ่อย่างไรกต็าม บรเิวณที่
เป็นลานหนิทีย่ืน่ออกไปในทะเลโดนกระแสน�า้กดัเซาะ
เป็นเวลานาน ท�าให้ร่องรอยซากหอยโดนลบจน
แทบไม่เห็นรูปร่าง แนะน�าให้เดินไปบริเวณที่ไม่
โดนน�้ากัดเซาะ ตามโขดหินใกล้ๆ แนวชายฝั่ง 
จะเห็นได้ชัดเจน

สภาพภูมิอากาศ และ PM 2.5 วราวุธ ศลิปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม กล่าวปาฐกถาพิเศษในหลกัสตูร
การบริหารเชิงนิติศาสตร์ ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 
2 หัวข้อ “การพัฒนากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและฝุน่ละอองขนาดเล็ก
PM 2.5” โดยมี ดร.วิเชยีร ชบุไธสง นายกสภา
ทนายความในพระบรมราชปูถัมภ์ สมพงษ์ จูต่นั
ซ่วน ผู้อ�านวยการวิทยาลัยทนายความ ตลอด
จนปรญีาพร สุวรรณเกษ รองอธบิดกีรมควบคมุ
มลพิษ และผู้เข้ารับการฝกอบรมฯ ร่วมให้การ
ต้อนรบัและรบัฟังปาฐกถา ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 
สภาทนายความในพระบรมราชปูถัมภ์ กรงุเทพฯ

 โอกาสน้ี รมว.ทส. เน้นย�า้ การมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นหัวใจส�าคัญในการ
แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และฝุน่ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมทัง้กล่าว
ขอบคุณสภาทนายความที่เล็งเห็นความส�าคัญ 

ปัจจบุนัพืน้ทีดั่งกล่าว กลายเป็นพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล 
เนือ่งจากการเพิม่ระดบัของน�า้ทะเลหลงัจากการ
ละลายของน�า้แขง็ขัว้โลกเมือ่ส้ินสดุยคุน�า้แขง็ 

 จากการส�ารวจและศกึษาวจิยัซาก
เรณูและสปอร์ของพืชโบราณที่พบในสุสานหอย 
ท�าให้สามารถก�าหนดอายขุองสุสานหอยแหลมโพธิ์
ได้ว่าอยูใ่นช่วงเวลาประมาณ 40-20 ล้านปี แต่ช่ือ
เรยีกเดิม ซึง่มอีาย ุ75 ล้านปี ก็ยงัคงถกูเรยีกจน
ติดปากประชาชนในพืน้ทีม่าจนถงึปัจจบุนั 

Christmas & New Year’s Day เทศกาล
ที่ดีที่สุดแต่ก็สิ้นเปลืองที่สุด ช่วงเวลาแห่ง
การเฉลมิฉลอง แสงสแีละความสขุทีพ่่วงมา
กับของขวัญที่ได้เลือกสรรอย่างดีให้คนที่รัก
ถกูใจ แต่อาจเป็นส่ิงทีผู่ร้บัไม่ได้ใช้ หรอืใช้ครัง้
สองครัง้กเ็กบ็หรอืทิง้กลายเป็นขยะ ขนมผลไม้
ทีน่ยิมมอบให้กนัในเทศกาลนีก้อ็าจทานไม่ทนัเน่า
เสีย หมดอายุ แต่เทศกาลทั้งทีจะไม่มีอะไร
พิเศษกค็งเหงา และธรรมเนยีมการส่งความ
สุข แสดงถึงการระลึกถึงกันก็ยังเป็นส่ิงที่
ชุม่ช่ืนใจและสร้างรอยยิม้ 

 ไม่อยากสร้างขยะเพิ่มแต่ยังอยากส่ง
ความสขุตามประเพณเีหมอืนเดมิ ลองดวูธิทีี่
เหมาะกบัคณุ 

No gift policy ในประเทศไทย ใช้กนั
มาเกือบสิบปี เริ่มจากบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทีม่นีโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเป้าหมายแรก
ของนโยบายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนี้มาจาก
การรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปช่ัน หลายบริษัท
มีการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และติดต้ังป้ายให้
เห็นเด่นชัดไว้ในบริเวณผู้มาติดต่อ ของขวัญ
ทีม่อบให้กนัจงึเป็นการ์ดอวยพร ปฏิทนิ ไดอารี่ 
ซึ่งปัจจุบันไม่นิยมใช้กันแล้วเมื่อฟังก์ชั่นทุกอย่าง
มีอยู ่ในโทรศัพท์ อีกทั้งยังลดภาระองค์กร
และพนกังานในการจดัหากระเช้า หรอืจดัท�า

A Merry, CSR Christmas

ประชาชนบรจิาคของขวญัเป็นดวงไฟประดบั
ต้นไม้ใหญ่ Canadian Memorial Christmas 
Tree เพือ่จดุให้สว่างไสวส่องไปยงัผูด้้อยโอกาส
ให้ได้รบัประโยชน์จากเงนิบรจิาคน้ัน แทนการ
จดัหาของขวญัมอบให้กัน 

The light shines in the darkness, 
and the darkness did not overcome it. 
(John 1:5)

ปีก่อนโรคระบาด โควดิ-19 องค์กรการกศุล 
Oxfam ทีท่�าหน้าทีต่่อต้านความยากจนทัว่โลก 
เปิดตวัแคมเปญเทศกาลต่อต้านฟาสต์แฟชัน่ 
เนือ่งจากเทศกาล Christmas จะสร้างปัญหา
การซือ้เสือ้ผ้าเครือ่งประดบัทีใ่ส่ฉาบฉวยเฉพาะ
โอกาสให้รุนแรงขึ้น เมื่อคาดว่าประชาชนใน
สหราชอาณาจกัรจะใช้เงนิมากกว่า 3.5 พนัล้าน
ปอนด์ส�าหรบัเส้ือผ้าใหม่ในงานปาร์ตี ้มเีสือ้ผ้า
แปดล้านชิน้ทีส่วมใส่เพยีงครัง้เดยีวก่อนทีจ่ะถกู
โยนทิง้ไป Oxfam ได้ร่วมกบันกัออกแบบและ

ของขวัญพรีเมี่ยมที่สิ้นเปลืองทรัพยากร ซึ่ง
วัตถุประสงค์ในการจัดท�านอกจากหนึ่งก็เพื่อ
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทั 

 หรือจะให้ CSR เป็นของขวญั
Tim Cain ได้ตัง้ค�าถามว่า เราควรจะท�า 

CSR อย่างไรในช่วง Christmas ซึง่เขาคดิว่า
ในช่วงนี้ บริษัทห้างร้านทั้งหลายจะวางแผน
ท�า CSR ให้ชุมชนและมีกิจกรรม CSR ที่
หลากหลาย ผูบ้ริโภคทีต้่องจดัหาของขวัญ หรอื
องค์กรทีมี่ผลก�าไรดแีละต้องการจบัจ่ายใช้สอย 
กจ็ะเหน็กจิกรรม CSR ของบรษิทัเหล่านีแ้ละ
มกัยนิดสีนับสนุน Christmas จงึเป็นช่วงเวลา
พิเศษที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท
ผ่าน CSR และเป็นโอกาสดทีีจ่ะดงึลกูค้าเดมิ
จะกลบัมาหาบรษิทัอีกครัง้ Neilson Marketing 
ให้ข้อมลูจากการส�ารวจว่า 55% ของผูบ้รโิภค 
ยนิดทีีจ่ะจ่ายเพิม่ขึน้เพือ่ซือ้สนิค้าหรอืบรกิาร
ของบรษิทัทีท่�า CSR ทีม่ปีระโยชน์ต่อสงัคม
อย่างชดัเจน

Mark & Spencer (M&S) ธรุกจิค้าปลกี
ของอังกฤษเลือกท�า CSR ด้วยการลดผล
กระทบจากไมโครพลาสตกิต่อสิง่แวดล้อมผ่าน
ผลติภณัฑ์ Christmas ทกุอย่างของเขา ตัง้แต่ 
คกุกี ้การ์ด และปฏิทนิ ทีเ่ราเคยเหน็มกีากเพชร
แวววาวสวยงาม แต่ Christmas นี ้เลอืกทีจ่ะ
ให้สวยแบบไร้ glitter เช่นเดยีวกับ กจิกรรม 
Light up the season ของ Canadian 
Memorial Center for Peace ทีเ่ชญิชวนให้

นกัเคลือ่นไหวเพือ่สงัคม Stella McCartney 
สร้างร้านสนิค้ามือสองหรหูราเพือ่ส่งเสรมิให้
ซื้อสินค้ามือสองส�าหรับชุดปาร์ต้ีและของ
ขวัญ การท�างานร่วมกับคนดังรวมถึง Kate 
Moss และ Ellie Goulding ท�าให้สามารถหา
ร้านมาร่วมจ�าหน่ายสินค้าดงักล่าวได้ถงึ 610 
แห่ง รวมถงึร้านค้าออนไลน์

 Morrisons เสร์ิฟ wongy Christmas 
อาหารประมาณ 1.6 พนัล้านตนัต้องเสยีทิง้

ในแต่ละ ปีซึง่คดิเป็นประมาณหนึง่ในสามของ
อาหารที่ผลิตทั่วโลกโดยน�้าหนัก Christmas 
และปีใหม่ ตกเป็นจ�าเลยเช่นเคย เมื่อมีการ
ส�ารวจว่าก่อนวันสิน้ปีมอีาหารเสยีทิง้มากมาย 
เช่น ถัว่งอก 17 ล้านต้น ไก่งวง 2 ล้านตวั ชีส 
2 ล้านกโิลกรมัและพดุดิง้ครสิต์มาส 5 ล้านช้ิน 

Morrisons ซึง่เป็น Supermarkets chain 
ขนาดใหญ่ของประเทศองักฤษ ได้เปิดตวักล่อง 
Too Good to Waste มลูค่า 1 ปอนด์ ซึง่
มผีกัและผลไม้ตามฤดกูาล 1 กโิลกรมั ทีใ่กล้
หมดอายแุต่ยงัรบัประทานได้  โดยสนิค้าแต่ละ
ช้ินจะได้รับการตรวจสอบสภาพก่อนน�ามา
ขาย มีผลไม้อย่างน้อย 75 ชนดิ ผกั 80 ชนดิ 
และสลดั 50 ชนดิ หมนุเวยีนไปปรากฏในกล่อง 
และเนือ่งจากผลผลติมคีวามหลากหลาย ลกูค้า
จงึสนกุกบัการได้ลิม้ลองอาหารใหม่ๆ ทกุครัง้ 
ในราคาเหมอืนได้ฟรี

หากไม่ใช่ CSR ลองหาของขวญัทีต่อบโจทย์
เรื่องไม่สร้างขยะจากเทศกาลเพิ่มขึ้น เช่น 
ของขวญัทีใ่ช้วสัดทุนทานใช้ได้นาน อาหารที่
เกบ็ได้นาน ของขวัญทีร่ยีสู รไีซเคลิได้ การ์ด
ที่ท�าจากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมที่จัดร่วมกัน 
เช่น ท่องเทีย่ว รบัประทานอาหาร เกมส์ ดนตรี 
กฬีา มอบคอร์สเรยีน มอบของขวัญออนไลน์ 
เพลง การ์ด สตกิเกอร์ของขวญั จะให้ดกีเ็ชก็
ก่อนซือ้ว่าผูรั้บใช้ประโยชน์ได้จริง หรือ ไม่ให้
ของขวญักนัเลย

ค�าตอบส�าหรับการท�า CSR ไม่มคี�าตอบ
เดยีว อยู่ทีเ่ราคิดนอกกรอบแค่ไหน และเลอืก
ท�าสิง่เหมาะกบัเราทีส่ดุ

“Mark & Spencer (M&S) ธรุกจิคาปลกีขององักฤษเลือกทาํ CSR ดวย
การลดผลกระทบจากไมโครพลาสตกิตอสิง่แวดลอมผานผลติภณัฑ Christmas 
ทกุอยางของเขา ต้ังแต คกุกี ้การด และปฏทินิ ทีเ่ราเคยเห็นมกีากเพชรแวววาว
สวยงาม แต Christmas นี ้เลือกท่ีจะใหสวยแบบไร glitter เชนเดยีวกบั กิจกรรม 
Light up the season ของ Canadian Memorial Center for Peace ทีเ่ชญิชวน
ใหประชาชนบรจิาคของขวญัเปนดวงไฟประดบัตนไมใหญ Canadian Memorial 
Christmas Tree เพ่ือจุดใหสวางไสวสองไปยงัผูดอยโอกาสใหไดรับประโยชน
จากเงนิบรจิาคนัน้ แทนการจัดหาของขวัญมอบใหกัน”

ขอบคุณภาพจาก Alpha Productions
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“รมว.เกษตรฯ” ผลกัดนัพฒันาระบบโลจสิตกิส์ 
รถไฟ ไทย - ลาว - จนี เส้นทางโอกาสแห่งอนาคต 
เพิม่ศกัยภาพด่านตรวจให้เบด็เสร็จ ย่นระยะเวลา 
ขยายการส่งออกให้มปีระสิทธภิาพมาก

ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รัฐมนตรว่ีาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ MR. LIU JINXIN 
ประธานสถาบันวิจัยคุนหมิง China Kunming 
South Asia & Southeast Asia International 
Logistics Research Institute (SSILR)  
นายสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์ไทย และคณะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าพบเพื่อหารือ
ในประเด็นระบบการบริหารจดุตรวจปล่อย CIQ 
(Customs Immigration Quarantine) และ 
การขนส่งสนิค้าเกษตรจากไทยผ่านลาวไปยงัประเทศ
จนี ด้วยระบบขนส่งทางรถไฟ ซึง่จะเป็นประโยชน์
ในการด�าเนินงานด้านโลจิสติกส์ร่วมกัน โดยมี
นายอลงกรณ์ พลบตุร ทีป่รกึษารฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนา ชรีวินิจ 
เลขานกุารรฐัมนตรว่ีาการเกษตรและสหกรณ์ นาย
ประยูร อินสกลุ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และผูบ้รหิารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม 
ณ ห้องประชมุกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (115)

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ม ี
นโยบายในการพฒันาระบบโลจสิตกิส์ด้านการเกษตร 
โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ 
โลจิสติกส์ภาคการเกษตร ภายใต้วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางโลจสิตกิส์เกษตรของ
ภมูภิาคอาเซยีน” ซึง่ตลอดระเวลาเวลาทีผ่่านมา 
กระทรวงเกษตรฯ ให้ความส�าคญัในประเดน็การ
ค้าและการเปิดตลาดการค้าสินค้าเกษตรกับจีน
อย่างมาก เนือ่งจากเป็นตลาดน�าเข้าสนิค้าเกษตร
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ขณะเดยีวกันกเ็ป็นตลาดทีท่รง
อทิธพิลและมอี�านาจในการต่อรองสูง จงึเป็นท้ัง
โอกาสและความท้าทายของสินค้าเกษตรและ
อาหารของไทย ซึง่ระบบโลจิสตกิส์เป็นหัวใจส�าคญั
ของการขนส่งสนิค้าเกษตร 

จึงมอบหมายให้นายอลงกรณ์ พลบุตร  
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประสานการท�างานทกุระดบัเพือ่ขยาย
ความร่วมมือและเร่งผลักดันขยายมูลค่าและ
ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรฯ ไทยไปจีน 
ทัง้นี ้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้การ
สนับสนุนและยินดีในความร่วมมือกับจีนในการ
เดนิหน้าร่วมกนัผลกัดนัการน�าเข้า-ส่งออก สนิค้า
เกษตรต่อไปในอนาคต

ด้าน นายอลงกรณ์ พลบตุร ทีป่รกึษารฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า 
ส�าหรับการประชุมหารือกันในวันนี้ร่วมกับคณะ
ผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์จนี ได้มคีวามเหน็พ้องต้อง
กันในประเด็นส�าคัญ อาทิ 1) การเพิ่มจ�านวน
ขบวนรถไฟ และการท�าระบบการจองขบวนรถไฟ
จากจีน เพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าให้มาก
ขึ้น และต้องลดต้นทุนให้ถูกว่าการขนส่งทางรถ  
2) การพัฒนาระบบการบริหารจุดตรวจปล่อย 

“เฉลมิขัย” ผลกัดนัพฒันาระบบโลจสิตกิส์
รถไฟไทย-ลาว-จนี เพ่ิมประสิทธิภาพส่งออก

CIQ (Customs Immigration Quarantine) จนี-
ลาว โดยมคีวามเหน็ร่วมกนัว่าควรใช้โมเดลด่าน
ตรวจพืชทีป่ระสบความส�าเรจ็ เช่น ด่านตรวจพชื
ลาดกระบงั เพือ่ให้เป็นด่านตรวจทีเ่บด็เสรจ็เกดิ
ความรวดเรว็ 

3) บรษิทัจากประเทศจนีมคีวามสนใจต้องการ
น�าเข้าสินค้าเกษตรกว่า 1 แสนตนั โดยเฉพาะ 
ปลาแช่แข็ง ซึง่กระทรวงเกษตรฯ มีความพร้อม
ด้านการประมง จงึเป็นโอกาสส�าคญัทีจ่ะขยายการ
ส่งออกสินค้าประมงของไทยไปตลาดจีนซึ่งเป็น
ตลาดใหญ่ นอกจากนี ้เส้นทางรถไฟลาว -จีน ถอื
เป็นเส้นทางส�าคญัส�าหรับการค้าระหว่างประเทศ
ด้วยระบบโลจสิตกิส์ ในการขนส่งสนิค้าต่างๆ โดย
เฉพาะสนิค้าเกษตรจากไทยไปสูจ่นี และจะขยาย
ไปยงัเอเชยีกลาง ตะวนัออกกลาง และยุโรป ถอื
เป็นเส้นทางโอกาสแห่งอนาคต โดยจะบรูณาการ 
ท�างานเชิงรุกร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาค
เอกชนอย่างเตม็ก�าลงั

ทั้ งนี้  คณะผู ้ ให ้บริการโลจิสติกส ์จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นคณะแรกจาก
จีนที่เดินทางมาเยือนไทย ภายหลังจากเส้นทาง
รถไฟ ไทย ลาว จนี เปิดอย่างเป็นทางการ โดย

เปิด “ศูนย์กระจายสนิค้าเกษตรทางราง ศรสี�าราญ
ช่วยลดต้นทนุ/ประหยดัเวลา/เพ่ิมความปลอดภัย

ผลไม้ของแต่ละประเทศในภาคผนวก โดยไม่จ�ากดั 
เส้นทางในการขนส่งผลไม้ระหว่างกัน โดยได้ 
ลงนามร่วมกนัผ่านระบบวดิโีอคอนเฟอร์เรนซ์ เมือ่วนัที ่
13 กันยายน 2564 และก�าหนดจุดน�าเข้าและ
ส่งออกผลไม้ ระหว่างไทยและจีนที่เป็นปัจจุบัน  
มทีัง้สิน้ 16 ด่าน โดยมีด่านน�าเข้า-ส่งออกของจนี 
ประกอบด้วย 

1) โหย่วอีก้ว่าน 2) โม่ฮาน 3) ตงซงิ 4) ด่าน
รถไฟผิงเสียง 5) ด่านรถไฟโม่ฮาน (มีการขน
ผลไม้ลอ็ตแรก 3 ธ.ค. 65) 6) เหอโข่ว (เอกชน
จีนอยู่ระหว่างการเตรียมจัดซ้ือและจัดการด้าน 
โลจิสติกส์ในการขนส่งผลไม้ไทย) 7) ด่านรถไฟเหอโข่ว 
(ยังไม่สามารถรับผลไม้จากไทย) 8) หลงปัง 
(ยังไม่สามารถรับผลไม้จากไทย) 9) เทียนเป่า  
(ยังไม่สามารถรับผลไม้จากไทย) และ 10) สุย
โข่ว (ยังไม่สามารถรับผลไม้จากไทย) ส่วนด่าน 
น�าเข้า-ส่งออกของไทย ประกอบด้วย 1) เชยีงของ  
2) มุกดาหาร 3) นครพนม 4) บ้านผกักาด 5) 
บงึกาฬ และ 6) หนองคาย

ส่วนความคบืหน้าการขนส่งสนิค้าเกษตรจาก
ไทยผ่านลาวไปจีนด้วยระบบราง เมื่อวันที่ 30 
พฤศจกิายน 2565 ด่านรถไฟโม่ฮาน ได้ถกูบรรจุ
อยูใ่นรายชือ่สถานทีค่วบคมุตรวจสอบผลไม้น�าเข้า 
(List of Designated Supervision Sites for 
Imported Fruits) ของ GACC แล้ว โดยในวนัที่ 
3 ธนัวาคม 2565 (ครบรอบ 1 ปีการเปิดให้บรกิาร

รมช.ประภตัร เปิด “ศนูย์รวมและกระจาย
การขนส่งสินค้าเกษตรทางราง ศรีส�าราญ” 
จ.สพุรรณบรุ ีเพือ่เพิม่ช่องทางขนส่งสินค้าผ่าน
ระบบราง ช่วยลดต้นทนุ ประหยดัเวลา และ
เพิม่ความปลอดภยัในการขนส่งสนิค้าเกษตร

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง
เป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์รวมและกระจาย
การขนส่งสินค้าเกษตรทางราง ศรีส�าราญ” พร้อม
ด้วยผู้แทนจากบริษัท ไทยเรล โลจสิติกส์ จ�ากดั 
และการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ ท่ีหยดุรถ
ศรสี�าราญ อ.สองพีน้่อง จ.สพุรรณบรุ ีว่า การ
เปิดศูนย์ฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม 
ช่องทางการขนส่งสนิค้าผ่านระบบรางให้เกษตรกร
และผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตร ช่วยลด
ต้นทุนการขนส่ง ประหยัดระยะเวลา และ 
เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า และเป็น
ส่วนหน่ึงของแผนยทุธศาสตร์ชาตใินการพัฒนา
และยกระดบัการขนส่งทางราง

นายประภตัร กล่าวเพิม่เตมิว่า กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้ช่วยเหลือเกษตรกร
และผู ้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปที่
ประสบปัญหาในการจ�าหน่ายสนิค้าเกษตรทัง้
ในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
รวมถึงสภาวะน�้ามันมีการปรับราคาสูงขึ้น
จากสงครามรสัเซยี-ยเูครน ทีผ่่านมา และได้
เล็งเห็นว่าจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแหล่งผลิต
สนิค้าเกษตรทีต่ลาดมคีวามต้องการสงู ได้แก่ 
ข้าว อ้อยโรงงาน กุง้ก้ามกราม โคเนือ้ และ
แพะ เป็นต้น 

ทางจนีได้แสดงความพงึพอใจในการหารอืร่วมกนั
และพร้อมให้ความร่วมมือ โดยจะน�าผลการหารอื
ในคร้ังนีไ้ปรายงานต่อรฐับาลจนีต่อไป

ส�าหรับระบบการบริหารจดุตรวจปล่อย CIQ 
(Customs Immigration Quarantine) ปัจจบุนั
มีพิธีสารว่าด้วยข้อก�าหนดในการกักกันโรคและ
ตรวจสอบส�าหรับการส่งออกและน�าเข้าผลไม้
ผ่านประเทศที่สามระหว่างไทยและจีน โดยมี
สาระส�าคัญในการระบุจุดน�าเข้าและจุดส่งออก

เส้นทางรถไฟลาว-จนี) ได้มกีารขนส่งสินค้าผลไม้
ผ่านทางเส้นทางรถไฟดงักล่าว โดยมกีจิกรรมพธิี
ต้อนรบัขบวนรถไฟขนส่งผลไม้ขบวนแรกผ่านด่าน
รถไฟโม่ฮาน โดยเบือ้งต้นแจ้งว่ามกีล้วยจากลาว 
13 ตูแ้ละผลไม้ไทย จ�านวน 12 ตู ้(ล�าไย 8 ตูแ้ละ
ทเุรยีน 4 ตู้) รวมทัง้หมด 25 ตู้คอนเทนเนอร์ มี
น�า้หนกัรวม 543 ตนั แบ่งเป็นกล้วยลาว 351 ตนั 
ล�าไยไทย 154 ตนั และทุเรยีนไทย 38 ตนั

รมช.มนัญญา ประกาศจดุยนืเข้ม
ทุเรยีนไทยต้องเป็นทุเรยีนคณุภาพ

ทุเรียนจะเป็นสิ่งส�าคัญแล้ว ยังมีผลไม้อื่นๆ  
อกีมาก ทีก่ระทรวงเกษตรฯ ต้องสนบัสนนุและ
สร้างความเข้มแข็งเหมือนทุเรียน ที่ผ่านมา 
กระทรวงเกษตรฯ พยายามผลักดันทุเรียนคุณภาพ 
เพื่อเป้าหมายการเป็นอันดับ 1 ของโลก และ
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภคทั่วโลกใน
คณุภาพของผลไม้ชนดิอืน่ๆ ของไทย อกีด้วย” 
นางสาวมนญัญา กล่าว

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรม
วชิาการเกษตร กล่าวเพิม่เตมิว่า ในปี 2565 กรม
วิชาการเกษตร ได้ท�างานร่วมกับทุกภาคส่วน 
ตัง้แต่ต้นน�า้จนถงึปลายทางการส่งออก เพิม่ขดี
ความสามารถในการส่งออก รักษาตลาดการ
ส่งออกทเุรยีนสดไทย ตัง้แต่กระบวนการผลติที่
ต้องผ่านมาตรฐาน GAP การตดัทเุรียนคณุภาพ 
การรวบรวม และคดับรรจมุคีณุภาพได้มาตรฐาน 
และตรวจสอบทุเรียนประเทศเพื่อนบ้านมา
สวมสทิธทุิเรยีนไทยต้องเป็น “Zero สวมสทิธ”ิ 
สามารถตดิตามและทวนสอบมาตรการตรวจสอบ
คณุภาพและรับรองสขุอนามยัพชืส�าหรับทุเรยีน
ส่งออกไปจนี ตามนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ให้เหน็ผลอย่างเป็นรปูธรรม 

นอกจากน้ี กรมวิชาการเกษตรได้จัดให้มี 
“GAP เคล่ือนท่ี” เพือ่ให้บรกิารรวดเรว็ ทัว่ถงึ 
โดยข้ึนทะเบยีน และต่ออายุสวน GAP ให้แก่
เกษตรกรผูป้ลกูทเุรยีน และได้ส่งข้อมลูทะเบยีน
สวนในรปูแบบรหสัใหม่ทีก่รมวชิาการเกษตรข้ึน
ทะเบยีนแล้วเสรจ็ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ให้กบัทาง
ศลุกากรเกษตรของจนี (GACC) ซึง่ทราบว่าจะ
มกีารอปัเดตข้อมลูในระบบของ GACC ในวนัที ่
26 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม
กรมวิชาการเกษตรยังเปิดรับลงทะเบียนแปลง 
GAP ใหม่เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ นอกจากน้ี ต้องสร้าง
ความตระหนักให้เกษตรกรมีความรับผิดชอบ 
ต่อผู้บริโภค โดยไม่ตัดทุเรียนอ่อนมาจ�าหน่าย  
ยกระดับมาตรฐานโรงคัดบรรจุทุเรียนสดเพื่อ 
การส่งออก โดยจัดกลุ ่มโรงคัดบรรจุตาม
สมรรถนะจริง น�าหลักการบริหารความเสี่ยง 
มาใช้ในการด�าเนินการรับรองคุณภาพและ 
ตรวจสอบด้านสุขอนามัยพชื ณ โรงคดับรรจุ

ทั้งนี้ รายการส่งออกทุเรียนสด จากไทย 
ไปจนี สะสมต้ังแต่ 1 ก.พ. -15 ธ.ค. 65 มกีารส่งออก 
 47,562 ชปิเมนต์ ปรมิาณ 815,276.71 ตนั มูลค่า 
86,732.23 ล้านบาท

“รมช.มนัญญา” ประกาศจุดยืนเข้มข้น 
“ทุเรียนไทยต้องเป็นทุเรียนคุณภาพ” เตรียม
ตั้ง “คณะกรรมการเฉพาะกิจ” ลุยตรวจสอบ 
ปราบปรามทเุรยีนสวมสทิธิข้ั์นเด็ดขาด พร้อม
เน้นย�า้ทกุภาคส่วนร่วมท�างานอย่างใกล้ชิด เพือ่
ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานทเุรียนส่งออก 

กรมวชิาการเกษตรขานรบั จับมอืผูป้ระกอบการ 
จัดสัมมนาใหญ่ “ทุเรียนไทย ทุเรียนคุณภาพ 
(Premium Thai Durian)” อธบิดกีรมวิชาการ
เกษตร เผย ส่งข้อมลูทะเบยีนสวนรปูแบบรหสั
ใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์
ให้จนีแล้ว

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว
ภายหลงัมอบนโยบายในโอกาสเป็นประธานพธิี
เปิดการสัมมนา “ทุเรียนไทย ทุเรียนคุณภาพ”  
(Premium Thai Durian)” โดยมี นายระพีภัทร์  
จนัทรศรวีงศ์ อธบิดีกรมวชิาการเกษตร นายภสัชญภณ 
หมืน่แจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผูบ้รหิาร
กรมวชิาการเกษตร ผูบ้รหิารกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ สมาคมและผูป้ระกอบการพชืผกัผลไม้
ไทย สมาคมพชืสวน สมาคมการค้าธุรกจิเกษตร
ไทยจนี สมาคมตัวแทนขนส่งสนิค้าทางอากาศ
ไทย สภาหอการค้าไทย ผู้ประกอบการ และ
เกษตรกร เข้าร่วม ณ โรงแรมแกรนด์รชิมอนด์ 
กรงุเทพฯ ว่า 

รมช.สนุทร เปิดงานดนิโลกปี 65 
อาหาร ก่อก�าเนิด เกดิจากดนิ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา 
ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ อ�าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายสุนทร  
ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็น
ประธานเปิดงานวนัดนิโลก จงัหวดัสมทุรปราการ 
ปี 2565 “Soils, where food begins: อาหาร 
ก่อก�าเนิด เกิดจากดิน” ว่า ตามท่ีสหภาพ
วิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ทูลเกล้าทูล
กระหม่อมถวายรางวลั “นักวทิยาศาสตร์ดนิเพือ่
มนุษยธรรม” แด่ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกา
ธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ
บพติร เมือ่วนัที ่16 เมษายน 2555 เพือ่ยกย่อง
พระเกยีรตคิณุ และพระอจัฉริยภาพท่ีทรงศึกษา 
ค้นคว้าวธิกีารจดัการดิน แก้ไขปัญหาทรพัยากร
ดนิ น�ามาซึง่ความเป็นอยูท่ีด่ขีองพสกนกิร และ
เป็นแบบอย่างการพฒันาทรพัยากรดนิของโลก 

ต่อมาในปี 2556 การประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 มีมติรับรอง
ให้วนัที ่ 5 ธนัวาคม ของทกุปีเป็น“วนัดินโลก” 
(World Soil Day) โดยประเทศสมาชกิองค์การ
สหประชาชาติกว่า 100 ประเทศได้ร่วมกัน 
จัดกิจกรรม เพื่อสร ้างความตระหนักถึง 
ความส�าคญัของทรพัยากรดนิ และในปี 2565 
สมชัชาความร่วมมอืทรพัยากรดินโลก ได้ก�าหนด
จดังานในหวัข้อ “Soils, where food begins” 
อาหาร ก่อก�าเนดิ เกิดจากดนิ โดยให้ความส�าคัญ
ของการสร้างสขุภาพดนิทีด่ ีซึง่จะส่งผลถึงความ
มัน่คงและปลอดภยัทางอาหาร และสิง่แวดล้อม
ที่ดี ตามแนวคิด One Health ซึ่งหมายถึง  
การพฒันาสขุภาพคน สัตว์ และส่ิงแวดล้อมทีม่ี
ความเกีย่วข้อง และเชือ่มโยงเป็นหนึง่เดียวกนั 
ให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ภายใต้เป้าหมาย
การพฒันาความมัน่คงทางอาหารอย่างย่ังยนื

“ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพฒันาทีด่นิพร้อม
ทัง้สถานพีฒันาทีด่นิทัง้ 77 จังหวดัทัว่ประเทศ 
จะร่วมจดังานวนัดนิโลก เพ่ือถวายสดดุแีละเทดิ
พระเกียรต ิ ในฐานะทรงเป็น “นกัวทิยาศาสตร์
ดนิเพ่ือมนษุยธรรม” พระองค์แรกและพระองค์
เดียวของโลก พระองค์ทรงบ�าเพ็ญ พระราช
กรณยีกิจด้านการจดัการทรัพยากรดนิ และน�า้ 

ล่าสุด กรมวิชาการเกษตร ได้ประสานกับ
ส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่ง
ชาติ (มกอช.) เตรยีมประกาศให้เรือ่ง “หลักปฏบิติั
ในการตรวจ และรบัผลทเุรยีนของโรงรวบรวม
และโรงคดับรรจ ุ(ล้ง)” เป็นมาตรฐานบงัคบัตาม 
พ.ร.บ.มาตรฐานสนิค้าเกษตร 2551 ปัจจบุนัได้
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแล้ว โดยจะประกาศ
ใช้ในเดอืนมนีาคม 2566 และมผีลบงัคบัใช้ใน
เดอืนกนัยายน 2566 เป็นต้นไป ซึง่จะเป็นการ 
ก�าหนดให้ล้งต้องรับซือ้ทเุรียนท่ีได้มาตรฐานเท่าน้ัน

“จากการลงพื้นที่ตรวจเย่ียมสวนทุเรียนใน
จงัหวดัต่างๆ เกษตรกร ล้ง ผูป้ระกอบการ ให้
ความร่วมมอืเป็นอย่างด ี จะเหน็ได้จากการสวม
สิทธิ์และทุเรียนอ่อนลดลงอย่างมาก เนื่องจาก
เจ้าหน้าทีไ่ด้ท�างานอย่างเข้มข้นและลงพืน้ทีต่รวจจบั
อย่างจรงิจงั หากพบจะท�าลายทนัท ี และมัน่ใจ
ว่าผลผลิตปีหน้าดีขึ้น หากเรายังเน้นคุณภาพ
ทเุรยีน เพราะจากการลงพืน้ทีพ่บปะกบัชาวสวน
ทุเรียน พบว่า หลายรายมีความกระตือรือร้น  
ให้ความสนใจในการปลูกทุเรียนคุณภาพ และตระหนัก
ถงึความส�าคัญในการรักษา GAP ไม่ให้มใีครมา
สวมสิทธิ์ทุเรียนของตน ส�าหรับอนาคตทุเรียน
ไทยภายหลงัเวยีดนามเข้ามามส่ีวนแบ่งทางการ
ตลาดในจนี ได้เน้นย�า้ให้ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง
ให้ความส�าคญัว่าทุเรยีนของไทยต้องเป็นทุเรยีน
คณุภาพเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม นอกจากการส่งออก

ประภตัร โพธสธุน

จนเป็นรากฐานการผลิตที่มั่นคงของเกษตรกร 
นอกจากน้ี ทรงศึกษาและพัฒนาด้านการ
จัดการดิน ด้วยวิธีการเรียบง่ายและประหยัด
ท่ีเกษตรกรสามารถน�าไปปฏบิตัเิองได้ จวบจน 
รชัสมยั พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า 
เจ้าอยูห่วั ทรงสบืสาน รกัษาและต่อยอด พระราช
ปณิธานและแนวพระราชด�าริการทรงงานของ
พระบรมราชชนกอย่างต่อเนือ่ง ผลทีเ่กดิข้ึนนัน้ 
ล้วนแต่น�าประโยชน์สุขมาสู่พสกนิกรชาวไทย 
กระทรวงเกษตรฯ ขอยนืยนัเจตนารมณ์ในการ
สืบสานพระราชปณิธาน น้อมน�าพระราชด�าริ 
เป็นแนวทางในการอนรุกัษ์และพฒันาทรพัยากร
ดิน ท�าให้เกษตรกรมคีวามมัน่คงมคีณุภาพชวีติที่
ดี สามารถด�ารงชวีติได้อย่างมเีกยีรตแิละศกัดิศ์รี 
และมุง่สูก่ารบรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื 
ในเรื่องทรัพยากรดินและส่ิงแวดล้อม ความ
ปลอดภยัและความมัน่คงทางอาหาร เพือ่ขจดั
ความหวิโหยให้หมดไป” รมช.สุนทร กล่าว

ด้าน นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรม
พัฒนาท่ีดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ส�าหรับงานวัน
ดนิโลกในปีนี ้ ก�าหนดจดัทุกจงัหวดัท่ัวประเทศ
ในเดือนธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์  
1) เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และเผยแพร่
พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน
เพือ่การเกษตร 2) เพือ่สร้างการรบัรู ้และความ
เข้าใจถงึความส�าคญัของวนัดนิโลก และความ
ส�าคญัของทรพัยากรดนิท่ีเป็นแหล่งผลติอาหาร
ทีส่�าคญัส�าหรับประชากรโลก และ 3) เพือ่สร้าง
การมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน ในการดแูลรกัษา
ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมภายใน
งานจะประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการ
เฉลมิพระเกยีรต ินทิรรศการด้านการพัฒนาทีด่นิ
ในรปูแบบต่างๆ ของจังหวัดสมทุรปราการ รวมถงึ
นทิรรศการบรูณาการด้านการเกษตรของหน่วย
งานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้เข้าร่วม
งานในวนันี ้ ประกอบด้วย ผูแ้ทนจากหน่วยงาน 
ราชการ ผู้น�าชุมชน หมอดินอาสา นักเรียน 
เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และภาคเอกชน 
จ�านวน 250 รายด้วย

มนญัญา ไทยเศรษฐ์

การบริหารการส่งออกทเุรยีนตลอด Supply 
Chain ต้องร่วมมอืกันทุกภาคส่วน จึงจะส่งผล
ต่อความสามารถในการส่งออก เป็น “ทุเรียน
ไทย ทเุรียนคณุภาพ (Premium Thai Durian)” 
ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการ
เกษตร ได้ตัง้คณะท�างานเฉพาะกจิ คณุภาพผกั
และผลไม้ไทย เพือ่ก�ากับดูแลการน�าเข้า -ส่งออก
ผกัและผลไม้ไทย ให้มคีณุภาพมาตรฐาน (Thai 
Premium Fruits and Vegetable) เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดการตรวจสอบคุณภาพสุขอนามัย และ 
สขุอนามยัพชื ตามเงือ่นไขการน�าเข้า -ส่งออกรวมถงึ
กฎหมาย ประกาศ ระเบยีบ และข้อก�าหนดต่างๆ 
โดยมอีธบิดกีรมวชิาการเกษตร เป็นทีป่รึกษาคณะ
ท�างาน บรูณาการร่วมกับหน่วยงานภาครฐัและ
เอกชน ซึง่คณะท�างานฯ ชดุนีม้หีน้าทีแ่ละอ�านาจ 
สัง่พักใช้ เพกิถอน ใบรบัรอง หรอืระงบั ยกเลกิ
หนงัสอืแสดงการขึน้ทะเบยีน เมือ่ตรวจพบการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิตัติามระเบยีบ ประกาศ กฎ ของ
กรมวิชาการเกษตร หรอืระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

นอกจากนี ้กระทรวงเกษตรฯ เตรยีมตัง้คณะ
กรรมการเฉพาะกจิอกีหน่ึงชดุ ซึง่จะประกอบไป
ด้วย ทีป่รกึษา รมช.เกษตรฯ เข้าไปเป็นประธาน
กรรมการ ร่วมด้วยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เข้ามา
เป็นคณะกรรมการฯ ในชดุนีด้้วย โดยจะแต่งตัง้
ให้แล้วเสรจ็ภายในสปัดาห์นี้

ประกอบกับเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ สามารถ
รองรับปริมาณสินค้าจ�านวนมากได้ และมี
ความพร้อมในการเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยง
การกระจายสินค้าไปทั่วทุกภาคของประเทศ 
และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง 
ผ่านระบบการขนส่งทางรางซึ่งสามารถช่วย
ลดต้นทุน ย่นระยะเวลาการขนส่ง และมี
ความปลอดภัยต่อสินค้าให้แก่เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรกร โดยร่วมมือ 
กับหน่วยงานราชการในพื้นท่ีและผู้ประกอบการ
ที่ให้บริการขนส่งสินค้า เข้ามาพัฒนาพื้นที่
บริเวณที่หยุดรถศรีส�าราญ อ.สองพี่น ้อง 
จ.สพุรรณบรุี 

โดย “ศูนย์รวมและกระจายการขนส่ง
สินค้าเกษตรทางราง ศรีส�าราญ” จะเป็น
ศูนย์กลางในการรวบรวม กักกันตรวจเชื้อ 
คัดแยก และบรรจุกล่องสินค้าเกษตรจาก
ทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก�าหนดก่อนที่จะท�าการขนส่ง
ด้วยระบบ รางรวมถึงการขนส่งต่อเนือ่งด้วย 
รูปแบบอืน่ๆ ไปยังปลายทางทัง้ในและต่างประเทศ
ต่อไป
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ะโวคาโด หรือลูกเนย มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Persea americana. Mill. 
เป็นต้นไม้พืน้เมอืงในประเทศแม็กซิโก ในประเทศไทยได้มีการน�าเข้ามาปลูก และ

หน่วยงานต่างๆ น�ามาปลูกมากขึน้ มลูนธิโิครงการหลวง ได้น�าอะโวคาโดมาส่งเสรมิให้
เกษตรกรชาวเขาปลกูเป็นอาชพี จนกระท่ังเป็นไม้ผลเศรษฐกจิทีส่�าคัญชนดิหนึง่บนพืน้ทีส่งู 
มกีารประชาสัมพนัธ์และส่งเสรมิด้านการตลาดให้อะโวคาโด จนเป็นทีรู่จ้กัและนิยมบรโิภค
ของคนไทย

เทคโนโลยกีารจดัการพ้ืนทีด่นิกรด 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตอะโวคาโด

สอบถามเพ่ิมเตมิ กลุม่วจิยัและพฒันาการจดัการดนิเคม็ 
กองวิจยัและพัฒนาการจัดการทีดิ่น 
กรมพฒันาทีดิ่น 0 2561 4513

โดย บรรเจดิลกัษณ จนิตฤทธ์ิ

ประโยชน์ของอะโวคาโดยมคีณุค่าทางอาหารสงู 
มคีาร์โบไฮเดรต โปรตนี ใยอาหาร มกีรดไขมนัทีไ่ม่อิม่ตัว
สามารถช่วยย่อยสลายคลอเลสเตอรอลที่ร่างกายไม่
ต้องการได้ มวีติามนิต่างๆ จ�านวนมาก ถงึ 9 ชนดิ 
และมีแร่ธาต ุจ�านวน 6 ชนดิได้แก่ แคลเซียม เหล็ก 
แมกนเีซยีม ฟอสฟอรสั โพแทสเซยีม สังกะส ี(USDA 
Nutrient Database) จะเหน็ได้ว่า อะโวคาโดได้รบั
ความนยิมเพิม่ขึน้ จากชาวไทยผูร้กัสขุภาพ

อย่างไรกต็าม ปัญหาในการปลกูอะโวคาโดทีพ่บ
มากคอื ปัญหาโรครากเน่า โดยพบว่า ต้นอะโวคาโด
ที่ก�าลังให้ผลผลิตเต็มที่จะแสดงอาการของโรคนี้
อยูเ่สมอ สาเหตขุองโรคเกดิจากเช้ือราในดนิ เข้าท�าลายได้
ทางบาดแผลของรากทีเ่กดิจากการไถพรวน จะระบาด
มากในดินที่ช้ืนแฉะ มีการระบายน�้าไม่ดี อาการ
ของโรคจะมใีบเลก็ลงกว่าปกต ิ ใบมสีเีขยีวอมเหลอืง
เหีย่วเฉาและร่วงหล่น กิง่จะแห้งตายจากยอดลงมายงั
ราก ต้นทีเ่ป็นโรคจะมสีดี�าเน่าแห้ง ผลผลติลดลง และ

อ

ผลมขีนาดเลก็
แนวทางหนึง่ทีส่ามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการใช้ทางชวีวธิ ี คอื ใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มา นอกจากน้ี 

การปลกูพชืบนพ้ืนทีล่าดชนั จะพบกบัปัญหาดนิเป็นกรด เน่ืองจากพืน้ท่ีลาดชนัมีการชะล้างสูง เม่ือฝนตกลงมา
เกดิการไหล่บ่าของน�า้ หน้าดนิและธาตอุาหารจะถูกชะออกไป ท�าให้ดนิมคีวามอดุมสมบรูณ์ลดลง และดนิ
มคีวามเป็นกรด ไม่เหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของพชืและผลผลิตลดต�า่ลง ในสภาพดินกรด ปุยฟอสเฟต
ทีใ่ส่ลงไปในดนิมกัจะถกูตรงึ พชืไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เตม็ท่ี การใช้ปุยหนิฟอสเฟตจะเป็นแนวทางหนึง่
ในการใช้ปุยเคมใีนพืน้ทีด่นิกรด โดยปุยหนิฟอสเฟตจะค่อยๆ ละลายให้ธาตฟุอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์อย่าง

ช้าๆ ต่อพชื จะไม่ถกูตรึงเหมอืนปุยฟอสเฟต
ละลายเร็ว และการจัดการโดยใช้หญ้าแฝก
ปลูกแบบครึ่งวงกลม จะช่วยเพิ่มความชุ่ม
ชื้นในดิน เพิ่มอินทรยีวัตถุและช่วยป้องกัน
การชะล้างพงัทลายของดินอกีด้วย

ไ ทยท�าส�าเรจ็ปลกูข้าวลดโลกร้อน
เพ่ิมศักยภาพเกษตร ลดมลภาวะ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ผักกระชับ เป็นผัก
พื้นบ้านในภาคตะวันออก อยู่ในวงศ์เดียวกับ
ทานตะวัน จะเกิดข้ึนหลังจากฤดูท�านาปีในช่วง
เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน และเจริญ
เตบิโตในช่วงฤดูแล้ง รสชาตอิร่อย มคีวามหอม
เป็นเอกลักษณ์ และให้คุณค่าทางโภชนาการ
สงู ปัจจบุนัเป็นผกัทีไ่ด้รับความนยิมเพิม่มากขึน้
จึงมเีกษตรกรท�าการผลติผกักระชบัในแปลงเพาะ
ปลกู เพือ่จ�าหน่ายและสามารถสร้างรายได้ในราคา 
100-150 บาทต่อกโิลกรมั

ผักกระชับเมื่อเทียบกับพืชผักชนิดต่างๆ 
ในท้องถิน่ พบว่ามีราคาสงูกว่า และเป็นทีต้่องการ
ของผูบ้ริโภค รวมทัง้การเพาะปลูกผกักระชบัมโีรค
และแมลงศตัรนู้อย จงึเหมาะทีจ่ะท�าการผลติเป็น
พชือินทรย์ีได้ ศนูย์วิจยัเกษตรวศิวกรรมจนัทบรุี 
สถาบันวจิยัเกษตรวศิวกรรม กรมวิชาการเกษตร 
จึงได้วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลส�าหรับผัก
กระชบัแบบครบวงจร เพ่ือช่วยเพิม่ประสิทธภิาพ
การผลิตในกระบวนการปลูกผักกระชับ โดยชุด
เครือ่งมอืแบบครบวงจรของเครือ่งจกัรกลส�าหรบั
ผักกระชับ ประกอบด้วย เครื่องปลูกกระชับใน
แปลงเมล็ดพันธุ์ เครื่องเกี่ยวนวดกระชับ และ
เครือ่งเพาะต้นอ่อนผกักระชบั

เครือ่งปลกูกระชบัในแปลงเมลด็พนัธ์ุ จะช่วย
เพ่ิมความสามารถในการปลกูผักกระชับเพือ่ใช้เป็น
เมล็ดพันธุ์ส�าหรับการปลูกต้นอ่อนกระชับ และ
ลดเวลาการหยอดเมลด็ของเกษตรกร เครือ่งปลกู
กระชบั มขีนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร 
สงู 1.5 เมตร ตดิพ่วงกบัรถแทรกเตอร์ขนาด 36 
แรงม้า ใช้ล้อขบัเคล่ือนในการหมนุให้เมลด็กระชบั
ลงในร่องที่เปิดเตรียมไว้ โดยมีความสามารถ
ในการท�างาน 1.07 ไร่ต่อชัว่โมง เรว็กว่าการใช้
แรงงานคนเดนิปลกูทีส่ามารถท�างานได้เพียง 0.5 ไร่
ต่อช่ัวโมง ใช้น�า้มนัเช้ือเพลงิ 0.84 ลติรต่อช่ัวโมง 
จ�านวนเมลด็กระชบัในหลุมปลกูเฉลีย่ 5 เมลด็/หลมุ 

กรมวชิำกำรโชวผลงำนเจง
ชดุเคร่ืองจกัรกลผกักระชบั

ระยะห่างระหว่างแถวเฉลีย่ 55 เซนตเิมตร ระยะ
ห่างระหว่างหลุมเฉล่ีย 52 เซนติเมตร ผลการ
วเิคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์วศิวกรรมพบว่า การ
ปลกูกระชบัด้วยเคร่ืองต้นแบบมีต้นทนุค่าใช้จ่าย 
168 บาทต่อไร่ มจีดุคุม้ทนุเมือ่ท�างาน 302 ไร่ และ
ระยะเวลาคนืทุนประมาณ 3 ปี

เคร่ืองเกี่ยวนวดกระชับ ในข้ันตอนการเก็บ
เกี่ยวเมล็ด มีช่วงระยะเวลาในการเก็บสั้นคือ 
15 วัน จึงต้องเร่งให้ทันเวลา ในขณะท่ีขั้นตอน
การนวดและท�าความสะอาดก็ใช้เวลานาน 
เครื่องเกี่ยวนวดกระชับจะท�าการเก็บเกี่ยว นวด
และท�าความสะอาดเมลด็ให้เสร็จในขัน้ตอนเดยีว 
ลดแรงงาน เวลา และต้นทุนการท�างานของเกษตรกร 
เครื่องเกี่ยวนวดกระชับติดพ่วงรถแทรกเตอร์ 
36 แรงม้า ตัวเคร่ืองประกอบด้วย ก้านซ่ีรูดเมล็ด 
ใบกวาดเมลด็ สกรลู�าเลยีงเมลด็เข้ากระพ้อ กระพ้อ
ล�าเลยีงเมลด็เข้าห้องนวด ซึง่ห้องนวดจะท�าความ
สะอาดเมลด็ออกสูช่่องทางออก อปุกรณ์ทัง้หมดจะ
ถกูขบัด้วยมอเตอร์ไฮดรอลคิ ซึง่รับก�าลงัจากชดุปัม
ไฮดรอลคิ ทีต่ดิตัง้ด้านหลงัของรถแทรกเตอร์ และ
ชุดปัมไฮดรอลิครรับการถ่ายทอดก�าลังจากเพลา
อ�านวยก�าลงัของรถแทรกเตอร์ มีความสามารถใน
การท�างาน 6 ไร่/วนั ใช้น�า้มนัเช้ือเพลงิ 1.28 ลติร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ารง อธิบดีกรม
ส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า ปัญหาหมอกควนั
ปกคลมุและมลพษิทางอากาศเกดิขึน้เป็นประจ�า
ทุกปี ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม ซึ่งมี
สาเหตหุลกัมาจากการเผาท�าลายทัง้ในพืน้ทีป่่า
และพืน้ทีก่ารเกษตร ส่งผลกระทบต่อสขุภาพ
ของประชาชนและพืน้ทีท่างการเกษตร ท�าให้
เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ดินเสื่อมโทรม 
ขาดความอดุมสมบรูณ์ ซึง่ภาครฐัให้ความส�าคญัใน
การแก้ไขปัญหาดงักล่าว รฐับาลจงึได้มอบหมาย
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบ
ด�าเนินการควบคมุการเผาในพืน้ทีก่ารเกษตร 

โดย ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้
กรมส่งเสรมิการเกษตรด�าเนนิการส่งเสรมิการ
หยดุเผาในพืน้ทีก่ารเกษตร มเีป้าหมายในการ
เสรมิสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กับเกษตรกร
เกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
พร้อมน�าเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี
การเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมส่ีวนร่วม
ของเกษตรกรในการป ้องกันและแก ้ ไข
ปัญหาการเผา รวมทัง้สร้างต้นแบบในการท�า
การเกษตรปลอดการเผาเพือ่สนบัสนนุการหยดุ
เผาในพืน้ทีก่ารเกษตรอย่างยัง่ยนื

มีการสาธิตการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จาก
ภาคการเกษตร ส่งเสริมให้มีการรวมตัวกัน
ของเกษตรกรเป็นเครือข่ายเกษตรกรปลอด
การเผา สร้างวิทยากรอาสาสมัครด้านการ
ท�าการเกษตรปลอดการเผา น�าร่องสาธติการ
ใช้เทคโนโลยทีางการเกษตรเพือ่แก้ไขปัญหาใน
พืน้ทีก่ารเกษตร สนบัสนนุให้เกิดจดุสาธติเรยีนรู้
ด้านการท�าการเกษตรแบบปลอดการเผาตาม
บรบิทของชมุชน อาทเิช่น

การไถกลบตอซงั การน�าเศษวสัดทุางการ
เกษตรมาผลติปุยอนิทรย์ี อาหารสตัว์ เชือ้เพลงิ
พลังงานทดแทน เพาะเห็ดฟาง รวมทั้ง 
การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นบนพืน้ท่ีสงู เพ่ือลดการเผา
ข้าวโพดบนพืน้ทีส่งู เป็นต้น

ทัง้นี ้การด�าเนนิโครงการส่งเสรมิการหยดุ
เผาในพื้นที่การเกษตร ในปี 2565 ที่ผ่านมา 
ผลการส�ารวจจากดาวเทียม TERRA และ 
AQUA ระบบ MODIS ระหว่างวนัที ่1 มกราคม 
-31 พฤษภาคม 2565 โดยส�านกังานพฒันา
เทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) (Gistda) พบจดุความร้อน (Hotspot) 
ในพืน้ทีเ่กษตร จ�านวน 1,915 จดุ เทยีบกบัปี 
2564 ต้ังแต่วนัที ่ 1 มกราคม-31 พฤษภาคม 
2565 จ�านวน 3,413 จุด ลดลงไปร้อยละ 43.89

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรูแ้ก่เกษตรกร จ�านวน 
17,640 ราย เพือ่สร้างเครอืข่ายเกษตรกรปลอด
การเผา และสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนทีก่ารเกษตร รวม 337 
เครือข่าย ในพืน้ที ่62 จงัหวดั ประกอบด้วย 

พืน้ท่ี 10 จงัหวัดภาคเหนอืตอนบนทีป่ระสบ
ปัญหาหมอกควันปกคลมุอยูเ่ป็นประจ�าทกุปี และ
พื้นที่ 52 จังหวัดที่มีการเผาในภาคการเกษตรสูง 
ด�าเนนิการโดยการถ่ายทอดความรูเ้ก่ียวกบัสภาพ
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการเผาเศษวัสดุ
เหลอืใช้ในไร่นา เทคนคิและวชิาการด้านการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา ตลอดจน

ไทยประกาศความส�าเร็จโครงการข้าว
ลดโลกร้อน ความร่วมมือไทย-เยอรมนี 
ช่วยให้ภาคเกษตรไทยสามารถลดปริมาณ
กาซเรือนกระจกได้มากถึง 915,053 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า 

พร ้อมได ้วิทยากรหลักและวิทยากร
เกษตรกรมากกว่า 30,000 คน ผ่านการฝก
อบรมผลติข้าวยัง่ยนื เพือ่ขบัเคลือ่นแนวปฏบิตัิ
อย่างยัง่ยืนในการผลติข้าวตามมาตรฐานสากล

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดี
กรมการข้าวกล่าวว่า จากการที่ภาคเกษตรไทย 
โดยเฉพาะการท�านาแบบด้ังเดมิ ด้วยการขงัน�า้
ในแปลงนาเป็นเวลานานส่งผลให้เกดิปฏกิริยิา 
ท�าให้ก๊าซมีเทนถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศมาก
ถงึ 55% ส่งผลให้เกดิภาวะโลกร้อนมากกว่า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถงึ 28 เท่า

“แต่หลงัจากมโีครงการความร่วมมอืไทย-
เยอรมนี ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ภาคเกษตรกรรม ที่เน้นสร้างการมีส่วนร่วม
กับทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องทัง้ในระดบัประเทศ
และนานาชาต ิอนัประกอบด้วย องค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว 
ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่ ง แ วดล ้ อม  ส� านั ก ง าน
เศรษฐกิจการเกษตร และสถาบันวิจัยข ้าว
ระหว ่างประเทศเพื่อเพิ่มองค ์ความรู ้และ
ความเชี่ยวชาญให้กับนักวิจัยด้านข้าวในการน�า

เทคโนโลยมีาใช้ และเรยีนรูว้ธิกีารการตรวจวดั 
และการค�านวณค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ในภาคการเกษตร ทั้งในภาคทฤษฎีและภาค
ปฏบิตัผ่ิานการฝกอบรมอย่างต่อเนือ่ง พร้อมกบั
พฒันาศักยภาพการวจิยัระบบการพฒันาระบบ
การตรวจวดั รายงานและทวนสอบหรอื MRV 
จดัเกบ็ข้อมลูในรปูแบบบิก๊ดาต้า และตดิตาม
ความก้าวหน้าของประเทศอย่างเป็นรปูธรรม
ในระยะยาว และน�ามาสูก่ารพัฒนาคูม่อืการ
จดัท�าระบบ MRV ภาคข้าว เพือ่เป็นแนวทาง
ส่งต่อการพฒันาศกัยภาพให้กบับคุลากรในภาค
เกษตรรุน่ใหม่”

รองอธิบดีกรมการข้าว เผยอีกว่า ตลอด
ระยะเวลา 5 ปีของการด�าเนนิโครงการ ตัง้แต่ปี 
2561-2565 มเีกษตรกรและเจ้าหน้าทีจ่ากภาค
ส่วนการเกษตรทัง้ในส่วนกลางและภมูภิาคเข้า
รบัการฝกอบรมถงึ 30,389 ราย ใน 6 จ.น�าร่อง 
ในพืน้ทีลุ่ม่น�า้เจ้าพระยา ได้แก่ ชยันาท สงิห์บรุี 
อ่างทอง อยธุยา ปทมุธาน ีและสพุรรณบรุ ีเพือ่

เข้มแขง็ ยตุธิรรมดาํรง 

 กฤษ อุตตมะเวทนิ 

ต่อไร่ ผลการวเิคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม
ได้ว่า การใช้เครื่องเกี่ยวนวดกระชับมีต้นทุน
ค่าใช้จ่าย 326 บาท/ไร่ มจีดุคุม้ทนุเมือ่ท�างาน 211 ไร่ 
และระยะเวลาคืนทนุประมาณ 3 ปี

เครือ่งเพาะต้นอ่อนผกักระชบั ทีผ่่านมา การ
ผลิตต้นอ่อนผักกระชับเป็นการผลิตโดยแรงงาน
คน 100% ใช้เวลาในการจัดการมาก การใช้
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรเป็นการช่วยเพิม่การผลติ
ให้สงูขึน้ ลดเวลาและแรงงานคนในการเพาะต้นอ่อน
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นอ่อนผักกระชับ 
เคร่ืองเพาะต้นอ่อนมีขนาดเคร่ืองกว้าง 1 เมตร 

ขับเคลื่อนแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนในการผลิต
ข้าวตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี ้ทางโครงการยงัได้ส่งมอบเครือ่ง
ก๊าซโครมาโตกราฟ ส�าหรบัวเิคราะห์ปรมิาณ
การปล่อยก๊าซ 4 เครือ่ง เพือ่ตดิต้ัง ณ สถาบนั
วิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ศูนย์วิจัยข้าวใน
จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ปราจีนบุรี ชัยนาท 
และอุบลราชธานี ท�าให้ทราบว่าผลลัพธ์ของ
โครงการความร่วมมอืไทย-เยอรมน ีช่วยให้ภาค
เกษตรไทยสามารถลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
ได้มากถึง 915,053 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทยีบเท่า

 กรมส่งเสรมิการเกษตรเน้นหนกั
ป� 66 เครอืข่ายเกษตรกรปลอดการเผา

จากการศกึษาวจิยัของมลูนธิโิครงการหลวงร่วมกบักรมพฒันาทีดิ่น พบว่า เทคโนโลยกีารเพิม่
ผลผลิตอะโวคาโด โดยการใช้ปุยหินฟอสเฟตร่วมกับเชื้อไตรโคเดอร์มาในพื้นท่ีดินกรดภาคเหนือ
ของประเทศไทย และการจัดการพืน้ท่ีโดยปลูกหญ้าแฝกเป็นครึง่วงกลม สามารถเพิม่ผลผลิตและ
คณุภาพของผล ตลอดจนควบคมุโรคพชืได้เป็นผลส�าเร็จ โดยการใช้ปุยหนิฟอสเฟตร่วมกับเช้ือไตรโคเดอร์มา
ช่วยให้ปรมิาณธาตอุาหารในพชืเพิม่สงูขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ทีด่นิกรด ทีม่ปีรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ป็น
ประโยชน์ในดินต�่า เป็นสาเหตุให้พืชขาดแคลนธาตุฟอสฟอรัส โดยการใช้เช้ือแบคทีเรียละลาย
ฟอสเฟตร่วมกับเชือ้ราไตรโคเดอร์มา มีผลท�าให้ปริมาณฟอสฟอรัสในดินเพิม่ข้ึน เน่ืองจากจลุนิทรย์ีท�าให้
ฟอสฟอรัสจากหินฟอสเฟตละลายออกมามากขึ้น และสามารถปลดปล่อยฟอสฟอรัสออกมาเป็น
ประโยชน์ต่อพชืได้ และสามารถรกัษาระดบัความอดุมสมบรูณ์ของธาตฟุอสฟอรัสในดิน ได้เช้ือรา
ไตรโคเดอร์มาช่วยลดกจิกรรมของเชือ้โรคพืชได้ลดปรมิาณเชือ้โรคพืช ป้องกนัระบบรากพชืจากการ
เข้าท�าลายของเชือ้ราสาเหตโุรคพชื ท�าให้ระบบรากพชืสมบูรณ์แขง็แรง

ต่อกิโลกรัม มีจดุคุม้ทนุเม่ือปลูกกระชบัเพือ่ผลติต้น
อ่อน 123 กโิลกรมัต่อปี และมรีะยะเวลาคนืทนุ
ประมาณ 1 ปี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า “ชุด
เครือ่งจกัรกลส�าหรบัผักกระชบั” ท�างานแบบครบ
วงจรในทกุขัน้ตอน ทัง้การปลกูในแปลงเมลด็พนัธุ์ 
การเก่ียวนวด และการเพาะต้นอ่อนผักกระชับ 
ซึง่จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติผกักระชบั 
ลดเวลา ค่าใช้จ่ายและแรงงานในกจิกรรมต่างๆ ของ
การปลูกผกักระชับและเพาะต้นอ่อนขาย เป็นการ
สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร ผู้สนใจ “ชุด
เครือ่งจกัรกลส�าหรบัผกักระชบั” สามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายพุทธธินันทร์ จารุวัฒน์
วิศวกรการเกษตรช�านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัย
เกษตรวิศวกรรมจันทบุรี สถาบันวิจัยเกษตร
วศิวกรรม กรมวชิาการเกษตร โทรศพัท์ 0 3960 
9652 และ 08 9831 2976

ยาว 3 เมตร สงู 1.8 เมตร 
โดยประกอบด้วย 3 ส่วน
หลกั คอื ชดุโรยดนิ ชดุโรย
เมล็ด และ ชุดโรยทราย 
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 1 แรงม้า 
เป็นต้นก�าลัง ความสามารถ
ในการท�างาน 41 กโิลกรัม
ต่อชั่วโมง ในขณะที่คน
ท�างานได้ 3.76 กโิลกรมัต่อ
ช่ัวโมง ผลการวเิคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมได้ว่า
การใช ้ เครื่ อ งต ้นแบบ
มต้ีนทนุค่าใช้จ่าย 5.30 บาท

อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวเพิม่เตมิ
ว่า ในปี 2566 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตร
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่
การเกษตร โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การ
เพิม่ประสทิธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร (ศพก.) 
หรอืศนูย์จดัการดนิปุยชมุชน (ศดปช.) หรือกลุม่
เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมการท�าการเกษตร
แปลงใหญ่ หรือเกษตรกร Young smart 
farmer หรือเกษตรกร Smart farmer หรอื

จาก ผลวเิคราะห์ส่วนประกอบทางโภชนาการ
ของผลผลิตอะโวคาโด พบว่า การฉีดพ่นเช้ือรา
ไตรโคเดอร์มาทีล่�าต้น ใบ และบนดนิ เพ่ือป้องกัน
และก�าจัดเช้ือไฟทอปเทอร่าร่วมกบัการอนรุกัษ์ดนิ
และน�า้ โดยการปลกูหญ้าแฝกและการใส่ปุยเคมใีน
อตัราทีเ่หมาะสมน้ัน นอกจากจะให้การเจรญิเติบโต
และคณุภาพของต้นอะโวคาโดดขีึน้แล้ว ยงัมแีนวโน้ม
ช่วยท�าให้คณุภาพผลอะโวคาโดดข้ึีนอกีด้วย

สถานท่ี: แปลงเกษตรกรภายใต้การด�าเนนิงาน
ของพัฒนาโครงการหลวงขนุวาง
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และเอกชนทีเ่ก่ียวข้อง 2. การสร้างความร่วมมอื
ระหว่างภาคเอกชนฝรั่งเศสและภาคเอกชนไทย 
เพื่อสร้างอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนระบบ
รางภายในประเทศ (Local Content) ซึ่งเป็น
ส่วนหนึง่ของนโยบาย Thai First ของกระทรวง
คมนาคม โดยไม่เพยีงแค่ผลติได้ แต่คาดหวงัให้
เกดิผูป้ระกอบการไทยทีมี่ความเข้มแข็ง สามารถ
แข่งขนัในเวทโีลกได้

3. การวจิยัและพฒันาร่วมกนั และถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบรางช้ันแนวหน้า
ระหว่างกลุ่มธุรกิจระบบรางชั้นน�าของฝร่ังเศส 
และเครอืข่ายการวิจยัและพฒันาของประเทศไทย 

“คมนาคม” ดงึ 5 ยักษ�ฝรัง่เศส
ถ �ายทอดเทคโนโลยรีะบบราง 

เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลาง (ฮับ) การถ่ายทอด และการสร้าง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคอาเซียน
ภายใน 2-3 ปีหลงัจากนี ้ดงันัน้เวลาน้ีประเทศไทย
จึงจ�าเป็นต้องรับความรู ้ และเทคโนโลยีจาก
หลากหลายประเทศทีม่คีวามเชีย่วชาญ ซึง่นอกจาก
จะน�าความรู้เพื่อมาใช้ผลิตบุคลากรในการเตรียม
รองรับทางคู ่ 4 พนักโิลเมตร (กม.) ทัว่ประเทศ 
และสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศไทยแล้ว 
ยงัสามารถน�าไปถ่ายทอดให้กบัประเทศอืน่ๆ เพือ่
ร่วมพัฒนาระบบขนส่งทางรางในระดับอาเซียน
ด้วย

นายศกัดิส์ยาม กล่าวด้วยว่า ปัจจบุนันอกจาก
กระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแล้ว ยังให้ความส�าคัญกับเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ โดยมีแผนจะให้พื้นที่ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยเฉพาะ

“คมนาคม” เลง็ดนัไทยถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระบบราง ขึ้นแท่นฮับอาเซียนภายใน 3 ปี 
เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดึง 5 เอกชนจาก
ฝรัง่เศส รกุนวตักรรมใหม่ หนนุรถไฟ EV เตรยีม
เปิดพ้ืนทีก่รงุเทพฯ ไร้มลพษิ

นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลงัเป็นประธาน
และสกัขพียานในพธิลีงนามข้อตกลงความร่วมมอื
ผนึกก�าลังพันธมิตรพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
ของภูมิภาค ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยรีะบบราง (องค์การมหาชน) และกลุม่
ธุรกิจระบบรางฝรั่งเศส โดยการสนับสนุนของ
สถานเอกอคัรราชทตูฝร่ังเศสว่า การลงนามบนัทกึ
ข้อตกลงความร่วมมอืครัง้นี ้ ไม่มกี�าหนดกรอบระยะ
เวลา เป็นการต่อยอดความร่วมมอืการผนกึก�าลงั
พัฒนาศกัยภาพบคุลากร เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ระหว่างสถาบนัวจิยัฯ และกลุม่อตุสาหกรรมระบบ
รางจากประเทศฝร่ังเศส 5 บรษิทั โดยเป็นบรษิทั
ทีมี่ความรูด้้านเทคโนโลยรีะบบราง ซ่ึงเป็นทีย่อมรบั
ในระดบัโลก

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ความร่วมมือนี้
จะท�าให้เกิดการท�างานร่วมกันที่เป็นรูปธรรม
เรื่องต่างๆ ได้แก่ 1. การสร้างสถาบันพัฒนา
บุคลากรระบบราง (Rail Academy) ทีเ่ป็นกลไก
การพัฒนาบุคลากรระบบราง ทั้งระดับช่างเทคนิค
ทกัษะสงู และระดบัวศิวกรผูเ้ช่ียวชาญ โดยร่วมกบั
สถาบนัและหน่วยงานเครือข่าย เช่น การรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) และหน่วยงานภาครฐั 

‘กรมทางหลวง’ กางแผนประมลู
มอเตอร์เวย์อูต่ะเภา ต.ค.ป�หน้า

 “กรมทางหลวง” กางแผนความคืบหน้า
มอเตอร์เวย์สาย 7 เชือ่มท่าอากาศยานอูต่ะเภา 
เร่งปรับแบบสอดรับนโยบายลดโลกร้อน คาด
ประมูลพร้อมลงนามเริ่มงานก่อสร้างภายใน 
ต.ค. 2566

นายดนยั เรอืงสอน ผูอ้�านวยการส�านกับรหิาร
โครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง 
(ทล.) เปิดเผยถงึความคบืหน้าการก่อสร้างโครงการ
ทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงหมายเลข 7 ส่วนต่อ
ขยายเชือ่มต่อท่าอากาศยานอูต่ะเภา วงเงนิรวม 
4,508 ล้านบาท ระยะทางรวม 1.92 กโิลเมตร 
โดยระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาจัดหาแหล่ง
เงนิกู้ และด�าเนนิการปรบัรายละเอยีดโครงการให้
ตรงกบันโยบายความต้องการ เช่น นโยบายลดโลก
ร้อนเพือ่ให้สอดคล้องกบั BCG Economy Model 
งานก่อสร้างอาจต้องปรับเป็นการใช้ปูนซีเมนต์
ไฮดรอลกิเพราะผลติภณัฑ์ดงักล่าวสามารถช่วยลด
ภาวะก๊าซเรอืนกระจก

ขณะทีก่ารเวนคนืทีด่นิต้องไม่กระทบต่อผูท้ีเ่คย
อยูอ่าศยัเดมิ ซึง่หลงัจากคณะรฐัมนตร ี(ครม.) เมือ่
วนัท่ี 14 มิ.ย. 2565 ได้มมีตอินุมตัใิห้ ทล.ก่อสร้าง
โครงการดงักล่าว ปัจจบุนัได้ด�าเนนิการเวนคนืทีด่นิ
เกอืบครบ 100% เหลอืเพยีงรอออก พ.ร.ฎ.ในบาง
พืน้ที ่ดงันัน้ ภาพรวมขณะนีจ้งึไม่ได้กระทบโครงการ 
เบื้องต้นคาดว่า จะประมูลจัดหาผู้รับเหมาภายใน
ปี 2566 และลงนามภายในเดือน ต.ค. 2566 เพือ่
เร่งรัดก่อสร้างให้ทนัต่อการเปิดบรกิารในปี 2569

ส�าหรับผลการศึกษาโครงการ คาดว่าจะมี
ปรมิาณจราจรประมาณ 22,000 คนัต่อวนั และ
เพิ่มเป็น 41,300 คันต่อวันในปี 2597 หรือปีที่ 

30 ของโครงการโดยโครงการมอเตอร์เวย์สาย 7
ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อท่าอากาศยานอู่ตะเภามี
มลูค่ารวม 4,508 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง 
ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน และเงินเผื่อเหลือ
เผื่อขาดรวม 4,400 ล้านบาท ใช้จ่ายจากเงินกู้
ตามแผนบรหิารหนีส้าธารณะปีงบประมาณ 2565 
และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจ�านวน 108 ล้านบาท 
พ้ืนทีร่วม 88 ไร่ ใช้จ่ายจากเงนิงบประมาณระยะ
เวลาก่อสร้างระหว่างปี 2565-2567

ส่วนแนวเส ้นทางโครงการมีจุดเริ่มต ้น
โครงการจากมอเตอร์เวย์สาย 7 บริเวณด่าน
จัดเก็บค่าผ่านทางอู่ตะเภา ผ่านพื้นที่ของกองพัน
ปืนใหญ่ต่อสูอ้ากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่ กองพล
นาวิกโยธิน และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่แนวเขต
ทางเข้า-ออกท่าอากาศยานอูต่ะเภาแห่งใหม่ บรเิวณ
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 
กิโลเมตร 189+500 รวมระยะทางประมาณ 
2 กโิลเมตร และได้มกีารออกแบบเป็นทางแยกต่าง
ระดบัเพือ่เชือ่มต่อการเดนิทางระหว่างมอเตอร์เวย์
สาย 7 กบัท่าอากาศยานอูต่ะเภา รวมถงึทางหลวง
หมายเลข 3 (ถนนสขุมุวทิ) ในบางทศิทาง

ขณะที่รูปแบบทางแยกต่างระดับจะก่อสร้าง
เป็นทางแยกต่างระดับแบบ Semi-Directional 
with Loop Ramp โดย Semi-Directional Ramp 
จะรองรับการเดินทางจากอ�าเภอสัตหีบเข้าสู ่
ท่าอากาศยานอูต่ะเภา ส่วน Loop Ramp จะรองรบั
การเดินทางในทิศทางออกจากท่าอากาศยาน
อูต่ะเภาไปจงัหวดัระยอง

อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ จะเร่งรัดผลักดัน
โครงการมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ส่วนต่อขยาย
เชือ่มต่อท่าอากาศยานอูต่ะเภาให้แล้วเสร็จตามเป้า
หมายท่ีวางไว้ ซ่ึงเม่ือโครงการดงักล่าวแล้วเสรจ็ 
จะช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้า-ออกท่า
อากาศยานอู่ตะเภาได้อย่างสะดวกรวดเรว็ พร้อม
รับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(อีอีซี) ให้เป็นเมืองท่า เมืองศูนย์กลางการบิน 
และเมืองธุรกิจที่ส�าคัญของไทย ตามนโยบาย 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี

“ดีอเีอส” ทุ�มงบ 1 พนัล้านบาท 
หนุนเทคโนฯ ดิจทัิลพฒันาประเทศ

ทัง้นี ้ ‘HACKaTHAILAND 2023’ เมือ่วันที่ 
17 ธนัวาคม ทีผ่่านมา นายชยัวฒุ ิธนาคมานสุรณ์
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ
สังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 
HACKaTHAILAND 2023 #TheKickOff ภายใต้
แนวคิด DIGITAL INFINITY: ดจิทิลัไม่มทีีส่ิน้สดุ
ได้กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งมั่น
ผลักดันประเทศไทยสู ่ เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง โดยให้ความส�าคัญกับการ
พฒันาก�าลังคนและบคุลากรดจิทิลั จงึได้ต่อยอด
โครงการ HACKaTHAILAND ด้วยการจดักจิกรรม 
HACKaTHAILAND 2023 ขึน้

โดยเปิดตวัโครงการส�าคญั 8 โครงการ ซึง่ได้รบั
เงนิสนบัสนนุจากกองทนุดอีี จ�านวนเงินประมาณ 
1 พนัล้านบาท คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกจิ
ต่างๆ มากมาย โดยจะได้ประโยชน์ทัง้ประชาชน 
ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ตอัป ซึ่งจะมีธุรกิจที่
เกีย่วข้องกบัดจิทิลัจะเข้าร่วมและะเกิดการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิไม่ต�า่กว่า 2,000-3,000 ล้านบาท

นายชัยวุฒิ กล่าวด้วยว่า ส�าหรับตัวอย่าง
โครงการที่น�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้
ปัญหาต่างๆ เช่น สมาร์ทซิตี ้ รถโรงเรยีนรุน่ใหม่
เดก็ปลอดภยั (สมาร์ทสคลูบสั) ทีต่ดิตัง้ระบบตรวจ
จบัวตัถเุคลือ่นไหว เพ่ือป้องกันการลมืเดก็ไว้ในรถ
เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาเกมไปสู่กีฬาอีสปอร์ต 
โดยได้น�าเกมไปจดเป็นกฬีาอสีปอร์ตตามกฎหมาย 
คาดว่าจะสามารถสร้างอาชีพได้มากขึ้นจากการ
ท�าธรุกจิใหม่

นอกจากนี ้จะมกีารพฒันาการน�าข้อมลูสุขภาพ 
หรือประวัติการรักษาพยาบาล ขณะนี้หลาย
โรงพยาบาลน�าระบบของดิจทิลัมาใช้มากขึน้ แต่กรณี
ทีป่ระชาชนย้ายการรักษาไปโรงพยาบาลอืน่ๆ จาก
ทีเ่คยรกัษาข้อมลูจงึไม่เชือ่มโยงกนั เพ่ือแก้ปัญหา
ความยุง่ยาก จงึจะมกีารพฒันาการเช่ือมโยงข้อมลู
ดงักล่าวด้วยเทคโนโลย ีถดัไปประชาชนจะสามารถ
เปิดประวตักิารรักษาได้ทกุโรงพยาบาลทีเ่ข้ารกัษา 
รวมถงึสามารถเปิดประวัตกิารรักษาทีบ้่านได้ โดย
ระบบน้ีได้พฒันาแล้ว 200 โรงพยาบาล เป้าหมาย
ปี 2566 คาดว่าจะครอบคลมุได้ทกุโรงพยาบาล

“ต่อไปจากทีมี่สวสัดกิาร 30 บาทรกัษาทุกโรค 
จะขยายไปเป็น 30 บาทรกัษาได้ทกุโรงพยาบาล” 
นายชยัวฒุ ิกล่าว

2. กลุ ่ม Future Career หรือนักศึกษา
และแรงงานใหม่ เน้นยกระดับทักษะความรู้
ด้านดิจิทัลให้กับกลุ่มนักศึกษาที่ก�าลังจะเรียน
จบ หรอืแรงงานใหม่ (First Jobber) เพือ่ก้าว
สู่ตลาดแรงงานแห่งโลกอนาคต และ 3. กลุ่ม 
Digi-preneur หรอื ผูท้ีส่นใจเป็นผูป้ระกอบการ เน้น
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่
สนใจ เพือ่ก้าวสูก่ารเป็นผูป้ระกอบดจิทัิล โดยใน
แต่ละกลุม่จะมุ่งเน้นพฒันาทกัษะท่ีแตกต่างกนัไป
ตามความต้องการ

อย่างไรกต็าม ภายหลงัจากทีแ่ต่ละกลุม่เรยีน
รู้ทักษะด้านดิจิทัลผ่าน HACKaTHAILAND 
Online Learning Platform แล้ว จะเปิดเวที
ให้คนรุน่ใหม่ร่วมประลองไอเดยี คดิค้นแนวทาง
การพฒันาประเทศสูค่วามยัง่ยนืและสมดลุ ก่อน
พฒันาออกมาเป็นผลติภัณฑ์/บรกิารดจิทิลัต้นแบบ
จากผู้ประกอบการยคุใหม่ ซึง่การแข่งขนัจะมกีาร
ตดัสนิรอบสดุท้ายในเดอืนสงิหาคม 2566 ประเมนิ
ว่าก�าลังคนแต่ละกลุ่มจะสามารถพัฒนาไอเดียที่
สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กบัประเทศไทยได้อย่าง
แน่นอน

ผศ.ดร.ณฐัพล นมิมานพัชรินทร์ ผู้อ�านวยการใหญ่
ส�านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิิทลั หรอืดป้ีา กล่าวว่า
กจิกรรม HACKaTHAILAND ทีเ่ร่ิมข้ึนตัง้แต่เดือน
พฤศจกิายน 2564 ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมตลอดโค
รงการฯ รวมกว่า 9 แสนคน สร้างมลูค่าผลกระทบ
ทางเศรษฐกจิมากกว่า 780 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยกระดับ Online Learning 
Platform แหล่งการเรียนรู้ด้านดิจิทัลที่มีการ
อัปเดตชุดความรู้ด้านดิจิทัลให้ประชาชนร่วม
ยกระดับทักษะตนเองได้แล้ววันน้ีโดยไม่มีค่า
ใช้จ่ายทุกที่ทุกเวลาอย่างเท่าเทียม เรียนจบรับ
ประกาศนยีบตัรออนไลน์ เพือ่เปิดประตสูู่โอกาส
การต่อยอดอาชีพ

โดยความพิเศษของปีนี้ ทุกคนได้พบกับ 
8 หลกัสูตรใหม่ 80 บทเรยีน รวม 106 ชัว่โมง
ที่จะมาช่วยติดอาวุธทางความรู้ให้กับก�าลังคน
ที่มีความส�าคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศทั้ง 
3 กลุม่ ประกอบด้วย 1. กลุม่ Youth หรอืนักเรยีน
นักศึกษา เน้นสร้างเกราะป้องกันแก่เยาวชน 
นกัเรยีน และนกัศกึษาทีม่อีายไุม่เกนิ 18 ปีให้รู้
เท่าทนัภยัทีแ่ฝงมาในยุคดจิทิลั

เอน็ท ี ผูน้�าด้านบรกิารโทรคมนาคมและ

ดิจิทัลของประเทศ ยกระดับการให้บริการ

คลาวด์ และดาต้า เซน็เตอร์ ด้วยมาตรฐาน 

ISO/IEC 27701:2019 เพิม่ความเชือ่มัน่ด้าน

การจดัการข้อมลูส่วนบคุคล พร้อมตอบโจทย์ 

พ.ร.บ.คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล

พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการ

ผู ้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่ง

ชาต ิ จ�ากดั (มหาชน) หรอืเอน็ที เปิดเผยว่า 

เอ็นที ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งและดาต้า

เซ็นเตอร์รายใหญ่ของประเทศไทย ได้ผ่าน

การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการข้อมูล

นายภมูศิษิฐ์ มหาเวสน์ศริ ิ รองเลขาธกิาร
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) เปิดเผยว่า ตลาดโทรคมนาคมยุค
ใหม่ ถกูขบัเคลือ่นจากววิฒันาการของบรกิาร
แบบ OTT (Over the Top) ซึง่เป็นบรกิารบน
เครอืข่ายอินเตอร์เนต็ ทัง้ 1. OTT ทีใ่ห้บรกิารใน
ชวีติประจ�าวนั เช่น ลาซาด้า, อูเบอร์, Airbnb, 
กเูกลิแมป 2. OTT ประเภทสือ่สาร ได้แก่ ไลน์, 
เฟซบุก๊, Whatsapp และ 3. OTT ประเภท
ส่งต่อรายการโทรทศัน์ หรอื OTT ทีว ี ได้แก่ 
เนต็ฟลกิซ์, ยทูบู, Viu, WeTV, Disney+

“ผูใ้ห้บรกิาร OTT มกีารส่งข้อมลูปรมิาณ
มหาศาล วิ่งผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
เฉพาะบริการ OTT ทีวี ที่ให้บริการแบบ

บรษิทัฯ ได้มุง่มัน่พฒันาระบบการจดัการ
ข้อมูลส่วนบคุคล ISO/IEC 27701:2019 เพือ่
ดแูลข้อมลูส่วนบคุคลของผูใ้ช้งานบนระบบ NT 
CLOUD และ NT DATA CENTER ซึง่จดัเกบ็
ข้อมลูลูกค้าองค์กรจ�านวนมาก ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลทีมี่ระบบการก�าหนดสทิธิการ
เข้าถึง การตรวจสอบ และการป้องกนัการเข้าถงึ
ข ้อมูลโดยไม่ได ้รับอนุญาต เพื่อให ้ผู ้ ใช ้
บริการม่ันใจได้ว่าข้อมูลที่จัดเก็บโดยเอ็นที
มี ความปลอดภั ย  และสอดคล ้ องกั บ 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562

โดยเอ็นทีได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 27701:2019 ด้านระบบบริหาร
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลใน 2 บริการ คือ 
บริการ NT CLOUD ซึ่งรวมถึงโครงการ
คลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ที่ปัจจุบันมี
จ�านวนผูใ้ช้บรกิารจากหน่วยงานภาครฐั 835 
หน่วยงาน และบรกิาร NT DATA CENTER 
บางรกั นนทบรีุ และศรรีาชา 

เอ็นที ได้พัฒนามาตรฐานการให้บริการ
มาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมมาตรฐานส�าคัญ
ท่ีสร้างความเชื่อมั่นในระดับสูงให้แก่ลูกค้า
ทัง้องค์กรภาครฐัและภาคเอกชน โดยปัจจบุนั
บรกิารคลาวด์และดาต้าเซน็เตอร์ของ NT ได้
รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001, 
ISO 20000-1, CSA-STAR และล่าสุดคือ
มาตรฐาน ISO 27701

เป็นกิจการที่อยู่เหนือการควบคุมของ กสทช. 
แต่ กสทช.ก�าลงัศกึษาว่าจะก�ากบัดแูลอย่างไร
ได้บ้าง”

ทั้ งนี้  ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนกิส์ (เอ็ตด้า) ได้จดั 10 อนัดบั OTT 
ยอดนยิมทีใ่ห้บรกิารสตรมีมิง่ภาพและเสยีงใน
ไทยเม่ือปี 2563 ปรากฏว่า 8 ใน 10 เป็นผูใ้ห้
บรกิารจากต่างประเทศ ไล่ตามล�าดบัอาท ิยทูบู 
เนต็ฟลกิซ์ ไลน์ทวี ีJOOX และมูลค่าของตลาด 
OTT ทวีใีนไทยพบว่า มรีายได้รวมปี 2562 ที่ 
80 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (2,700 ล้านบาท) และ
เพิม่เป็น 401 ล้านเหรยีญฯ (14,000 ล้านบาท) 
ในปี 2563 โดยคาดว่าจะเพิม่เป็น 877 ล้าน
เหรยีญฯ (30,000 ล้านบาท) ในปี 2568 เช่น
เดียวกับจ�านวนผู้ใช้บริการในไทย มีแนวโน้ม
เพิม่ขึน้เป็น 2.1 ล้านรายในปี 2566 หรอื 18.8% 
จาก 1.3 ล้านรายเมือ่ปี 2562

ส่วนบคุคล ISO/IEC 27701:2019 โดย บรษัิท 
บีเอสไอ กรุ๊ป(ประเทศไทย) จ�ากัด สถาบัน
มาตรฐานอังกฤษ (The British Standards 
Institution-BSI) ส�าหรับการให้บริการคลาวด์
และดาต้าเซน็เตอร์ 

ทัง้น้ี เอ็นท ีในฐานะผูใ้ห้บริการโทรคมนาคม
และดิจิทัลค�านึงถึงการพัฒนาบริการตอบโจทย์
ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและทันสถานการณ์ โดย
ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทวีความรุนแรง
มากขึน้ ก่อให้เกดิความเสีย่งต่อความปลอดภยั
ของข้อมูลส่วนบุคคลในโลกดิจิทัล ซึ่งหากเกิด
การรัว่ไหลของข้อมูลดงักล่าวย่อมส่งผลเสยีหาย
ต่อบคุคลผูใ้ช้บริการและกระทบต่อธรุกิจ

วิดีโอสตรีมมิ่ง ขณะที่ต้นทุนการขยายโครงข่าย
เพือ่รองรับเป็นของผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายในประเทศ
ทั้งหมด ท�าให้ต้นทุนของผู้ให้บริการโครงข่าย
เพิม่ขึน้มาก แต่รายได้จากค่าสมคัรสมาชกิ ค่าโฆษณา
ส่วนใหญ่ตกเป็นของ OTT เกือบทัง้หมดเป็นต่างชาติ
และขนรายได้ออกนอกประเทศ ปัจจุบัน OTT 

‘ กสทช.’ เลง็แผนกระชับพ้ืนทีดู่แล OTT

 เอ็นทจุีดคลาวด์-ดาต้าเซน็เตอร์
จัดการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล

 ชยัวุฒ ิธนาคมานสุรณ์

ในกรงุเทพฯ เป็นพืน้ทีท่ีป่ลอดมลพษิ ซึง่ในอนาคต
จะมกีารย้ายโรงซ่อมรถไฟออกจากพืน้ทีก่รงุเทพฯ 
ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการศกึษาว่าจะย้ายไปอยู่ในพืน้ที่
ใดจงึจะเหมาะสมทีส่ดุ เบือ้งต้นคาดว่าจะย้ายไป
อยูใ่นพืน้ที ่จ.สระบรุ ีขณะเดยีวกนัยงัเน้นให้ รฟท. 
พฒันาพืน้ทีข่อง รฟท. เป็นพืน้ทีเ่ชิงพาณชิย์มาก
ขึ้น รวมทั้งเร่งจัดหารถไฟพลังงานไฟฟ้า (EV) 
เข้ามาให้บริการประชาชนโดยเร็ว

ทัง้นี ้ในช่วงกลางเดือน ม.ค. 66 จะน�าคณะ
ผูบ้รหิารกระทรวงคมนาคมและส่ือมวลชน ร่วม
ทดลองนั่งรถไฟ EV ซึ่งเป็นรถไฟที่ใช้พลังงาน
จากแบตเตอรี ่ โดยเป็นความร่วมมือของ รฟท., 
สถาบนัการศกึษา และภาคเอกชน ซึง่หากทดสอบ
แล้วเป็นผลส�าเรจ็ สามารถเดนิรถและลดมลภาวะ
ได้จริง จะถอืเป็นการปฏวิตัเิรือ่งการพฒันาระบบ
รถไฟไทยในการใช้พลังงานแบตเตอรี่ และจะมี
การเร่งขยายผลต่อไป เพราะในปี 2566 รฟท.จะ
ย้ายการให้บริการรถไฟทางไกลมาที่สถานีกลาง
กรงุเทพอภวัิฒน์ด้วย จงึจ�าเป็นต้องใช้รถประเภท
ดงักล่าว เพือ่ไม่ให้เกดิปัญหามลภาวะภายในสถานี

ส� าหรั บกลุ ่ ม อุ ตสาหกรรมระบบราง
จากประเทศฝรั่งเศส 5 บริษัท ประกอบด้วย 
1. บรษิทั อจีสี เรล (ประเทศไทย) จ�ากัด ทีป่รึกษา
ด้านวศิวกรรมการก่อสร้าง โครงสร้างพืน้ฐานด้าน
การคมนาคมขนส่ง ผู้เชีย่วชาญด้านการออกแบบ 
และมรีะบบการควบคมุคณุภาพในทกุขัน้ตอนของ
การปฏบิตังิาน, 2. บรษิทั อลัสตอม ผู้น�าด้านการ
คมนาคมขนส่ง ด้วยระบบเทคโนโลยอีนัทนัสมยั 
และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม, 3. บรษิทั วอสส์โลห์ 
โคจเิฟอร์ เอส.เอ ผูผ้ลติและจ�าหน่ายอปุกรณ์เกีย่ว
กบัระบบราง ทัง้ส่วนประกอบหลกั การปรบัแต่ง
โมดูล และการดแูลรกัษา

4. บรษิทั ซิสตร้า เอ็ม ว ีเอ (ไทยแลนด์) จ�ากดั 
กลุ่มวิศวกรรมและที่ปรึกษา ซึ่งเชี่ยวชาญทาง
ด้านคมนาคมและการขนส่งระดบัโลก ครอบคลมุ
งานก่อสร้าง ระบบอาณตัสิญัญาณโทรคมนาคม 
การออกแบบสถาน ี และระบบตัว๋โดยสาร และ 
5. บรษิทั โพมา เอสเอเอส ผูเ้ชีย่วชาญการผลติ
กระเช้าลอยฟ้า และให้บรกิารระบบขนส่งทัง้ใน
เมอืง พืน้ท่ีในหบุเขา พืน้ทีท่่องเท่ียว และระบบ
การขนส่งในโรงงาน

 ชยัวุฒ ิธนาคมานสุรณ์ ชยัวุฒ ิธนาคมานสุรณ์

“
สําหรับตัวอยางโครงการ

ที่ นําเทคโนโลยีมาประยุกตใช 
เพือ่แกปญหาตางๆ เชน สมารทซติี้ 
รถโรงเรียนรุนใหมเด็กปลอดภัย 
(สมารทสคูลบัส) ที่ติดตั้งระบบ
ต ร ว จ จั บ วั ต ถุ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว 
เพื่อปองกันการลืมเด็กไวในรถ
เปนตน รวมถึงการพัฒนาเกม
ไปสูกฬีาอสีปอรต

”



อปท.นวิส เชญิเปนแขก20 

องยอมรับว่า ในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่
ดูจะโดดเด่น เพราะนอกจากจะได้สร้าง

คณุปูการให้กบัสงัคมแล้ว ยังสามารถสร้างก�าไร
ได้อย่างเป็นกอบเป็นก�าด้วย ครบั เราก�าลงัจะพดูถงึ
ธรุกจิโรงพยาบาล ทีปั่จจบัุนมอียูห่ลายเครือข่าย
ด้วยกนั อย่างไรกต็าม ใช่ว่าจะประสบผลส�าเร็จ
ไปเสียทุกแห่ง ที่ส�าคัญคือต้องมีมือดีๆ ระดับ
ผูเ้ช่ียวชาญเข้าไปนัง่บรหิารงาน จดัความสมัพนัธ์
ระหว่างธุรกิจและการบริการรักษาได้อย่าง
สอดคล้องกนั

และฉบบันี ้อปท.นวิส์เชญิเป็นแขก ท�าความรูจ้กั
กับผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนท่านหนึ่งในเครือ
โรงพยาบาลวชัิยเวชทีต่่างกร็ูจ้กักนัด ีและผูบ้ริหาร
ทีเ่ราจะพามารูจ้กักค็อื คณุพฤทธิ ์โรจน์มหามงคล
หรอื  คณุพฤทธิ ์ (พรดึ) กรรมการบรหิาร บริษทั 

จากนั้นก็ไปท�างานด้านนักพัฒนา (developer) 
กบับริษทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) 
อยูป่ระมาณ 5 ปี และจากการท�างานด้านสถาปนกิ
และ developer นีเ่องทีไ่ด้ท�าให้เหน็ว่า งานด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสารก�าลังเป็นเทรนด์ที่
น่าสนใจ ในระหว่างนั้นจึงได้ศึกษาเพิ่มเติมใน
ระดับปรญิญาโท จนจบปรญิญาโท วทิยาศาสตร์
มหาบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศและการ
สือ่สาร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ จากมหาวทิยาลยั
อสัสัมชญั (ABAC) 

นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้เดินทางไปประเทศ
อเมริกากบัภรรยา ซึง่ไปอบรมศกึษาต่อด้านแพทย์ 
ในช่วงน้ันจงึได้เข้าศกึษาต่อด้านงานบรหิารองค์กร 
จนได้ Certifif icate Strategic Organizational Leadership 
and Management ที ่Michigan State University 
จากสหรฐัอเมรกิา รวมทัง้ยงัได้มโีอกาสเข้าอบรมใน
หลกัสตูร Director Certifi f ication Program รุน่ 135 
และหลกัสตูร Financial Statement for Director 
รุน่ 7 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
และหลกัสูตร “ผูบ้ริหารระดบัสงูด้านการบริหารเมอืง” 
รุน่ที ่3 มหาวิทยาลยันวมนิทราธิราช และหลกัสตูร 
“ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 
ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู” รุน่ที ่8 สถาบนัพระปกเกล้า
และแพทย์สภา 

จากนั้นก็มาบริหารงานและปรับปรุงด้านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศภายในโรงพยาบาลให้มคีวาม
เหมาะสมกับการความต้องการใช้งานด้านต่างๆ 
ของโรงพยาบาล 

อีกประเด็นท่ีส�าคัญคือการร่วมมือกันในการ
ท�างานระหว่างโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน 
หากมกีารร่วมมอืกนัอย่างจริงจงักจ็ะเป็นจดุแขง็
ท่ีส�าคญัท่ีจะดูแลประชาชนท้ังประชาชนไทย และ
ชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี จากตัวอย่างในช่วง
วกิฤตโควดิ-19 ท่ีผ่านมา

ผลงานในการบรหิารงานท่ีภาคภมูใิจนัน้ CIO 
กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้เล่ารายละเอียดใน
การฝ่าฟันมรสุมโควิด-19 ให้ฟังว่า “ช่วงยุคแรกที่
โควิด-19 เกดิการระบาด ประเทศไทยยงัไม่ค่อยได้
รบัผลกระทบมากนกั แต่เมือ่เกดิระบาดระลอก 2 
ซึง่เกดิระบาดใหญ่ทีต่ลาดกุง้ทีส่มทุรสาคร ประกอบกบั
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ซึ่งเป็นหน่ึง
ในโรงพยาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลก็อยู่ใจกลาง

ก็ได้น�าประสบการณ์ดังกล่าวเข้าไปช่วยเหลือใน 
กทม. ซึง่มีผู้ตดิเชือ้จ�านวนมาก โดยได้ร่วมมอืกับ 
กทม. และกระทรวงแรงงานโดยส�านักงานประกัน
สังคม จัดตัง้ศนูย์คดักรองโควิด-19 ขึน้ท่ีอาคารกีฬา
เวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนไทย-ญ่ีปุน่ ดนิแดง รวมไปถึง
การฉดีวคัซนีและรบัคนไข้เข้ารกัษาใน Hospitels 
และในกลุม่โรงพยาบาล โดยได้ท�าการดแูลรกัษา
เป็นอย่างดตีามมาตรฐานสาธารณสุข ตามนโยบาย
ภาครฐัในขณะน้ัน 

“จดุแขง็ทีส่าํคญัของกลุมโรงพยาบาลวชิยัเวชฯ
คอืการทํางานของทางทีมผูบริหาร แพทย พยาบาล 
และบคุลากรทกุคน ทาํงานเปนทมี เปนนํา้หนึง่
ใจเดียวกัน อยางท่ีวิกฤตโควิด-19 ที่ผานมา
ถาเรารวมแรงรวมใจกไ็มแพโรคภัยและเรากช็นะ
ผานวิกฤตมาได” คุณพฤทธิ์ กล่าวด้วยน�้าเสียง
ทีป่ลาบปลืม้

ส�าหรับแนวคิดในการท�างานส�าเร็จนั้น CIO 
กลุม่โรงพยาบาลวิชยัเวชฯ กล่าวว่า แนวคดิในการ
ท�างานสู่การประสบส�าเรจ็ได้นัน้ เราจะต้องมคีวาม
ตัง้ใจและมีความมุ่งม่ันในการท�างาน เพือ่ทีจ่ะท�าให้
ส�าเรจ็ ในระยะเวลาทีร่วดเร็ว รวมถึง จะต้องมวิีสัย
ทศัน์ มองให้ออกว่าอนาคตจะมกีารเปล่ียนแปลงไป
อย่างไร เพ่ือเตรยีมความพร้อมทีจ่ะปรบัตวัให้ทนัต่อ
สถานการณ์ 

“แนนอนเวลาทํางานเยอะๆ เราตองเจอ
ปญหาอปุสรรคบาง ทีส่าํคญัอยาทอแท และตัง้สติ
ใหด ีนาํประสบการณทีผ่านมาศกึษาเรยีนรู พรอม
กบัหาจดุสาเหตุของอปุสรรคนัน้ใหได เพือ่เขาไป
แกไขใหถูกตอง เม่ือแกไขแลวจึงวางนโยบาย
แนวทางการทํางานตอไป และลดปญหาทีเ่กดิขึน้
ใหได เปนการปองกนัไมใหเกดิอนาคต อันนีก้เ็ปน
เรือ่งสาํคญัในการทาํงานเพราะปญหาตองเขามาแนๆ ”
คณุพฤทธิ ์กล่าว

คณุพฤทธ์ิ กล่าวอีกว่า การใช้ชวีติแน่นอนว่า 
แต่ละคนก็มีไลฟสไตล์ส่วนตัวรวมถึงครอบครัว 
การท�างานส่ิงส�าคัญเลยคือ เราต้องไม่เครียด 

แตเนื่องจากโรคภัยไขเจ็บเปนเรื่องของชีวิตและความเปนความตาย ดังนั้น บุคลากรดาน
สาธารณสขุจงึตองดูแลคนไข ญาติ หรอืผูเกีย่วของ ดวยความรู ความสามารถ และตองมี
คุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ขณะทีที่มงานแพทย พยาบาลและพนักงานโรงพยาบาล 
ทางผูบรหิารกต็องเขาใจถงึความรูสึกของเขาวา มีความวิตกหรอืความเครยีดจากภาระงานท่ีมาก
เกนิไปหรอืไม ในฐานะผูบรหิารกต็องคอยชวยเหลอืดูแลตรงนี้

 “อีกประเดน็ทีส่าํคัญ คือการร�วมมอืกนัในการ
ทาํงานระหว�างโรงพยาบาลภาครฐัและเอกชน หากมี
การร�วมมอืกนัอย�างจรงิจัง กจ็ะเป�นจดุแข็งทีสํ่าคัญ
ทีจ่ะดูแลประชาชน ทัง้ประชาชนไทย และชาวต�างชาติ
ได�เป�นอย�างดี จากตัวอย�างในช�วงวิกฤตโควิด-19 
ทีผ่�านมา”

ต

“แตเนื่องจากโรคภัยไขเจ็บเปนเรื่องของ
ชีวิตและความเปนความตาย ดังนั้น บุคลากร
ดานสาธารณสุขจึงตองดูแลคนไข ญาติ หรือ
ผูเกีย่วของ ดวยความรู ความสามารถ และตอง
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ขณะท่ี
ทมีงานแพทย พยาบาลและพนกังานโรงพยาบาล 
ทางผูบรหิารกต็องเขาใจถงึความรูสกึของเขาวา
มคีวามวิตกหรอืความเครยีดจากภาระงานทีม่าก
เกินไปหรือไม ในฐานะผู บริหารก็ต องคอย
ชวยเหลอืดแูลตรงนี”้

จากประสบการณ์ท�างานกับกลุ่มโรงพยาบาล
วิชัยเวชฯ มาประมาณ 16 ปี ท�าให้เห็นจุดแข็ง
และจุดปรับปรุงของธุรกิจประเภทนี้  โดย
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีจุดแข็งด้าน

ต่อมาทางฝ่ายบรหิารได้มนีโยบายทีจ่ะน�าธรุกจิ
โรงพยาบาลเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้มีการ
รีแบรนด์จากกลุ่มโรงพยาบาลศรีวิชัยมาเป็นกลุ่ม
โรงพยาบาลวชิยัเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล ระหว่างนัน้
ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของผู ้ถือหุ ้นของ
บรษัิท พร้อมทัง้การวางระบบบญัชกีารเงนิ ระบบ
สารสนเทศ ระบบการตรวจสอบ รวมถึงการมี
คณะกรรมการต่างๆ ให้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด จนน�าบริษัทเข้าสู่
ตลาดหลกัทรพัย์ได้ในปี 2554 

 คณุพฤทธ์ิ เล่าต่อว่า เนือ่งจากตนเองเรียนจบ
ด้านสถาปนกิมา เดมิกไ็ม่มคีวามรูใ้นด้านงานบริหาร
ของโรงพยาบาลเอกชนมาเลย แต่ก็ได้ใช้สิ่งที่ได้
เรยีนรูจ้ากการท�างานด้านสถาปนกิทีไ่ด้ท�างานมา 
ซึ่งมีโอกาสได้ท�างานพบปะกับลูกค้า รวมถึงผู้รับ
เหมา การแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย การท�างาน
เป็นทีม ท�าให้ได้ความรู้ตรงน้ีมา และเมื่อมาท�า
โรงพยาบาล ได้พบปะกับคณุหมอ พยาบาล คนไข้ 
ญาตพิีน้่อง ท�าให้พบว่า โรงพยาบาลกเ็หมือนกบั
ธุรกิจอ่ืนๆ คนไข้ก็เหมือนผู้รับบริการที่เราต้อง
ดแูลให้ดทีีส่ดุ 

การท�างานหากอยู ่ในช่วงงานที่มีความเครียด
หรอืก�าลงัมุ่งม่ันท�างานให้ส�าเรจ็ เม่ือถึงเวลาหนึง่
กต้็องรูจ้กัพกัผ่อนคลาย อย่าให้ความเครยีดเกิดสะสม
ขณะทีช่วีติครอบครวักต้็องให้ความส�าคญั และต้อง
ให้การดูแลอย่างดีด้วยเช่นกัน ส่วนตัวช่วงว่างๆ
กจ็ะหาเวลาพักผ่อน เล่นดนตร ี อ่านหนงัสอื หรอื
เดนิทางไปสถานทีต่่างๆ เพือ่พกัผ่อนกับครอบครวั

บุคลากร ทีมแพทย์และพยาบาล มีความรู ้
ความสามารถที่สูง นอกจากนี้ แพทย์ พยาบาล 
จะต้องดูแลผู้ป่วยจ�านวนมาก ท�าให้มีประสบการณ์
ค่อนข้างมาก ซึ่งหากเทียบกับต่างประเทศ เช่น 
ยุโรป อเมริกา หรือสิงคโปร์ แล้วเราจะได้
เปรียบตรงน้ี เนื่องจากแพทย์-พยาบาลของไทย
มปีระสบการณ์ตรงมากกว่า มคีวามช�านาญมากกว่า 
เพราะการดูแลของโรงพยาบาลประเทศไทย
มคีวามใกล้ชดิกว่าและอัธยาศยัดี 

ท�าให้หลายประเทศยอมรบัว่า ไทยมกีารบรกิาร
ทีเ่ป็น Service ทางการแพทย์ทีด่เีป็นอนัดบัต้นๆ 
ของโลก รวมไปถึงการดูแลคนไข้ก็อยู่ในปริมาณ
ทีพ่อด ีไม่เยอะจนเกนิไป แต่กไ็ม่ได้น้อยเท่าต่างประเทศ 
เนื่องจากต่างประเทศมีข้อจ�ากัด และกฎเกณฑ์
บางอย่างท�าให้ดแูลคนไข้ได้ต่อวันได้จ�านวนไม่มากนกั 
ขณะเดยีวกนัประเทศไทยกค็วรศกึษาปรบัปรงุและ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้มคีวามสามารถ
ในการพัฒนาผลิตยา เวชภัณฑ์ รวมถงึเครื่องไม้
เครื่องมือทางการแพทย์ ในประเทศให้มีความ
ทันสมัยได้เองและลดการพึ่งพาการน�าเข้าจาก
ต่างประเทศด้วย 

การแพร่ระบาด ท�าให้โรงพยาบาลจึงต้องมีการ
ปรบัตวั เนือ่งจากช่วงดงักล่าว มกีารสัง่ปิดและห้าม
ด�าเนินการในกจิกรรมต่างๆ ในจังหวัด ท�าให้มผีูม้า
รบับรกิารในโรงพยาบาลน้อยลงเป็นอย่างมาก ซึง่
ตนในฐานะผูบ้ริหารจึงได้ปรับเปลีย่นกลยทุธ์ และ
จดัทมีในการดแูลผูป่้วยโควดิ-19 ซึง่โรงพยาบาล
วิชัยเวช ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแรกๆ ที่ได้
เข้าไปให้การช่วยเหลือในการค้นหา คดักรอง ดแูล 
รกัษาผูป่้วยโควิด-19 รวมถงึให้ความรู้ ความเข้าใจ
กบัสถานประกอบการ แรงงาน ประชาชน รวมถงึ
หน่วยงานราชการต่างๆ เพือ่ระงับการแพร่ระบาด
โควิด-19 ทีจั่งหวัดสมทุรสาคร 

ในช่วงแรกทางทมีแพทย์ พยาบาล บคุลากร
ทางการแพทย์ก็มีความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก 
ในฐานะผู้บริหารก็ต้องเป็นทีมน�าเข้าร่วมกับทีม
ให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน รวมถึงให้การสนับสนุน
ชุดป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันภัยในการติดเชื้อ 
สวัสดกิาร อาหารการกนิ และอืน่ๆ เพ่ือเป็นขวัญ
ก�าลงัใจในการท�างาน 

หลังจากมีประสบการณ์ในการดูแลผู ้ป่วย
โควดิ-19 ทีจ่งัหวดัสมุทรสาคร ทางกลุม่โรงพยาบาล

พฤทธิ ์ โรจนมหามงคล
CIO กลุมโรงพยาบาลวชัิยเวช 

อนิเตอรเนชัน่แนล

ส�าหรับโอกาสที่ได ้เข ้ามาท�างานกับกลุ ่ม
โรงพยาบาลวชัิยเวชฯ คณุพฤทธ์ิ เล่าว่า “หลงัจาก
ท�างานสถาปนิกและ developer มาสักพักใหญ่ 
ครอบครวัของภรรยาได้ชวนมาท�างานด้านบรหิาร
โรงพยาบาล จงึได้เข้ามาท�างานท่ีกลุม่โรงพยาบาล
ศรีวิชัยนับแต่นั้น ส่งผลให้ตอนนั้นได้มีโอกาส
มาเรียนรู้งานด้านโรงพยาบาล โดยเฉพาะงาน
บริหารทางด้านอาคารสถานที่ จัดซื้อจัดจ้าง IT 
ตลอดจนด้านบัญชีและการเงินของโรงพยาบาล 
โดยในช่วงแรกที่เข้ามานั้นก็ได้น�าความรู้ทางด้าน
สถาปัตยกรรมของตนมาท�าการปรบัปรงุโรงพยาบาล
เดิมที่ เก ่าและทรุดโทรมให ้มีความทันสมัย
เหมาะสมกบัการใช้งานและมีความปลอดภัยมากขึน้ 

ศรวีชัิยเวชวิวฒัน์ จ�ากดั (มหาชน) และยงัเป็น
ผูอ้�านวยการส�านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ (CIO) 
ของกลุม่โรงพยาบาลวิชยัเวช อนิเตอร์เนชัน่แนล 
อกีด้วย

คณุพฤทธิ ์ในวัย 52 ปี เริม่เล่าอดตีให้เราฟังว่า 
เป็นคนกรงุเทพฯ ตัง้แต่ก�าเนดิ เกดิทีเ่ยาวราช เรยีก
ได้ว่าเป็นเดก็เยาวราช ซ่ึงบ้านทีเ่ยาวราชเปิดธรุกจิ
ด้านอาหาร ค้าขายเป็ดย่าง-หมยู่าง ท�ามาต้ังแต่รุน่
ของคุณปู ่ โดยในช่วงวยัเดก็ทีผ่่านมา กช่็วยทีบ้่าน
ค้าขายมาตลอด จนกระทัง่เรยีนจบออกมาท�างาน 
ซึง่ปัจจบุนัหลงัจากแต่งงานมคีรอบครวักไ็ด้ย้ายออกมา
จากเยาวราชแล้ว จึงกล่าวได้ว่า ในอดีตเป็น
ลกูพ่อค้าแม่ค้ามาก่อน 

ด ้านการศึกษา คุณคุณพฤทธิ์  เรียนจบ
มัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากน้ัน
ได ้ สอบเข ้ า เ รี ยนระดับ อุดมศึ กษาที่ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จนจบปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต 
ในสาขาสถาปัตยกรรมหลัก จากนั้นก็มาท�างาน
เป็นสถาปนิกที่บริษัท Plan Consultant จ�ากัด 
อยูป่ระมาณ 9 ปี โดยท�าหน้าทีเ่ป็นสถาปนิกโครงการ
ในการควบคมุงานก่อสร้าง ทีผ่่านมา ได้ควบคมุงาน
มาหลายอาคารทั้ งจากภาครัฐและเอกชน 

 พฤทธ์ิ โรจน์มหามงคล

อายุ : 52 ปี ต�าแหน่งแหน่ง : กรรมการบรษิทั 
/ คณะท�างานวางแผนการเงินและการลงทุน / 
กรรมการบริหาร / ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุม่โรงพยาบาลวชัิยเวช/ รองผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 
สมทุรสาคร

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝกอบรม : 
สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑติ สาขาสถาปัตยกรรม
หลกั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, วทิยาศาสตร์มหาบณัฑติ คณะวทิยาการสารสนเทศและการ
สือ่สาร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวทิยาลยัอสัสมัชัญ, Master Certifif icate Strategic 
Organizational Leadership and Management Michigan State University, USA, 
ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Director Certifif ication Program รุน่ 135/2553 สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย, ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Financial Statement for Director 
รุน่ 7/2553 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย, หลกัสตูร “ผูบ้รหิารระดบัสงูด้านการ
บรหิารเมอืง” รุน่ที ่3/2561 มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช, หลกัสตูร “ประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาล
ทางการแพทย์ ส�าหรบัผูบ้รหิารระดับสงู” รุน่ที ่8/2562 สถาบนัพระปกเกล้าและแพทย์สภา

ประสบการณ์ : ผูอ้�านวยการส�านักเทคโนโลยสีารสนเทศ กลุม่โรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอร์
เนชั่นแนล, ประธานคณะกรรมการบริหารงานก่อสร้าง กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์
เนช่ันแนล, รองผู้อ�านวยการฝ่ายอาคารสถานที ่โรงพยาบาลวชัิยเวชฯ สมทุรสาคร, รกัษาการ
รองผูอ้�านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ โรงพยาบาลวชัิยเวชฯ สมทุรสาคร, รองผูอ้�านวยการฝ่าย
คณุภาพและสารสนเทศ โรงพยาบาลวชัิยเวชฯ สมุทรสาคร, กรรมการบรษัิท สายวิชัยพฒันา 
จ�ากดั (บริษทัย่อย), รองผูอ้�านวยการส�านกังานจัดซือ้ จดัจ้าง กลุม่โรงพยาบาลวชัิยเวช อินเตอร์
เนช่ันแนล, ผูช่้วยรองผูอ้�านวยการสายปฏบัิตกิารโครงการ บริษัท โนเบลิ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากดั 
(มหาชน), สถาปนกิ บรษัิท แปลน คอนซลัแตนท์ส จ�ากดั

ต�าแหน่งงานอืน่ในปัจจบุนั : บรษิทัย่อย : กรรมการ (ผูม้อี�านาจลงนาม) บรษัิท ศรีสาครเวช
ววิฒัน์ จ�ากดั, กรรมการ (ผูมี้อ�านาจลงนาม) บรษิทั สามแยกไฟฉายโพลคีลีนคิ จ�ากดั, กรรมการ 
(ผูม้อี�านาจลงนาม) บรษัิท โรงเรียน ศรวีชัิยอาชวีศกึษา จ�ากดั


